
ราคา 30 บาทปีที่ 18 ฉบับที่ 426 ปักษ์หลังเดือนเมษายน วันที่ 16-30 เมษายน 2567

“ธรรมนัส” เตรียมชง “ปุ๋ยคนละครึ่ง” 
ช่วยชาวนาลดต้นทุน/เพิ่มขีดความสามารถ

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า

คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ
ด้านการผลิต เห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุน 
การผลติของเกษตรกรผูป้ลกูข้าว ปีการผลติ 2567/68 โดยรฐั 
สนับสนุนปุ๋ยที่เหมาะสมตามความต้องการของเกษตรกร 
ผูป้ลูกข้าว ในรูปแบบ “ปุย๋คนละครึง่” ช่วยให้เกษตรกร 
ได้ใช้ปุ๋ยคณุภาพ ราคาถกู ลดต้นทนุ 

ร้อยเอกธรรมนสั พรหมเผ่า รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัเป็นประธานการประชมุ 
คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข ้าวแห ่งชาต ิ
ด้านการผลิต คร้ังที ่1/2567 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกดั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
อาท ิกระทรวงพาณิชย์ สภาเกษตรกรแห่งชาต ินายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เข้าร่วม ณ ห้องประชมุ 
ธารทิพย์ กรมชลประทาน และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ว่า ข้าวเป็นสินค้าที่ส�าคัญ 
ของประเทศในหลายมติิ ในด้านเศรษฐกจิ ประเทศไทยส่งออกข้าวมมูีลค่ากว่าแสนล้านบาทต่อปี เป็นอนัดบัสอง 
รองจากยางพารา มีเกษตรกรทีป่ลูกข้าวกว่า 4.68 ล้าน ครอบครวัหรอืประมาณ 16 ล้านคน ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัมฐีานะ
ยากจน เนือ่งจากราคาผลผลติแปรปรวน ต้นทนุการผลติมกีารปรบัราคาสงูขึน้ โดยวตัถดุบิดงักล่าวประเทศไทย
ต้องน�าเข้า อาท ิปุย๋เคม ียาปราบศัตรพูชื ส่งผลให้เกษตรกรมต้ีนทนุสูงขึน้

ร้องรัฐปรับทิศหนุนเกษตรอินทรีย์ไทย
ก้าวทันกระแสโลกใหม่ “เกษตรกรรมสีเขียว”

ทอท.รุกสร้าง 2 สนามบินแห่งใหม่ 
ปลุกเศรษฐกิจท่องเที่ยวภาคเหนือ-ใต้

เผยโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 วงเงิน 
70,000 ล้านบาท ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างจดัหาทีป่รกึษาฯ เพือ่วเิคราะห์
โครงการ คาดด�าเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ จากนั้น 
จะด�าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อออก พ.ร.ฎ.ก�าหนดเขตท่ีดิน 
และเวนคนืทีด่นิ ในเดอืนสงิหาคม 2568-กนัยายน 2569 หาก ครม. 
อนมุตัก่ิอสร้างในเดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 2570 คาดว่า จะเริม่ก่อสร้าง 
ในเดอืนกนัยายน 2570-ธนัวาคม 2573

ขณะทีโ่ครงการพัฒนาท่าอากาศยานภเูกต็แห่งท่ี 2 ทีจ่งัหวดัพงังา 
วงเงิน 80,000 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาที่ปรึกษาฯ เพื่อ
วเิคราะห์โครงการ คาดด�าเนนิการแล้วเสรจ็ในเดอืนตลุาคมนี ้ จากนัน้ 
จะน�าด�าเนนิการตามขัน้ตอนต่างๆ เพือ่ให้ ครม.อนมุตั ิถ้าไม่มปัีญหาอะไร 
คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างสนามบินได้ใน
เดอืนพฤศจกิายน 2570 - เมษายน 2574 19

กีรติ กิจมานะวัฒน์

สอศ.เร่งขับเคลื่อนคนอาชีวะพันธุ์ใหม่
มุ่งวิชาชีพ-เสริมวิชาการ-ใส่วิชาชีวิต

เรืออากาศโท สมพร ปานด�า รองเลขาธิการคณะ
กรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) เปิดเผยกบั “อปท.นิวส์” 
ว่า วิสยัทศัน์ของอาชวีศกึษาคอื ผลิตและพฒันาก�าลังคน
อาชวีศกึษาสมรรถนะสงูเพือ่การพฒันาประเทศ โดยยดึหลกั 
ปรัชญาพอเพียง โดยมีแนวคิดที่จะส่งเสริมศักยภาพคร ู
และบคุลากรอาชวีศกึษา มุง่พฒันาคณุภาพผูเ้รียน และสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับประชาชน ภายใต้แนวทางการท�างาน 
ท่ีเป็นหนึ่งเดียวท่ีเรียกว่า OVEC ONE Team  โดยการ 
ขบัเคลือ่น 8 งานหลกั พร้อมทัง้การเชือ่มโยงระบบข้อมลู ภายใต้ 
แพลตฟอร์มอัจฉรยิะ หรอื E- Workforce Ecosystem  มาใช้ 
ในการบรหิารจดัการข้อมลูก�าลงัคน และพฒันาเพ่ือการเรียนรู้ 
ตลอดชีวติของประเทศไทย

เรืออากาศโท สมพร ปานด�า
2

ป.ป.ท./ป.ป.ช. จี้ติด
โครงการแก้น�้าท่วมกาฬสินธุ์

หลังชาวบ้านร้องเรียน
พบล่าช้าผิดปกติ

ธรรมาภบิาล

3 5

17

สถาบนัอาชวีศกึษาเป็นฐานรากของการพฒันาประเทศ ผลติบคุคลากรสายอาชพีทีม่ทีกัษะฝีมอื 

และประสบการณ์ รองรบัตลาดแรงงาน และยกระดับองค์ความรูใ้นสาขาวชิาชีพสมัยใหม่ให้มสีมรรถนะสงู  

ป้อนภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง แต่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการปลุกชีวิต 

คนอาชวีะให้ท�าหน้าทีส่ร้างงาน สร้างอาชีพ รบัใช้ประชาชน ชมุชน ท้องถิน่และสงัคมอย่างแท้จริง

20

สมาคม อบต. ยื่นหนังสือ
ถึงมือ “นายกฯ เศรษฐา” 
วอนช่วยสางปมปัญหา 

อบต.ทั่วประเทศ

ท้องถ่ินไทย

สาโรจน์ องัคณาพลิาส
นายกเทศมนตรนีครภเูกต็

วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ารูญ
อรุษ นวราช

ภาคประชาสังคมด้านเกษตรกรรมยัง่ยนื เรียกร้อง 
ให้รัฐบาลหันมาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 
เพ่ือรับกระแสโลกใหม่ ที่ใส่ใจต่อคุณภาพชีวิต 
และส่ิงแวดล้อม เนือ่งจากยงัไม่เหน็รปูธรรมใดๆ ทีช่ดัเจน  
ในการด�าเนนิการยทุธศาสตร์เกษตรอนิทรย์ี ทัง้ที่
ก่อนหน้านี ้รฐับาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
ได้กรยุทางเกษตรอนิทรย์ีไปบ้างแล้ว เช่น ห้ามใช้ 
สารเคมเีกษตร 3 ชนดิ และเปิดโครงการนาข้าว
อนิทรย์ี 1 ล้านไร่ 2
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นายกเทศมนตรนีครภเูกต็

วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ารูญ
อรุษ นวราช

ภาคประชาสังคมด้านเกษตรกรรมยัง่ยนื เรียกร้อง 
ให้รัฐบาลหันมาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 
เพ่ือรับกระแสโลกใหม่ ที่ใส่ใจต่อคุณภาพชีวิต 
และส่ิงแวดล้อม เนือ่งจากยงัไม่เหน็รปูธรรมใดๆ ทีช่ดัเจน  
ในการด�าเนนิการยทุธศาสตร์เกษตรอนิทรย์ี ทัง้ที่
ก่อนหน้านี ้รฐับาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
ได้กรยุทางเกษตรอนิทรย์ีไปบ้างแล้ว เช่น ห้ามใช้ 
สารเคมเีกษตร 3 ชนดิ และเปิดโครงการนาข้าว
อนิทรย์ี 1 ล้านไร่ 2
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ร้องรัฐปรับทิศหนุนเกษตรอินทรีย์ไทย
ก้าวทันกระแสโลกใหม่ “เกษตรกรรมสีเขียว”

โลกร้อน มาสร้างมาตรการกีดกันทางการค้าได้ อย่างเช่น 
การเก็บภาษส่ิีงแวดล้อม หรอืภาษคีาร์บอนของสนิค้าเกษตร 
บางรายการ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวโพด อ้อย และข้าว ซึง่ปล่อยคาร์บอน 
มากท่ีสดุในภาคการเกษตร ถ้าเราไม่เตรยีมปรบัตวัเสยีตัง้แต่
วนันี ้เม่ือถึงวันนัน้ เราจะรบัมอืกับปัญหาน้ีได้อย่างไร ?!

ทางด้าน นายอรษุ นวราช นายกสมาคมผู้บริโภคอนิทรีย์
ไทย กล่าวว่า เรือ่งเกษตรอนิทรย์ีในด้านความต้องการของ 
ผูบ้รโิภค ตอนนีอ้ยูใ่นช่วงขาข้ึนโดยตลอด เพราะคนส่วนใหญ่ 
มีความเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพของตนเองมากขึ้น และจาก
ปัญหาสิง่แวดล้อม ซึง่ตอนนีม้เีร่ืองภาวะโลกร้อน โลกเดอืด 
เวลาคนจะบริโภคอะไร หลายคนจะค�านึงถึงเรื่องคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ ในสินค้าเกษตรนั้นๆ ว่า มันมีมากน้อยแค่ไหน 
ใช้วัตถุดิบปลูกแบบอินทรีย์ หรือปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่า
แมลง ยาฆ่าหญ้า ซึ่งวัตถุดิบเหล่านั้นเป็นสินค้าน�าเข้าจาก 
ต่างประเทศ นอกจากอันตรายต่อสุขภาพแล้วยังสร้าง 
คาร์บอนด้วย 

“โลกเราตอนนีพั้ฒนาไปไกลมาก ผู้คนค�านงึถงึส่ิงแวดล้อม
มากข้ึน อกีหน่อยอาจเป็นภาคบงัคบั ผมว่าต่อไปทกุผลติภณัฑ์
กม็ป้ีายบอกว่า เขามีคาร์บอนฟุตพริน้ท์เท่าไร สินค้าเกษตร
อนิทรย์ีกจ็ะได้เปรียบ เพราะมีคาร์บอนต�า่ ในอนาคตความ
ต้องการสินค้าอินทรีย์ก็จะสูงขึ้นกว่าตอนนี้มาก อีกหน่อย
อาจจะเป็นสนิค้าสขุภาพบวกสนิค้าเพ่ือสิง่แวดล้อม แล้วกจ็ะ

“อีกมุมหนึ่งที่สินค้าอินทรีย์อาจเป็นที่นิยมมากขึ้นก็คือ 
การที่คนอยากจะกินอะไรที่เขารู้ว่า มันได้ช่วยเหลือพ่ีน้อง
เกษตรกรทีท่�าเกษตรอนิทรีย์ ช่วยให้เกษตรกรได้ละเลิกการ
ปลูกพืชด้วยสารเคมี ช่วยให้เกษตรกรเหล่านี้มีสุขภาพดีขึ้น 
มีรายได้ทีม่ั่นคง การช่วยง่ายๆ คอืการเป็นลูกค้า ให้พ่ีน้อง 
เกษตรกรจะได้มโีอกาสหยดุใช้สารเคม ีเพราะเกษตรกรร้อยท้ังร้อย  
ไม่มใีครอยากใช้ยาหรอก แต่ปัญหาคือถ้าเขาปลูกอนิทรย์ีแล้ว
ใครคอืตลาดของเขา เพราะฉะนัน้เราทีเ่ป็นผูบ้รโิภคสามารถที่
จะกนิอนิทรย์ีเพือ่สขุภาพ ช่วยอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม แล้วยงัช่วย
เหลอืเกษตรกรได้อกีด้วย”

นายอรุษ เปิดเผยว่า เกษตรกรของเรามปีระมาณ 20 ล้านคน  
เป็นเกษตรอินทรีย์ ประมาณ 5 แสนคน ขณะท่ีการเติบโต 
ของเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยก็ไม่ได้เติบโตแรงมาก  
ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอนิทรีย์ มีประมาณ 5,000 ล้านบาท  
ซึง่ต�า่มาก โตปีละประมาณ 20 เปอร์เซน็ต์ สนิค้าส่งออกเกษตร
อนิทรีย์ทีใ่หญ่สุดคอืข้าวอนิทรีย์ เพราะต่างประเทศมีความ
ต้องการสงู แต่ตอนนีเ้กษตรอนิทรย์ีจนีกเ็ริม่โผล่มา จนีปรับตวั 
เร็วมากในเร่ืองเร่ืองคาร์บอน แล้วทุกประเทศก็มีเป้าของ 
Net Zero เพราะฉะนัน้ในการทีจ่ะไป Net Zero ลดพลงังาน
กแ็ห่กนัไปปลกูป่า เมือ่ป่าเตม็กแ็ล้ว ข้ันต่อไปคือลดคาร์บอน
การเกษตร ยกตวัอย่างป่าชมุชนบ้านเรามปีระมาณ 10 ล้านไร่ ก็
ปลกูกนัหมดแล้ว แต่พ้ืนทีเ่กษตรบ้านเราประมาณ 150 ล้านไร่  

คงไม่กระโจนเข้ามาเป็นผูเ้ล่น ต้องให้เกษตรกรรายย่อยเขาท�า
กนัเอง อาจจะมีการรวมกลุม่กนัท�าตลาด สร้างโมเดลธุรกจิให้
เป็นจุดขายของตัวเองข้ึนมา เพื่อสร้างการยอมรับของผู้คน 
โดยมีภาคธุรกิจหรือเครือข่ายมาร่วมท�างานในลักษณะเป็น
พนัธมติรกบัเกษตรกรอนิทรย์ี แล้วน�าเอาวัตถดุบิของเขาไป
แปรรูป หรือกระจายสินค้าไปจ�าหน่ายในทีต่่างๆ กจ็ะเป็นการ
ส่งเสรมิเกษตรอนิทรย์ีอีกทางหนึง่

“ผมอยากฝากไปถงึรฐับาล ช่วยสร้างความตืน่ตวัให้กบั
ประชาชนในเร่ืองการบริโภคอนิทรีย์ และสร้างแรงจงูใจกบั 
ผูป้ระกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร และผู้แปรรูปทีใ่ช้วัตถดิุบ
อนิทรีย์ อาจจะเป็นแรงจงูใจด้านภาษ ีเช่นการน�ามลูค่าสินค้า
เกษตรอินทรีย์ไปลดหย่อนภาษีได้ ต่อไปธุรกิจต่างๆ ก็จะ
หนัมาซือ้วตัถดุบิอนิทรย์ีมากขึน้ และยงัจะไปช่วยเรือ่ง Net 
Zero ปี 2065 ของประเทศ ทีเ่ราตัง้เป้าหมายไว้อีกด้วย”  
นายอรุษ กล่าว

ทางด้าน นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้
สนับสนนุให้เกษตรกรเข้าสูร่ะบบการผลติพืชอินทรีย์ โดยการ
ประชาสมัพนัธ์รบัสมคัรขึน้ทะเบยีนเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ รวมทัง้ให้ค�าปรกึษา
แนะน�า ประเมนิแปลงเบือ้งต้น รวบรวมรายชือ่เกษตรกรทีผ่่าน 
การประเมินแปลงเบ้ืองต้น และย่ืนขอการรับรองจาก 
หน่วยตรวจรบัรองตามความต้องการของเกษตรกร

ปัจจุบนักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรบัปรงุแก้ไขการ
ก�าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร เรือ่ง เกษตรอินทรีย์จาก มกษ. 
9000-2552 เป็น มกษ. 9000-2564 โดยปรับข้อก�าหนดในการ
ผลิตสินค้าเกษตรอนิทรีย์ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน Codex 
Alimentarius (Codex), ASEAN Standard for Organic 
Agriculture (ASOA) และสหภาพยโุรป (EU) เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มมากข้ึน  
โดยความหมายของเกษตรอินทรีย์ตาม มกษ. 9000-2564  
หมายถงึ ระบบการจดัการการผลติด้านการเกษตรแบบองค์รวม  
ที่ช่วยท�าให้ระบบนิเวศเกษตรมีความสมบูรณ์ มีความ 
หลากหลายทางชวีภาพ วงจรชวีภาพ และกจิกรรมทางชีวภาพ 
ในดนิ เน้นการใช้วิธกีารจดัการภายในฟาร์ม มากกว่าการเลือกใช้ 
ปัจจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์ม โดยค�านึงถึงสภาพของ
ภมูภิาคต่างๆ ทีต้่องมีการปรบัระบบให้เข้ากนั 

“หลักพื้นฐานของการท�าเกษตรอินทรีย์ คือการพัฒนา
ระบบการผลติไปสูแ่นวทางเกษตรผสมผสาน ห้ามใช้สารเคม ี
สงัเคราะห์ทางการเกษตรทกุชนดิ ไม่ว่าจะเป็นปุย๋เคม ี ยาฆ่า
หญ้า ยาป้องกันก�าจดัศัตรพูชื และฮอร์โมน เน้นการปรับปรุง
บ�ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียน 
เพ่ือให้พืชแข็งแรง มคีวามต้านทานต่อโรคและแมลง หรอืใช้
สมนุไพรก�าจดัศตัรพูชืแทนการใช้ยาเคมกี�าจดัศตัรพูชื และ
ใช้ฮอร์โมนท่ีได้จากธรรมชาต ิ เช่น จากน�า้สกดัชีวภาพ แทน
การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ รวมทั้งรักษาความสมดุลของ 
ธาตอุาหารภายในฟาร์ม ใช้ทรัพยากรในท้องถิน่มาหมนุเวียน
ให้เกิดประโยชน์ และป้องกันไม่ให้มีการปนเปื ้อนของ 
สารเคมจีากนอกฟาร์มทัง้จากดนิ น�า้ และอากาศ โดยสร้าง
แนวกนัชน ด้วยการขดุค ู หรือปลกูพชืยนืต้น และพชืล้มลุก
เป็นแนวล้อมรอบฟาร์ม และห้ามใช้พันธุพ์ชืท่ีได้จากการตดัต่อ
สารพนัธกุรรม นอกจากนีต้้องเกบ็บนัทกึข้อมลูการปฏบิตังิาน 
ในสวน/แปลง ไว้อย่างน้อย 5 ปี เพ่ือรอการตรวจสอบ” 
รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าว

นายวิฑรูย์ เลีย่นจ�ารญู เลขาธกิารมลูนธิชิวีวถีิ กล่าวว่า 
ในสมัยรัฐบาล พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้ให้ความสนใจ
เรื่องเกษตรอินทรีย์พอสมควร แต่เมื่อไปดูรายละเอียดด้าน 
งบประมาณ ก็ไม่ได้มากมายอย่างทีค่ดิ เพราะงบเกษตรอนิทรย์ี
มไีม่ถงึ 5% ของงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่กม็อียู ่
ช่วงหนึ่งสมัยที่น�าท่านอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์มาเป็น
รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และม ี“อาจารย์ยกัษ์” 
นายวิวัฒน์ ศัลยก�าธร เข้าไปน่ังในต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตร มกีารขบัเคลือ่นเรือ่งเกษตรอนิทรย์ี
มากข้ึนอย่างชดัเจน 

“การผลักดันเกษตรอินทรีย ์มีมานานแล้ว มีแผน
ยทุธศาสตร์เกษตรอนิทรย์ี และภาคเอกชนเองก็ผลกัดนัเรือ่งน้ี 
มาอย่างต่อเนือ่ง แต่จดุเปล่ียนส�าคญัเกิดในช่วงปลายรฐับาล
พลเอกประยทุธ์ เมือ่กรมการข้าวได้ท�าโครงการนาข้าวอนิทรย์ี 
1 ล้านไร่ มีการสนับสนุนเกษตรกรที่ท�าข้าวอินทรีย์ ไร่ละ 
4,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ในลกัษณะเป็น
ขัน้บนัได ท�าให้พืน้ทีน่าข้าวอนิทรย์ีขยายตวัไปอย่างมาก แต่
เม่ือเปล่ียนมาเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบัน มุ่งในเร่ืองการกระตุ้น
เศรษฐกิจ บอกว่าจะสร้างรายได้เกษตรกรให้เพิม่ขึน้เป็น 3 เท่า 
แต่กไ็ม่ได้อธิบายรายละเอียดว่าจะท�าอย่างไร ส่วนเรือ่งเกษตร 
อนิทรย์ีให้ความส�าคัญค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะพรรคเพือ่ไทย 
มปีระสบการณ์เร่ืองโครงการจ�าน�าข้าว ทีใ่ช้งบประมาณค่อน
ข้างเยอะ ซึง่ถ้าดยู้อนหลงัไป 10 ปีมานี ้ ทกุรฐับาลจะใช้งบ
ประมาณสนับสนุนราคาสินค้าเกษตรในรูปแบบต่างๆ ปีละ
นบัแสนล้านบาทเลยทีเดยีว”

นายวิฑูรย ์ อ ่าวอีกว ่า ก ่อนการเลือกตั้งใหญ่ มี 
11 พรรคการเมอืง มาเสนอนโยบายด้านการเกษตร มพีดูถงึเรือ่ง 
เกษตรอนิทรย์ีเชิงตวัเลข คุณอลงกรณ์ พลบุตร จากพรรค
ประชาธิปัตย์ บอกว่า ถ้าได้เป็นรัฐบาลจะเพ่ิมพื้นที่เกษตร
อินทรย์ีเป็น 2 ล้านไร่ ขณะทีพ่รรคภมูใิจไทยให้ความส�าคญั
เร่ืองเกษตรปลอดสารเคม ี โดยเสนอเพิม่พืน้ทีเ่กษตรอนิทรย์ี
เป็น 2 เท่า กป็ระมาณ 2 ล้านไร่ เท่ากับพรรคประชาธปัิตย์ 
ต่อเนือ่งจากการที ่คณุมนญัญา ไทยเศรษฐ์ ช่วงเป็นรฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ในรฐับาลพลเอกประยทุธ์ ได้เคย 
ต่อต้านสารเคมเีกษตร 3 ชนดิ โดยจ�ากัดการใช้พาราควอด  
ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ส่วนพรรคก้าวไกลเสนอ
มาตรการสนับสนุนระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ ขณะที่
พรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงเกษตรอินทรีย์อยู่บ้าง แต่ไม่ได ้
ลงในรายละเอยีดใดๆ ทีชั่ดเจน 

ส�าหรบัพรรคชาติไทยพฒันา เสนอเรือ่งการผลกัดนัเกษตร 
สเีขยีว ชเูร่ืองคาร์บอนเครดติ เนือ่งจากว่าคณุวราวธุ ศลิปอาชา  
สนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม แต่เมือ่พรรคชาติไทยพฒันา 
เข้าเป็นรัฐบาล เปลี่ยนไปคุมกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เรา
จงึไม่ได้เหน็ภาพว่า เกษตรสเีขยีวจะน�าไปสูค่าร์บอนเครดติ 
ได้อย่างไร รูแ้ต่ว่าถ้าท�าเกษตรอนิทรย์ีจะเชือ่มโยงเรือ่งคาร์บอน 
เครดติได้ สรปุว่าก่อนการเลอืกตัง้ ทุกพรรคการเมอืงต่างเสนอ
นโยบายเกษตรกรรมย่ังยืนและเกษตรอนิทรย์ี แต่เมือ่ได้เป็น
รฐับาลแล้ว ยังไม่มพีรรคใดทีจ่ะมาผลกัดนัเรือ่งเกษตรอินทรย์ี
อย่างจริงจัง จนเรารู้สึกว่าเขาให้ความส�าคัญกับเรื่องปัญหา

โครงสร้างทางการเมอืงมาก ส่วนเรือ่งปรบัโฉมเกษตรกรรม 
เขาให้ความส�าคัญค่อนข้างน้อย 

ขณะท่ีทุกวนันี ้ทิศทางการเกษตรของโลกมีความชัดเจนมาก  
ถอืเป็นครัง้แรกในรอบหลายทศวรรตท่ี “ยูเอน็” ประกาศว่า  
เวลานี้ระบบเกษตรกรรมและอาหารของโลกก�าลังล่มสลาย 
จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างถึงราก เพราะ
กระบวนการต่างๆ ต้ังแต่ข้ันตอนการเพาะปลูก ปุ๋ย การแปรรปู  
การค้าส่ง-ปลีก การใช้พลังงาน ห้องเย็น และการขนส่ง  
มส่ีวนร่วมในการก่อให้เกดิก๊าซเรอืนกระจกทัง้ระบบประมาณ  
1 ใน 3 โลกจ�าเป็นจะต้องเปลีย่นแปลงระบบการเกษตรและอาหาร
ไปสูค่วามยัง่ยนื เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม อนันีถื้อเป็นเกณฑ์
และทิศทางการปรบัเปลีย่นระบบเกษตรกรรมของโลก 

ปัจจุบันสหภาพยุโรป เขามีนโยบายกรนีดีล (European 
Green Deal) เพ่ือสร้างสังคมท่ีไร้มลพษิ ไม่ว่าจะเป็นอากาศ 
ดนิและน�า้ ต้องมีสภาพแวดล้อมปลอดจากมลพษิ และมีการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื โดยก�าหนดเป้าหมายทีจ่ะเปลีย่นแปลงพืน้ที่
การเกษตรทั้งหมด ให้เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย  

มพีวกภาษีคาร์บอนเข้ามาอกี ใครทีใ่ช้วตัถดุบิอนิทรย์ีอาจได้
รบัส่วนลดภาษ ีภาคอตุสาหกรรมอาหารกจ็ะหนัมาหาวตัถุดบิ
อนิทรย์ีไปผลติมากขึน้ เพือ่ทีจ่ะจ่ายภาษน้ีอยลง เรือ่งแบบนีท้ี่
เมืองนอกเขาเริม่มใีห้เหน็แล้ว” 

นายอรุษ กล่าวอกีว่า ตอนนีส้มาคมผูบ้รโิภคอนิทรย์ีไทย 
(TOCA) ก�าลงัท�าวจัิยเร่ืองของคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของสินค้า
เกษตร เป็นงานวจิยัอนัแรกทีเ่ราไปท�าวจิยัร่วมกบัส�านกังาน 
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) โดยได้ 
รบัทนุจากหน่วยบริหารและจัดการทนุด้านการเพิม่ความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กระทรวง อว. ซึง่เป็นงาน
วจิยัชิน้แรกของประเทศ โดย สวทช. เป็นหน่วยงานทีช่่วย
ค�านวณเรื่องของคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของสินค้าเกษตร ก็จะ
มเีดต้าของสนิค้าเกษตร เทยีบระหว่างอนิทรีย์กบัไม่อนิทรีย์ 
ซึ่งอินทรีย์ก็จะต�่ากว่า ซึ่งจากงานวิจัยท่ีเราท�ามากว่าปีคร่ึง 
ประเทศไทยได้มาประมาณ 20 ตวัอย่าง แต่เมืองนอกอย่าง
ฝรั่งเศสมีถึง 300 ตัวอย่าง เพราะเขาก็จะมีความก้าวหน้า
มากกว่าเราในเรื่องของคาร์บอน เพราะฉะนั้นในอนาคต 
ผูค้นจะต้องค�านึงถงึการซือ้สนิค้าอินทรย์ีมากขึน้ 

ส่วนท่ีเป็นอนิทรีย์มแีค่ 1 เปอร์เซน็ต์ 1 ล้านไร่ เพราะฉะนัน้
ประเทศทีมุ่่งเป้า Net Zero กจ็ะต้องหนัมาท�าอนิทรีย์มาก
ขึน้ ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยมคีวามตืน่ตวักนัแค่ไหนนะ แต่ที่
เมอืงนอกเขาก็เริม่ท�ากันแล้ว

เชื่อว่าบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศ เขาสนใจเรื่องเกษตร
อินทรีย์อยู่แล้ว เพราะรู้ว่าตรงนี้มันคืออนาคต แต่บ้านเรา
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย การรวบรวมมาท�า
เกษตรอนิทรย์ีแปลงใหญ่แบบครบวงจร มนัยงัยากอยู ่อกีทัง้
ในระบบเกษตรอนิทรย์ีไม่ได้มสีตูรตายตวัว่า ต้องท�าอย่างน้ัน 
ท�าอย่างนัน้ แล้วแต่ว่าแปลงอยูท่ีไ่หน ต้องปลูกหลากหลาย 
ปลูกแบบผสมผสาน สอดคล้องกับธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติ 
ให้จัดการตัวเอง เพราะฉะนั้นมีความละเอียดอ่อน การท�า
แปลงใหญ่ยงัยากอยู่

“แปลงเกษตรอินทรีย์ขนาด 100 ไร่ ก็มี แต่ลงทุนสูง  
ผมจะบอกให้ว่า เกษตรอินทรีย์ถ้าจะขายสดแบบวัตถุดิบ 
ก�าไรมนัไม่ได้อยูต่รงนัน้ เพราะความแปรปรวนของธรรมชาติ 
ค่อนข้างเยอะ เพราะถ้าแมลงมา โรคมา คณุจะไปใช้เคมไีปฆ่า
กท็�าไม่ได้ การท�าแปลงใหญ่จงึมีความเสีย่งสูง บริษทัใหญ่ๆ  

การเรยีนรู้อาชีวศึกษาทกุทีท่กุเวลา จะมกีารด�าเนินการในเรือ่ง
ของพัฒนาแพลตฟอร์มและสื่อการเรียนรู้อาชีวศึกษา และ
การขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษา 2. ต้อง
พัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครอง 
พัฒนาระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร
ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีเฉพาะหรอื ปวพ. และส่งเสรมิ 
การมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานท�า และพัฒนาเด็ก 
เป้าหมายให้เป็นผู้ประกอบการ เป็นเด็กช้างเผือก และต้อง 
รับใช้บ้านเกิด พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่างยนต์  
จะต้องมคีวามรู้ด้านไฟฟ้า คอมพวิเตอร์ หรือช่างก่อสร้างต้องรู ้
เรือ่งบญัช ีการเงนิ 

3. พฒันาการยกระดบัคณุภาพการจดัการอาชวีะสมรรถนะสงู  
ได้แก่ ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ยกระดับ
การขบัเคลือ่นความร่วมมอืกบัภาคเอกชน พฒันาคุณภาพและ
ทกัษะชวีติผูเ้รยีนอาชวีศกึษาในทกุมติ ิส่งเสรมิการจดัการเรยีน
การสอนแบบ Active Learning และสนบัสนนุส่งเสรมิการ 
พัฒนานวัตกรรม การวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ผลิตและพัฒนา 
ก�าลงัคนอาชีวศกึษาสมรรถนะสงู ตอบโจทย์โลกสมยัใหม่โดยเน้น
ทกัษะใหม่ๆ และนวตักรรมการเรยีนรูท้ีต่อบเทรนด์อาชพีใหม่  
4. การพฒันาระบบการเทยีบระดบัการศกึษาและคลงัหน่วยกติ
อาชวีศกึษา คอืพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร ปวช. ปวส. และ
ปริญญาตรี พัฒนาระบบการวัด เทียบระดับการศึกษาและ
ประเมินผลการศึกษา มีการต้ังศูนย์เทียบโอนผลการเรียน 
ในระดบัจงัหวัดซึง่ม ี77 ศนูย์ 5. พฒันาทกัษะทางภาษา เพือ่
การศกึษาและเร่งท�าใน 3 อย่าง ได้แก่ พฒันาทกัษะภาษาให้กบั 
ผู้เรียน ส่งเสริมทักษภาษาด้านการท�างานให้กับประชาชน 
และพฒันาหลกัสตูร 2 ภาษา องักฤษ-จนี 6. งานพัฒนาสร้าง 
ช่างชมุชน เพือ่ให้ประชาชนมอีาชพีเสรมิ มโีครงการ 1 วทิยาลยั  
1 ช่างชมุชน ขณะนีม้ศีนูย์ช่างชมุชน จ�านวน 433 แห่ง พร้อมกันนี ้

ต้องพฒันาทกัษะอาชพีช่างและอาชพีเสรมิ (หลกัสตูรช่างชมุชน)  
รวมทัง้พฒันาแอปพลเิคชนัช่างชมุชน 

7. การพฒันาเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารงานบคุคลและ
บรหิารจัดการ หาครเูพิม่ การให้ครทู�างานในภมูลิ�าเนา การ
พัฒนาศกัยภาพครสูมรรถนะสงู การปรบัปรงุกฎ ระเบยีบ ค�าสัง่ 
ข้องบงัคบัต่างๆ ให้เหมาะสมยคุสมยั เป็นต้น และ 8. การพฒันา
เสรมิสร้างภาพลกัษณ์อาชวีศกึษายคุใหม่ เช่น  งานเชดิชเูกยีรติ
ศษิย์เก่า สร้างต้นแบบรุน่พีอ่าชวีะ ยกระดบัการประชาสมัพนัธ์
และส่ือสารฯ สร้างสถานอาชีวะให้ปลอดภัย และก�าลังจะ 
ส่งเสรมิ 1 วทิยาลยั 1 อัตลกัษณ์/Soft Power

“การพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดี 
มคีวามสขุ ของกระทรวงศึกษาธกิาร เป็นการท�างานร่วมกนั
เพือ่เสรมิสร้างความเข้าถงึการเรยีนรูท้างอาชวีศกึษา ทัง้ระดบั 
ปวช. ปวส. และปรญิญาตร ีผ่านกจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการเชงิรกุ และให้ความส�าคญักับการสร้างทักษะวิชาชพี 
เพือ่ลดภาระต่อนกัเรยีนและผูป้กครอง โดยเฉพาะการส่งเสรมิ
โอกาสในการสร้างรายได้ระหว่างการศกึษาและการมอีาชพีท่ีดี
หลงัจบการศึกษา รวมถงึการมนีวตักรรมและวจิยัเชงิพาณชิย์ที่
สามารถขายได้ จะเป็นประโยชน์ต่อชมุชน สงัคมและต่อยอด
ในเชงิพาณชิย์ได้”

เรอือากาศโทสมพร กล่าวอกีว่า การผลติบคุลากรให้ตรงกบั
ความต้องการของนายจ้าง/อตุสาหกรรมแรงงาน อาชวีศกึษา
ของไทยไม่เป็นสองรองใครในเวทีโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือและ 
ความช�านาญสงู ซึง่โดดเด่นเป็นทีย่อมรับ ได้แก่ อตุสาหกรรม 
แมคคาทรอนิกส์และหุ ่นยนต์ อาชีพด้านการท่องเที่ยว  
การโรงแรม ศลิปกรรม และอาหาร มบีรษิทัต่างชาตยิอมรบั 
และจ้างไปท�างานอย่างต่อเนือ่ง 

นอกจากนี ้สอศ.ได้เตรยีมหลกัสตูรรองรบัอาชีพทีต้่องการ
ในอนาคตไว้แล้ว เช่น หลกัสตูร EV ป้ันเดก็ไทยเข้าสูอ่ตุสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 1 แห่งอาเซยีน เปิดการเรยีนการสอนตัง้แต่
ระดบัชัน้ ปวช. ปวส. ในสถานศกึษาอาชวีะ จ�านวน 51 แห่ง
ทัว่ประเทศ เริม่เทอมแรกในปี 2566 ภายใน 5 ปีนี ้นกัเรยีนที่

จบออกมาสามารถเข้าตลาดงานได้ทันที และยังได้ร่วมมอืกบั 
มหาวิทยาลยัศรปีทมุ ผลติก�าลงัคนด้านโลจสิตกิส์และซพัพลายเชน  
รวมทั้งสาขาอื่นๆ รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต New  
S- Curve ทีเ่น้นใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม โดยมีสถาบนัการ
ศกึษาสงักดั สอศ. เข้าร่วมมากถงึ 50 แห่ง และจะขยายผลไปสู่ 
ภาคเอกชนด้วย นอกจากนี ้ยงัเดนิหน้าร่วมกบักรมพฒันาฝีมอื
แรงงานและสถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี จดัตัง้ศนูย์ฝึกและทดสอบ
มาตรฐานฝีมอืแรงงาน ผูท้ีจ่บการฝึกจะได้รบัประกาศนยีบตัร
จากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน และสถาบนัคุณวฒุวิชิาชพี

สอศ.ยังมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูล ภายใต้แพลตฟอร์ม
อจัฉรยิะมาใช้ในการบรหิารจดัการข้อมลูก�าลงัคน และพฒันา
เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชีวิตของประเทศไทย หรอื E- Workforce 
Ecosystem  ส่งเสรมิให้ครแูละบุคคลากรเข้าใช้ประโยชน์จาก
ระบบ E- Training และการฝึกอบรม ท�าหลักสตูรอาชีวศกึษา
เชือ่มโยงกบัมาตรฐานอาชีพ และคดัเลอืกหลกัสตูรเพือ่พฒันา 
ครดู้วย ท่ีส�าคญัมากคอืความร่วมมอืกบัองค์กรภาคเอกชนชัน้น�า  
โดยมีกลไกของความร่วมมือกันท่ีเรียกว่าคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา 
หรอื กรอ.อศ. เป็นความร่วมมอืในรูปของทวภิาค ีตามกฎหมาย
อาชวีศกึษาปี 2551 เน้นในเรือ่งของการออกแบบ การจดัการ
อาชวีศกึษาต้ังแต่หลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน การจดัการ
ฝึกอาชพีในสถานประกอบการ เพือ่เพิม่ทกัษะและสมรรถนะ
ของผู้เรยีน ตลอดจนการออกแบบการวดัและประเมนิผล เพือ่
ให้ได้ก�าลงัคนทีม่สีมรรถนะสงู มคีณุภาพตรงตามต้องการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน

“ส่วนหลกัสตูรท่ีเป็นนวตักรรมชัน้สงู เราเดินหน้าไปแล้ว 
ทัง้สาขาโลจสิติกส์ สาขาอากาศยาน  ม ี5 แห่งท่ีเปิดสอนอยู่
เช่น เทคนคิดอนเมอืง สมทุรปราการ สตัหีบ ขอนแก่น และ
เทคนคิถลาง โดยสาขาอากาศยานได้รบัการรบัรองจากสถาบนั
การบินพลเรือนและได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การ
บนิระหว่างประเทศด้วย รวมท้ัง EASA องค์การดูแลการบนิ
พลเรอืนในยโุรปให้การรับรองด้วย คนทีเ่รยีนจบสามารถท�างาน
กบัสายการบนิได้ท่ัวโลก ส่วนสาขาพาณชิย์นาว ีตัง้อยูท่ี่จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ได้รับการรบัรองจากกรมเจ้าท่า สาขาราง ได้
ท�าข้อตกลงทวิภาคไีทย-จนี เรยีนท่ีเทคนคิชลบรีุ อยุธยา หาก
รวมสาขาเฉพาะท่ีโดดเด่น จะมมีากกว่า 100 สาขาวิชา”

เรืออากาศโทสมพร กล่าวว่า จากการที่ตลาดแรงงาน
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ สอศ. ได้ปรบัเปลีย่นนโยบายและ
การท�างานของบุคลากรทกุฝ่าย ให้เข้ากบัทุกสถานการณ์ โดย
ผลติและพฒันาก�าลังคนสายอาชีพ ให้เป็นคนท่ีมีสมรรถนะสงู 
ตอบโจทย์การพฒันาประเทศ เพิม่โอกาสและลดความเหลือ่มล�า้  
ในการเข้าถงึระบบการเรยีนรูว้ชิาชพี ด้วยรปูแบบทีห่ลากหลาย  
เสริมสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ยกระดับ
คุณภาพการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ยกระดับ
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย  
ตอบโจทย์การศึกษาในอนาคต เชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพ 
ในระดบัชาตแิละระดบัสากล 

“รวมทัง้ การพฒันาศกัยภาพครแูละบคุลากรอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะ โดยพฒันานวตักรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จดัการด้วยระบบเทคโนโลยดีจิิทลั ปรับการเรียนรู้แบบทวิภาคี
คณุภาพสงู เน้นการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ โดยเฉพาะในเรือ่ง
ดจิทัิล ส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนแบบต่อเนือ่ง ตลอดจน 
พัฒนาหลักสูตรรองรับกลุ่มผู้ส�าเร็จการศึกษา แต่ยังไม่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน กลุ่มผู้เรียนตกหล่นจากระบบการศึกษา และ
คนวยัท�างาน ซึง่ต้องการเพิม่เติมทกัษะท่ีจ�าเป็นต่อการท�างาน 
โดยจะมหีลกัสตูรใหม่ๆ ทีจ่ะน�าไปใช้กบัการอาชวีศกึษาทัง้ใน
ระบบ นอกระบบ และการอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี การสร้าง
ห้องเรยีนเสมอืนจรงิ Virtual Classroom เพือ่อ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผูเ้รยีน ได้เข้าสูโ่ลกแห่งการเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา 
ส่วนผูส้อนจะมกีารบรูณาการวธิกีารเรยีนรู ้ในรูปของบทเรยีนรู้  
การเรยีนรูโ้ดยวิดโีอบนยทูปู การเรยีนแบบออนไลน์ การสอน
แบบไลฟ์สดผ่านโปรแกรมเฟสบุค้ส์และคลบัเฮ้าส์ การจดัท�า
วดิโีอการฝึกทกัษะ น�าเทคโนโลยรีะดบัสงูมาช่วยการฝึก เช่น 
สนามฝึกสถานการณ์จ�าลอง ในการเดนิเรอื ควบคมุอากาศยาน 
หรอืควบคมุระบบราง เป็นต้น” เรืออากาศโทสมพร กล่าว

สอศ.เรง่ขบัเคลือ่นคนอาชีวะพันธ์ุใหม่
มุง่วิชาชพี-เสรมิวชิาการ-ใส่วชิาชีวติ

สถาบันอาชีวศึกษาเป ็นฐานรากของการพัฒนา
ประเทศ มุ่งเน้นผลิตบุคคลากรสายอาชีพท่ีมีทักษะฝีมือ
และประสบการณ์ เพือ่รองรบัตลาดแรงงาน และยกระดบั 
องค์ความรู ้ในสาขาวิชาชีพสมัยใหม่ให้มีสมรรถนะสูง  
เพื่อป้อนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง  
แต่ส�าคญัยิง่ไปกว่านัน้คอื การปลุกชีวติคนอาชวีะให้ท�าหน้าที่
สร้างงาน สร้างอาชพี รบัใช้ประชาชน ชมุชน ท้องถิน่ และ
สงัคมอย่างแท้จรงิ 

เรอือากาศโท สมพร ปานด�า รองเลขาธกิารคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา (สอศ.) เปิดเผยกับ “อปท.นวิส์” ว่า วสิยัทัศน์ของ
อาชีวศกึษาคอื ผลติและพฒันาก�าลงัคนอาชวีศกึษาสมรรถนะสงู 
เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาพอเพียง โดย
มีแนวคิดที่จะส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
มุ ่งพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชน ภายใต้แนวทางการท�างานทีเ่ป็นหน่ึงเดียวทีเ่รียกว่า 
OVEC ONE Team  โดยขบัเคลือ่น 8 งานหลกั ได้แก่ 1. ส่งเสริม 

25 เปอร์เซ็นต์ และลดการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชลง  
25 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2030 ประเทศญีปุ่่นกแ็ถลงนโยบายคล้ายๆ  
กนั แต่ของของญีปุ่่น ขยับเป้าออกไปประมาณ 20 ปี เพราะ
มข้ีอจ�ากดัในเรือ่งพืน้ทีก่ารเกษตร ส่วนประเทศเวยีดนามต้ัง
เป้าจะท�าแบบนีเ้หมือนกนั โดยใช้ค�าว่า จะลดการใช้ปุ๋ยเคมี
ลง 90 เปอร์เซ็นต์ และจะเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรม 
เพือ่ลดปัญหาโลกร้อน

 เหน็ได้ว่า โลกยคุใหม่ให้ความส�าคญักบัเรือ่งโลกร้อน โดย
แสวงหาทศิทางการปรับตวัไปสูเ่กษตรเชิงนเิวศ ลดคาร์บอน 
แต่เรายังไม่เห็นความชัดเจนของรัฐบาลและพรรคการเมือง
ในประเทศไทย ทัง้ทีเ่ราเจอกับปัญหาสิง่แวดล้อมหลายอย่าง 
เช่นเรือ่งฝุน่ PM 2.5 ซึง่ตอนนีก้ลายเป็นวกิฤติของประเทศ 
เสยีงของคนทีไ่ด้ผลกระทบดังมากข้ึนทกุปี รฐัจ�าเป็นจะต้อง
ช่วยเหลือเกษตรกรปรบัเปลีย่น จากการท�าเกษตรเชิงเดีย่วไป
เป็นเกษตรแบบผสมผสาน และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้อย่าง
ยัง่ยืนตลอดท้ังปี แทนท่ีจะใช้วธิจัีดงบประมาณลงไปอดุหนุน 
หรอืพยงุราคาสนิค้าเกษตร ในรูปแบบทีเ่คยท�ามาปีละแสน
ล้านบาท ท่ีส�าคัญคือ ในอนาคตบางประเทศอาจจะน�าปัญหา 

วฑิรูย์ เล่ียนจ�ารญู อรษุ นวราช รพทีศัน์ อุน่จติตพันธ์

เรอือากาศโท สมพร ปานด�า

>> ต่อจากหน้า 1 <<

ร้องรัฐปรับทิศหนุนเกษตรอินทรีย์ไทย
ก้าวทันกระแสโลกใหม่ “เกษตรกรรมสีเขียว”

โลกร้อน มาสร้างมาตรการกีดกันทางการค้าได้ อย่างเช่น 
การเก็บภาษส่ิีงแวดล้อม หรอืภาษคีาร์บอนของสนิค้าเกษตร 
บางรายการ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวโพด อ้อย และข้าว ซึง่ปล่อยคาร์บอน 
มากท่ีสดุในภาคการเกษตร ถ้าเราไม่เตรยีมปรบัตวัเสยีตัง้แต่
วนันี ้เม่ือถึงวันนัน้ เราจะรบัมอืกับปัญหาน้ีได้อย่างไร ?!

ทางด้าน นายอรษุ นวราช นายกสมาคมผู้บริโภคอนิทรีย์
ไทย กล่าวว่า เรือ่งเกษตรอนิทรย์ีในด้านความต้องการของ 
ผูบ้รโิภค ตอนนีอ้ยูใ่นช่วงขาข้ึนโดยตลอด เพราะคนส่วนใหญ่ 
มีความเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพของตนเองมากขึ้น และจาก
ปัญหาสิง่แวดล้อม ซึง่ตอนนีม้เีร่ืองภาวะโลกร้อน โลกเดอืด 
เวลาคนจะบริโภคอะไร หลายคนจะค�านึงถึงเรื่องคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ ในสินค้าเกษตรนั้นๆ ว่า มันมีมากน้อยแค่ไหน 
ใช้วัตถุดิบปลูกแบบอินทรีย์ หรือปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่า
แมลง ยาฆ่าหญ้า ซึ่งวัตถุดิบเหล่านั้นเป็นสินค้าน�าเข้าจาก 
ต่างประเทศ นอกจากอันตรายต่อสุขภาพแล้วยังสร้าง 
คาร์บอนด้วย 

“โลกเราตอนนีพั้ฒนาไปไกลมาก ผู้คนค�านงึถงึส่ิงแวดล้อม
มากข้ึน อกีหน่อยอาจเป็นภาคบงัคบั ผมว่าต่อไปทกุผลติภณัฑ์
กม็ป้ีายบอกว่า เขามีคาร์บอนฟุตพริน้ท์เท่าไร สินค้าเกษตร
อนิทรย์ีกจ็ะได้เปรียบ เพราะมีคาร์บอนต�า่ ในอนาคตความ
ต้องการสินค้าอินทรีย์ก็จะสูงขึ้นกว่าตอนนี้มาก อีกหน่อย
อาจจะเป็นสนิค้าสขุภาพบวกสนิค้าเพ่ือสิง่แวดล้อม แล้วกจ็ะ

“อีกมุมหนึ่งที่สินค้าอินทรีย์อาจเป็นที่นิยมมากขึ้นก็คือ 
การที่คนอยากจะกินอะไรที่เขารู้ว่า มันได้ช่วยเหลือพ่ีน้อง
เกษตรกรทีท่�าเกษตรอนิทรีย์ ช่วยให้เกษตรกรได้ละเลิกการ
ปลูกพืชด้วยสารเคมี ช่วยให้เกษตรกรเหล่านี้มีสุขภาพดีขึ้น 
มีรายได้ทีม่ั่นคง การช่วยง่ายๆ คอืการเป็นลูกค้า ให้พ่ีน้อง 
เกษตรกรจะได้มโีอกาสหยดุใช้สารเคม ีเพราะเกษตรกรร้อยท้ังร้อย  
ไม่มใีครอยากใช้ยาหรอก แต่ปัญหาคือถ้าเขาปลูกอนิทรย์ีแล้ว
ใครคอืตลาดของเขา เพราะฉะนัน้เราทีเ่ป็นผูบ้รโิภคสามารถที่
จะกนิอนิทรย์ีเพือ่สขุภาพ ช่วยอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม แล้วยงัช่วย
เหลอืเกษตรกรได้อกีด้วย”

นายอรุษ เปิดเผยว่า เกษตรกรของเรามปีระมาณ 20 ล้านคน  
เป็นเกษตรอินทรีย์ ประมาณ 5 แสนคน ขณะท่ีการเติบโต 
ของเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยก็ไม่ได้เติบโตแรงมาก  
ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอนิทรีย์ มีประมาณ 5,000 ล้านบาท  
ซึง่ต�า่มาก โตปีละประมาณ 20 เปอร์เซน็ต์ สนิค้าส่งออกเกษตร
อนิทรีย์ทีใ่หญ่สุดคอืข้าวอนิทรีย์ เพราะต่างประเทศมีความ
ต้องการสงู แต่ตอนนีเ้กษตรอนิทรย์ีจนีกเ็ริม่โผล่มา จนีปรับตวั 
เร็วมากในเร่ืองเร่ืองคาร์บอน แล้วทุกประเทศก็มีเป้าของ 
Net Zero เพราะฉะนัน้ในการทีจ่ะไป Net Zero ลดพลงังาน
กแ็ห่กนัไปปลกูป่า เมือ่ป่าเตม็กแ็ล้ว ข้ันต่อไปคือลดคาร์บอน
การเกษตร ยกตวัอย่างป่าชมุชนบ้านเรามปีระมาณ 10 ล้านไร่ ก็
ปลกูกนัหมดแล้ว แต่พ้ืนทีเ่กษตรบ้านเราประมาณ 150 ล้านไร่  

คงไม่กระโจนเข้ามาเป็นผูเ้ล่น ต้องให้เกษตรกรรายย่อยเขาท�า
กนัเอง อาจจะมีการรวมกลุม่กนัท�าตลาด สร้างโมเดลธุรกจิให้
เป็นจุดขายของตัวเองข้ึนมา เพื่อสร้างการยอมรับของผู้คน 
โดยมีภาคธุรกิจหรือเครือข่ายมาร่วมท�างานในลักษณะเป็น
พนัธมติรกบัเกษตรกรอนิทรย์ี แล้วน�าเอาวัตถดุบิของเขาไป
แปรรูป หรือกระจายสินค้าไปจ�าหน่ายในทีต่่างๆ กจ็ะเป็นการ
ส่งเสรมิเกษตรอนิทรย์ีอีกทางหนึง่

“ผมอยากฝากไปถงึรฐับาล ช่วยสร้างความตืน่ตวัให้กบั
ประชาชนในเร่ืองการบริโภคอนิทรีย์ และสร้างแรงจงูใจกบั 
ผูป้ระกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร และผู้แปรรูปทีใ่ช้วัตถดิุบ
อนิทรีย์ อาจจะเป็นแรงจงูใจด้านภาษ ีเช่นการน�ามลูค่าสินค้า
เกษตรอินทรีย์ไปลดหย่อนภาษีได้ ต่อไปธุรกิจต่างๆ ก็จะ
หนัมาซือ้วตัถดุบิอนิทรย์ีมากขึน้ และยงัจะไปช่วยเรือ่ง Net 
Zero ปี 2065 ของประเทศ ทีเ่ราตัง้เป้าหมายไว้อีกด้วย”  
นายอรุษ กล่าว

ทางด้าน นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้
สนับสนนุให้เกษตรกรเข้าสูร่ะบบการผลติพืชอินทรีย์ โดยการ
ประชาสมัพนัธ์รบัสมคัรขึน้ทะเบยีนเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ รวมทัง้ให้ค�าปรกึษา
แนะน�า ประเมนิแปลงเบือ้งต้น รวบรวมรายชือ่เกษตรกรทีผ่่าน 
การประเมินแปลงเบ้ืองต้น และย่ืนขอการรับรองจาก 
หน่วยตรวจรบัรองตามความต้องการของเกษตรกร

ปัจจุบนักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรบัปรงุแก้ไขการ
ก�าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร เรือ่ง เกษตรอินทรีย์จาก มกษ. 
9000-2552 เป็น มกษ. 9000-2564 โดยปรับข้อก�าหนดในการ
ผลิตสินค้าเกษตรอนิทรีย์ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน Codex 
Alimentarius (Codex), ASEAN Standard for Organic 
Agriculture (ASOA) และสหภาพยโุรป (EU) เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มมากข้ึน  
โดยความหมายของเกษตรอินทรีย์ตาม มกษ. 9000-2564  
หมายถงึ ระบบการจดัการการผลติด้านการเกษตรแบบองค์รวม  
ที่ช่วยท�าให้ระบบนิเวศเกษตรมีความสมบูรณ์ มีความ 
หลากหลายทางชวีภาพ วงจรชวีภาพ และกจิกรรมทางชีวภาพ 
ในดนิ เน้นการใช้วิธกีารจดัการภายในฟาร์ม มากกว่าการเลือกใช้ 
ปัจจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์ม โดยค�านึงถึงสภาพของ
ภมูภิาคต่างๆ ทีต้่องมีการปรบัระบบให้เข้ากนั 

“หลักพื้นฐานของการท�าเกษตรอินทรีย์ คือการพัฒนา
ระบบการผลติไปสูแ่นวทางเกษตรผสมผสาน ห้ามใช้สารเคม ี
สงัเคราะห์ทางการเกษตรทกุชนดิ ไม่ว่าจะเป็นปุย๋เคม ี ยาฆ่า
หญ้า ยาป้องกันก�าจดัศัตรพูชื และฮอร์โมน เน้นการปรับปรุง
บ�ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียน 
เพ่ือให้พืชแข็งแรง มคีวามต้านทานต่อโรคและแมลง หรอืใช้
สมนุไพรก�าจดัศตัรพูชืแทนการใช้ยาเคมกี�าจดัศตัรพูชื และ
ใช้ฮอร์โมนท่ีได้จากธรรมชาต ิ เช่น จากน�า้สกดัชีวภาพ แทน
การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ รวมทั้งรักษาความสมดุลของ 
ธาตอุาหารภายในฟาร์ม ใช้ทรัพยากรในท้องถิน่มาหมนุเวียน
ให้เกิดประโยชน์ และป้องกันไม่ให้มีการปนเปื ้อนของ 
สารเคมจีากนอกฟาร์มทัง้จากดนิ น�า้ และอากาศ โดยสร้าง
แนวกนัชน ด้วยการขดุค ู หรือปลกูพชืยนืต้น และพชืล้มลุก
เป็นแนวล้อมรอบฟาร์ม และห้ามใช้พันธุพ์ชืท่ีได้จากการตดัต่อ
สารพนัธกุรรม นอกจากนีต้้องเกบ็บนัทกึข้อมลูการปฏบิตังิาน 
ในสวน/แปลง ไว้อย่างน้อย 5 ปี เพ่ือรอการตรวจสอบ” 
รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าว

นายวิฑรูย์ เลีย่นจ�ารญู เลขาธกิารมลูนธิชิวีวถีิ กล่าวว่า 
ในสมัยรัฐบาล พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้ให้ความสนใจ
เรื่องเกษตรอินทรีย์พอสมควร แต่เมื่อไปดูรายละเอียดด้าน 
งบประมาณ ก็ไม่ได้มากมายอย่างทีค่ดิ เพราะงบเกษตรอนิทรย์ี
มไีม่ถงึ 5% ของงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่กม็อียู ่
ช่วงหนึ่งสมัยที่น�าท่านอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์มาเป็น
รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และม ี“อาจารย์ยกัษ์” 
นายวิวัฒน์ ศัลยก�าธร เข้าไปน่ังในต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตร มกีารขบัเคลือ่นเรือ่งเกษตรอนิทรย์ี
มากข้ึนอย่างชดัเจน 

“การผลักดันเกษตรอินทรีย ์มีมานานแล้ว มีแผน
ยทุธศาสตร์เกษตรอนิทรย์ี และภาคเอกชนเองก็ผลกัดนัเรือ่งน้ี 
มาอย่างต่อเนือ่ง แต่จดุเปล่ียนส�าคญัเกิดในช่วงปลายรฐับาล
พลเอกประยทุธ์ เมือ่กรมการข้าวได้ท�าโครงการนาข้าวอนิทรย์ี 
1 ล้านไร่ มีการสนับสนุนเกษตรกรที่ท�าข้าวอินทรีย์ ไร่ละ 
4,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ในลกัษณะเป็น
ขัน้บนัได ท�าให้พืน้ทีน่าข้าวอนิทรย์ีขยายตวัไปอย่างมาก แต่
เม่ือเปล่ียนมาเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบัน มุ่งในเร่ืองการกระตุ้น
เศรษฐกิจ บอกว่าจะสร้างรายได้เกษตรกรให้เพิม่ขึน้เป็น 3 เท่า 
แต่กไ็ม่ได้อธิบายรายละเอียดว่าจะท�าอย่างไร ส่วนเรือ่งเกษตร 
อนิทรย์ีให้ความส�าคัญค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะพรรคเพือ่ไทย 
มปีระสบการณ์เร่ืองโครงการจ�าน�าข้าว ทีใ่ช้งบประมาณค่อน
ข้างเยอะ ซึง่ถ้าดยู้อนหลงัไป 10 ปีมานี ้ ทกุรฐับาลจะใช้งบ
ประมาณสนับสนุนราคาสินค้าเกษตรในรูปแบบต่างๆ ปีละ
นบัแสนล้านบาทเลยทีเดยีว”

นายวิฑูรย ์ อ ่าวอีกว ่า ก ่อนการเลือกตั้งใหญ่ มี 
11 พรรคการเมอืง มาเสนอนโยบายด้านการเกษตร มพีดูถงึเรือ่ง 
เกษตรอนิทรย์ีเชิงตวัเลข คุณอลงกรณ์ พลบุตร จากพรรค
ประชาธิปัตย์ บอกว่า ถ้าได้เป็นรัฐบาลจะเพ่ิมพื้นที่เกษตร
อินทรย์ีเป็น 2 ล้านไร่ ขณะทีพ่รรคภมูใิจไทยให้ความส�าคญั
เร่ืองเกษตรปลอดสารเคม ี โดยเสนอเพิม่พืน้ทีเ่กษตรอนิทรย์ี
เป็น 2 เท่า กป็ระมาณ 2 ล้านไร่ เท่ากับพรรคประชาธปัิตย์ 
ต่อเนือ่งจากการที ่คณุมนญัญา ไทยเศรษฐ์ ช่วงเป็นรฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ในรฐับาลพลเอกประยทุธ์ ได้เคย 
ต่อต้านสารเคมเีกษตร 3 ชนดิ โดยจ�ากัดการใช้พาราควอด  
ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ส่วนพรรคก้าวไกลเสนอ
มาตรการสนับสนุนระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ ขณะที่
พรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงเกษตรอินทรีย์อยู่บ้าง แต่ไม่ได ้
ลงในรายละเอยีดใดๆ ทีชั่ดเจน 

ส�าหรบัพรรคชาติไทยพฒันา เสนอเรือ่งการผลกัดนัเกษตร 
สเีขยีว ชเูร่ืองคาร์บอนเครดติ เนือ่งจากว่าคณุวราวธุ ศลิปอาชา  
สนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม แต่เมือ่พรรคชาติไทยพฒันา 
เข้าเป็นรัฐบาล เปลี่ยนไปคุมกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เรา
จงึไม่ได้เหน็ภาพว่า เกษตรสเีขยีวจะน�าไปสูค่าร์บอนเครดติ 
ได้อย่างไร รูแ้ต่ว่าถ้าท�าเกษตรอนิทรย์ีจะเชือ่มโยงเรือ่งคาร์บอน 
เครดติได้ สรปุว่าก่อนการเลอืกตัง้ ทุกพรรคการเมอืงต่างเสนอ
นโยบายเกษตรกรรมย่ังยืนและเกษตรอนิทรย์ี แต่เมือ่ได้เป็น
รฐับาลแล้ว ยังไม่มพีรรคใดทีจ่ะมาผลกัดนัเรือ่งเกษตรอินทรย์ี
อย่างจริงจัง จนเรารู้สึกว่าเขาให้ความส�าคัญกับเรื่องปัญหา

โครงสร้างทางการเมอืงมาก ส่วนเรือ่งปรบัโฉมเกษตรกรรม 
เขาให้ความส�าคัญค่อนข้างน้อย 

ขณะท่ีทุกวนันี ้ทิศทางการเกษตรของโลกมีความชัดเจนมาก  
ถอืเป็นครัง้แรกในรอบหลายทศวรรตท่ี “ยูเอน็” ประกาศว่า  
เวลานี้ระบบเกษตรกรรมและอาหารของโลกก�าลังล่มสลาย 
จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างถึงราก เพราะ
กระบวนการต่างๆ ต้ังแต่ข้ันตอนการเพาะปลูก ปุ๋ย การแปรรปู  
การค้าส่ง-ปลีก การใช้พลังงาน ห้องเย็น และการขนส่ง  
มส่ีวนร่วมในการก่อให้เกดิก๊าซเรอืนกระจกทัง้ระบบประมาณ  
1 ใน 3 โลกจ�าเป็นจะต้องเปลีย่นแปลงระบบการเกษตรและอาหาร
ไปสูค่วามยัง่ยนื เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม อนันีถื้อเป็นเกณฑ์
และทิศทางการปรบัเปลีย่นระบบเกษตรกรรมของโลก 

ปัจจุบันสหภาพยุโรป เขามีนโยบายกรนีดีล (European 
Green Deal) เพ่ือสร้างสังคมท่ีไร้มลพษิ ไม่ว่าจะเป็นอากาศ 
ดนิและน�า้ ต้องมีสภาพแวดล้อมปลอดจากมลพษิ และมีการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื โดยก�าหนดเป้าหมายทีจ่ะเปลีย่นแปลงพืน้ที่
การเกษตรทั้งหมด ให้เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย  

มพีวกภาษีคาร์บอนเข้ามาอกี ใครทีใ่ช้วตัถดุบิอนิทรย์ีอาจได้
รบัส่วนลดภาษ ีภาคอตุสาหกรรมอาหารกจ็ะหนัมาหาวตัถุดบิ
อนิทรย์ีไปผลติมากขึน้ เพือ่ทีจ่ะจ่ายภาษน้ีอยลง เรือ่งแบบนีท้ี่
เมืองนอกเขาเริม่มใีห้เหน็แล้ว” 

นายอรุษ กล่าวอกีว่า ตอนนีส้มาคมผูบ้รโิภคอนิทรย์ีไทย 
(TOCA) ก�าลงัท�าวจัิยเร่ืองของคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของสินค้า
เกษตร เป็นงานวจิยัอนัแรกทีเ่ราไปท�าวจิยัร่วมกบัส�านกังาน 
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) โดยได้ 
รบัทนุจากหน่วยบริหารและจัดการทนุด้านการเพิม่ความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กระทรวง อว. ซึง่เป็นงาน
วจิยัชิน้แรกของประเทศ โดย สวทช. เป็นหน่วยงานทีช่่วย
ค�านวณเรื่องของคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของสินค้าเกษตร ก็จะ
มเีดต้าของสนิค้าเกษตร เทยีบระหว่างอนิทรีย์กบัไม่อนิทรีย์ 
ซึ่งอินทรีย์ก็จะต�่ากว่า ซึ่งจากงานวิจัยท่ีเราท�ามากว่าปีคร่ึง 
ประเทศไทยได้มาประมาณ 20 ตวัอย่าง แต่เมืองนอกอย่าง
ฝรั่งเศสมีถึง 300 ตัวอย่าง เพราะเขาก็จะมีความก้าวหน้า
มากกว่าเราในเรื่องของคาร์บอน เพราะฉะนั้นในอนาคต 
ผูค้นจะต้องค�านึงถงึการซือ้สนิค้าอินทรย์ีมากขึน้ 

ส่วนท่ีเป็นอนิทรีย์มแีค่ 1 เปอร์เซน็ต์ 1 ล้านไร่ เพราะฉะนัน้
ประเทศทีมุ่่งเป้า Net Zero กจ็ะต้องหนัมาท�าอนิทรีย์มาก
ขึน้ ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยมคีวามตืน่ตวักนัแค่ไหนนะ แต่ที่
เมอืงนอกเขาก็เริม่ท�ากันแล้ว

เชื่อว่าบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศ เขาสนใจเรื่องเกษตร
อินทรีย์อยู่แล้ว เพราะรู้ว่าตรงนี้มันคืออนาคต แต่บ้านเรา
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย การรวบรวมมาท�า
เกษตรอนิทรย์ีแปลงใหญ่แบบครบวงจร มนัยงัยากอยู ่อกีทัง้
ในระบบเกษตรอนิทรย์ีไม่ได้มสีตูรตายตวัว่า ต้องท�าอย่างน้ัน 
ท�าอย่างนัน้ แล้วแต่ว่าแปลงอยูท่ีไ่หน ต้องปลูกหลากหลาย 
ปลูกแบบผสมผสาน สอดคล้องกับธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติ 
ให้จัดการตัวเอง เพราะฉะนั้นมีความละเอียดอ่อน การท�า
แปลงใหญ่ยงัยากอยู่

“แปลงเกษตรอินทรีย์ขนาด 100 ไร่ ก็มี แต่ลงทุนสูง  
ผมจะบอกให้ว่า เกษตรอินทรีย์ถ้าจะขายสดแบบวัตถุดิบ 
ก�าไรมนัไม่ได้อยูต่รงนัน้ เพราะความแปรปรวนของธรรมชาติ 
ค่อนข้างเยอะ เพราะถ้าแมลงมา โรคมา คณุจะไปใช้เคมไีปฆ่า
กท็�าไม่ได้ การท�าแปลงใหญ่จงึมีความเสีย่งสูง บริษทัใหญ่ๆ  

การเรยีนรู้อาชีวศึกษาทกุทีท่กุเวลา จะมกีารด�าเนินการในเรือ่ง
ของพัฒนาแพลตฟอร์มและสื่อการเรียนรู้อาชีวศึกษา และ
การขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษา 2. ต้อง
พัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครอง 
พัฒนาระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร
ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีเฉพาะหรอื ปวพ. และส่งเสรมิ 
การมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานท�า และพัฒนาเด็ก 
เป้าหมายให้เป็นผู้ประกอบการ เป็นเด็กช้างเผือก และต้อง 
รับใช้บ้านเกิด พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่างยนต์  
จะต้องมคีวามรู้ด้านไฟฟ้า คอมพวิเตอร์ หรือช่างก่อสร้างต้องรู ้
เรือ่งบญัช ีการเงนิ 

3. พฒันาการยกระดบัคณุภาพการจดัการอาชวีะสมรรถนะสงู  
ได้แก่ ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ยกระดับ
การขบัเคลือ่นความร่วมมอืกบัภาคเอกชน พฒันาคุณภาพและ
ทกัษะชวีติผูเ้รยีนอาชวีศกึษาในทกุมติ ิส่งเสรมิการจดัการเรยีน
การสอนแบบ Active Learning และสนบัสนนุส่งเสรมิการ 
พัฒนานวัตกรรม การวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ผลิตและพัฒนา 
ก�าลงัคนอาชีวศกึษาสมรรถนะสงู ตอบโจทย์โลกสมยัใหม่โดยเน้น
ทกัษะใหม่ๆ และนวตักรรมการเรยีนรูท้ีต่อบเทรนด์อาชพีใหม่  
4. การพฒันาระบบการเทยีบระดบัการศกึษาและคลงัหน่วยกติ
อาชวีศกึษา คอืพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร ปวช. ปวส. และ
ปริญญาตรี พัฒนาระบบการวัด เทียบระดับการศึกษาและ
ประเมินผลการศึกษา มีการต้ังศูนย์เทียบโอนผลการเรียน 
ในระดบัจงัหวัดซึง่ม ี77 ศนูย์ 5. พฒันาทกัษะทางภาษา เพือ่
การศกึษาและเร่งท�าใน 3 อย่าง ได้แก่ พฒันาทกัษะภาษาให้กบั 
ผู้เรียน ส่งเสริมทักษภาษาด้านการท�างานให้กับประชาชน 
และพฒันาหลกัสตูร 2 ภาษา องักฤษ-จนี 6. งานพัฒนาสร้าง 
ช่างชมุชน เพือ่ให้ประชาชนมอีาชพีเสรมิ มโีครงการ 1 วทิยาลยั  
1 ช่างชมุชน ขณะนีม้ศีนูย์ช่างชมุชน จ�านวน 433 แห่ง พร้อมกันนี ้

ต้องพฒันาทกัษะอาชพีช่างและอาชพีเสรมิ (หลกัสตูรช่างชมุชน)  
รวมทัง้พฒันาแอปพลเิคชนัช่างชมุชน 

7. การพฒันาเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารงานบคุคลและ
บรหิารจัดการ หาครเูพิม่ การให้ครทู�างานในภมูลิ�าเนา การ
พัฒนาศกัยภาพครสูมรรถนะสงู การปรบัปรงุกฎ ระเบยีบ ค�าสัง่ 
ข้องบงัคบัต่างๆ ให้เหมาะสมยคุสมยั เป็นต้น และ 8. การพฒันา
เสรมิสร้างภาพลกัษณ์อาชวีศกึษายคุใหม่ เช่น  งานเชดิชเูกยีรติ
ศษิย์เก่า สร้างต้นแบบรุน่พีอ่าชวีะ ยกระดบัการประชาสมัพนัธ์
และส่ือสารฯ สร้างสถานอาชีวะให้ปลอดภัย และก�าลังจะ 
ส่งเสรมิ 1 วทิยาลยั 1 อัตลกัษณ์/Soft Power

“การพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดี 
มคีวามสขุ ของกระทรวงศึกษาธกิาร เป็นการท�างานร่วมกนั
เพือ่เสรมิสร้างความเข้าถงึการเรยีนรูท้างอาชวีศกึษา ทัง้ระดบั 
ปวช. ปวส. และปรญิญาตร ีผ่านกจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการเชงิรกุ และให้ความส�าคญักับการสร้างทักษะวิชาชพี 
เพือ่ลดภาระต่อนกัเรยีนและผูป้กครอง โดยเฉพาะการส่งเสรมิ
โอกาสในการสร้างรายได้ระหว่างการศกึษาและการมอีาชพีท่ีดี
หลงัจบการศึกษา รวมถงึการมนีวตักรรมและวจิยัเชงิพาณชิย์ที่
สามารถขายได้ จะเป็นประโยชน์ต่อชมุชน สงัคมและต่อยอด
ในเชงิพาณชิย์ได้”

เรอือากาศโทสมพร กล่าวอกีว่า การผลติบคุลากรให้ตรงกบั
ความต้องการของนายจ้าง/อตุสาหกรรมแรงงาน อาชวีศกึษา
ของไทยไม่เป็นสองรองใครในเวทีโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือและ 
ความช�านาญสงู ซึง่โดดเด่นเป็นทีย่อมรับ ได้แก่ อตุสาหกรรม 
แมคคาทรอนิกส์และหุ ่นยนต์ อาชีพด้านการท่องเที่ยว  
การโรงแรม ศลิปกรรม และอาหาร มบีรษิทัต่างชาตยิอมรบั 
และจ้างไปท�างานอย่างต่อเนือ่ง 

นอกจากนี ้สอศ.ได้เตรยีมหลกัสตูรรองรบัอาชีพทีต้่องการ
ในอนาคตไว้แล้ว เช่น หลกัสตูร EV ป้ันเดก็ไทยเข้าสูอ่ตุสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 1 แห่งอาเซยีน เปิดการเรยีนการสอนตัง้แต่
ระดบัชัน้ ปวช. ปวส. ในสถานศกึษาอาชวีะ จ�านวน 51 แห่ง
ทัว่ประเทศ เริม่เทอมแรกในปี 2566 ภายใน 5 ปีนี ้นกัเรยีนที่

จบออกมาสามารถเข้าตลาดงานได้ทันที และยังได้ร่วมมอืกบั 
มหาวิทยาลยัศรปีทมุ ผลติก�าลงัคนด้านโลจสิตกิส์และซพัพลายเชน  
รวมทั้งสาขาอื่นๆ รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต New  
S- Curve ทีเ่น้นใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม โดยมีสถาบนัการ
ศกึษาสงักดั สอศ. เข้าร่วมมากถงึ 50 แห่ง และจะขยายผลไปสู่ 
ภาคเอกชนด้วย นอกจากนี ้ยงัเดนิหน้าร่วมกบักรมพฒันาฝีมอื
แรงงานและสถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี จดัตัง้ศนูย์ฝึกและทดสอบ
มาตรฐานฝีมอืแรงงาน ผูท้ีจ่บการฝึกจะได้รบัประกาศนยีบตัร
จากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน และสถาบนัคุณวฒุวิชิาชพี

สอศ.ยังมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูล ภายใต้แพลตฟอร์ม
อจัฉรยิะมาใช้ในการบรหิารจดัการข้อมลูก�าลงัคน และพฒันา
เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชีวิตของประเทศไทย หรอื E- Workforce 
Ecosystem  ส่งเสรมิให้ครแูละบุคคลากรเข้าใช้ประโยชน์จาก
ระบบ E- Training และการฝึกอบรม ท�าหลักสตูรอาชีวศกึษา
เชือ่มโยงกบัมาตรฐานอาชีพ และคดัเลอืกหลกัสตูรเพือ่พฒันา 
ครดู้วย ท่ีส�าคญัมากคอืความร่วมมอืกบัองค์กรภาคเอกชนชัน้น�า  
โดยมีกลไกของความร่วมมือกันท่ีเรียกว่าคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา 
หรอื กรอ.อศ. เป็นความร่วมมอืในรูปของทวภิาค ีตามกฎหมาย
อาชวีศกึษาปี 2551 เน้นในเรือ่งของการออกแบบ การจดัการ
อาชวีศกึษาต้ังแต่หลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน การจดัการ
ฝึกอาชพีในสถานประกอบการ เพือ่เพิม่ทกัษะและสมรรถนะ
ของผู้เรยีน ตลอดจนการออกแบบการวดัและประเมนิผล เพือ่
ให้ได้ก�าลงัคนทีม่สีมรรถนะสงู มคีณุภาพตรงตามต้องการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน

“ส่วนหลกัสตูรท่ีเป็นนวตักรรมชัน้สงู เราเดินหน้าไปแล้ว 
ทัง้สาขาโลจสิติกส์ สาขาอากาศยาน  ม ี5 แห่งท่ีเปิดสอนอยู่
เช่น เทคนคิดอนเมอืง สมทุรปราการ สตัหีบ ขอนแก่น และ
เทคนคิถลาง โดยสาขาอากาศยานได้รบัการรบัรองจากสถาบนั
การบินพลเรือนและได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การ
บนิระหว่างประเทศด้วย รวมท้ัง EASA องค์การดูแลการบนิ
พลเรอืนในยโุรปให้การรับรองด้วย คนทีเ่รยีนจบสามารถท�างาน
กบัสายการบนิได้ท่ัวโลก ส่วนสาขาพาณชิย์นาว ีตัง้อยูท่ี่จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ได้รับการรบัรองจากกรมเจ้าท่า สาขาราง ได้
ท�าข้อตกลงทวิภาคไีทย-จนี เรยีนท่ีเทคนคิชลบรีุ อยุธยา หาก
รวมสาขาเฉพาะท่ีโดดเด่น จะมมีากกว่า 100 สาขาวิชา”

เรืออากาศโทสมพร กล่าวว่า จากการที่ตลาดแรงงาน
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ สอศ. ได้ปรบัเปลีย่นนโยบายและ
การท�างานของบุคลากรทกุฝ่าย ให้เข้ากบัทุกสถานการณ์ โดย
ผลติและพฒันาก�าลังคนสายอาชีพ ให้เป็นคนท่ีมีสมรรถนะสงู 
ตอบโจทย์การพฒันาประเทศ เพิม่โอกาสและลดความเหลือ่มล�า้  
ในการเข้าถงึระบบการเรยีนรูว้ชิาชพี ด้วยรปูแบบทีห่ลากหลาย  
เสริมสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ยกระดับ
คุณภาพการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ยกระดับ
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย  
ตอบโจทย์การศึกษาในอนาคต เชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพ 
ในระดบัชาตแิละระดบัสากล 

“รวมทัง้ การพฒันาศกัยภาพครแูละบคุลากรอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะ โดยพฒันานวตักรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จดัการด้วยระบบเทคโนโลยดีจิิทลั ปรับการเรียนรู้แบบทวิภาคี
คณุภาพสงู เน้นการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ โดยเฉพาะในเรือ่ง
ดจิทัิล ส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนแบบต่อเนือ่ง ตลอดจน 
พัฒนาหลักสูตรรองรับกลุ่มผู้ส�าเร็จการศึกษา แต่ยังไม่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน กลุ่มผู้เรียนตกหล่นจากระบบการศึกษา และ
คนวยัท�างาน ซึง่ต้องการเพิม่เติมทกัษะท่ีจ�าเป็นต่อการท�างาน 
โดยจะมหีลกัสตูรใหม่ๆ ทีจ่ะน�าไปใช้กบัการอาชวีศกึษาทัง้ใน
ระบบ นอกระบบ และการอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี การสร้าง
ห้องเรยีนเสมอืนจรงิ Virtual Classroom เพือ่อ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผูเ้รยีน ได้เข้าสูโ่ลกแห่งการเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา 
ส่วนผูส้อนจะมกีารบรูณาการวธิกีารเรยีนรู ้ในรูปของบทเรยีนรู้  
การเรยีนรูโ้ดยวิดโีอบนยทูปู การเรยีนแบบออนไลน์ การสอน
แบบไลฟ์สดผ่านโปรแกรมเฟสบุค้ส์และคลบัเฮ้าส์ การจดัท�า
วดิโีอการฝึกทกัษะ น�าเทคโนโลยรีะดบัสงูมาช่วยการฝึก เช่น 
สนามฝึกสถานการณ์จ�าลอง ในการเดนิเรอื ควบคมุอากาศยาน 
หรอืควบคมุระบบราง เป็นต้น” เรืออากาศโทสมพร กล่าว

สอศ.เรง่ขบัเคลือ่นคนอาชีวะพันธ์ุใหม่
มุง่วิชาชพี-เสรมิวชิาการ-ใส่วชิาชีวติ

สถาบันอาชีวศึกษาเป ็นฐานรากของการพัฒนา
ประเทศ มุ่งเน้นผลิตบุคคลากรสายอาชีพท่ีมีทักษะฝีมือ
และประสบการณ์ เพือ่รองรบัตลาดแรงงาน และยกระดบั 
องค์ความรู ้ในสาขาวิชาชีพสมัยใหม่ให้มีสมรรถนะสูง  
เพื่อป้อนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง  
แต่ส�าคญัยิง่ไปกว่านัน้คอื การปลุกชีวติคนอาชวีะให้ท�าหน้าที่
สร้างงาน สร้างอาชพี รบัใช้ประชาชน ชมุชน ท้องถิน่ และ
สงัคมอย่างแท้จรงิ 

เรอือากาศโท สมพร ปานด�า รองเลขาธกิารคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา (สอศ.) เปิดเผยกับ “อปท.นวิส์” ว่า วสิยัทัศน์ของ
อาชีวศกึษาคอื ผลติและพฒันาก�าลงัคนอาชวีศกึษาสมรรถนะสงู 
เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาพอเพียง โดย
มีแนวคิดที่จะส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
มุ ่งพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชน ภายใต้แนวทางการท�างานทีเ่ป็นหน่ึงเดียวทีเ่รียกว่า 
OVEC ONE Team  โดยขบัเคลือ่น 8 งานหลกั ได้แก่ 1. ส่งเสริม 

25 เปอร์เซ็นต์ และลดการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชลง  
25 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2030 ประเทศญีปุ่่นกแ็ถลงนโยบายคล้ายๆ  
กนั แต่ของของญีปุ่่น ขยับเป้าออกไปประมาณ 20 ปี เพราะ
มข้ีอจ�ากดัในเรือ่งพืน้ทีก่ารเกษตร ส่วนประเทศเวยีดนามต้ัง
เป้าจะท�าแบบนีเ้หมือนกนั โดยใช้ค�าว่า จะลดการใช้ปุ๋ยเคมี
ลง 90 เปอร์เซ็นต์ และจะเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรม 
เพือ่ลดปัญหาโลกร้อน

 เหน็ได้ว่า โลกยคุใหม่ให้ความส�าคญักบัเรือ่งโลกร้อน โดย
แสวงหาทศิทางการปรับตวัไปสูเ่กษตรเชิงนเิวศ ลดคาร์บอน 
แต่เรายังไม่เห็นความชัดเจนของรัฐบาลและพรรคการเมือง
ในประเทศไทย ทัง้ทีเ่ราเจอกับปัญหาสิง่แวดล้อมหลายอย่าง 
เช่นเรือ่งฝุน่ PM 2.5 ซึง่ตอนนีก้ลายเป็นวกิฤติของประเทศ 
เสยีงของคนทีไ่ด้ผลกระทบดังมากข้ึนทกุปี รฐัจ�าเป็นจะต้อง
ช่วยเหลือเกษตรกรปรบัเปลีย่น จากการท�าเกษตรเชิงเดีย่วไป
เป็นเกษตรแบบผสมผสาน และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้อย่าง
ยัง่ยืนตลอดท้ังปี แทนท่ีจะใช้วธิจัีดงบประมาณลงไปอดุหนุน 
หรอืพยงุราคาสนิค้าเกษตร ในรูปแบบทีเ่คยท�ามาปีละแสน
ล้านบาท ท่ีส�าคัญคือ ในอนาคตบางประเทศอาจจะน�าปัญหา 

วฑิรูย์ เล่ียนจ�ารญู อรษุ นวราช รพทีศัน์ อุน่จติตพันธ์

เรอือากาศโท สมพร ปานด�า



ปีที่ 18 ฉบับที่ 426 วันที่ 16-30 เมษายน 2567 ท้องถ่ินไทย  3 3ท้องถ่ินไทย  3ท้องถ่ินไทย

เมือ่คร้ังที ่นายเศรษฐา ทวสีนิ นายกรัฐมนตรี 
ลงพื้นตรวจราชการและเยี่ยมเยือนประชาชน 
ทีจ่งัหวดัล�าปาง ณ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
ล�าปาง นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลร่องเคาะ อ.วงัเหนอื จ.ล�าปาง 
ประธานชมรม อบต.ภาคเหนอื ในฐานะตวัแทน
สมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย  
ร่วมกับคณะผู้บริหาร อบต.ในจังหวัดล�าปาง  
ได้ยื่นหนังสือข้อเสนอการพัฒนาและแก้ไข 
ความเดือดร้อนขององค์การบริหารส่วนต�าบล  
ต่อนายกรัฐมนตรี 

โดยหนงัสอืข้อเสนอของ สมาคม อบต. ลงวันที่ 
18 มนีาคม 2567 ลงนามโดย รศ.วริะศกัด์ิ ฮาดดา  
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสาม นายก
สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย มใีจความว่า ตามท่ี
สมาคมองค์การบรหิารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย 
ได้ประมวลปัญหาและอปุสรรคการปฏบิตังิานของ
องค์การบรหิารส่วนต�าบลในภาพรวมระดบัประเทศ 
ผ่านการประชุมใหญ่ท่ีจังหวัดชลบุรีและประชุม 

สมาคม อบต. ย่ืนหนงัสอืถงึนายกรฐัมนตรี
ขอให้รัฐบาลสางปมปัญหาให้ อบต.ทัว่ประเทศ

เครอืข่ายภาคเหนอืทีจ่งัหวัดเชยีงใหม่ สมาคมองค์การ 
บรหิารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย จงึขอน�าเสนอ
ประเด็นปัญหาเร่งด่วน ต่อท่านนายกรฐัมนตร ีเพือ่
มีบญัชาสัง่การไปยังหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง บรูณาการ
พฒันาและเร่งแก้ไขปัญหาให้กบัองค์การบรหิารส่วน
ต�าบล ตามรายละเอยีดดงัน้ี

1. ข้อเสนอเพือ่การพฒันาศักยภาพความเป็น
องค์การบรหิารส่วนต�าบลสูค่วามเป็นสากล ขอให้

กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงฐานะ
ให้องค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีอยู่ มีฐานะเป็น 
เทศบาลต�าบลหรือเทศบาลเมือง เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนต�าบลมีฐานะเป็นองค์กรท้องถิ่นระดับ 
สากลเหมือนนานาประเทศ ที่มีการก�าหนด 
รปูแบบขององค์กรปกครองท้องถิน่เป็นเทศบาล เพ่ือ
ความสะดวกต่อการก�ากับดแูลในการตรากฎหมาย 
การออกระเบียบ และกฎกระทรวง โดยขอให้มี

การพิจารณายื่นเสนอเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะให้มี 
ผลบงัคับใช้ ณ วนัที ่28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2568

2. ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ
องค์การบริหารส่วนต�าบล และเทศบาลต�าบล 
กรณีการสร้างหลักประกันฐานรายได้ขององค์กร
ปกครองท้องถ่ินให้มีฐานรายได้เท่ากันในจดุเริม่ต้น 
โดยขอเสนอให้มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์เริม่ต้นการ 
มรีายได้ เพือ่การบรหิารงานองค์กรปกครองท้องถิน่ 
ขั้นต�่าท่ี 50 ล้านบาท เพ่ือให้มีงบประมาณการ 
จดับรกิารประชาชนขัน้พืน้ฐานเพยีงต่อการพฒันา 
คุณภาพชีวติประชาชน ในการตามข้อเสนอนี ้คาดว่า 
รัฐบาลจะใช้เงินอุดหนุนเพ่ือลดความเหลื่อมล�้า
ทางการคลงั 10,000 ล้านบาทต่อปี และมอีงค์การ 
บรหิารส่วนต�าบลทีอ่ยูใ่นข่ายทีจ่ะได้รบัความช่วยเหลอื 

ราว 3 ,700 แห ่ งทั่ วประเทศ และขอให  ้
พจิารณาทบทวนหลกัเกณฑ์การจดัสรรรายได้ให้กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือลดความเหลือ่มล�า้
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ซึง่มภีารกจิและ 
หน้าที ่ซึง่พฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในพืน้ที่
เหมอืนกนั แต่องค์การบรหิารส่วนต�าบลมเีกณฑ์การ 
จดัสรรรายได้ทีน้่อยกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รปูแบบอืน่

3. ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการขออนุญาต 
ใช้พ้ืนที่ในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ, เขตป่าสงวน
แห่งชาต ิและทีส่�าคัญคือพ้ืนท่ีตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 
2484 ซึง่หมายถงึทีส่าธารณประโยชน์ทกุแห่ง รวมถงึ 
พื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง 
(นสล.) ซึ่งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทัว่ประเทศ ตามมต ิครม. เมือ่วนัท่ี  23 มถินุายน 
2563 และมต ิครม. เมือ่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
ได้ก�าหนดช่วงระยะเวลาการขออนญุาตไว้ และหมด
ระยะเวลาการขออนุญาตไปแล้ว ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ�านวนมากไม่ได้ขออนุญาต 
เพราะพืน้ทีด่งักล่าวไม่มสีภาพความเป็นป่าอยูเ่ลย 
แต่เป็นพ้ืนทีป่่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2444 

ท�าให้ประชาชนไม่ได้รบับรกิารสาธารณะหรอื
การแก้ไขปัญหาทนัต่อเวลา เสยีโอกาสการพฒันา

ให้กับพ่ีน้องประชาชนเกิดความไม่พึงพอใจในการ
ให้บรกิารของภาครฐัโดยรวม และความไม่แน่นอน
ในการใช้งบประมาณของท้องถิน่ เพือ่พฒันาพืน้ที่
และชมุชนจ�านวนมาก สมาคมองค์การบริหารส่วน 
ต�าบลแห่งประเทศไทยขอให้ท่านนายกรัฐมนตร ี
ได้มีบญัชาให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเร่งรดัการอนุญาต
การใช้พ้ืนที ่พร้อมทัง้พิจารณาให้ก�าหนดระยะเวลา
การขออนุญาตใหม่และพิจารณาจ�าแนกพื้นที่ป่า
ซึง่ปัจจุบนัไม่มีสภาพความเป็นป่าหลงเหลอือยู ่ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปพัฒนาพื้นที่ได้
รวดเรว็ขึน้

4. ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั ออกระเบยีบแนวทาง
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกภายใต้กรอบ 
วงเงินทีเ่กนิ 500,000 บาท ไม่เกนิ 10,000,000 บาท  
และส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ใช้วิธีประกาศ 
(e-bidding) เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัในการกระตุน้ 
เศรษฐกจิและการใช้จ่ายงบประมาณภาครฐัให้ทนั
ภายในปีงบประมาณ 2567

“องค์การบรหิารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย จงึ 
ขอน�าเรยีนประเดน็พจิารณาหาอปุสรรคการปฏบิตังิาน 
ขององค์กรปกครองท้องถิน่เพ่ือท่านนายกรัฐมนตรี
ได้มีบญัชาสัง่การเป็นล�าดบัต่อไป” 

สถ.ก�าชบัท้องถิน่จงัหวดัท่ัวประเทศ
เร่งขับเคลือ่น 7 ภารกจิส�าคญั ปี 2567 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

ขอความร่วมมือท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด 
ขบัเคลือ่นงานตามภารกจิของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิน่อย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ 
โดยมภีารกจิทีต้่องด�าเนนิการ 7 ประการ ตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย

นายขจร ศรชีวโนทัย อธบิดกีรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถ่ิน (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็น
ประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ประจ�าเดอืนมนีาคม 2567 โดยม ีนาย 
ศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดี สถ. ผู้บริหาร 
หน่วยงานในสงักดักรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 
ในส่วนกลางและท้องถิน่จงัหวดัทัว่ประเทศ เข้า
ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ก่อนเริ่มการ
ประชมุ อธบิดี สถ. ให้เกียรตเิป็นประธานมอบ
เงินสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรในสังกัด สถ. 
จ�านวน 3,000 บาท ให้แก่ข้าราชการราย นาง
รชยา พรหมมาศ เนื่องจากเข้ารับการรักษา
อาการเจ็บป่วยและนอนพักในโรงพยาบาล 
พร้อมทัง้แสดงความยนิดกัีบข้าราชการ 36 ราย 
ท่ีได้แต่งตั้งเป็นข้าราชการในต�าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช�านาญการพเิศษ และขอแสดง
ความยนิดีกบัผูไ้ด้รบัการขึน้บญัชผีูส้อบแข่งขนั
ทีจ่ะได้รบัการบรรจแุต่งต้ังในวนัที ่ 9 เมษายน 
2567 จ�านวน 275 ราย 

อธิบดี สถ. ได้ขอความร่วมมือท้องถิ่น
จังหวัดท่ัวประเทศ ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ
ส�าคญั ดงัน้ี 

1) การประกาศ มท. เร่ืองการจดัการมลูฝอย 
พ.ศ. 2567 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่วันที ่ 11 มนีาคม 2567 โดยมสีาระส�าคญั 
ประกอบด้วย 1. ก�าหนดให้มีการคัดแยกและ
ก�าจัดมลูฝอยอนิทรย์ีหรอืพลาสตกิในครวัเรอืน
ก่อนน�าไปก�าจดั 2. ก�าหนดวธิกีารก�าจดัมลูฝอย
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามหลักวิชาการ  
3. แก้ไขปรบัปรงุกระบวนการมอบหมายเอกชน
ด�าเนินการ หรือร่วมด�าเนินการโดยการร่วม
ลงทนุ ระหว่าง อปท. และเอกชนในการจดัการ
มลูฝอย อาท ิ การจดัท�ารายงานการศึกษาและ
วเิคราะห์โครงการ 

2) การรายงานและติดตามผลการขบัเคลือ่น
โครงการธนาคารขยะของ อปท. โดย มท. ได้
ก�าหนดแผนปฏบิติัการ (Action Plan) 60 วัน 
แบ่งเป็น 3 ระยะ ซึ่งการด�าเนินการเสร็จสิ้น
ท้ัง 3 ระยะแล้ว มกีารจัดตัง้ธนาคารขยะครบ
ทุก อปท. 100% ขอขอบคุณทุกจังหวัดที่ได ้
ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ และ 
จดังาน “MOI Waste Bank Week-มหาดไทย 
ปักธงประกาศความส�าเร็จ การจัดตั้งธนาคาร
ขยะครบทุก อปท.” เมือ่วนัที ่ 11-15 มนีาคม 
2567 ท่ีผ่านมา 

3) มท.ได้มอบหมายให้ สถ. และองค์การ
จดัการน�า้เสยีร่วมกนัจดักจิกรรมการสร้าง “นกั
ประดิษฐ์ อถล. รกัดนิ รกัน�า้ รกัษ์โลก” ประจ�า
ปี พ.ศ. 2567 โดยคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
เรยีบร้อยแล้ว ประเภททีมนกัเรยีนระดบัประถม
ศกึษา รางวัลชนะเลศิ : บ่อดักไขมนัส่ีสหาย จาก
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ทต.อโุมงค์ จ.ล�าพูน, 
นกัเรยีนระดับมธัยมศกึษาปีที ่1-3 รางวลัชนะเลิศ  
: การประดิษฐ์ของใช้จากกล่อง UHT เพ่ือ 
การน�าไปใช้ประโยชน์ก่อนถึงท้องทะเล จาก
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ทม.ระนอง 
จ.ระนอง, นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

รางวัลชนะเลิศ: เคร่ืองบ�าบัดน�้าเสียอัตโนมัติ
จากเส้นใยธรรมชาติ จากโรงเรียนเทศบาล 3  
วดัชยัมงคล ทม.อ่างทอง จ.อ่างทอง 

4 )  มท. ได ้จัดท� า โครงการซุ ้ มประตู
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  
28 กรกฎาคม 2567 โดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
ได้ด�าเนนิการออกแบบซุม้ประตฯู ซ่ึง สถ. และ 
อปท. ให้การสนับสนุนการด�าเนินการจัดท�า 
ซุม้ประตเูฉลมิพระเกยีรตฯิ 

5) สถ.ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ด�าเนินการจดัซือ้จดัจ้างตามระเบียบกระทรวง
การคลงั ว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส�าหรับรายการ 
งบประมาณเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ เพือ่ให้จงัหวดั
และ อปท. ถอืปฏบัิต ิโดยขอให้จงัหวดัแจ้ง อปท. 
ด�าเนนิการเตรยีมการจดัซือ้จัดจ้างตามระเบยีบฯ 

6) เนือ่งจากพบว่า ป้ายเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
ธงชาตไิทย และธงสญัลกัษณ์พระนามาภไิธยย่อ  
ในพ้ืนที่ของ อปท. หลายแห่ง มีความช�ารุด  
สซีดีมาก ขอให้ทุกจงัหวดัประสานปรบัปรงุป้าย
เฉลมิพระเกยีรตฯิ ในพืน้ทีข่อง อปท. กรณมีคีวาม 
ช�ารดุ ให้อยูใ่นสภาพทีด่ ีสวยงาม สมพระเกยีรติ

7) สถ.ได ้จัดท�าแนวทางการจัดงาน 
“ประเพณสีงกรานต์ พทุธศกัราช 2567” ของ 
อปท. ดงันี ้ด้านการสบืสานวฒันธรรมประเพณี
สงกรานต์ ด้านการคมนาคม ตามแผนบรูณาการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567 (วันที่ 11-17 
เมษายน 2567) ของคณะกรรมการนโยบาย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  
ด้านการบรหิารจดัการ อาท ิจดัต้ังศนูย์ปฏบิตักิาร 
ความปลอดภัยทางถนน อปท. การจัดต้ัง  
“ด่านชุมชน” หรือมีการประชาสัมพันธ์แบบ 
“เคาะประตบู้าน” ด้านลดปัจจยัเสีย่งด้านพาหนะ  
ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถ 
ก่อนออกเดินทาง ด้านผู ้ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย มีการบูรณาการจัดตั้งจุดตรวจ จุด
บรกิารประชาชนตามเส้นทางสายหลกั/สายรอง 
ด้านการช่วยเหลอืหลงัเกดิอบุตัเิหต ุเตรยีมความ
พร้อมหน่วยกูช้พีและกูภ้ยั พร้อมประชาสมัพนัธ์
ระบบการช่วยเหลือต่างๆ ที่ผู้ประสบเหตุควร 
ได้รบั ด้านการสาธารณสขุ ก�าหนด “พืน้ทีเ่ล่นน�า้ 
สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยบริการ
สาธารณสขุ ขอความร่วมมอืจงัหวัดแจ้ง อปท. ที่
มหีน่วยบรกิารสาธารณสขุในสงักดั เตรยีมความ
พร้อมทัง้บุคลากร ครภุณัฑ์ วสัดอุปุกรณ์ทางการ
แพทย์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานและเพยีงพอ 
ด้านสิง่แวดล้อมขอให้จงัหวดัแจ้ง อปท. รณรงค์ 
เรือ่งการรกัษาสิง่แวดล้อมภายใต้แนวคดิ “ท้องถิน่ 
สร้างสรรค์ ร่วมกนัรกัษ์สิง่แวดล้อม” 

ขจร ศรชีวโนทัย
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 วฒุสิภา (สว.) อภิปรายส่งท้ายก่อนหมดวาระ เหน็ชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปี พ.ศ. 2567 วาระท่ี 3 และเปิดอภิปรายทัว่ไป รฐับาล เศรษฐา ทวสิีน  โดย เสรี สุวรรณภานนท์ 
พร้อมน�าร่อง เปิดจุดอ่อน จดุด้อย ของรฐับาลจนฉ�า่ใจ สดุท้ายจบอย่างจืดชดื “ไม่มีอะไรในก่อไผ่”   
ตามด้วยการเปิดอภปิรายท่ัวไปของสภาผูแ้ทนราษฎร โดยไม่มกีารลงมต ิ ช่วง 3-5 เมษายนนี ้ ก่อนปิด 
สมยัประชมุสภา 10 เม.ย. 67 โดย ชยัธวัช ตุลาธน หวัหน้าพรรคก้าวไกล ผูน้�าฝ่ายค้าน ว่ากนัเตม็ท่ีแบบ
ไม่มกีารย้ังดาบ หลงัคยุว่าจะตรวจสอบรฐับาลอย่างตรงไปตรงมา เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงในการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ ขณะที ่ เฉลมิชยั ศรอ่ีอน หวัหน้าพรรคประชาธปัิตย์ มอบหมายให้อดตีหัวหน้าพรรค  
จรุนิทร์ ลกัษณวศิษิฏ์ น�าทพัซกัฟอกรฐับาล ด้วยลลีาเร่าร้อน ชาวบ้านต้องพจิารณาเองว่า พรรคฝ่ายค้าน 
ยคุนีม้ฝีีไม้ลายมอืแค่ไหน ขณะทีไ่ม้สองยงัม ี เพราะสามารถยืน่ญตัตขิอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรฐับาล  
ตามมาตรา 151 แห่งรัฐธรรมนูญได้อีกในวันหน้า  คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต�่า  
เหน็ชอบปรบัค่าจ้างขัน้ต�า่รอบสองเป็น 400 บาท น�าร่องเฉพาะธรุกิจโรงแรม 4 ดาวขึน้ไป ใน 10 จงัหวดั  
เริ่ม 13 เมษายนนี้ พ่ีน้องแรงงานรู้สึกเหมือนถูกหลอกกับนโยบายค่าแรงขั้นต�่า เพราะปรับไม่ทั่วถึง  
โดยรัฐบาลอ้างกลไกการปรับค่าจ้างแรงงาน เป็นเรื่องของคณะกรรมการไตรภาคี กรรมจึงไปตกที่  
พพิฒัน์ รชักิจประการ รมว.กระทรวงแรงงาน ท่ีต้องรบัหน้าเสือ่ด้วย  วนัท้องถิน่ไทย 18 มนีาคม  
ชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ทุ่มทุนจัดกิจกรรมน้อมร�าลึกถึงการจัดตั้ง 
สุขาภิบาลท่าฉลอม หัวเมืองเเห่งเเรกของไทย อย่างยิ่งใหญ่ ที่วัดสุทธิวาตวราราม วัดช่องลม 

จ.สมุทรสาคร ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า เหตุใดสมาคมท้องถิ่นจึงไม่ค่อยจะให้ความสนใจเท่าที่ควร   
เงนิเฟ้อ เศรษฐกิจซบ “โรงรบัจ�าน�า” กลายเป็นท่ีพ่ึงของชาวบ้าน ขจร ศรชีวโนทัย อธบิดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ (สถ.) ประชมุคณะกรรมการจัดการสถานธนานบุาลของ อปท. คร้ังที ่3/2567 พิจารณา
เรื่องการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลคลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ต่อไป 
“อปท.นวิส์” อยากเห็นท่านอธิบด ี สถ. ออกมาแถลงผลการด�าเนนิการโรงรบัจ�าน�าของ สถ.บ้าง !   
สนามเลือกตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ คึกคัก “ปลัดแป้น-ณรงค์พร ณ พัทลุง” ประกาศตัวลงสมัคร 
นายกเทศมนตรฯี เป็นคนแรก หวัคะแนนพาเดนิสายพบปะชาวบ้านทกุวนั ช ู6 นโยบายพฒันาเมอืงหาดใหญ่  
ทีโ่ดดเด่นคอืแนวคดิจะสร้างโรงพยาบาลและศนูย์ฟอกไตของเทศบาล ประเดน็น้ีถกูใจชาวบ้าน เพราะ
ชาวหาดใหญ่อดทนต่อควิไปใช้บรกิารที ่ รพ.สงขลานครนิทร์ และ รพ.หาดใหญ่ แบบแออดั  
ขณะที ่พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรนีครหาดใหญ่คนปัจจบุนั ยงัซุม่เงยีบ เพราะมัน่ใจ 

 สทท.ประชมุกรรมการสถาบนัส่งเสริมฯ ปิดทองหลงัพระ 
สมชาย  รงัสวิฒันศักดิ ์ นายกเทศมนตรเีมอืงสนัน่รกัษ์ 

นายกสมาคมสนันบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  มอบหมายให้ 
พิบูลย์ หัตถกิจโกศล เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย (สทท.) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 
หลงัพระ สบืสานแนวพระราชด�าริ ครัง้ที ่1/2567 ณ โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ กรงุเทพฯ

 เปิดมหกรรมสร้างเสรมิสุขภาพและวนั อสม.แห่งชาติ
ดร.วุฒิพงษ์  ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวล�าภู  

เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  
และ วนั อสม.แห่งชาติ โดยมีพิธมีอบเกียรติบัตรให้แกนน�า
ด้านสขุภาพ รวมทัง้การเสวนา เรือ่งการสร้างเสรมิสขุภาพ 
และนิทรรศการการแสดงของแกนน�าด้านสุขภาพ โดยมี 
ผูเ้กีย่วข้องจ�านวนมาก เข้าร่วมกจิกรรม ณ โรงเรยีนนาวงัศกึษาวิช  
อ.นาวงั จ.หนองบวัล�าภู

 เยีย่มพ่ีน้องชาวมสุลมิหาดใหญ่ช่วงเดอืนถือศิลอด 
พล.ต.ท.สาคร ทองมณุ ี นายกเทศมนตรนีครหาดใหญ่ 

พร้อมด้วย อาหมัด เบญ็อาหลี รองนายกฯ พร้อมสมาชิก 
สภาเทศบาล และเจ้าหน้าที ่เยีย่มเยยีนพ่ีน้องชาวมสุลมิในช่วง
เดอืนถอืศิลอด พร้อมมอบเครือ่งอปุโภค-บรโิภคให้กบัพ่ีน้อง
ชาวมสุลมิ เพือ่ใช้ในการประกอบกจิกรรมต่อไป ณ มสัยดิกลาง
ดย์ีนลุอสิลาม มัสยดิหมดัยาเม๊าะ และสมาคมมสุลมิหาดใหญ่

ในผลงานและฐานเสยีง ล่าสดุข่าวว่า “ผูก้ารชาต-ิ 
พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล” จะลงสนาม
ชิงชัยด้วย หลายฝ่ายมองว่า “ปลัดแป้น”  
จะเหนือ่ยมากขึน้ เพราะฐานเสยีงทบัซ้อนกัน  
ขณะท่ีคณะก้าวหน้า ในเงาของพรรคก้าวไกล 
ยงัไม่ได้เปิดตัวว่า จะหนนุใครลงสมคัรในครัง้นี้  
หลงัจากทีค่ราวก่อนส่ง ประยูร วงศ์ปรชีากร  
ไปไม่ถึงฝั่งฝัน  กรณี อปท.รับคนเข้า
ท�างานในองค์กร แล้วเรียกรับเงินใต้โต๊ะ  
มใีห้เห็นบ่อยคร้ัง ไม่กีว่นัก่อน พ.ต.อ.ศานวุงษ์  
คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปปป. ร่วมกับ 
เจ้าหน้าที ่ป.ป.ท.บกุจบักมุ พ.จ.อ.ชยัยา จนัทร์นชุ  

รองปลัดเทศบาลต�าบลหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ถึงห้องท�างาน ตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบภาค 6 ข้อหา “เป็นเจ้าพนกังาน เรียกรบัหรอืยอมจะรบัทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใด 
ส�าหรบัตนเอง หรอืผูอ้ืน่โดยมชิอบฯ” พร้อมของกลาง 5,000 บาท เจ้าตวัให้การปฏเิสธ อ้างว่าถกูกลัน่แกล้ง 
จากการเมืองภายใน ก่อนถูกน�าตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ด�าเนินคดีต่อไป  

 ขอแสดงความยินดีกับ ชัยธวัช เนียมศิริ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ที่ได้รับเลือกให้เป็น  
นายก อบจ.เลยคนใหม่ แทน ธนาวฒุ ิทมิสวุรรณ นายก อบจ.เลย คนเก่าท่ีได้ขอลาออกจากต�าแหน่ง  
โดยผลการเลอืกต้ัง เมือ่วนัท่ี 1 เม.ย. 2567 เข้าวนิด้วยคะแนน 119,334 คะแนน ขณะที ่จรีะศกัดิ ์น้อยก�า่  
ตามมา 99,031 คะแนน นาวนิ วงัครี ี8,544 คะแนน ชวลติย์ น้อยด ี3,060 คะแนน จากผูไ้ปใช้สทิธิ

เลอืกตัง้ จ�านวน 256,011 คน 51% บัตรเสยี 10,738 ใบ และไม่ประสงค์ออกเสยีง 15,304 
คะแนน ตอนนีต้้องรอ กกต. ประกาศผลอย่างเป็นทางการอกีครัง้

 ขจร ศรีชวโนทัยชยัธวัช  ตุลาธน เศรษฐา ทวสีนิ ณรงค์พร ณ พัทลงุ ชยัธวัช เนียมศิริ

 เข้าเยีย่มคารวะ
 ก�าพล  มหานกูุล ประธานบริหารหนังสอืพิมพ์ อปท.นิวส์ เข้าเยีย่มคารวะพร้อมแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็กับ วชิาญ มีนชยันนัท์ ท่ีปรกึษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ

NT จับมือสมาคมอากาศยานไร้คนขบัแห่งประเทศไทย 
บรษัิท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ากดั (มหาชน) และสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย 

สานต่อความร่วมมอื เดินเครือ่งบรูณาการนวัตกรรมการบรกิารดจิิทลั เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรม 
และบริการอากาศยานไร้คนขับ ด้านความม่ันคงแบบองค์รวม โดยมี พลเอก วิษณุ ไตรภูมิ  
นายกสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย และ พนัเอก สรรพชยัย์ หวุะนนัทน์ กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ�ากดั (มหาชน) (NT) ร่วมลงนาม

 CPF x Ronitron x NESG’ ลยุพลงังานสะอาด ด้วยเทคโนโลยข้ัีนสงู
พรีพงศ์ กรนิชัย ผูบ้รหิารสงูสดุ สายงานวศิวกรรมกลาง CPF พร้อมด้วย สภุกิณห์ สมศร ี

ประธานกรรมการบรหิาร บจ.โรนติรอน และ Mr. Wayne Mitchell Business Development  
Director จาก NESG ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้การน�าเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มมูลค่าของเสีย  
‘มูลไก่เน้ือ’ ให้เป็นเช้ือเพลงิชีวภาพ ต่อยอดสู่การผลิตเชือ้เพลิงอากาศยาน ไฮโดรเจนสีเขยีว แนฟทา  
และถ่านชวีภาพ ส่งเสรมิแนวทางเศรษฐกจิหมนุเวยีน สู่เป้าหมาย Net-Zero

 ทพิยประกนัภยั ส่งความสุข ความปลอดภยัให้กับเดก็และเยาวชน
ณฐัพล องัควานชิ ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาธรุกจิและการตลาด ศรินชุ โรจนเสถยีร ผูอ้�านวยการ 

ฝ่ายสือ่สารองค์กรฯ บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)  พร้อมผูบ้รหิาร มอบหมวกนริภยั 
จ�านวน 250 ใบ ให้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนนนทรีวิทยา และเยาวชนในเขตพื้นที่ยานนาวา  
ใน “โครงการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภยั ขบัขีอุ่น่ใจด้วยกนั ประจ�าปี 2567”  โดยม ีวรณุลกัษม์ พลหาญ  
ผูอ้�านวยการเขตยานนาวา และณฐัพชัร์ ศริเิสถยีร ผูอ้�านวยการโรงเรยีนนนทรวีทิยารบัมอบ

 กระทรวงท่องเทีย่วฯ จบัมอื รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ร่วมบูรณาการระบบฯ
อารญั บญุชยั ปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

ร่วมกบั บรษิทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากดั หรอืผูใ้ห้บรกิารรถไฟฟ้าชานเมอืงสายสแีดง และองค์การขนส่ง
มวลชนกรงุเทพ ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการบรูณาการระบบอ�านวยความสะดวก 
แก่ผูเ้ดินทาง (Ease of Traveling) เพือ่สนบัสนนุ และเช่ือมโยงระบบข้อมลูต่าง ๆ  ในด้านการให้บรกิาร 
ของรถไฟฟ้าชานเมอืงสายสแีดง มาไว้บนเวบ็ไซต์ Entry Thailand

 รมช.ไชยา มอบกรรมสทิธ์ิโค-กระบือให้เกษตรกรยมืเลีย้ง 
ไชยา พรหมา รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพธิมีอบกรรมสทิธิ์

และไถ่ชวีติโค-กระบอื ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบอืเพือ่เกษตรกร ตามพระราชด�าร ิ โดยมี  
นายสตัวแพทย์ประภาส ภญิโญชพี รองอธบิดีกรมปศสัุตว์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าทีก่ระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ณฐัวสัส์ วริยิานภาภรณ์ ผูว่้าราชการจงัหวดัสกลนคร หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง รวมถงึ 
พีน้่องเกษตรกรรอต้อนรับ 

 การเคหะฯ มอบเคร่ืองอุปโภคและบริโภคให้ศนูย์บริการสาธารณสขุ
ทวพีงษ์ วชิยัดษิฐ ผูว่้าการการเคหะแห่งชาติ สมเจต ประพนัธ์บัณฑติ รองผูว่้าการการเคหะ

แห่งชาต ิพร้อมด้วย เทพฤทธิ ์ฤทธิณรงค์ ผูช่้วยผูว่้าการการเคหะแห่งชาติ และ เอกพล เทพมณ ี 
ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ส่งมอบเคร่ืองอปุโภคและบริโภคให้กับผู้แทนศนูย์บริการสาธารณสขุ 4  
ดินแดง ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อน�าไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ 
ศนูย์สาธารณสขุ 4 ดนิแดง

 อธบิดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธที�าบุญตกับาตร เทศกาลวันสงกรานต์ 67 
จ�าเรญิ โพธยิอด อธบิดกีรมธนารกัษ์ เข้าร่วมพธิที�าบญุตกับาตร และพธิสีรงน�า้พระพทุธรปู  

เนือ่งในเทศกาลวนัสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงการคลัง โดยม ีกฤษฎา จนีะวจิารณะ  
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการคลงั เป็นประธานในพธิ ี และมคีณะผูบ้รหิารหน่วยงานในสงักัด 
กระทรวงการคลงัร่วมพิธี

 MEA รับรางวลั “องค์กรคนด”ีประจ�าปี 2567
จนัทร์เพญ็ ศริิ ผูช่้วยผูว่้าการ MEA หรอืการไฟฟ้านครหลวง เป็นผูแ้ทนรบัรางวัล “องค์กร

คนด”ี ในพธิหีอเกียรตยิศ 2567 วฒุสิภา โดยผลงานของ MEA จะได้รบัการตพีมิพ์ผลงานในหนงัสอื 
“78 หนทางไปสู่องค์กรคนด”ี เพือ่ยกย่องเชดิชอูงค์กรท่ีเป็นองค์กรต้นแบบทีด่ใีนสงัคมไทย โดยมี
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วชิติชลชยั ประธานวฒุสิภา เป็นประธานในพธิมีอบรางวลั ซ่ึงจดัโดย 
คณะกรรมาธกิารการศาสนา คณุธรรม จรยิธรรม ศลิปะและวฒันธรรม วฒุสิภา

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

สมชาย ทักษิณ แบบ เศรษฐา...ฐี
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กรมบัญชีกลางชูความโปร่งใสภาครฐั
รบัรางวัล The CoST Awards 2023

นางแพตรเิซยี มงคลวนชิ อธบิดกีรมบญัชี
กลาง เปิดเผยว่า ส�านกังานเลขาธกิารโครงการ
ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST 
International Secretariat) ได้ประกาศรางวลั 
The CoST Awards ประจ�าปี 2023 ในการ
ประชมุ CoST Manager Workshop 2024  
ณ เมอืงกวัดาลาฮาร่า รฐัฮาลสิโก สหรฐัเม็กซิโก 
ทีจ่ดัขึน้ระหว่างวนัที ่18 - 21 มนีาคม 2567 ซึง่มี 
ผูแ้ทนจากประเทศสมาชกิ CoST International  
จ�านวน 19 ประเทศ ร่วมเป็นสกัขพียาน โดย
ประเทศไทยได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ
หน่ึง (Honorable Mention 2023) สาขา Data 
Disclosure ซึ่งมอบให้แก่ประเทศสมาชิกท่ีมี
ผลงานการด�าเนินงานโครงการ CoST โดดเด่น
ด้านการเปิดเผยข้อมลูตามแนวทางของ CoST 

กรมบัญชกีลางเข้าเป็นสมาชกิของโครงการ 
ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครฐั (Infrastructure  
Transparency Initiative) หรือ CoST  

แพตรเิซยี มงคลวนชิ

ของประเทศไทย ตั้งแต่ 22 กันยายน 2557 
และเร่ิมด�าเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 โดยเชิญชวนหน่วยงานของรัฐ 
ให้เข้าร่วมโครงการตามความสมคัรใจ ต่อมาได้
ก�าหนดให้โครงการ CoST เป็นการด�าเนนิงาน
ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซือ้จดัจ้างและการบรหิาร
พสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 ท�าให้จ�านวนโครงการ
ก่อสร้างทีเ่ข้าร่วมโครงการ CoST เพ่ิมขึน้อย่าง
ก้าวกระโดด หน่วยงานของรฐัเจ้าของโครงการ
เกดิความตระหนกัทีจ่ะต้องด�าเนนิงานโครงการ
ก่อสร้างให้โปร่งใส มคีณุภาพ และต้องเปิดเผย
ข้อมลูโครงการสู่สาธารณะ 

“การด�าเนินงานโครงการ CoST ให้กับ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค กรมบัญชีกลางได้ 
มอบหมายให้ส�านกังานคลังเขต 9 เขต และส�านกังาน 
คลงัจังหวดั 76 จงัหวดั ติดตามความคืบหน้า
โครงการก่อสร้างของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 
ในพืน้ที ่รายไตรมาส พร้อมจดัเวทรีบัฟังความคดิเหน็  
ปัญหาและผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง  
จากประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ
ก่อสร้างหรอืเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย ซ่ึงจากการ 
ด�าเนนิการในระดบัจงัหวดั ระยะที ่2 ให้หน่วยงาน 
ในจังหวัดส่งโครงการก่อสร้างทีเ่ข้าหลกัเกณฑ์ 
เข้าร่วม CoST ทุกโครงการ หลายจังหวัด 
เปิดเผยข้อมูลมากข้ึน การเปิดเผยข้อมลูเลือ่นไป 
อยู่ในล�าดับที่สูงขึ้น จากโดดเด่นและก้าวหน้า 
ในด้านการเปิดเผยข้อมลูกว่าประเทศสมาชกิอืน่  
จึงได้รับรางวัล The CoST Awards 2023  
ในปีนี”้ นางแพตริเซยี กล่าว

พระทีน่ั่งอนนัตสมาคม 

การประชมุสภาคร้ังแรก 

หากกล่าวถึงเหตุการณ์ทางการเมือง
ในเชิงประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่  
คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ ้าอยู ่หัว  
มีเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีส�าคัญอย่างหนึ่ง 
คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 
2475 ที่ได้พลิกโฉมระบอบการเมือง จาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ซึง่แน่นอนว่า ภายใต้ระบอบการเมอืงใหม่นี้ 
ได้ก่อก�าเนดิสถาบนัทางการเมืองใหม่ขึน้มา นัน่
ก็คือ “รัฐสภา” ทีจ่ะเข้ามาท�าหน้าทีเ่ป็นพืน้ที่
ของผูแ้ทนทีม่าจากประชาชน โดยผูเ้ขยีนเหน็ว่า
น้อยคนนกัทีจ่ะเคยนกึถงึ หรือเข้าใจถงึภาพของ
การประชมุสภาครัง้แรกในรชัสมยัของพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ เพราะฉะนั้นแล้ว 

บทความชิ้นนี้จะพาผู้อ่านย้อนกลับไปท�าความ 
รู ้จักกับเหตุการณ์ของการเปิดสภาครั้งแรก 
ในประวตัศิาสตร์การเมอืงไทย เมือ่พระมหากษตัรย์ิ 
ได้พระราชทานกระแสรับส่ังเปิดประชุมสภา 
เป็นครัง้แรก ข้อความนัน้จะเป็นอย่างไร บทความนี ้
จะถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้เหน็ 

การประชมุสภาครัง้แรกในการเมอืงไทย เกดิขึน้ 
เมือ่วันที ่ 28 มถินุายน พ.ศ. 2475 เปิดประชุม
ในเวลา 14.00 น. ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 
เหตกุารณ์ในวนันัน้ก่อนท่ีจะมกีารเชญิกระแสรบัสัง่
เปิดประชุมสภาตามที่มีการบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร คือ ได้มีการอ่าน
รายนามของของผู้แทนราษฎรที่แต่งตั้งโดยคณะ 
ผูร้กัษาพระนครจ�านวน 70 คน จากนัน้ได้มกีาร 
ขอให้สมาชกิสภาให้ค�าปฏญิานต่อคณะราษฎรว่า 
“จะซ่ือสตัย์ต่อคณะราษฎรและจะช่วยรกัษาหลกั  

6 ประการของราษฎรไว้ให้มัน่คง”1 เมือ่ปฏญิานเสรจ็ 

สิน้แล้ว เจ้าพระยามหธิรเสนาบดี กระทรวงมรุธาธร 

ได้เชิญพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัมาเปิดประชุมความว่า 

“วนันีส้ภาผูแ้ทนราษฎรได้ประชมุเป็นครัง้แรก 

นบัว่าเป็นการส�าคญัอนัหนึง่ในประวตักิารณ์ของ

ประเทศอันเป็นที่รักของเรา ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่าน 

ทัง้หลายคงจะตัง้ใจท่ีจะช่วยกนัปรกึษาการงาน เพือ่ 

น�าความเจรญิรุง่เรอืงมาสูป่ระเทศสยามสบืไป และ

เพือ่รักษาความอสิสรภาพของไทยไว้ช่ัวฟ้าและดนิ  

ข้าพเจ้าขออ�านวยพรแก่บรรดาผู้แทนราษฎร 

ทัง้หลายให้บรบิรูณ์ด้วยก�าลังกาย ก�าลงัปัญญา เพือ่

จะได้ช่วยกันท�าการให้ส�าเร็จตามความประสงค์

ของเราและท่าน ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน 
ทกุประการเทอญ” 2

เมื่ อ เส ร็จสิ้ นการอ ่ านกระแสรับสั่ ง 
ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัแล้ว 
ได้มีการประชุมสภา และเลือกประธานสภา  
ซ่ึงที่ประชุมได้พร้อมใจกันเลือกเจ้าพระยา 
ธรรมศักดิ์มนตรี จากนั้นได้เลือกรองประธาน  
ซึ่งต�าแหน่งดังกล่าวนี้ได้ตกเป็นของ พระยา 
อนิทรวิชติ และในการเลอืกประธานกรรมการ 
คณะกรรมการราษฎร หรอืต�าแหน่งนายกรฐัมนตรี  
ในทีป่ระชมุกไ็ด้เลอืก พระยามโนปกรณ์นิตธิาดา 
ผูซ้ึง่จบกฎหมายจากประเทศองักฤษ และกล่าว 
ได้ว ่า เป็นนักกฎหมายที่มาท�าหน้าที่เป็น 
นายกรัฐมนตรคีนแรกของสยาม 

กระแสรับสั่งในการเปิดสภาครั้งแรก
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้เขียน : ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ นักวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

อ้างอิง 1. รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร คร้ังที ่1 (สมยัสามัญ) 
  วนัองัคารที ่28 มถุินายน 2475, หน้า 6
 2. เร่ืองเดยีวกัน, หน้า 7

ป.ป.ท./ป.ป.ช. จี้โครงการแก้น�้าท่วมกาฬสินธุ์
หลังชาวบ้านร้องเรียนพบความล่าช้าผิดปกติ

หลังจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด
กาฬสนิธุ ์ร่วมกับ ป.ป.ท.เขต 4 และ ป.ป.ช.ประจ�า
จงัหวดักาฬสนิธ์ุ ลงพืน้ท่ีสอดส่องโครงการรบัเหมา
ก่อสร้างระบบท่อระบายน�า้ แก้ปัญหาน�า้ท่วมเมอืง
กาฬสนิธ์ุ ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง “สร้าง  
7 ชัว่โคตรยงัไม่เสรจ็” โดยมผีูร้้องเรยีนหลายครัง้ แม้ 
กรมโยธาธกิารจะขยายเวลาให้จนใกล้ครบสญัญา
แล้ว อกีทัง้ยงัได้ร่วมกันตรวจสอบโครงการก่อสร้าง 
เขือ่นป้องกนัตล่ิงรมิแก่งดอนกลาง พบว่าเป็นผูรั้บเหมา 
รายเดยีวกัน ท�าให้เกดิปัญหาสะสมเรือ้รงัมานาน
กว่า 5 ปี 

จากการลงพืน้ทีด่งักล่าว พบอกี 8 โครงการ  
ทีม่ลัีกษณะเดยีวกนั งบประมาณเกอืบ 400 ล้านบาท  
ซ่ึงท�างานล่าช ้าเกินก�าหนดในสัญญาและมี 
การเบิกจ่ายไปบางส่วน ในขณะที่ผู้รับเหมากว่า  
50 ราย และชาวบ้าน ผู้ประกอบการ เตรยีมตบเท้า 
แจ้งความเอาผดิบรษิทัใหญ่ พร้อมข้อให้กรรมาธิการ 
ป.ป.ช.-ปปง. สภาผู้แทนราษฎร อภิปรายปัญหาน้ี
ในสภา ล่าสุดข่าวว่า ป.ป.ท.เขต 4 ขอนแก่น  

สายตรงถงึศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาต ิ 
(ศอตช.) ร่วมสางปัญหาแล้ว 

นายชาญยทุธ โคตะนนท์ ประธานคณะท�างาน
เครอืข่ายภาคประชาสงัคมในการต่อต้านการทจุรติ 
ป.ป.ท.เขต 4 จ.กาฬสนิธุ ์และทีป่รกึษาฝ่ายวชิาการ 
คณะกรรมาธกิาร จ.กาฬสนิธุ ์ (กธจ.) เปิดเผยว่า 
จากการลงพืน้ทีโ่ครงการก่อสร้างระบบท่อระบาย 
น�้าฯ และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
รมิแก่งดอนกลาง ร่วมกบัผูอ้�านวยการ ป.ป.ท.เขต 4  
พร้อมคณะ และ ป.ป.ช.ประจ�า จ.กาฬสนิธุ ์ได้รับ
รายงานว่า กรมโยธาธกิารฯ ได้จดัโครงการลงใน
พืน้ที ่จ.กาฬสนิธุ ์อีก 8 โครงการ ทกุโครงการมกีาร
เบกิจ่ายตามงวดงานไปแล้ว ตัง้แต่ 5-50 ล้านบาท 
แต่ก่อสร้างไม่เสรจ็ตามสญัญา มกีารขยายเวลาออก
ไป รวมทัง้ไม่มกีารปรบัอกีด้วย สร้างความสงสยั 
ให้กับชาวบ้านและคณะ กธจ. เป็นอย่างมาก 

ส�าหรบั 8 โครงการดงักล่าว ใน 6 โครงการ 
งบประมาณรวม 370,741,000 บาท ซึง่หากรวม
กบัโครงการก่อสร้างท่อระบายน�า้ฯ 148,000,000 

บาท และโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแก่ง
ดอนกลาง 39,540,000 บาท รวมทัง้หมดจ�านวน  
558,281,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณท่ีกรม 
โยธาธกิารฯ อนมุตัใิห้จงัหวดักาฬสนิธุ ์ตามโครงการ
พฒันาเมอืงกาฬสินธุ ์ช่วงปี 2562 เป็นต้นมา โดย
ผู้รับงานน้ีเป็นผู้รับเหมาเร่ิมท�างานในช่วงเวลา
ไล่เลีย่กนั แต่การก่อสร้างไม่แล้วเสรจ็ และมีการ
เบกิจ่ายเงนิค่าจ้างบางส่วนไปแล้ว

“ ส�าหรบั 6 โครงการทีรั่บรายงานเพ่ิมเข้ามา 
ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างเข่ือนกนัตลิง่รมิล�าน�า้ปาว  
หน้าวัดใต้โพธ์ิค�า้ งบประมาณ 108,800,000 บาท 
เริม่ต้นสญัญา 12 ก.ย. 62 สิน้สดุสญัญา 30 ก.ย. 64  
แก้ไขสญัญาค่าปรบัเป็น 0 ถึงวนัท่ี 5 ม.ค. 67 ผลงาน  
79% ช้ากว่าแผน -21% เบิกจ่าย 50,377,600 บาท 
2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่น�้าชี  
วดัใหม่สามคัค ี ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ์  
งบประมาณ 59,306,000 บาท เร่ิมต้นสัญญา  
10 ก.ย. 63 สิน้สดุสญัญา 9 พ.ย. 65 ขยายเวลาจาก 
10 ส.ค. 65 จ�านวน 91 วนั แก้ไขสัญญาค่าปรบั

เป็น 0 บาทถงึวนัที ่10 ส.ค. 67 ผลงาน 26.22% 
ช้ากว่าแผน -73.78% เบกิจ่าย 14,978,900 บาท  
3. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าชี  
(ระยะ 2) วัดล�าชีวนาราม ต.ล�าชี อ.ฆ้องชัย 
จ.กาฬสนิธุ ์งบประมาณ 59,270,000 บาท เริม่ต้น 
สญัญา 10 ก.ย. 63 สิน้สดุสญัญา 10 ต.ค. 65 
ขยายระยะเวลา 73 วัน ตัง้แต่วนัท่ี 11 ส.ค. 65 
แก้ไขสญัญา ค่าปรับเป็น 0 ถงึวันที ่ 10 ส.ค. 67 
ผลงาน 45.77% ช้ากว่าแผน -54.23% เบิกจ่าย 
21,930,500 บาท” 

4. โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่น�า้
ปาว บรเิวณซอยน�า้ทิพย์ เทศบาลเมืองกาฬสนิธ์ุ 
งบประมาณ 59,350,000 บาท เริ่มต้นสัญญา  
10 ก.ย. 64 ส้ินสดุสญัญา 10 ส.ค. 66 แก้ไขสัญญา
ค่าปรับเป็น 0 บาท ถึงวนัที ่14 มิ.ย. 67 ผลงาน 
1.65% ช้ากว่าแผน -64.37% เบกิจ่าย 8,902,500  
บาท 5. โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่น�า้ชี  
บ.หนองหวาย-บ.หนองคล้า ต.ล�าชี อ.ฆ้องชัย 
จ.กาฬสนิธุ ์งบประมาณ 39,525,000 บาท เริม่ต้น 
สญัญา 23 ก.ย. 65 สิน้สดุสัญญา 8 ก.พ. 67 ผลงาน  
0% ช้ากว่าแผน 0% เบิกจ่าย 5,928,750 บาท 
และ 6. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตลิง่รมิแม่น�า้
พาน ต.ล�าพาน อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์ งบประมาณ 
44,490,000 บาท เริ่มต้นสัญญา 23 ก.ย. 64  

สิน้สดุสญัญา 4 ก.ค. 66 แก้ไขสญัญาค่าปรบัเป็น 
0 บาท ถงึวนัที ่10 เม.ย. 67 ผลงาน 15% ช้ากว่า
แผน -59% เบกิจ่าย 11,753,000 บาท

“ส่วนอกี 2 โครงการ ยังไม่ได้รบัการเปิดเผย
ข้อมลู โดยคณะกรรมาธกิารจงัหวดัและ ป.ป.ท.-
ป.ป.ช. ยังให้ข้อสังเกตถึงการท�างานที่ไม่แล้ว
เสร็จด้วยว่า เหตุใดเมื่อไม่แล้วเสร็จตามก�าหนด 
ในสัญญาจึงไม่ถูกปรับ ต่างกับผู้รับเหมาเจ้าอ่ืน  

แถมบางโครงการมคีวามคบืหน้า 0% ซึง่เท่ากบัว่า 
ยงัไม่ลงมอืท�างาน กลบัมกีารเบกิจ่ายแล้วกว่า 5 ล้าน 
บาท จงึได้ตัง้ข้อสงัเกตถงึความไม่ปกติดังกล่าว ผม
อยากให้ผูท้ีส่่วนเกีย่วข้องได้ออกมาชีแ้จงข้อเทจ็จริง 
ท้ังเรือ่งการขยายเวลาโดยไม่เสยีค่าปรับ และเบกิ
จ่ายก่อนในบางโครงการด้วย เพราะสงัคมต้องการ
ค�าตอบอยู”่ นายชาญยทุธ กล่าวในทีส่ดุ

ยกเลิกผลสอบที่ทุจริต ต้องค�านึง...
“หลักสุจริตกับประโยชน์สาธารณะ” ประกอบกัน

ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินหลักกฎหมายทั่วไป 
หลกัหนึง่ คอื “หลักสจุรติ” หรอืหลกัความเชือ่ถือ 
และไว้วางใจกนั โดยในกฎหมายปกครองจะปรากฏ 
หลกัการนี ้ในกฎหมายวธิปีฏิบตัริาชการทางปกครอง  
ในส่วนเกีย่วกบัการเพกิถอนค�าส่ังทางปกครอง ซ่ึงจะ 
ต้องค�านงึถึงหลกัการดงักล่าวด้วย ดงัเช่นคดทีีน่�ามา 
ฝากเป็นอุทาหรณ์กันในวันนี้ ที่ศาลปกครองต้อง 
ชัง่น�า้หนักระหว่างประโยชน์สาธารณะ กับความเชือ่ 
โดยสจุรติของผูร้บัค�าสัง่ 

 โดยมีปัญหาชวนคิดว่า
 กรณมีกีารทจุริตในการรวมคะแนนสอบ ซึง่

มกีารเพ่ิมคะแนนให้ผูเ้ข้าสอบบางราย ผูม้อี�านาจ
จึงได้มีค�าสั่งให้ผู ้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว  
(บางราย) พ้นจากต�าแหน่ง เหตเุพราะตรวจสอบ
ผลคะแนนแล้วไม่ตรงตามความเป็นจริงและเป็น 
ผูส้อบไม่ผ่านเกณฑ์เช่นนี ้ผูรั้บค�าสัง่จะอ้างหลกัการ 
คุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต ในความคงอยู่ของ 
ค�าสัง่ทางปกครอง (ค�าสัง่บรรจแุต่งต้ัง) ได้หรอืไม่ ? มา 
ตดิตามหาค�าตอบจากค�าวนิจิฉยัของศาลปกครอง
ในคดีน้ีกนัเลย ...

 เหตเุดอืดร้อนของผูฟ้้องคดเีกิดขึน้จาก
นายก อบต.แห่งหนึง่ได้มปีระกาศสอบแข่งขนั

เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต�าบล โดยมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. เป็นหน่วยงานกลาง 
รบัผดิชอบ ในการด�าเนนิการสอบแข่งขนัให้กบัท้องถิน่ 
หลายหน่วยงาน ผูฟ้้องคดมีรีายช่ือเป็นผูส้อบผ่าน

และได้รับการบรรจแุต่งตัง้เป็นเจ้าพนกังานการเงนิ 
และบัญชี สังกัด อบต.ดังกล่าว จากนั้นก็ได้โอน 
(ย้าย) ไปด�ารงต�าแหน่งเจ้าพนกังานพฒันาชมุชน 
สงักัดเทศบาลต�าบลแห่งหนึง่ 

ต่อมา มผู้ีร้องเรยีนว่าเกดิการทจุรติในการสอบ
แข่งขัน ท�าให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการ 
จดัสอบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยคณะกรรมการกลาง 
พนักงานส่วนต�าบล ได้พิจารณาผลการสอบ 
ข้อเท็จจริงของจังหวัด และคณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขนั ซึง่รายงานว่า 
ผลคะแนนสอบภาค ก และภาค ข ที ่อบต.ดงักล่าว 
ได้ประกาศไปนัน้ บางรายไม่ตรงกบัผลคะแนนฉบบัจริง 
ที่มหาวิทยาลัยเก็บรักษาไว้ เช่น ไม่ใช่ลายมือชื่อ 
ผูส่้งมอบผลคะแนนท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตัง้ จ�านวน
ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ของ อบต. ที่มารับ 
ผลคะแนนจากมหาวทิยาลยั ในเอกสารคะแนนของ 
มหาวิทยาลัยกับเอกสารของ อบต. มีจ�านวน 
ไม่ตรงกัน รวมท้ังขนาดตวัอกัษรและดวงตราประทบั 
ของมหาวิทยาลัยมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน กรณี
จงึเชือ่ได้ว่ามกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงคะแนนสอบ
แข่งขัน แล้วน�าไปจดัให้มกีารสอบภาค ค จนน�าไป
สูก่ารประกาศผลสอบแข่งขนั และคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต�าบลเหน็ชอบ ให้บรรจแุละแต่งตัง้ 
ผูท้ีส่อบแข่งขนัได้ รวมท้ังรายผูฟ้้องคดด้ีวย 

คณะกรรมการกลางฯ จงึมมีตใิห้คณะกรรมการ
พนกังานส่วนต�าบลแจ้ง อบต. ท�าการแก้ไขปรบัปรงุ
ประกาศผลการสอบแข่งขันใหม่ให้ถูกต้อง และ 
เพกิถอนมตขิองคณะกรรมการพนกังานส่วนต�าบล

ทีเ่หน็ชอบการบรรจแุละแต่งตัง้บคุคลเป็นพนกังาน
ส่วนต�าบล เฉพาะรายที่ปรากฏตามผลคะแนน
ของมหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้ไม่ผ่านภาค ก และ 
ภาค ข หรือไม่ถูกต้องตามการจัดเรียงล�าดับ 
ผูส้อบแข่งขนัได้ใหม่ เนือ่งจากเป็นผูส้อบไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามมาตรฐานการสอบแข่งขันและให้มีมติ
แจ้ง อบต. สัง่ให้ผูส้อบแข่งขนัได้ทีต่รวจสอบแล้ว 
ไม่ผ่านเกณฑ์ พ้นจากต�าแหน่งโดยพลนั ต่อมา คณะ 
กรรมการพนกังานส่วนต�าบลได้ด�าเนนิการตามมติ
ดงักล่าว ซึง่มผีลท�าให้นายกเทศมนตรมีีค�าส่ังให้
ผูฟ้้องคดพ้ีนจากต�าแหน่ง 

ผูฟ้้องคดยีืน่อทุธรณ์ค�าสัง่และได้รบัแจ้งผลว่า
ค�าสัง่ดงักล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผูฟ้้องคดอ้ีางว่า 
ตนเชื่อโดยสุจริตว่า กระบวนการสอบแข่งขัน 
เป็นไปด้วยความถกูต้อง การน�าความผิดพลาดของการ 
ด�าเนินการสอบแข่งขัน มาเป็นผลร้ายกับตนนั้น 
ไม่เป็นธรรม ทัง้ไม่ปรากฏว่าตนได้แสดงข้อความ
อนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดข้อความจรงิแต่อย่างใด จงึ 
ยื่นฟ้องศาลปกครองขอให้เพิกถอนค�าสั่งของ 
นายก อบต. (ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่2) ทีใ่ห้ตนพ้นจากต�าแหน่ง 

 ค�าวนิจิฉยัชวนรู้
คดน้ีี ศาลปกครองสูงสดุพจิารณาแล้วเห็นว่า  

ผลคะแนนสอบภาค ก และภาค ข ของผู้ฟ้องคด ี
ที่มหาวิทยาลัยได้ส่งมอบให้จังหวัด และมอบให้
คณะอนกุรรมการตรวจสอบฯ ปรากฏว่าผูฟ้้องคดี 
ได้คะแนนสอบภาค ก 58 คะแนน และภาค ข 
57 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับผลคะแนนสอบ 
ที่มหาวิทยาลัยแจ้งไปยังนายก อบต. แต่ในส่วน

ประกาศผลคะแนนสอบภาค ก และภาค ข ของ 
อบต. น้ัน ปรากฏว่าผูฟ้้องคดไีด้คะแนนสอบภาค ก 
61 คะแนน ภาค ข 60 คะแนน ดงันัน้ ผลคะแนน
สอบภาค ก และภาค ข ของผูฟ้้องคดใีนครัง้เดยีวกนั
ทีม่คีวามแตกต่างกนั จงึมเีหตอุนัน่าเชือ่ได้ว่ามีการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขคะแนนสอบจรงิ และผลคะแนน
สอบทีม่หาวทิยาลยัเกบ็รกัษาไว้เป็นฉบบัจรงิ

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้คะแนนสอบภาค ก และ
ภาค ข ต�่ากว่าร้อยละ 60 ของแต่ละภาคการ
สอบ จึงไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินและไม่ใช่เป็น 
ผู้สอบแข่งขันได้ตามมาตรฐานทั่วไป ที่จะมีสิทธิ
ได้รบัการบรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานส่วนต�าบล  
การที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต�าบลมีมติ 
เหน็ชอบให้บรรจุและแต่งตัง้ ผูฟ้้องคดท้ัีงท่ีไม่ใช่ผูส้อบ 
แข่งขันได้ จึงเป็นมติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์และ 
เงือ่นไขการสอบแข่งขนั ดงัน้ันคณะกรรมการกลางฯ  
ในฐานะผู ้มีอ�านาจก�ากับดูแลการด�าเนินการ 
ของคณะกรรมการพนกังานส่วนต�าบล จงึมอี�านาจ
เพกิถอนมตดิงักล่าว อนัมผีลท�าให้ผูฟ้้องคด ีไม่เคย
ได้รับความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานส่วนต�าบลมาก่อน และมีผลไปถึงค�าสั่ง 
รับโอน (ย้าย) ผู้ฟ้องคดีให้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เช่นกนั ค�าสัง่ท่ีให้ผู้ฟ้องคดพ้ีนจากต�าแหน่งจึงชอบ 
ด้วยกฎหมายแล้ว

ส�าหรับการพิจารณาเพื่อเพิกถอนค�าสั่ง 
ทางปกครองทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่เป็นการให้ 
ประโยชน์แก่ผูรั้บค�าสัง่นัน้ มาตรา 52 วรรคหนึง่  
แห่งพระราชบัญญัตวิิธีปฏบัิตริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 บัญญัตใิห้น�าความในมาตรา 51 วรรคหน่ึง  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ 
ผูท้�าค�าสัง่ต้องค�านงึถงึ ความเชือ่โดยสจุริตของผู้รับ 
ประโยชน์ในความคงอยู่ของค�าสั่งทางปกครอง
นั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ทั้งนี้ 
เมื่อศาลพิจารณาถึงเหตุผลที่ใช้ในการเพิกถอน 
ค�าสัง่บรรจแุละแต่งตัง้ผูฟ้้องคด ีเป็นกรณทีีผู่ฟ้้องคดี 
เป็นผูส้อบไม่ผ่านหลกัเกณฑ์ ซึง่เหน็ได้ว่าหลกัเกณฑ์ 
ดังกล่าว อบต. ประสงค์จะได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถผ่านตามหลักเกณฑ์มาท�าหน้าที่ 
จัดท�าบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์แก่องค์กร
และประชาชน ในพืน้ทีซ่ึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะ 
การให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีทั้งที่ไม่ได้เป็น
ผู้สอบแข่งขันได้ นอกจากจะขัดต่อหลักเกณฑ์
และเงือ่นไขการคดัเลอืกโดยการสอบแข่งขนัแล้ว  
ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย อันกระทบต่อ 
ความเชื่อมั่นในระบบการสรรหาบุคลากรที่ต้อง
ค�านึงถึงคุณภาพของบุคคล อันหมายถึงการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้านความรูค้วามสามารถ และมี
ความเหมาะสมทีจ่ะเข้ารับราชการใน อบต. โดยจะ
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

ฉะน้ัน ประโยชน์สาธารณะท่ีจะได้รบัจากการ 
เพกิถอนค�าสัง่บรรจแุละแต่งตัง้ผูฟ้้องคด ีจงึมีน�า้หนกั 
มากกว่าการอ้างถึงความสุจริตในความคงอยู ่  
ของค�าสัง่บรรจุแต่งตัง้ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ค�าสัง่ 
ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต�าแหน่ง จึงเป็นการกระท�า 
ทีช่อบด้วยกฎหมายแล้ว 

ศาลปกครองสู งสุดพิพากษายืนตาม 
ศาลปกครองชั้นต้นที่ยกฟ้อง (ค�าพิพากษา 
ศาลปกครองสงูสุดที ่อบ. 342/2566)

 บทสรปุชวนอ่าน
ค�าสัง่บรรจแุต่งตัง้ทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย จากเหต ุ

ที่มีการทุจริตการสอบและตรวจสอบแล้วพบว่า 

ผลคะแนนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยผู้ที ่
ได้รบัการบรรจแุต่งตัง้ไปแล้ว เป็นผู้ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์
การสอบแข่งขัน ซึ่งการเพิกถอนค�าสั่งดังกล่าว 
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ก�าหนดให้ ต้องค�านึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของ
ผูร้บัค�าสัง่ ท่ีเช่ือว่าตนได้รับการบรรจแุต่งต้ังตาม
ค�าสั่งของหน่วยงานแล้ว กับประโยชน์สาธารณะ
ประกอบกนั ซึง่กรณีน้ีศาลได้ชัง่น�า้หนกัแล้ว เหน็ว่า 
เมื่อบุคคลดังกล่าวสอบไม่ผ่านเกณฑ์ อันขัดกับ
วัตถปุระสงค์การสอบท่ีต้องการได้บคุคลทีมี่ความรู้ 
ความสามารถผ่านตามหลักเกณฑ์มาท�าหน้าท่ี 
จัดท�าบรกิารสาธารณะ เพือ่ประโยชน์แก่ประชาชน 
ประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากการเพิกถอน 
ค�าสัง่บรรจแุต่งตัง้ ย่อมมนี�า้หนกัมากกว่าการอ้างถึง 
ความเชือ่โดยสจุรติของบุคคลทีไ่ด้รบัผลกระทบ

ฉะน้ัน ผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจากค�าสัง่ให้พ้นจาก
ต�าแหน่งดงักล่าว จะได้รบัความคุม้ครองตามหลกั
สจุรติ ต่อเมือ่เป็นผู้ทีส่จุรติ (เช่น ไม่มีส่วนร่วมหรือ
รูเ้หน็การทจุรติ หรอืปกปิดความจรงิ) และต้องเป็น
ผูท่ี้สอบผ่านตามเกณฑ์ตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบ
แข่งขันครัง้นัน้ๆ ด้วย 

(ปรึกษาการฟ ้องคดี ได ้ที่  สายด ่วน 
ศาลปกครอง 1355 และสามารถศึกษาความรู้ 
ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัคดปีกครองได้ที ่“ศูนย์การเรยีนรู้ 
ศาลปกครองออนไลน์”)

https://aclib.admincourt.go.th/

 ธัญธร ปังประเสรฐิ ผูอ้�านวยการกลุ่มพฒันางานคดีปกครอง ส�านักส่งเสรมิงานคดีปกครอง ส�านักงานศาลปกครอง



ปีที่ 18 ฉบับที่ 426 วันที่ 16-30 เมษายน 2567คณุภาพชวีติ6 

เปิดนวัตกรรม HAIDEE ช่วยผูป่้วยตดิเตยีง
ช่วยรกัษาแผลกดทับ-เบาหวาน-สะเกด็เงิน 

สช.ดนัสขุภาวะเครอืข่ายคนข้ามเพศ
ย่ืน สธ. 6 ข้อ เพือ่สุขภาพทีเ่ป็นธรรม

ส�าหรับโครงการน้ี ได้เร่ิมน�าร่องมาตั้งแต  ่
ปี 2566 ในจงัหวดันนทบุรี อยธุยา ปทมุธานี อ่างทอง 
โดยมีร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล 
รพ.สต. อาทิ โรงพยาบาลสามโคก รพ.สต.คลอง
สาม  อบต.หันตะเภา รพ.สต.กกแก้วบูรพา รพ.สต.
แคออก จ.อยธุยา โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า ทีน่นทบรุี 
ส�าหรับต่างจงัหวดัเร่ิมขยายไปบ้างแล้ว ได้แก่ ล�าพูน 
พิษณุโลก ลพบุรี ชลบุรี สระแก้ว และนราธิวาส
ที่ รพ.สต.บ้านมูโน๊ะที่เกิดระเบิดเมื่อปีที่ผ่านมา 
เป็นต้น ปัจจบัุนโครงการฯ ได้ดูแลผูป่้วยติดเตยีงใน
จงัหวัดอยธุยา 7 ราย อ่างทอง 23 ราย ลพบุรี 1 ราย 
ปทุมธานี 31 ราย นนทบุรี 23 ราย กรุงเทพฯ 11 ราย  
ซึ่งผลการรักษาผู้ป่วยติดเตียงหายแล้ว 32 ราย  
อยูร่ะหว่างการดแูล 53 ราย สิน้สดุการรักษาคอืเสยี
ชวิีตไป 8 ราย

นายแพทย์ภุชงค์ กล่าวว่า จากการร่วมลงพื้น
ที่คลองสาม เพื่อตรวจเยี่ยมผู ้ป่วยติดเตียงที่ม ี
แผลกดทบั ทีเ่ป็นความร่วมมอืของภาครัฐและเอกชน  
โดยหน่วยงานท้องถ่ินกจ็ะมี อบต.คลองสาม รพ.สต. 
และ อสม. โดยผ่านการประสานงานจากสาธารณสุข
จังหวัด กับ โรงพยาบาลแม่ข่าย โดยได้รับการ

3. ขาดการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การจัดบริการในมิติสุขภาพ
ที่เน้นเพียงบริการด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์ เท่านัน้

4. ขาดมติิทางสขุภาพทีเ่ป็นองค์รวมเพือ่การ
มีสุขภาวะของคนข้ามเพศ ย่ืน 6 ข้อเสนอ ต่อ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ขบัเคลือ่น 
นโยบายด้านสุขภาพของคนข้ามเพศ สู ่การม ี
สขุภาวะทีด่ ีดังนี้

1. จัดบรกิารด้านเอชไอวีในกลุม่ผูห้ญิงข้ามเพศ
ให้เป็นบรกิารท่ีเน้นการพฒันาสุขภาพแบบองค์รวม 
สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ทางเพศสภาพของบคุคล

2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนข้ามเพศ 
ในการติดตามและการน�าเสนอความก้าวหน้า 
ในงานวิจัย และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แบบรอบด้าน

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ 
ทกุระดบั ให้มทีกัษะ มคีวามรู ้และมีความละเอยีดอ่อน 
 ในการจดับรกิารด้านสุขภาพให้กับคนข้ามเพศ

เป็นทีน่่ายนิดสี�าหรบัผูป่้วยตดิเตยีงทีม่คีวามทนทกุข์ 
ทรมาน จากการติดเชื้อเป็นแผลกดทับ รวมถึง 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคสะเก็ดเงิน นวัตกรรม
ทางการแพทย์ที่จะช่วยผู ้ป่วยให้รักษาบรรเทา
จากแผลกดทับและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้  
โดยไม ่ต ้องไปโรงพยาบาลและลดค่าใช ้จ ่าย 
จากการรักษาพยาบาลอย่างมากมาย ข้อมูลจาก
หอผูป่้วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู โรงพยาบาลศรนีครนิทร์ 

นายณชเล บุญญาภิสมภาร ประธาน
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน  
(ThaiTGA) และภาคเีพือ่ส่งเสรมิสขุภาวะคนข้ามเพศ  
กล่าวว ่า ได ้ยื่นจดหมายเปิดผนึก สะท้อน
สถานการณ์ปัญหาและข้อเรียกร้องเชิงนโยบาย

น�านวัตกรรมจากยโุรปมาใช้ป้องกันและรักษาผู้ป่วย 
ตดิเตยีงทีเ่กดิแผลกดทบั ทีส่ร้างความทกุข์ทรมาน 
กับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลอย่างมาก นวัตกรรมช่วย 
ผู้ป่วยติดเตียงนี้เรียกว่า HAIDEE เป็นนวัตกรรม 
ผลติสาร HOCl ทีเ่มด็เลอืดขาวนวิโทรฟิล (Neutrophil)  
ปล่อยออกมา เมือ่ร่างกายมกีารบาดเจบ็ มกีารอกัเสบ 
ติดเชือ้ จะช่วยยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้โรคไวรัส 
แบคทเีรยี ได้มากถงึ 99.99% ปราศจากแอลกอฮอล์, 
สารเคม ีและสเตยีรอยด์ ในประเทศไทย ผลิตภณัฑ์
ได้รับการผลิตจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญและผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานจาก อย. มีงานวิจัย Clinical  
Report อย่างต่อเนือ่งมาเป็นระยะเวลา 5 ปี

ด้านคุณสมบัติของสาร HOCI นั้น สามารถ 
ฆ่าเชื้อโรค ลดการเกิดเยื่อเมือก ปกติเชื้อโรค 
จะสร้างเยือ่เมอืกทุกๆ ชัว่โมง และการขดูแผลจะไม่ทัน 
ต่อการเจริญเตบิโตของเชือ้โรค ผลิตจากวัตถดุบิจาก
ธรรมชาติ องค์ประกอบคือน�้า และเกลือบริสุทธ์ิ  
เมื่อฟอร์มตัวเป็นสารเรียกว่าไฮโปคลอรัสแอซิด 
จะท�าหน้าที่เหมือนเม็ดเลือกขาวคือฆ่าเช้ือไวรัส 
แบคทีเรีย เชื้อรา ซ่ึงไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังแต่
อย่างใด

เพือ่พฒันาสขุภาวะคนข้ามเพศ ต่อรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงสาธารณสขุ โดยมอบหมายให้ นายแพทย์
โอภาส การย์กวนิพงศ์ ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
เป็นผูร้บัจดหมายเปิดผนึก เน่ืองในกจิกรรมรณรงค์
เพื่อส่งเสริมสุขภาวะคนข้ามเพศ ซึ่งสาระส�าคัญ 
ในจดหมายมดีงัน้ี

ภาคีเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะคนข้ามเพศ ได้
รายงานสถานการณ์ และข้อจ�ากัดด้านบริการ
สขุภาพ ในหน่วยบรกิารของรฐั ดังนี้

1. ปัญหาความชดัเจนในมาตรฐานและคณุภาพ
การให้บรกิาร และทศันคตขิองผูจ้ดับริการทีต้่องมี
ความเข้าใจความหลากหลายทางเพศ

2. ขาดบรกิารด้านสขุภาพท่ีครอบคลมุถงึพืน้ท่ี
ในต่างจงัหวดั

4. สนับสนุนและพฒันาข้อมลูวชิาการ การวจิยั
ในระบบบรกิารสุขภาพแบบรอบด้าน ทีส่อดคล้อง
กบัวถิชีวีติของคนข้ามเพศ และสร้างการมส่ีวนร่วม
ของภาคประชาสังคม

5. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและระบบ
บรกิารสขุภาพท่ีสอดคล้องกบัคนข้ามเพศสงูวัย

6. พัฒนาบริการด้านสุขภาพจิต ให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานการดแูลสุขภาพส�าหรบับคุคลข้ามเพศ  
และผู ้มีความหลากหลายทางเพศ ฉบับที่ 8  
ในการออกหนงัสอืรับรองแก่ผู้หญงิข้ามเพศในการ
เกณฑ์ทหาร

ทัง้นี ้นายเตชติ ชาวบางพรหม หัวหน้าศนูย์
ขบัเคลือ่นสขุภาวะเขตเมอืง (ศสม.) ส�านักงานคณะ
กรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(สช.) ร่วมกบัทมีเครือข่าย 
คนข้ามเพศ เสนอให้มีการจัด Pride health  
assembly หรอื สมชัชาสขุภาพทีเ่ป็นธรรมของคน 
ข้ามเพศ ภายในปี 2567 เพ่ิมโอกาสการมีส่วนร่วม  
ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ร่วมพฒันาข้อเสนอนโยบาย 
น�าไปสูก่ารด�าเนนิงานเพ่ือลดช่องว่างต่อไป

TDRI เผยกฏหมายกญัชาไม่รดักมุ
ขาดเจ้าภาพก�ากบัดูแลและตรวจสอบ

นายณฐันนท์ วจิติรอกัษร หวัหน้าแผนงาน
วิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) เปิดเผยถึงผลการศึกษา การประเมิน
สถานการณ์และจัดท�าข้อเสนอแนะเพื่อลด
ผลกระทบต่อสขุภาพ เศรษฐกจิ และสงัคมจาก
กญัชา และผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องว่า นบัตัง้แต่ปี 
2565 รัฐบาลได้ประกาศให้กัญชาถกูกฎหมาย 
แต่ไม่ได้เปิดเสรเีนือ่งจากยงัมผีลกระทบทัง้เชิง
บวกและลบอยู ่และจากการส�ารวจในประชากร
อาย ุ18 ปีขึน้ไป จ�านวน 1,017 คน ยงัพบว่า
มีประมาณ 1 ใน 4 เคยได้รับผลกระทบจาก 
ผูใ้ช้กัญชา และผูใ้ช้กัญชาเองมีปัญหาทางด้าน
การเงิน ความสามารถในการควบคุมสติและ
การตัดสินใจลดลง ความสามารถในการขับขี่
ลดลง และอาจน�าไปสู่การทดลองใช้สารเสพ
ตดิชนดิอืน่ 

อย่างไรก็ตาม ในผลกระทบเชงิบวก ก็ยงัพบ
ว่ากัญชาสามารถใช้บรรเทาอาการของโรคได้
บางชนดิ เช่น ไมเกรน เนือ้งอกร้าย ลมชกั นอน

ส�านกังานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากเดมิม ีอย. 
เป็นผู้ดแูลอยู”่

นางสาวชิดชนก ชิดชอบ Managing 
Director บรษิทั บ ีอาร์ พาวเวอร์ จ�ากดั (BR 
POWER) กล่าวภายในงานสมัมนาเรือ่ง “กญัชา
ไทย…จะไปทางไหน ?” ว่า ไทยปลดลอ็กเรือ่ง
กญัชาเรว็เกนิไป ซึง่ในต่างประเทศเขาใช้เวลา
ถงึ 10 ปีต้ังแต่เร่ิมประกาศนโยบาย ปลดลอ็ก
กฎหมาย และสร้างการรบัรู ้ซึง่ส่วนไทยใช้เวลา
เพยีงไม่กีเ่ดอืน เมือ่เรว็เกนิไปคนไทยยงัไม่พร้อม
แน่นอนว่าส่งผลกระทบมากกว่า ท้ังน้ีมีการเสนอ
ให้กฎหมายยกเลกิการใช้กญัชาเพ่ือนันทนาการ 
แต่ในมมุมองเอกชนเหน็ว่า เป็นการแก้ปัญหา 
ทีป่ลายทาง เพราะต่อให้ไม่มกีญัชา ประชาชน 
กส็ามารถใช้สารอย่างอืน่เพ่ือนนัทนาการได้เช่นกนั  
ดังนั้นมันอยู่ที่ความรู้ของคน น่ีคือสิ่งส�าคัญ
มากทีส่ดุ

รศ.นพ.สหภมู ิศรสุีมะ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
กล่าวว่า ไทยมีทางเลอืก 3 ทางคอื กลบัไปใช้
ทางการแพทย์เท่านั้น หรือจะอยู่แบบเทาๆ  
นัน่คือ เอาเรือ่งนนัทนาการเข้าไปด้วย แต่ต้องมี
การควบคมุเรือ่งปรมิาณ ใครใช้ได้ ใช้เท่าไร ขาย
เท่าไร ขณะที ่รศ.ดร.ภก.ภาคภมู ิพาณชิยูปการ
นันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร์ กล่าวว่า มคีวามเป็นไปได้ว่าการใช้เพือ่
นนัทนาการจะหลุดออกจากกฎหมาย และการ
ปลกูจะต้องขออนญุาตเท่าน้ัน และมคีวามเหน็
ตรงกนัว่า กฎหมายไม่ชัดเจน ไม่มกีารควบคมุ
การใช้ ส่งผลกระทบทางลบมากกว่าบวก

ไม่หลบั และปวดตามร่างกาย เป็นต้น และยังสร้าง
มลูค่าได้สงูถงึ 10,000 ล้านบาท จ้างงานในสาขา
การผลติต่างๆ ได้ 8,349 คน และสร้างภาษเีงินได้
นติบุิคคลหมนุเวียนทางเศรษฐกจิ 303 ล้านบาท

“งานวจัิยกย็งัไม่สามารถระบอุอกมาชดัเจนว่า 
กญัชาดมีากกว่าเสยี แต่ส่ิงท่ีเราต้องการคอื ดงึข้อดี
ออกมาให้มากทีส่ดุ และกดข้อเสยีเอาไว้ ยอมรบัไม่
เคยบอกข้อมลูว่ากัญชาดีไม่ดียงัไง ท�าให้มกีารใช้
เพือ่นนัทนาการมากกว่าการแพทย์ การปลดลอ็ก
ดงักล่าวจงึส่งผลให้ประชาชนทัว่ไปสามารถปลูก
กญัชา ซ้ือ ขาย น�าไปผสมในอาหาร และใช้เพือ่
นนัทนาการในพืน้ทีส่่วนตวัได้ ขณะเดยีวกันกพ็บ
ผู้ป่วยเพิ่มข้ึนเช่นกัน กฎหมายไร้การก�ากับดูแล 
ตรวจสอบจรงิจัง ขาดเจ้าภาพคมุเข้ม” 

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยแบ่งการใช้กัญชา
ออกหลกัๆ เป็น 3 ประเภทคอื 

1. เพื่อการแพทย์ (รวมแพทย์ทางเลือก)  
ซึง่ไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาคอื คนไทยยงัคงเข้าใจผดิ 
ว่ากัญชาใช้รักษา แต่ความจริงแล้วมีสรรพคุณ 

เพือ่บรรเทาเท่านัน้ แม้ว่าจะเป็นแนวทางทีด่ ีแต่จะต้อง 
มีการควบคุมการแพทย์ที่ใช้บริโภคเพ่ือสุขภาพ 
ลักษณะเหมือนยาแก้ไอ และยาสตรีเพ็ญภาค 
เพราะเป็นการน�ามาใช้แบบแฝง เนือ่งจากสามารถ
ท�าให้ประชาชนเสพตดิได้

2. ใช้เพือ่นนัทนาการ จากการส�ารวจพบว่า 
มีผลกระทบเชิงลบมากกว่าบวก มีจ�านวนผู้ป่วย 
จากการใช้กญัชาเพิม่ข้ึนถงึ 10 เท่า และพบกลุม่ 
อายุน้อยและเป็นกลุม่ใหม่ใช้กญัชามากขึน้ 10% 
และ 3. ใช้ในรูปแบบอืน่ๆ เช่น ต้มดืม่ ปรงุอาหาร 
ซึง่ไม่สามารถควบคมุได้

ในขณะที่ต่างประเทศเริ่มมีการลดจ�านวน
ร้านอาหารและร้านกาแฟ ทีม่ส่ีวนผสมของกญัชา
ลง 50% และยังมีการพิจารณาเตรียมน�ากัญชา 
กลบัเข้าไปในบญัชยีาเสพตดิทีผ่ดิกฎหมายเช่นเดมิ  
และด้วยธรุกจิกญัชาทีจ่ดทะเบยีนถกูต้อง ส่วนใหญ่ 
ขาดทุนมากกว่าก�าไร ด้วยกระแสความนิยม
ในผลิตภัณฑ์สินค้าจากกัญชาเริ่มลดลง และ
ประชาชนส่วนใหญ่ยังมคีวามรูส้กึว่ากญัชาเป็นยา
เสพติด “ขณะนีร่้าง พ.ร.บ.กญัชา กญัชง พ.ศ. …  
เข้าสภาเรียบร้อยแล้ว รอการพิจารณาให้ผ่าน  
ดงันัน้ จงึเสนอให้รฐัออกกฎหมายทีช่ดัเจนส�าหรบั
การปลกูกัญชาต้องเป็นไปเพ่ือการพาณชิย์ ใช้ใน 
การแพทย์เท่านัน้ ยกเลกิการปลกูกญัชาในครัวเรอืน  
ให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู ้ออก 
ใบอนุญาตการปลูกกัญชา ร้านจ�าหน่ายกัญชา
ต้องมีใบอนุญาตเพื่อการแพทย์ ควบคุม (Zon-
ing) พื้นที่ใกล้กับแหล่งเยาวชน ยกเลิกการน�า
กญัชาไปผสมกบัอาหารทีป่รุงสด ห้ามน�าทกุส่วน
ของกญัชาไปผสมผลิตภณัฑ์ทีม่ลีกัษณะคล้ายกบั
ขนม เช่น คุกกี ้ท่ีส�าคญัคอื การบังคบัใช้กฎหมาย
จริงจัง และควรให้มีหน่วยงานกลางเข้ามาดแูล เช่น  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น พบว่าผูป่้วยท่ีเป็นแผลกดทบั 
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ย ประมาณ 
48,746.70-55,426.43 บาทต่อคน และส�าหรับ 
ผูป่้วยกลุม่เปราะบางมีค่าใช้จ่ายเฉลีย่ 3,000-5,000 
บาทต่อเดือน 

ในปี 2565 มีจ�านวนผู ้สูงอายุตัวเลขที่กว่า 
13 ล้านคน เป็นผูป่้วยตดิเตยีงมแีผลกดทบัจ�านวน 
174,409 คน จะมีค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้ป่วยติดเตียง
ประมาณ 870 ล้านบาท หากนบัไปอกีในปี 2574 
ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด 
จะมผีูส้งูวยัเพิม่เป็น 18 ล้านคน ผูป่้วยจะเพิม่เป็น 
234,000 คน จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่เป็นประมาณ 1,170 
ล้านบาท 

นายแพทย์ ภชุงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสขุ
จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ความร่วมมือนี้เกิดจาก 
ภาครัฐและเอกชนที่ท�าโครงการขอให้หายดี ซ่ึงได้

ณชเล บญุญาภสิมภาร

1. ค่าใช้จ่ายของผูป่้วยติดเตียงท่ีใช้นวตักรรม HIADEE 
 ลดลง 70%
 - ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500 บาท/เดอืน         

2. ค่าใช้จ่ายของผูป่้วยตดิเตยีงเดมิไม่ต�า่กว่าประมาณ 
 5,000 บาท/เดือน
 - ค่าเดินทางไปโรงพยาบาล/ขดูแผล 
  ราคา 1,500-2,000 บาท/ครัง้
 - ค่าเวชภณัฑ์ท�าความสะอาดแผล 
  จ�านวน 2,600 บาท/เดอืน
 - ค่าครีมเรยีกเนือ้ จ�านวน 2,000 บาท/เดอืน

สนับสนุนจากภาคเอกชน ดูรูปการดูแลรักษาแผล
กดทับแบบบูรณาการ Self-wound care หรือ 
ที่เรียกว่าการรักษาด้วยตนเองที่บ้านที่จะให้ญาติ 
หรือ Care Giver ท่ีคอยดูแลผู้ป่วยแผลกดทบัได้อย่าง 
มปีระสิทธิภาพ ลดภาระท่ีต้องพาผูป่้วยไปโรงพยาบาล 
อีกกรณีตัวอย่างยังมีรายงานข้อมูลจากติดตาม 
ผู้ป่วยติดเตียงที่ศูนย์การแพทย์บึงยี่โถเป็นระยะ
เวลา 4 เดอืน พบว่าแผลของผูป่้วยติดเตยีงท่ีใช้สาร 
HAIDEE อย่างต่อเนือ่ง มลีกัษณะแผลท่ีดขีึน้อย่าง
เหน็ได้ชดั ซึง่ทางเทศบาลเมอืงบงึย่ีโถได้น�าไปใช้กบั
ผูป่้วยตดิเตยีงในเขตเทศบาลฯ เพ่ือลดภาระทัง้ผูป่้วย 
ผูป้กครอง รวมทัง้คนในครอบครัว โดยจะใช้ อสม.
และ อสส. เข้าไปดแูลอย่างใกล้ชิด ซึง่เป็นโครงการ
ทีด่มีาก ผูป่้วยทีอ่ยูใ่นชมุชนท้องถิน่ไม่ต้องเดนิทาง
หรือไปรักษาทีโ่รงพยาบาล ซ่ึงผูป่้วยกลุม่นีเ้ดนิทาง
ล�าบากอยูแ่ล้ว 

ในการลงพืน้ทีค่ร้ังนี ้เปรียบเสมอืนก้าวแรกของ
การดแูลแผลกดทบัด้วยตนเอง (Self-Wound Care) 
การพฒันาการของแผลทีด่ขีึน้ เหน็ถงึความสขุและ
ก�าลังใจที่ดีขึ้นของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล โดยที่ไม่ได้
ไปโรงพยาบาล ในอนาคตเราจะขยายผลร่วมมือกบั
ท้องถ่ินในแต่ละจังหวัด เพ่ือดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ 
ทั่วประเทศ ซ่ึงจะเป็นผลประโยชน์อย่างมากต่อ
ประเทศชาต ิ ทัง้การลดภาระของบคุลากรทางการ
แพทย์ ความกระจุกตัวของผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
ลดค่าใช้จ่ายของทางภาครัฐ และรวมถงึญาตผิูป่้วย
อกีด้วย

Unity to Sustainability
ภาพและข้อมูลมุมมองทั่วโลกเกี่ยวกับจุดยืน
ของโลกในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลง 
เม่ือเวลาผ่านไป โดยสหประชาชาตไิด้ก�าหนด 
เป้าหมายย่อย 19 เป้าหมายและ 25 ตวัชีวั้ด 
ส�าหรับ SDGs ข้อ 17 นี ้

SDGs ข้อ 17 มคีวามส�าคญัเนือ่งจากมีจุดมุง่
หมายเพือ่เสรมิสร้างวธิกีารด�าเนนิการ และฟ้ืนฟู
ความเป็นหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ยนืผ่านการระดมทนุทีเ่ป็นตวัเงนิ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลอดจนความรูแ้ละแนวปฏบิตัิ
ที่ดี เพื่อสนับสนุนประเทศก�าลังพัฒนาและ
ประเทศพฒันาน้อยทีส่ดุในการด�าเนนินโยบาย
และมาตรการต่างๆ ได้ตามความต้องการ  
จนสามารถบรรลเุป้าหมายได้ภายในปี 2030  
เป้าหมายขององค์การสหประชาชาตทิีเ่รยีกร้อง
ให้เกดิความร่วมมือระดับโลกคือ การรวบรวม
ภาครฐับาล ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน ระบบ
สหประชาชาต ิ และผูม้บีทบาทอืน่ๆ มาระดม
ทรพัยากรทีม่อียูท่ัง้หมดและช่วยกันด�าเนนิการ
ให้บรรลเุป้าหมายทีท้่าทายให้ได้ 

จากข้อมูลบนเว็บไซต์ของส�านักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิพบว่า  
ความสามารถในการระดมเงินทุนเพื่อ 
การพัฒนาของไทยในภาพรวมอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม และประเทศไทยได้ด�าเนินการ
เพ่ือเสริมสร้างบทบาทความเป็นหุ้นส่วน

โดย มนวภิา จภูบิาล
  กรรมการบรษัิท วอีาร์ทวนิส์ จ�ากดั

เพือ่การพฒันา ผ่านการให้ความช่วยเหลอื 
แก่ต่างประเทศในหลายรูปแบบตามสาขา
ต่างๆ ได้แก่ (1) สาขาเทคโนโลย ีโดยมลูค่า
การให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่
ประเทศก�าลังพัฒนา รวมถึงมูลค่าเงินทุนเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (2) สาขา
การเสริมสร้างขีดความสามารถ (capacity 
building) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
ในมิติการพัฒนาที่หลากหลาย ครอบคลุม
การถ ่ายทอดองค ์ความรู ้และเทคโนโลยี  
การสนับสนุนวสัดแุละอปุกรณ์ และการจดัส่ง 
ผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครไปปฏิบัติหน้าที่ยัง
ต่างประเทศ และ (3) สาขาการค้า โดยได้ปฏบิติั
ตามพันธะสัญญาทางด้านภาษีขององค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization :  
WTO) และได้ให้สทิธพิิเศษแก่ประเทศพฒันา
น้อยทีส่ดุ ด้วยการยกเลิกภาษีน�าเข้าและโควตา 
(Duty Free Quota Free: DFQF) แก่สนิค้าที่
ส่งมายงัประเทศไทย นอกจากนี ้ ประเทศไทย
ยังได้มีการด�าเนินการภายในประเทศเพื่อ
รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ ยกระดับความ
สอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การขับเคลือ่น SDGs มาอย่างต่อเนือ่ง

One World, One Future: The Power 
of Unity in Achieving Sustainable Goals

งานฟตุบอลสานสมัพนัธ์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 
“CU – TU Unity Football Match 2024”  
เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2567 ณ สนาม 
ศภุชลาศยั นกัศึกษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
และนสิติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั แสดงพลงั
ความร่วมมอืสร้างประวติัศาสตร์หน้าใหม่ภายใต้
แนวคดิ “Unity to Sustainability” ทีแ่สดงถึง
ความเป็นเอกภาพของทัง้สองสถาบนั มุง่หวงัให้
นสิิตนกัศึกษา และผูเ้ข้าร่วมงานได้ตระหนกัถงึ
สภาพเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และการใช้
ทรพัยากรธรรมชาต ิให้สมัพนัธ์กนัอย่างมีคุณค่า 
และก่อให้เกดิความยัง่ยนืมากทีส่ดุ และพร้อม
ส่งต่อแนวคิดแห่งความยั่งยืนจากการจัดงาน  
สู ่การสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับสังคมและ
ประเทศชาติ สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื SDGs ข้อ17 “Partnerships 
for the goals” ความร่วมมอืของทกุภาคส่วน
ในการขบัเคลือ่นวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื

แนวคิดหลักของงานฟุตบอลสานสัมพันธ์
ปีแรกน้ี สะท้อนถงึสถานการณ์และการพฒันา
อย่างยัง่ยนืทีท่กุภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
หยบิเอาประเด็นปัญหาทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกจิ 
และสิ่งแวดล้อม มาบอกเล่า และย�้าเตือน 
ให้มีการแก้ปัญหา โดยมีเป้าหมายส�าคัญ 
ในการเป็นกระบอกเสยีงเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง 
เชงิบวกให้กับสงัคม 

เราพูดถงึเป้าหมายของโลกด้านความยัง่ยนื
กันมาตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งทุกประเทศตกลง 
ท่ีจะท�างานร่วมกนัเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายภายใน 
ปี 2030 ผ่านมาเกอืบสบิปี มอีปุสรรคมากมาย
ท่ีท�าให้การไปถึงจุดหมายยังเป็นเรื่องท้าทาย  
ยิ่งมาเกิดเหตุ Covid 19 ยิ่งท�าให้เป้าหมาย 
ห่างไกลออกไป เมื่อเดือนกรกฎาคม 2023 
เวบ็ไซต์ Our World in Data ได้รายงานผล 
SDG Tracker : การวดัความก้าวหน้าสู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก  
น�าเสนอข้อมูลในตัวชี้วัดที่มีอยู ่ทั้งหมดจาก
ฐานข้อมลู Our World in Data โดยใช้สถติิ
อย่างเป็นทางการจาก UN และองค์กรระหว่าง 
ประเทศอืน่ๆ ข้อมลูดงักล่าวนีเ้ป็นข้อมลูเปิดและ
เข้าถึงได้ฟรี ซึง่จะช่วยให้ผูค้นทัว่โลกรบัผดิชอบ 
ต่อรัฐบาลของตนในการด�าเนินการให้บรรลุ 
เป้าหมายทีต่กลงกันไว้ ข้อมลูมรีายละเอยีดของ
ตัวบ่งชี้หลายตัว แต่ก็ยังมีช่องว่างที่ต้องการ 
ความร่วมมอืในการเตมิเต็ม ซ่ึงทางเวบ็ไซต์หวงัว่า 
แนวทางการท�างานร่วมกันนี้จะช่วยให้เรา
สามารถสนบัสนนุสหประชาชาตใินการพัฒนา
แหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุด  
SDG Tracker ครัง้แรกเผยแพร่ในปี 2018 และ
จะมกีารอปัเดตข้อมลูล่าสดุให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
จนถงึส้ินสดุวาระปี 2030

ส�าหรับ SDGs ข้อ 17 “Partnerships for 
the goals” ความร่วมมอืเป็นส่ิงส�าคญัทีจ่ะท�าให้ 
ภารกจิเป็นจริงขึน้ได้  SDG Tracker ให้ข้อมลู 
ทีแ่สดงถงึ Revitalize the global partnership f 
or sustainable development แสดงด้วย
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สมศ.จบัมือ สพฐ./สช./สถ./30 อุดมศึกษา
“ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมพฒันา” คุณภาพสถานศกึษา

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อ�านวยการ
ส�านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการ
ศกึษา (สมศ.) เปิดเผยว่า เมือ่เร็วๆ นี ้สมศ. ได้มกีาร 
ลงนามความเข้าใจระหว่าง สมศ. กับหน่วยงาน 
ต้นสงักัดส่วนกลาง 3 แห่ง ประกอบด้วย ส�านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสถาบัน 
อดุมศกึษาในนามศูนย์ประสานงาน สมศ. จ�านวน  
30 แห่ง เรือ่ง ความร่วมมอืเพือ่ขับเคล่ือนการพฒันา
และยกระดบัคณุภาพการศกึษา 

ทั้งนี้ สมศ. ท�าหน้าที่ประเมินคุณภาพสถาน
ศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก  
5 ปี และรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา
แก่รฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ใช้ประกอบ
การตัดสินใจในการก�าหนดนโยบายทางการศึกษา
ของประเทศ ซึง่จากการประเมนิคุณภาพภายนอก 
ที่ผ ่านมา พบว ่าภายหลังจากที่สถานศึกษา 
ได้รบัการประเมินคณุภาพภายนอกจาก สมศ. แล้ว  
สถานศกึษาบางส่วนยงัไม่ได้ด�าเนินการพฒันา ปรบัปรงุ 
คณุภาพการศกึษาของตนเองแบบทนัทีทนัใด ท�าให้
ข้อสงัเกตหรอืข้อเสนอแนะจากการประเมนิคณุภาพ
ภายนอก ไม่เกดิการน�าไปใช้ประโยชน์ต่อการพฒันา

หรอืยกระดบัคุณภาพการจัดการศกึษาเท่าท่ีควร
ดงัน้ัน สมศ. จึงได้ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการน�า

ผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ด�าเนนิการร่วมกนัภายใต้แนวคดิ “ร่วมคดิ ร่วมท�า 
ร่วมพฒันา” ระหว่าง สมศ. ภาคเีครอืข่ายสถาบัน
อดุมศกึษา 30 แห่ง ในนาม “ศนูย์ประสานงาน สมศ.”  
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และหน่วยงาน 
ต้นสงักดัของสถานศึกษา ร่วมกนัขบัเคลือ่น สนบัสนุน
และส่งเสรมิให้สถานศกึษา น�าข้อเสนอแนะท่ีได้รบั
จากการประกันคุณภาพภายนอกไปปรับใช้ โดยมี
สถาบนัอุดมศกึษาเป็นพ่ีเล้ียง และผูท้รงคณุวฒุทิีม่ี
ความเชีย่วชาญในด้านต่างๆ ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ด้วยการน�า
ประเด็นข้อเสนอแนะที่ได้จากรายงานการประกัน
คณุภาพภายนอกของสถานศกึษามาวเิคราะห์ พร้อม

จัดท�าเป็นแผนพัฒนาในระยะสั้นและระยะยาว ที่
สามารถด�าเนินการได้ โดยไม่สร้างภาระเพิ่มเติม 
แก่สถานศึกษา และยงัเป็นการกระตุน้ให้สถานศกึษา 
จดัท�ากระบวนการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  
ตามวงจรควบคุมคณุภาพ (PDCA)

“ส�าหรบัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี ้สมศ. 
ได้ด�าเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีท่ี 4 โดยมี 
สถานศกึษาสนใจสมคัรเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการน�า 
ผลประเมินไปใช้ เพือ่พฒันาคุณภาพสถานศึกษา ถงึ  
879 แห่ง จากท่ีต้ังเป้าไว้จ�านวน 150 แห่ง และได้ 
คัดเลือกเหลือเพียง 165 แห่ง โดยคัดเลือกจาก 
สถานศกึษาท่ีมผีลการประเมนิระดบัดลีงมา นอกจากนี้  
ยังมีสัญญาณท่ีดีท่ีจากเดิมเรามีเครือข่ายสถาบัน
อดุมศึกษา ร่วมขับเคลือ่น 27 แห่ง แต่ปีนีม้สีถาบัน
อุดมศึกษาเข้าร่วมขับเคล่ือนการส่งเสริมการน�า
ผลประเมินไปใช้เพ่ิมข้ึนอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย มหาวทิยาลยัราชภัฏ 
นครศรีธรรมราช และ มหาวิทยาลัยนานาชาต ิ
เซนต์เทเรซา รวมจ�านวนสถาบนัอดุมศกึษาทัง้สิน้ 30 แห่ง  
  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษามีความส�าคัญอย่างมากใน
มิติของการให้ค�าปรึกษา เช่น ท�าอย่างไรที่จะให้ 
หลกัสตูรการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมและตรงกับ 
บรบิทของผูเ้รยีนมากทีส่ดุ แนวทางการวเิคราะห์ปัญหา 

ในสถานศึกษาและการแก้ไขด้วยวิธีที่เหมาะสม 
ตลอดจน การดึงความโดดเด่นหลักสูตรของแต่ละ
สถาบันอดุมศกึษามาปรับใช้กับสถานศกึษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการ ซึง่ต่อยอดได้ทัง้นวตักรรมใหม่ สือ่การเรยีน
การสอนทีม่ปีระสิทธิภาพมากขึน้”

โครงการส่งเสริมการน�าผลประเมิน ไปใช้เพื่อ
พฒันาคณุภาพสถานศกึษา ถอืว่าเป็นโครงการฯ ที ่
ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีการสอนเร่ืองงานประกัน 
คณุภาพอยูแ่ล้ว กส็ามารถน�าประสบการณ์จรงิทีไ่ด้
ท�างานร่วมกบัสถานศกึษา ไปใช้ปรบัปรงุและพฒันา
รปูแบบการเรยีนการสอนให้ทนัสมยั หรอืน�าปัญหา
อปุสรรคของสถานศกึษาทีพ่บมาใช้เป็นกรณศีกึษา  
หรอืก�าหนดหวัข้อวจิยัได้ ส่วนสถานศกึษาเองกจ็ะได้
ท�างานใกล้ชดิกบัหน่วยงานต้นสงักดัมากขึน้ ท�าให้
หน่วยงานต้นสงักัดมองเห็นปัญหาและ ช่วยส่งเสริม
และสนบัสนนุสถานศึกษาได้อย่างตรงจุด

นอกเหนือจากโครงการส่งเสริมให้มีการน�าผล
การประเมนิไปใช้แล้ว สมศ. ยงัมกีารติดตามสอบถาม
ความพงึพอใจในการเข้าร่วมโครงการ พร้อมกับการ
ตดิตามสถานศึกษาท่ีน�าผลการประเมนิไปใช้แล้วว่า  
ปัจจบุนันีม้กีารพฒันาไปในทศิทางใด เกดิผลส�าเรจ็
ตามเป้าหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสามารถสร้าง 
ผลตอบแทนกลบัคนืสู่สงัคมหรือ Social Return of  
Investment ได้มากน้อยเพียงใด เพื่อน�าไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการประเมิน 
ให้มีคณุภาพยิง่ๆ ขึน้ไป

‘สภาพฒัน์’ ช้ีแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 13 
พลกิโฉมประเทศสู่การพฒันาท่ีย่ังยืน

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าว
ในงาน Climate Action Leaders Forum 
#3 หวัข้อ ทศิทางพฒันาประเทศไทย และการ
พัฒนาท่ียั่งยืนว่า การขับเคลื่อนการพัฒนา 
ทีย่ัง่ยนืของประเทศไทย และโลกในรปูแบบธุรกิจ
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เป็นส่วนหนึง่ของการลดก๊าซ
เรอืนกระจก และสอดรบักบัรปูแบบการใช้ชวิีต
ของผู้คน การปรับรูปแบบธุรกิจสู่ธุรกิจสีเขียว 
และพัฒนา “กระบวนความคิดของคนไทย”  
ให้เห็นว่า การพัฒนาที่ย่ังยืน และครอบคลุม
เป็นเรื่องจ�าเป็น เตรียมพร้อมกับความท้าทาย
ในการด�าเนนิธรุกจิ อย่างการก�าหนดเป้าหมาย

ของธรุกจิในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ
องค์กร มาตรการปรบัคาร์บอนก่อน เข้าพรมแดน
ของ EU (CBAM) มุ่งสู่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ทีย่ัง่ยนื และทัว่ถงึ น�าไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพชวีติ
ของประชาชน

ทัง้นี ้ ยงัมแีผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 13 ทีส่ามารถ
พลิกโฉมประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และ 
ครอบคลมุควบคูก่บัภาคเศรษฐกจิ สงัคม การกระจาย 
รายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และใช้กลไกของ BCG  
เพื่อความย่ังยืนมากข้ึน และให้ความส�าคัญดังนี้  
1. ภาคการผลิตและบรกิารเป้าหมาย 2. โอกาส และ
ความเสมอภาคทางเศรษฐกจิและสงัคม 3. ความ
ยัง่ยนืของธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และ 4. ปัจจยั
การผลิตพลิกโฉมประเทศ

ซึง่ในปัจจบุนัยงัมีโอกาสในการลดคาร์บอนอย่าง
การปลกูป่าชมุชน และโอกาสในการสร้างคาร์บอน
เครดติ พ.ร.บ.ป่าชมุชน พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมาย
รับรองการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ.
2566 มีป่าชมุชนท่ีจดัตัง้แล้วมากกว่า 12,000 แห่ง 
ทัว่ประเทศสามารถรกัษาพืน้ทีป่่าได้กว่า 6.6 ล้านไร่  
สามารถดูดซบัก๊าซเรอืนกระจกได้ประมาณ 6.27 ล้าน 
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า/ปี

Thailand’s Way Forward ว่า การละลายของ
น�า้แขง็ท�าให้น�า้ทัว่โลกเพิม่สงูขึน้ และอณุหภมิูน�า้
สูงขึ้น  อุณหภูมิโดยรวมของโลกจะสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ทกุปี รวมถงึการเผาป่า และการเกดิไฟป่าภายใน
ประเทศ และบริเวณประเทศเพื่อนบ้าน ท�าให้ 
ภมิูอากาศร้อนข้ึน และเกิดมลภาวะ PM2.5 ซึง่สร้าง
ผลกระทบเป็นวงกว้างทัง้สิง่แวดล้อม และสขุภาพ
ของประชาชน

ทัง้น้ี ไฟป่าทีเ่กิดขึน้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ 
ไม่ได้เกดิขึน้จากธรรมชาต ิซึง่เกดิจากมนษุย์ทัง้สิน้ แต่ 
ล�าดบัการดแูลไฟป่าในไทยดขีึน้เรือ่ยๆ ตามล�าดบั
จากการท่ีมีประสทิธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ี น�า้แข็ง
ทีล่ะลายในมหาสมทุรขัว้โลกใต้ และเกาะกรนีแลนด์
จะทิ้งน�้าหนัก ท�าให้เกิดน�า้มหาศาลในมหาสมุทร 
ท�าให้เกิดน�้าทะเลหนุนสูงถาวร ซ่ึงก๊าซมีเทน  
มศีกัยภาพมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ 23 เท่าในการ 
สร้างความเสียหายให้กับชั้นบรรยากาศ และโลก
รวมถึงการละลายของน�า้แข็ง

การแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมนัน้ต้องให้ความส�าคญั
กบัทะเลหรือมหาสมทุรซึง่พืน้ที ่7 ใน10 ของโลกคอื 
มหาสมุทร ถ้าทะเลไม่มแีพลงก์ตอน จะไม่สามารถ
ดูดซับก๊าซคาร์บอนได้ โดย 70% ของออกซิเจน 
ทีใ่ช้หายใจคือผลิตโดยมหาสมุทรทัง้สิน้ ถ้าไม่มกีาร 
ตระหนกั และการใส่ใจสิง่แวดล้อม รวมถงึความร่วมมอื 
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั เอกชน และประชาชน 
จะไม่สามารถเปลีย่นผ่านไปสูค่วามย่ังยืนได้

รวมถึงแนวโน ้ม Renewable Energy  
นโยบายด้านพลังงาน (National Energy Plan  
: NEP) วางเป้าหมาย สนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่
พลงังานสะอาด และลดการปลดปล่อยคาร์บอนสทุธิ
เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 ดงันี ้1. เพิม่สดัส่วนการ
ผลติไฟฟ้าใหม่ โดยมสีดัส่วน RE ไม่นอ้ยกว่า 50%  
2. ปรบัเปลีย่นการใช้พลงังานภาคขนุส่ง พลงังานไฟฟ้า
สเีขยีว ผ่าน EV ตามนโยบาย 30@30  3. รับเพ่ิม
ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน มากกว่า 30  4. ปรบั 
โครงสร้างกจิการพลงังาน รองรบัแนวโน้มการเปลีย่นผ่าน 
พลงังาน (Energy Transition) ตามแนวทาง 4D1E

นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญการท่องเที่ยว 
อย่างยัง่ยนื เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม Green Tourism  
เป็น Trend ด้านการสร้างการท่องเท่ียว ที่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรในวงกว ้าง เ พ่ือให ้ เกิดความย่ังยืน 
ด้านสิง่แวดล้อมและมีการใช้เทคโนโลยดัีกจบั และกกัเกบ็ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) เป็นกระบวนการจัดเกบ็ 
คาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งในภาคอุตสาหกรรม 
และน�ามากักเก็บไว้ในช้ันหินใต้ดินโดยคาร์บอน 
ไม่ปล่อยกลบัเข้าสูช่ัน้บนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย 
ท่ีแหล่งก๊าซธรรมชาติอาทิตย์คาดว่าจะสามารถลด
การปล่อยคาร์บอน 700,000-1,000,000 ตัน อกีด้วย 

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา/
รองประธานคณะกรรมาธิการ  การ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กล่าวในหัวข้อ  

วิกฤตเด็กไทยตดิบุหรีไ่ฟฟ้าหนัก
แนะใช้กฏเหลก็ควบคุมทุกภาคส่วน

รศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ อาจารย์คณะ 
สาธารณสขุศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร กล่าวถึง
ผลการวจิยั เรือ่ง ‘สถานการณ์แพร่ระบาดการใช้ 
บุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนและการปรับตัวของครู 
ในการจดัการเรยีนการสอน เกีย่วกับพิษภัยของ
บหุรีไ่ฟฟ้าในโรงเรยีน’ ปี 2567 โดยกลุม่ตวัอย่าง
คือ นกัเรยีนมธัยมศึกษาทัว่ประเทศ 6,111 คน 
พบว่า 9.7% ใช้บหุรีไ่ฟฟ้าในรอบ 30 วนัทีผ่่านมา 
(12.6% ภาคอสีาน, 10.3% ภาคเหนือ, 10.3% 
ภาคใต้, 6.2% ภาคกลาง) และอีก 15.9% มี
โอกาสเส่ียงใช้บุหรี่ไฟฟ้าในอนาคต โดยกลุ่มใช้
บหุรีไ่ฟฟ้าส่วนใหญ่ได้บหุรีไ่ฟฟ้ามาจาก 66.7%  
ร้านค้าในสือ่ออนไลน์ และ 33.3% ร้านค้าในชมุชน  
โดย 45.2% ยังไม่รับรู้นโยบายและกิจกรรม
โรงเรยีนปลอดบหุรีไ่ฟฟ้า และ 37.2% เคยพบเห็น
การใช้บหุรีไ่ฟฟ้าในโรงเรยีน ซึง่ 58.3% เคยเหน็
การโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายบุหรี่ไฟฟ้า 
ทางสือ่ออนไลน์ ขณะทีค่รสู่วนใหญ่ยงัขาดความรู ้
และส่ือการสอนส�าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ป้องกันการใช้บหุรีไ่ฟฟ้าของนกัเรยีน

“ทัง้นี ้ปัจจยัเสีย่งของนกัเรยีนต่อการใช้บหุร่ี
ไฟฟ้า ได้แก่ 1) สบูบหุรีม่วน ในรอบ 30 วันทีผ่่านมา  
2) ใช้สารเสพตดิในรอบ 30 วนัทีผ่่านมา 3) มี
ผูป้กครองใช้บหุรีไ่ฟฟ้า 4) มเีพ่ือนใช้บหุรีไ่ฟฟ้า 
และ 5) ผลการเรียนสะสมต�่ากว่าหรือเท่ากับ 
ค่าเฉลีย่ ในขณะท่ีปัจจยัป้องกนัการใช้บหุรีไ่ฟฟ้า 
ได้แก่ การมีทัศนคติเชิงลบต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 
และมีกิจกรรมต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียน 
เป็นประจ�า นอกจากนีพ้บว่า นกัเรยีนทีม่กีารรบัรู้ 
นโยบายและกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า 
ในระดบัสงูเท่านัน้ จะมคีวามรูเ้ก่ียวกบักฎหมายห้าม 
บหุรีไ่ฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 3 เท่า และรับรูอ้นัตรายของ
บหุรีไ่ฟฟ้าเพ่ิมขึน้ 8 เท่า” รศ.ดร.จกัรพันธ์ กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.นพ.วชิช์ เกษมทรัพย์ ผู้อ�านวยการ 
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า การระบาดของบุหรี่
ไฟฟ้าในเด็กไทยนับเป็นหายนะ ที่ทุกภาคส่วน 
ต้องร่วม ‘ปกป้องเด็กและเยาวชนจากการ 
ตกเป็นเหยือ่บหุรีไ่ฟฟ้า’ โดยเฉพาะโรงเรยีน จงึขอ 
เสนอแนะ ดังนี้ 1) ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร ่งรัดให ้โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา 
ทกุแห่ง ก�าหนดนโยบายและประกาศใช้นโยบาย
โรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน
และเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้เร่งสือ่สารและ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
และชุมชนรับรู้ในวงกว้าง 2) ขอให้กระทรวง
ศึกษาธกิารเร่งผลิตคู่มอืและส่ือการสอน รวมทัง้
ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพส�าหรับ

สสรท.จี ้ก.แรงงานขึน้ค่าแรง 492 บาท/วัน
หยุดความเหล่ือมล�า้/แรกเข้าเท่ากนัท่ัวประเทศ
นายสาวทิย์ แก้วหวาน ประธาน สสสรท. ได้ 

อ่านแถลงการณ์ เพื่อการสื่อสารสาธารณะถึง 
ข้อเสนอของ สสรท. และ สรส.ว่า  ตามท่ี คณะรฐัมนตร ี
ได้มมีตเิหน็ชอบในการปรบัค่าจ้างขัน้ต�า่ ตามทีค่ณะ
กรรมการค่าจ้างเสนอ ซึ่งมีอัตราการปรับตั้งแต่  
2-16 บาท ต�า่สดุอยูท่ีว่นัละ 330 บาท สูงสุดอยู่ทีวั่นละ  
370 บาท ซึ่งการปรับค่าจ้างครั้งนี้ มีการขยาย 
เขตพืน้ทีใ่นการปรบัจากเดมิ 13 ราคา เม่ือปี 2565 
เป็น 17 ราคา ทัง้ๆ ทีก่่อนหน้าจะมกีารเลอืกตัง้ทัว่ไป  
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 พรรคเพื่อไทย 
ได้ประกาศนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของผูใ้ช้แรงงานโดยเสนอตวัเลขการปรบัค่าจ้างขัน้ต�า่  
วนัละ 600 บาท ในปี 2570 แต่จะทยอยปรบัในแต่ละปี  
โดยเริม่ทีว่นัละ 400 บาท ซ่ึงต่อมาพรรคเพือ่ไทย 
กไ็ด้เป็นแกนน�าในการจดัตัง้รฐับาลมนีายเศรษฐา ทวสีนิ  
เป็นนายกรฐัมนตรี

 แต่การปรับค่าจ้างขั้นต�่ากลับไม่ได้เป็นอย่าง
ที่นายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ แม้
นายกรฐัมนตรจีะแสดงท่าทไีม่พอใจทีค่ณะกรรมการ
ค่าจ้างเสนอตัวเลขการปรับค่าจ้างน้อยไป ถึงกับ
ออกปากว่า “ปรบัได้อย่างไร 2 บาท ซือ้ไข่ 1 ฟอง 
ยงัไม่ได้เลย” จงึไม่น�าเข้าพจิารณาในการประชุมคณะ 
รฐัมนตรวัีนที ่12 ธนัวาคม 2566 และส่ังกระทรวง
แรงงานพิจารณาทบทวนแต่คณะกรรมการค่าจ้าง
ทีม่โีครงสร้างเป็นไตรภาค ีคอื รฐั นายจ้าง ลูกจ้าง  
มีมติเอกฉันท์ก็ยืนยันตัวเลขเดิม รวมทั้งตัวแทน
ฝ่ายลูกจ้างเอง ในที่สุดคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบ 
ตามนัน้ ในคราวประชมุเมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 2566 
โดยมผีลตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2567 และสัง่การ 
ให้กระทรวงแรงงานนัดประชุมคณะกรรมการ 
ค่าจ้างใหม่และจะปรบัค่าจ้างขัน้ต�า่อกีครัง้ในเดอืน
เมษายน 2567

ในท่ามกลางข้อถกเถียงที่ยาวนาน และสังคม
กเ็หน็พ้องต้องกนัว่าค่าจ้างจ�าเป็นต้องปรบั เพราะ
ราคาสนิค้าทีจ่�าเป็นในการด�ารงชีพและสนิค้าทัว่ไป
ทุกหมวด ทุกรายการปรับราคาแพงขึ้นอย่างมาก 
และสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.)  
สมาพนัธ์แรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์ (สรส.) กไ็ด้เข้าพบ 
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงแรงงานยื่นข้อเสนอ 
ปรบัค่าจ้าง พร้อมทัง้ออกจดหมายเปิดผนกึถงึรัฐบาล 
ให้มกีารปรบัค่าจ้างขัน้ต�า่วนัละ 492 บาท โดยให้มีค่าจ้าง 
ราคาเดยีวเท่ากนัทัง้ประเทศเพราะราคาสนิค้าราคา
ไม่ได้แตกต่างกนั ต่างจงัหวดัยงัราคาแพงกว่าด้วยซ�า้  
และเสนอให้ค่าจ้างขั้นต�่าก�าหนดให้เป็นค่าจ้าง 
แรกเข้า และให้ทกุสถานประกอบการจดัท�าโครงสร้าง 
ค่าจ้าง เพื่ออนาคตของคนท�างาน ครอบคลุมทั้ง
ลูกจ้างภาครฐั และเอกชน แรงงานภาคบริการ แต่
เกิดความล่าช้าในการด�าเนนิการทบทวน 

สสรท. และ สรส. จงึนดัหมายเพ่ือทวงถามเรือ่ง
การปรับค่าจ้างในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ต่อมา 
ทราบว่า มีการนัดประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง 
ในวันท่ี 26 มีนาคม 2567 ก่อนที ่สสรท. และ สรส. 
จะเข้าพบรฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จากการ
ติดตามผลกระประชุมออกมาในลักษณะเกินเลย
จากที ่สสรท. และ สรส. เรยีกร้อง กล่าวคอื คณะ
กรรมการค่าจ้างมีมตใิห้ปรบัค่าจ้าง วนัละ 400 บาท
ใน 10 จังหวัด แต่เป็นการปรบัในบางพืน้ที ่คอื

1. กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวันและ
เขตวัฒนา

2. จงัหวัดกระบี ่เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วน
ต�าบลอ่าวนาง

3. จังหวัดชลบรุ ีเฉพาะเขตเมืองพทัยา
4. จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะเขตเทศบาลนคร

เชยีงใหม่

5. จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์ เฉพาะเขตเทศบาล
หวัหนิ

6. จงัหวัดพงังา เฉพาะเขตเทศบาลต�าบลคึกคัก
7. จังหวดัภูเกต็ (ท้ังจงัหวัด)
8. จังหวดัระยอง เฉพาะเขตต�าบลบ้านเพ
9. จังหวัดสงขลา เฉพาะเขตเทศบาลนคร

หาดใหญ่
10. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะเขตอ�าเภอ

เกาะสมยุ
การปรับค่าจ้างตามที่คณะกรรมการค่าจ้าง 

มมีติ ถอืว่าเป็นการปรบัค่าจ้างเพิม่ขึน้ แต่เป็นการปรบั 
ที่ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ เป็นการ
สร้างความแปลกแยก แตกต่าง เป็นการสร้างความ
เหลือ่มล�า้เรือ่งค่าจ้างแม้ในจงัหวดัเดยีวกนั ทัง้ๆ ท่ี
ราคาสินค้าไม่ได้มีราคาแยกตามพื้นที่ โดยเฉพาะ
ราคาสินค้าในร้านสะดวกซ้ือที่เข้ามามีบทบาท 

ที่จะต้องด�าเนินการ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าข้อเสนอ 
ดงัทีก่ล่าวมาจะได้รบัการพิจารณา

ด้าน นายมานพ เกื้อรัตน์ เลขาธิการ สรส. 
กล่าวว่า การปรบัขึน้ค่าจ้างคร้ังนีถ้อืว่าเป็นการปรบั 
ที่ไม่ได้ค�านึงถึงแรงงานส่วนใหญ่ที่อยู่อย่างยาก
ล�าบากท่ามกลางราคาสินค้าที่แพง ซึ่งในส่วนของ
รฐัวสิาหกจิมกีารจ้างแรงงานเหมาช่วง เหมาค่าแรง 
พนกังานชัว่คราวจ�านวนมากทีต้่องรบัค่าจ้างขัน้ต�า่ 
และการปรบัขึน้ค่าจ้างขัน้ต�า่ทีไ่ม่ทัว่ถงึ แต่กระทบ
ต่อชีวิตของแรงงานที่รับค่าจ้างขั้นต�่าด้านข้าวของ 

ขั้นต�่าต้องเท่ากันทั้งประเทศ การปรับขึ้นค่าจ้าง 
ในครัง้นีถ้อืเป็นจดุเริม่ต้นของการเปล่ียนแปลงระบบ
การปรบัค่าจ้างทีเ่ลวร้ายครัง้หนึง่ในประวตัศิาสตร์ 
ทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน อนาคตการปรบัค่าจ้างอาจไปถงึ 
เฉพาะต�าบล หรือหมูบ้่านกอ็าจเป็นได้ หากจดุเริม่ต้น 
เป็นแบบนี้ แม้คณะกรรมการค่าจ้างจะทบทวน 
การปรบัราคาค่าจ้างโดยก�าหนดสตูรปรบัค่าจ้างใหม่ 
ราคาค่าจ้างเพิม่ขึน้จรงิ คอื จากวนัละ 370 บาท เป็น  
400 บาท แต่เป็นการปรบัขึน้ทีเ่ลวร้ายอย่างทีก่ล่าวมา 
และไม่อาจยอมรบัได้

สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.)  
สมาพันธ์แรงงานรัฐวสิาหกจิสัมพนัธ์ (สรส.) ยนืหยดั
ในจดุยนืเดมิ คอื “ขอให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
แรงงานและรัฐบาลหยุดสร้างความเหลื่อมล�้าเรื่อง
ค่าจ้าง ยกเลกิสตูรและแนวทางการปรบัขึน้ค่าจ้าง
ตามทีค่ณะกรรมการค่าจ้างมมีติ โดยขอให้ตระหนกั

ค่าจ้าง เพ่ืออนาคตของคนท�างาน ครอบคลุมทัง้ลูกจ้าง 
ภาคเอกชน และลกูจ้างภาครฐั โดยเฉพาะลกูจ้าง 
ในหน่วยงานราชการ ทีไ่ด้รบัค่าจ้างในปัจจบัุนต�า่กว่า 
ค่าจ้างขัน้ต�า่ รวมทัง้คนท�างานภาคบรกิาร เพ่ือความ
เป็นธรรมทางสังคมควบคู่กบัการสร้างรายได้ สร้าง
อาชีพ สร้างหลักประกนัการท�างาน การจ้างงาน เพ่ือ
อนาคตและสังคมที่ดี และการควบคุมราคาสินค้า 
ไม่ให้มรีาคาแพงเกนิเหตผุลความเป็นจรงิ” 

เพราะเมือ่ประชาชนมอีาชพี มงีานท�า มรีายได้  
ก็จะเกิดการผลิต การจ�าหน่าย ผู้ประกอบการ 

ในการด�าเนนิชีวติของผูใ้ช้แรงงานและประชาชนทัว่ไปนัน้ 
ราคาเท่ากันทุกพื้นท่ีทั้งประเทศ รวมทั้ง ค่าน�้า
ประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ ค่าอนิเทอร์เน็ต ฯลฯ 
นัน้ ราคากเ็ท่ากนัทัง้ประเทศ

มตท่ีิออกมาจงึสวนทางกับความเป็นจรงิ และ
สวนทางกบัที ่สสรท. และ สรส. เสนอ คือ ค่าจ้าง

ถงึความเดอืดร้อนผูใ้ช้แรงงานขอให้มกีารปรบัค่าจ้าง
ขัน้ต�า่ วนัละ 492 บาท หรอืไม่ต�า่กว่าวนัละ 400 
บาท ตามทีร่ฐัมนตรีและนายกรัฐมนตรแีถลงก่อน
หน้านี ้ โดยให้มค่ีาจ้างราคาเดียวเท่ากันท้ังประเทศ 
และเสนอให้ค่าจ้างขั้นต�่าก�าหนดให้เป็นค่าจ้าง 
แรกเข้า และให้ทกุสถานประกอบการจดัท�าโครงสร้าง 

ดนชุา พชิยนนัท์

ครูแกนน�าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อ
ป้องกนัการใช้บหุรีไ่ฟฟ้าของนกัเรยีน 3) ขอให้
โรงเรยีนเร่งรดัมาตรการป้องกันการใช้บหุรีไ่ฟฟ้า
ในโรงเรยีน รวมทัง้จดัสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน 
ไม่ให้เอือ้ต่อการใช้บหุร่ีไฟฟ้า และ 4) ขอให้หน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้อง เร่งตรวจสอบ เฝ้าระวัง และบงัคับใช้ 
กฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าโดยรอบโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด และเร่งปราบปรามการโฆษณา
และขายบหุรีไ่ฟฟ้าทางสือ่ออนไลน์จรงิจังต่อเน่ือง

ผศ.ดร.นพ.วชิช์ กล่าวต่อว่า จากการส�ารวจ
ของส�านกังานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบว่า มคีนไทย 
หลายล้านคนได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน  
โดยพบ 23.7% ของคนสบูบหุรีม่กีารสบูในบ้าน 
หรอืคิดเป็นทุก 10 ครวัเรอืน จะม ี5 ครวัเรือน 
ทีม่คีนสบูบหุรี ่และม ี3 ครวัเรอืนมกีารสบูภายใน
บ้าน ท�าให้มีเด็กไม่ต�า่กว่า 5 ล้านคนเป็นอย่างน้อย 
ที่ได้รับควันบุหร่ีมือสองในบ้าน สอดคล้องกับ
รายงานภาระทางเศรษฐศาสตร์และการพยากรณ์
โรคของเดก็ก่อนวนัวยัเรยีน ปี 2562 โดย ศจย. 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ผู้สูบบุหรี่ 
ในบ้าน ก่อให้เกดิควนับุหรีม่อืสอง ส่งผลกระทบ
ต่อสขุภาพเดก็เลก็อาย ุ6 เดอืน-5 ปี ด้วยภาวะ 
หอบเฉียบพลัน ซึ่ง 67% มีโอกาสเจ็บป่วย 
แบบฉกุเฉินซ�า้ และ 32% มีอาการหนกัจนต้องนอน 
โรงพยาบาล เดก็ทีเ่ข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล
ด้วยภาวะหอบเฉยีบพลัน มต้ีนทนุเฉลีย่ของการ
รกัษา 1 ราย เท่ากบั 20,269 บาท ท้ังประเทศ
คิดเป็นค่าใช้จ่ายราว 779 ล้านบาท 

“เรื่องของสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ทีม่นษุย์ทกุคน ทัง้ผูส้บูและผูไ้ม่สบู ควรได้รบัตาม 
มาตรฐานสงูสดุ การลดิรอนสทิธิของผูท่ี้อาศัยใกล้ชดิ 
ในบ้านเดียวกันกับผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า  
ท�าให้อาจเกดิโรคภยัไข้เจบ็ จนถงึขัน้เสยีชวีติได้ 
ดงันัน้การเลกิสบูบหุรีแ่ละบหุรีไ่ฟฟ้า เพือ่ตวัคณุ
และครอบครวัท่ีคุณรกั จึงเป็นของขวญัอนัล�า้ค่า
ในปีใหม่ปีนี ้โดยสามารถเข้าถงึบรกิารเพือ่เลิกได้
ทนัททีี ่คลนิกิฟ้าใส ในโรงพยาบาลรฐัทัว่ประเทศ 
หรอืสายเลกิบหุรี ่1600” ผศ.ดร.นพ.วชิช์ กล่าว

ขายสนิค้าได้ รฐัก็สามารถเก็บภาษีได้ ถอืเป็นการ 
พัฒนาเศรษฐกจิให้มัน่คง ยัง่ยนื ต้องเข้าใจว่า คนทีอ่ยูใ่น 
วยัท�างานในปัจจุบนักว่า 41 ล้านคน คอืคนส่วนใหญ่ 
ของประเทศ หากไม่สามารถแก้ปัญหาของคน 
ส่วนใหญ่ได้ กอ็ย่าไปคาดหวังว่าจะแก้ปัญหาความ
ยากจนความเหล่ือมล�า้ได้ การปรบัข้ึนค่าจ้างกเ็ป็น
เพียงมาตรการหนึ่งที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนท�างาน ซึ่งรัฐบาลต้องท�าควบคู่กับการควบคุม
ราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่ไม่แพงเกินไป ป้องกัน
ผกูขาด และปกป้องกจิการของรฐั คือ รัฐวสิาหกิจ
ไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มทุนที่จ้องเอาเปรียบ
ประชาชน คนท�างาน

สมาพันธ์สมานฉนัท์แรงงานไทย (สสรท.) และ  
สมาพนัธ์แรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพันธ์ (สรส.) เคารพใน 
หลกัการไตรภาคี แต่ต้องเป็นไตรภาคีทีมุ่ง่ประโยชน์
ของคนส่วนใหญ่ ยิ่งการปรับค่าจ้างต่างก็ทราบ 
เป็นการทัว่กนัว่า ราคาสนิค้านัน้ปรบัขึน้ราคาอย่างมาก 
ก่อนหน้านี้ การลดความเหลื่อมล�้า และการสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาล 

“สสรท. และ สรส. เคารพในหลักการไตรภาคี แต่ต้องเป็นไตรภาคี 
ท่ีมุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่ ย่ิงการปรบัค่าจ้างต่างก็ทราบท่ัวกันว่า ก่อนหน้านี้ 
ราคาสินค้าปรับขึ้นราคาอย่างมาก การลดความเหลื่อมล�้า การสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องด�าเนินการ”

ทีป่รับขึน้ ทาง สรส.จงึเสนอให้มกีารปรบัขึน้ค่าจ้าง
เท่ากันทัง้ประเทศ ไม่ใช่แค่เพียงจงัหวดัใดจังหวดัหน่ึง 
เท่านัน้

ส่วน นายสิรภพ ดวงสอดศร ี ผูช่้วยรัฐมนตรี
ประจ�ากระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ข้อเรยีกร้องทีท่าง 
องค์กรแรงงานเสนอมานัน้เรือ่งปรบัขึน้ค่าจ้าง 492 บาท 
นั้น จริงๆ เท่าที่ค�านวณแบบเร็วๆ ก็ยังเห็นว่า 
เป็นการปรบัไม่ได้มากอะไร และเหน็ด้วยหากมองว่า  
การที่คนท�างานจะอยู่รอดได้ค่าจ้างควรอย่างต�่า  
2 หมืน่กว่าบาท และการทีค่ณะกรรมการค่าจ้างมกีาร 
เสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าแบบไม่ทั่วถึงแต่กระทบ 
ทัว่หน้า ตอนทีม่าบรหิารกระทรวงฯ กคิ็ดเหมอืนกนั 
ถงึการปฏิรปูระบบไตรภาคีทีม่อียู ่เข้าใจว่ายงัไม่มคีวาม 
เป็นตัวแทนของกลุ่มแรงงานได้จริง ซึ่งเรื่องน้ีต้อง
ช่วยกันแก้และเชิญชวนองค์กรแรงงานเข้ามาร่วม
เป็นกรรมการไตรภาคี อย่าปล่อยให้แต่กลุ่มเดิมๆ 
ทีเ่ป็นอยูแ่บบนีต้ลอด ส่วนข้อเสนอที ่2 องค์กรแรงงาน 
เสนอจะส่งให้รฐัมนตรพิีจารณาโดยเรว็
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สวรส-จุฬาฯ ร่วมภาคีเครือข่ายรัฐ-เอกชน 
เปิดตัวชุดทดสอบตรวจโรคไตเบื้องต้นด้วยตนเอง
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นประธานเปิดตัววิจัยนวัตกรรม 
ชดุตรวจไมโครอลับมูนิในปัสสาวะ ร่วมกับผู้บรหิาร
ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน และทีมวิจัย  
ประกอบด้วย รศ.นพ.ฉนัชาย สิทธิพนัธุ ์ผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์  และคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศ.ดร.
นพ.ณฐัชยั ศรีสวัสดิ ์ผูช่้วยผูอ้�านวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศ 
ทางการแพทย์ด ้านโรคไตในภาวะวิกฤตแห่ง 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, รศ.ดร.กติตนินัท์ โกมลภสิ 
รองผูอ้�านวยการสถาบนัวจัิยเทคโนโลยชีวีภาพและ 
วิศวกรรมพันธุศาสตร์, ศ.ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน ์ 
ผูอ้�านวยการศนูย์ตรวจวนิจิฉยัตามมาตรฐานสากล 
Qualified Diagnostic Development center, 
ดร.จไุรรัตน์ พรหมใจ ผูจ้ดัการงานวจิยั สถาบนัวจิยั
ระบบสาธารณสุข (สวรส.), คณุนริศา มัณฑางกูร  
ผูอ้�านวยการโปรแกรมบรหิารและพฒันาเทคโนโลยี
เครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน) (TCELS) และคณุอศัวนิ เตชะเจรญิวกิลุ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
กลุม่บเีจซ ีบิก๊ซ ีณ ห้อง 1201 อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์  
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

ศ.ดร.นพ.ณฐัชยั ศรสีวสัด์ิ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ 
ผู ้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
ด้านโรคไตในภาวะวกิฤตแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
ในประเทศไทยมากถงึ 17.5% ของประชากร คดิเป็น 
ประชากรประมาณ 11 ล้านคน (อ้างองิจากข้อมูล
จาก Thai SEEK project โดย ศ.ดร.พญ.อติพร 
องิค์สาธติ และคณะ) โดยในแต่ละปีจ�านวนผูป่้วย
โรคไตเรือ้รงั รวมถงึผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการบ�าบดัทดแทน
ไต เพิม่ขึน้ทกุปี ส่งผลกระทบต่อคณุภาพชวีติของ 
ผูป่้วยท่ีลดลง ภาระงานของบคุลากรทางการแพทย์ 
ท่ีเพ่ิมข้ึน และเพิ่มค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข 
ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังอาศัยค่าการ
ตรวจซีรั่มครีอะตินีนและการตรวจไมโครอัลบูมิน
ในปัสสาวะ ซึง่ผูป่้วยต้องเดนิทางไปทีโ่รงพยาบาล 

เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและสูญเสียเวลาเป็น
อย่างมากต่อผู้ป่วย 

นอกจากนี ้เทคนคิการตรวจค่าการท�างานของไต 
ยังมีความหลากหลาย ท�าให้บางครั้งขาดความ 
แม่นย�า ทีมวิจัยจึงมีการพัฒนาชุดทดสอบไมโคร 
อลับมิูนในปัสสาวะ (Microalbuminuria Rapid Test) ขึน้  
เพื่อตรวจ คัดกรองโรคไตเรื้อรังในระยะเริ่มต้น  
โดยได้รบัความร่วมมอืเครอืข่ายวจัิยและพฒันาจาก
หลายภาคส่วน ซึ่งได้มีการทดสอบประสิทธิภาพ 
ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และขยายผลไปสู่การ 
คดักรองในระดบัพืน้ทีท่ีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ ณ เขตอ�าเภอ  
บ้านแพ้ว จงัหวดัสมทุรสาคร โดยชดุทดสอบไมโคร
อัลบูมินในปัสสาวะ มีจุดเด่นคือ ผู้ใช้งานสามารถ
ตรวจระดบัการท�างานของไตเบ้ืองต้นได้ด้วยตนเอง 
(self-care) ง่ายต่อการใช้และการอ่านผล ท�าให้เกดิ
ประโยชน์ทั้งในแง่ของนโยบายเชิงรุกที่แพทย์และ
บุคลากรสาธารณสุขสามารถน�าไปใช้ในการตรวจ
คัดกรองผู้ป่วยโรคไตในระยะเริ่มต้น ซึ่งการตรวจ 
พบโรคไตตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะส่งผลให้ผู ้ป่วย 
เกดิการตระหนกัรู ้(self-literacy) และปรบัพฤตกิรรม 
การใช้ชวิีต (lifestyle modification) เพือ่ลดความ
เส่ียงในการเกิดโรคไตเรือ้รงัต่อไป

รศ.ดร.กิตตินันท์ โกมลภิส รองผู้อ�านวยการ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรม 
พนัธศุาสตร์ กล่าวว่า จุดเริม่ต้นของการพฒันาแถบตรวจ 
คดักรองไมโครอลับมูนินี ้ ต้องย้อนไปเมือ่ประมาณ
ปี พ.ศ. 2550 ตอนนั้นตัวเองเป็นอาจารย์อยู่ที่
สถาบนัวจิยัเทคโนโลยชีวีภาพฯ ได้ร่วมกบั รศ.ดร.
วนดิา หลายวฒันไพศาล คณะสหเวชศาสตร์ ซึง่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
ที่ท�างานวิจัยที่สถาบันฯ ในการสร้างเซลล์ลูกผสม

และมกีระบวนการผลิตชุดแถบทดสอบทีม่คุีณภาพ
พร้อมจ�าหน่ายในเชงิพาณชิย์ ในกจิกรรม Design 
and Development and Production of Lateral 
Flow Immunochromatographic Strip test ซึง่
กระบวนการผลติดงักล่าวเป็นเทคโนโลยเีดยีวกนักบั
การผลติ “ชดุตรวจไมโครอลับมูนิ ในปัสสาวะ” ทีน่�า
มาเปิดตวัในวนันี้ 

ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงมีความพร้อมในการรองรับ
หน้าทีเ่ป็นฝ่ายตรวจสอบ (Third party) และตดิตาม
เฝ้าระวังคุณภาพ (Quality surveillance) ของ
ผลติภณัฑ์ทีบ่รูณาการจากผลงานวจัิยของทมีจฬุาฯ  
หลายฝ่าย จนได้ชุดทดสอบที่มีประสิทธิภาพชุดนี้  
โดยศูนย์ฯ จะเริ่มจากการสุ่มตัวอย่างชุดทดสอบ
จากกระบวนการผลิตในร้านค้าที่จ�าหน่ายตาม 
ท้องตลาด ระหว่างท่ีมกีารน�าไปใช้จริงในประชาชนทัว่ไป  
เพ่ือน�ามาตรวจสอบความถูกต้อง ความแม่นย�าของ
ชุดทดสอบที่ศูนย์ฯ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจของ
ผลทดสอบ ทีส่ามารถน�าไปใช้วเิคราะห์ทศิทางของ
สขุภาพไตเบือ้งต้นได้ถกูต้องมากยิง่ขึน้ ซ่ึงหน้าทีน่ี้
นับเป็นนวัตกรรมการสร้างมาตรฐานการประเมิน 
คณุภาพชดุทดสอบทีม่จี�าหน่ายในท้องตลาดแบบได้ผล 
รวดเร็ว ท�าให้ผู้ผลิตเกิดความตระหนักและใส่ใจ 
ในกระบวนการผลติให้มมีาตรฐานอย่างสม�า่เสมอ

ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู ้จัดการงานวิจัย 
สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสขุ (สวรส.) กล่าวว่า ตาม
ตวัเลขผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัในประเทศไทยทีมี่จ�านวน
มากถงึ 17.5% และมแีนวโน้มมากขึน้เรือ่ยๆ รวมถงึ
ข้อมลูจากการค�านวณค่าใช้จ่ายเฉลีย่ของการบ�าบดั 
ทดแทนไตด ้วยวิธีฟอกเลือด และวิธีล ้างไต 
ทางหน้าท้องอยูท่ีป่ระมาณ 378,095 บาทต่อรายต่อปี  
ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ ดังน้ัน 
นอกจากการพัฒนาวิจยันวัตกรรมทีเ่ป็นเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ให้มคุีณภาพตามมาตรฐานแล้ว สวรส. 
ให้ความส�าคญักบัการน�างานวจิยัไปใช้ประโยชน์ ท้ัง 
การผลักดันเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการขยายผลในเชิง
พาณิชย์ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ของกลุ ่ม 
เป้าหมายต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง 

ซึ่งกรณีชุดตรวจไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ ที ่
สวรส. มส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุทนุวจิยั วนันีเ้หน็ผล 
ชัดเจนแล้วว่าสามารถลดการพ่ึงพาเทคโนโลยี 
จากต่างประเทศ ลดภาระและค่าใช้จ่ายทางการ
แพทย์ ตลอดจนท�าให้เหน็ถงึโอกาสของการเพิม่การ
เข้าถงึเพือ่ลดการเจบ็ป่วยของคนไทย และเพิม่ความ
มัน่คงให้กบัระบบสขุภาพ ซึง่ในอนาคตหากสามารถ
ผลกัดนัเข้าสูร่ะบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าได้  

กจ็ะยกระดับการใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ โดยสามารถ
กระจายไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  
(รพ.สต.) ซึง่จะท�าให้สามารถคดักรองผูป่้วยโรคไตได้
ต้ังแต่ระยะเริม่ต้น ส่งผลต่อการประหยดังบประมาณ
ด้านสขุภาพในภาพรวมของประเทศได้อย่างแน่นอน

คณุนรศิา มณัฑางกรู ผูอ้�านวยการโปรแกรม
บริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และ
หุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววทิยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรอื ทเีซลล์ 
(TCELS: Thailand Center of Excellence for 
Life Sciences) กล่าวว่า TCELS เลง็เหน็ถงึความ
ส�าคัญในการขับเคล่ือนนวัตกรรมด้านการแพทย์
และสุขภาพ ไปสู่เชิงพาณิชย์และสร้างประโยชน ์
ต่อสงัคม เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึบรกิารและ
นวตักรรมด้านการแพทย์และสขุภาพอย่างเท่าเทยีม
ในระบบประกนัสุขภาพภาครฐั ซึง่ทีผ่่านมา TCELS 
ได้ผนึกความร่วมมือกับส�านักงานหลักประกัน
สขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ และหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้อง อาท ิกองทนุส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวัตกรรม (ววน.) ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) 
และนกัวจัิยในสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ส่งเสริมและ
ต่อยอดศักยภาพของงานวิจัยทางการแพทย์และ
สขุภาพของคนไทย พร้อมผลักดนัเข้าสูต่ลาดภาครฐั 
หรอืเป็นสทิธปิระโยชน์ในระบบหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาต ิซึง่ให้บรกิารด้านสาธารณสขุแก่ประชาชน
ไทย โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายกว่า 48 ล้านคนทัว่ประเทศ

จากความร่วมมือดังกล่าว TCELS ได้ร่วม
สนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์
และสขุภาพของคนไทยให้ได้มาตรฐาน ทัง้ในระดับ
ประเทศและต่างประเทศในการขึน้บญัชีนวตักรรม 
ไทย และการติดตามประเมินผลลัพธ์ของการด�าเนนิงาน  
(Monitoring & Evaluation: M&E) ทั้งนี้  
มนีวตักรรมไทยทีไ่ด้ผลกัดนัเข้าสูช่ดุสทิธปิระโยชน์ 
ในระบบหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้าแล้ว ตวัอย่างเช่น  
ถงุทวารเทยีมส�าหรบัผูป่้วยโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่ โดย
นกัวจิยั มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์, รากฟันเทยีม 
ส�าหรบัผู้สูงอายทุีไ่ม่มีฟันทัง้ปาก วิจยัและพัฒนาโดย
มลูนธิทินัตนวตักรรม ในพระบรมราชปูถมัภ์ เป็นต้น

ส�าหรับชุดตรวจไมโครอัลบูมินในปัสสาวะน้ี  
เป็นนวัตกรรมไทยอีกหนึ่งรายการท่ีมีความส�าคัญ
และก�าลังขับเคลื่อนเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบ 
หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า เพือ่ให้ประชาชนสามารถ 
ตรวจคัดกรองโรคได้ด้วยตนเอง ลดความแออดัในโรง
พยาบาล เพิม่ความเท่าทนัในการดูแลและรกัษาโรค 

ก่อนไปถึงระยะสุดท้าย ช่วยลดงบประมาณด้าน
สุขภาพจากภาครัฐ และเพิ่มศักยภาพและจ�านวน
ของนวัตกรรมฝีมือคนไทย อนัมีผลต่อการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ สนบัสนนุความก้าวหน้าของอตุสาหกรรม
ทางการแพทย์และสขุภาพของไทยได้อย่างย่ังยืน ซึง่ 
TCELS มคีวามพร้อมในการสนบัสนนุศกัยภาพของ
ผูป้ระกอบการ ในอตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทย์และ
สขุภาพ เพ่ือเสรมิสร้างความแขง็แกร่งทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ให้สามารถก้าวสูค่วามเป็นผู้น�าในธรุกจิ
บรกิารสขุภาพแบบครบวงจรประเทศหนึง่ของโลก

คณุอศัวิน เตชะเจรญิวกุิล ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่บเีจซ ีบิก๊ซี  
กล่าวว่า BJC Healthcare ต้องขอขอบคุณคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัทีใ่ห้ความ
ไว้วางใจกบั BJC Healthcare ให้มส่ีวนร่วมในการ
ส่งมอบผลติภณัฑ์สขุภาพให้กบัคนไทยในครัง้น้ี และ 
ทาง BJC Healthcare กพ็ร้อมทีจ่ะให้ความร่วมมือ
และการสนบัสนนุภาครฐั เพ่ือต่อยอดนวตักรรมทาง
สุขภาพให้กบัคนไทยต่อไปในอนาคต ส�าหรบั BJC 
Healthcare เรามีผลติภัณฑ์ท่ีเกีย่วข้องกบัการดแูล 
ผูป่้วยเบาหวาน และโรคไต มายาวนานเกอืบ 30 ปี เรา 
มีความเข้าใจในระบบสาธารณสขุและการดูแลผู้ป่วย
กลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รัง (NCDs) ซ่ึงผลติภณัฑ์ ALBII 
(อลับ)ี ชุดตรวจคดักรองโรคไตเบือ้งต้นด้วยตนเอง  
ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้พฒันาขึน้ จะช่วยให้ทุกคนสามารถดแูลผูป่้วยได้ดี
ยิง่ขึน้ ครอบคลมุตัง้แต่ระดบัการป้องกนั การรักษา 
และการดแูลสขุภาพอย่างครบวงจร 

“ทัง้นี ้BJC Healthcare มศัีกยภาพและความ
พร้อมในการท�าการตลาดและมช่ีองทางการกระจาย
สินค้าทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้งานวิจัย
และผลงานนวัตกรรมของสถาบันการศึกษาถูกส่ง
ต่อให้กับประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของคนไทย โดยช่องทางการกระจายผลติภัณฑ์ ที่
บรษิทัฯ มพีร้อมอยูแ่ล้ว ได้แก่ Pure Pharmacy 
ใน Big C, คลินกิส�าหรับผูป่้วยโรคเบาหวาน อกีทัง้ 
เพื่อให้ผู ้ป ่วยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น ทาง 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัยังได้
ให้การสนบัสนนุการจ�าหน่ายในช่องทางตู้ Vending 
ผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และ
การประกอบการ (CMICe) และ ร้านค้า Care ดังน้ัน 
เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ ALBII จะมาเป็นทางเลือกให้กับ 
ผูท้ีต้่องการตรวจสอบการท�างานของไตด้วยตนเอง 
เบือ้งต้น ทีส่ะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และค่าใช้จ่าย 
ในการใช้บริการในโรงพยาบาล ตามนิยามของ
ผลติภัณฑ์ “เชก็ก่อน รูไ้ว ไตแขง็แรง”

วช.โชว์อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบน
นวัตกรรมช่วยผูป่้วยโรคหัวใจ-ลดน�าเข้า
ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) จดังาน NRCT 

Talk รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2567 
ครั้งที่ 4 ประเภท ผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ในผลงาน 
“อปุกรณ์ถ่างขยายผนงัหวัใจห้องบนจากโลหะผสม
จ�ารปู เพือ่รกัษาภาวะหวัใจล้มเหลว” ซึง่ม ีนายศรณัย์  
ธรรมาศิริกุล นายภวนันท์ ฤทธาเวช และคณะ 
จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรุ ีซ่ึงเป็นผลงานส่ิงประดษิฐ์ทีช่่วย
ลดภาระการน�าเข้าอปุกรณ์ทางการแพทย์และช่วย
ลดการสญูเสียของผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยม ีดร.วภิารตัน์ 
ดอ่ีอง ผูอ้�านวยการส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิเป็น
ประธานเปิดงานฯ ณ ศนูย์จดัการความรูก้ารวจัิย ชัน้ 1  
อาคาร วช. 1 เมือ่เรว็ๆ นี้

เข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัย 
แห่งชาต ิเมือ่วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2567 ท่ีผ่านมา 

ซึ่งอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจาก
โลหะผสมจ�ารูป เพื่อรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว ได้
รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์
คดิค้น ประจ�าปี 2567 สาขาวศิวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและเกดิการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิได้
อย่างยัง่ยนื

นายศรณัย์ ธรรมาศริิกุล ทีมคณะวิจยั กล่าวว่า 
อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากโลหะผสม 
จ�ารปู เพ่ือรกัษาภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นนวตักรรมใหม่ 
ทีย่งัไม่เคยมีการใช้มาก่อน โดยอปุกรณ์นีไ้ด้พฒันา
ต่อยอดมาจากอปุกรณ์อุดรรูัว่ท่ีผนงัหวัใจห้องบนท่ีได้ 
วจิยัขึน้มา โดยงานวจิยันีไ้ด้มีความร่วมมือกับทีมแพทย์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านหัวใจ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหดิล ร่วมกันท�าการออกแบบ พฒันา 
และผลิตอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบน ด้วย 
การส่งผ่านสายสวนเพื่อติดต้ังระหว่างผนังหัวใจ 
ห้องบนซ้ายและขวา เพือ่ลดความดนัในห้องหัวใจของ 
ผูป่้วยภาวะหวัใจล้มเหลวให้กลบัมาอยูใ่นสภาวะปกติ 
และถ่างขยายผนงักัน้หวัใจ โดยไม่ท�าให้หวัใจสร้าง
เนือ้เยือ่กลบัมาปิดได้อีก 

ซึง่เป็นการรกัษาท่ีตรงจดุ และไม่ต้องผ่าตัดซ�า้  
เน้นการออกแบบอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจ 
ห้องบน โดยท�าการลดขนาดความหนาของจานด้านซ้าย  
และด้านขวาให้ขนานกับผนังหัวใจมากที่สุด เพื่อ
ป้องกนัการรบกวนการไหลของเลอืดซึง่เป็นสาเหตุ
ของการเกิดลิ่มเลือด การออกแบบขนาดของรู 

บนอุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมส�าหรบัการลดความดนั 
ในหัวใจของผูป่้วย เป็นต้น โดยการออกแบบท้ังหมด
ได้ออกแบบให้อปุกรณ์มส่ีวนโค้งตามข้อต่อต่างๆ ของ
อปุกรณ์ เพือ่ง่ายต่อการตดิตัง้และเหมาะสมกบัสรรีะ
ของคนเอเชยี  

นายภวนนัท์ ฤทธาเวช ทีมคณะวจิยั กล่าวเสรมิ
ว่า หากในอนาคตประเทศไทยสามารถผลติอปุกรณ์ 
ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากโลหะผสมจ�ารูป 
เพือ่รกัษาภาวะหวัใจล้มเหลวขึน้เองได้ภายในประเทศ  
จะนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของการ
รกัษาผูป่้วยโรคหวัใจวายเฉียบพลนั และช่วยลดภาระ
การน�าเข้าอปุกรณ์ทางการแพทย์และช่วยให้คนไทย 
มีโอกาสเข้าถึงอปุกรณ์ทางการแพทย์ทีด่ ีซ่ึงอปุกรณ์
ดังกล่าวจะน�าไปสู่การแข่งขันของเทคโนโลยีวัสดุ 
ทางด้านการแพทย์ในระดับสากล ได้ในอนาคต 

ท้ังน้ี กิจกรรม “รางวัลการวจิยัแห่งชาต ิประจ�า
ปี 2567 ครัง้ท่ี 4 ประเภท : รางวลัผลงานประดษิฐ์
คดิค้น สาขาวศิวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจยั” 
ในครั้งนี้ จัดข้ึนเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยได้น�าเสนอ 
ผลงานวจิยัและนวตักรรมผ่านสือ่มวลชน ตลอดจน 
การผลติและเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลงานวจิยั ผลงาน 
ประดิษฐ์คดิค้น กิจกรรม ภารกิจ และผลการด�าเนนิ
งานของ วช. เพือ่ให้สือ่มวลชนเป็นสือ่กลางในการ
ประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่ผลงานและกจิกรรมของ 
วช. ไปสูช่มุชนและสาธารณชนเพือ่ให้ได้ทราบและน�า
ไปสูก่ารใช้ประโยชน์ต่อไป

ทีส่ร้างแอนตบิอดทีีส่ามารถจบักบัอลับมูนิได้อย่าง
จ�าเพาะ ซ่ึงแอนติบอดีนี้เป็นส่วนส�าคัญของแถบ
ตรวจคดักรองไมโครอลับมูนิ ทัง้นีก้ารสร้างและผลติ
แอนตบิอดไีด้เอง ท�าให้สามารถน�ามาพฒันาต่อยอด
ใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ได้ ไม่ตดิอยูแ่ค่ในระดบั
งานวิจยัเท่านัน้ 

ต่อมา ทีมวจิยัได้ท�าการคดัเลอืกโมโนโคลนอล
แอนตบิอดทีีม่คีวามเหมาะสม และน�าไปใช้พฒันา
แถบตรวจอลับูมินต้นแบบ แต่ยงัไม่ได้มกีารทดสอบ
การใช้งานกบัปัสสาวะผูป่้วยจรงิ จนกระทัง่ ศ.ดร.
นพ.ณฐัชยั ได้น�าแถบตรวจไปใช้งานจรงิ จงึเกดิเป็น
โครงการวจิยัทดสอบประสทิธภิาพการใช้งานแถบ 
ตรวจคดักรองอลับมิูนในปัสสาวะผูป่้วย ซ่ึงจากผลวิจยั 
พบว่า การตรวจด้วยแถบทดสอบทีถู่กพฒันาขึน้นี้ 
ให้ผลตรวจทีส่อดคล้องกบัผลการตรวจด้วยวธิท่ีีใช้
ในโรงพยาบาลในปัจจบัุน

ศ.ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ ผู้อ�านวยการศูนย์
ตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานสากล กล่าวว่า ศูนย์ 
พฒันาชดุตรวจวนิจิฉยัตามมาตรฐานสากล (Qualified  
Diagnostic Development Center, QDD 
Center) แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้รบัการ
รับรองเป็นสถานที่ประกอบการผลิตเครื่องมือ
แพทย์ (ใบจดทะเบียนที ่กท. สผ. 182/2563) จาก
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข และการบริหารจัดการผลิตเครื่องมือ
แพทย์อย่างมีคุณภาพ (Quality Management 
System, QMS) สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
ISO 13485:2016 โดยการรับรองจาก SGS, UKAS 
(Certificate TH23/00000017) ท่ีแสดงความ
สามารถของบุคคลากรของศนูย์ทีมี่ความเชีย่วชาญ มี
อปุกรณ์เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ดร.วภิารตัน์ ดีอ่อง

ศรณัย์ ธรรมาศริกุิล - ภวนนัท์ ฤทธาเวช

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อ�านวยการส�านักงาน
การวิจยัแห่งชาต ิกล่าวว่า วช. จดักจิกรรม “NRCT 
Talk : รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2567  
ครั้งที่ 4” เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงาน 
โดดเด่น สร้างคณุปูการให้กบัวงวชิาการและประเทศ
ชาต ิรวมทัง้เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิการสร้างแรงจูงใจ
ของนกัประดษิฐ์ และนกัวจิยัการพัฒนานวตักรรม
ทางความคิดและภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ สร้าง
ความก้าวหน้าในศาสตร์แขนงต่างๆ โดยในปีน้ี  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า  กรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็
พระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน 
“วนันักประดษิฐ์” ประจ�าปี 2567 และพระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ  

สปสช.ไฟเขยีวใช้น�ำ้มนัสำรสกัดกญัชำ 
รกัษำโรคลมชักในเดก็ เบกิจ่ำยตำมใช้จรงิ

องค์การเภสชักรรมจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
การใช้สารสกดักญัชาทางการแพทย์ในผูป่้วยโรค
ลมชักในเด็ก เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วม
แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทีดี่ เกีย่วกบั 
การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วย 
โรคลมชกัในเดก็ จนเกดิการถ่ายทอดและขยายผล 
องค์ความรู้ สร้างการรับรู ้ผลการศึกษาวิจัย 
ให้กับแพทย์สาขาน้ี รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นวงกว้าง  

ท้ังนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
สมาคมกุมารประสาทวิทยา(ประเทศไทย) และ
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ร่วมด�าเนินโครงการศึกษาการใช้สารสกัดกัญชา 
CBD สูง ในการรักษาโรคลมชัก ชนิดรักษายาก 
ในเด็กในประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2564–2566 โดยม ี 
พญ.อาภาศรี ลุสวัสด์ิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
กมุารประสาทวทิยา สถาบนัประสาทวทิยา กรม
การแพทย์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฯ และการ
ศึกษาวิจัยดังกล่าวได้ใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์การ
เภสชักรรม ซึง่ได้ผลด ี น�าไปสูก่ารผลกัดนัให้เข้าสู่
ชดุสทิธปิระโยชน์

ส�าหรับกิจกรรมดังกล่าว มีการน�าเสนอ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์การใช้ CBD ในผูป่้วยโรค
ลมชกัในเดก็ จากแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญทีใ่ช้รกัษาโรค
ลมชกั น�าโดย พญ.อาภาศร ีลุสวสัด์ิ แพทย์ผูท้รง
คณุวฒิุ กมุารประสาทวทิยา สถาบนัประสาทวทิยา  
กรมการแพทย์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ รศ.นพ.ชัยยศ  
คงคติธรรม จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ีมหาวิทยาลยัมหิดล ผศ.พญ.กมรวรรณ 
กตญัญวูงศ์ จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่  
พันเอกหญิง พญ.ภิรดี สุวรรณภัคดี จาก 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ คณุแสงอรณุ อรรถ
พรพันธ์ จากส�านกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ  

ได้น�าเสนอถึงเร่ือง การเบกิค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสขุ 
และบริการกัญชาทางการแพทย์

โรคลมชกัในเดก็เป็นภาวะทีร่นุแรงและอาจท�าให้
เกิดผลกระทบระยะยาวต่อผู้ป่วย การรักษาด้วย 
ยาต้านอาการชักแบบดั้งเดิม อาจไม่ได้ผลในผู้ป่วย 
บางราย สารสกดักญัชาทางการแพทย์ได้แสดงให้เหน็ว่า 
มีศักยภาพในการลดอาการชกัในผู้ป่วยโรคลมชกัในเดก็  
แต่ในประเทศยังจ�าเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อ
ประเมนิความปลอดภยัและประสทิธภิาพของสารสกดั 
กัญชาทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยนี้ เพื่อสร้างความ 
เชือ่มัน่และศกึษาความคุม้ค่าคุม้ทนุ เพือ่ขยายผลเข้าสู่
ชดุสทิธปิระโยชน์หลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้า ส่งผลให้ 
ผูป่้วยเข้าถึงการรักษาได้มากย่ิงข้ึนต่อไป

คณุแสงอรณุ อรรถพรพนัธ์ นกับรหิารงานฝ่าย
ตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการ ส�านักงาน 
หลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิกล่าวถงึการเบกิค่าใช้จ่าย 
บริการสาธารณสุข บริการกัญชาทางการแพทย์ว่า  
ส�าหรับการเบกิค่าใช้จ่ายกัญชาทางการแพทย์มหีลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไข โดยใช้เฉพาะกรณีผู ้ป่วยโรคลมชัก 
ทีร่กัษายากในเดก็ ภายใต้โครงการของกรมการแพทย์ 

โดยสถาบันประสาท ปัจจุบนัใช้ประกาศส�านกังาน
หลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิเร่ือง การจ่ายค่าใช้จ่าย 
เพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการการแพทย์ 
แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2566 ตาม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา “บริการน�้ามันกัญชา 
สารสกัดกัญชา และยาสมุนไพรทีม่ส่ีวนผสมกัญชา”

ส�าหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
จ่ายค่าใช้จ่าย กรณี ยาน�้ามันสารสกัดกัญชาที่มี  
Cannabidiol (CBD) 100 mg/ml และม ีdelta- 
9-tetrahydrocannabinol (THC) ในอตัราส่วน 
ที ่CBD:THC มากกว่า หรือ เท่ากบั 20:1 

- ขนาด 10 ml. ชดเชยในอตัรา 2,000 บาท/
ขวด ปริมาณการใช้ยา 6 ขวด/คน/เดอืน

แสงอรุณ อรรถพรพนัธ์

พญ.อาภาศร ีลสุวสัดิ์ 

- ขนาด 30 ml. ชดเชยในอตัรา 6,000 บาท/
ขวด ปริมาณการใช้ยา 2 ขวด/คน/เดอืน

ผูม้สีทิธ ิได้แก่  สทิธิหลกัประกันสขุภาพ, สทิธิ 
ผูป้ระกนัตนคนพกิาร และมกีาร Authen (การพิสจูน์ 
ตวัตน) ทกุคร้ังทีรั่บบริการ

“ซึง่ทีผ่่านมา พบปัญหาอปุสรรค เช่น พบการ 
เบกิชดเชยมากกว่าทีก่�าหนด คอื 6 ขวดต่อคนต่อเดอืน  
ขณะน้ีมีการแก้ไขโดยประมวลผลจ่ายเพิ่มเติม 
ล่าสุด รอบจ่าย ก.พ. 67 สามารถตรวจสอบ 
สเตตสั เพือ่ให้ได้รบัชดเชยเพิม่เติม” คณุแสงอรณุ 
กล่าวและว่า ปัจจุบันการเบิกจ่ายเฉพาะขนาด  
10 มิลลลิติร (มล.) เท่านัน้ โดยเงือ่นไขต่อคนต่อเดอืน  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับประกาศเพิ่มเติม ปรับ
ปริมาณการใช้ต่อเดอืน “เป็นตามการใช้จริง” 

คณุแสงอรณุ กล่าวด้วยว่า คณะอนกุรรมการ
บญัชียาหลักแห่งชาต ิ มีมตวินัที ่ 28 เม.ย. 2566  
ให้จ่ายตามจรงิ โดยได้รับหนงัสอืจากกรมการแพทย์
ในเดอืนพฤษภาคม จงึน�าเสนอปรบัประกาศสทิธิ
ประโยชน์
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เกาะติดปมความขัดแย้งในวงการสีกากี ต้องจารึก
ไว้เป็นประวตัศิาสตร์ เป็นครัง้แรกตัง้แต่มกีรมต�ารวจ แล้ว
เปลีย่นมาเป็นส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ(สตช.) ทีข้่าราชการ
ระดบัสูง ระดบั “ผบ.ตร” และ “รอง ผบ.ตร.” ถกูเด้ง
ไปประจ�าส�านักนายกรฐัมนตรพีร้อมกนัทเีดยีว   
โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรฐัมนตรแีละ รมว.กระทรวง
การคลงั ลงนามค�าส่ังสงบศึก เพือ่กูภ้าพลกัษณ์ องค์กรต�ารวจ 
โดยให้ “บิก๊ต่อ” พล.ต.อ.ต่อศกัดิ ์สขุวิมล ผบ.ตร. และ “บิก๊
โจ๊ก” พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. มาช่วยราชการ
ส�านกันายกรฐัมนตร ี  เอาทัง้คู่ ออกจาก สตช. 
เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร จากผลกระทบ 
จากเว็บพนนัออนไลน์ แล้วต้ัง “บ๊ิกต่าย” พล.ต.อ.กติติรั์ฐ  
พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. รักษาการ ผบ.ตร.  
แต่ที่สะเทือนวงการสีกากีอีกระลอก เมื่อ “ทนายตั้ม”  
นายษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนาย
ประชาชน ผู้กล้าเดีย่วไมโครโฟน ออกโรงเปิดโปง เส้นทางเงิน 
“ส่วยต�ารวจ” พร้อมเปิดตัวละคร “รองฟาง”-“ดาบยาว” 
-“บิ๊ก(ต.)” ถึงเส้นทางเงินส่วยที่เชื่อมโยง   
งานนี ้“ทนายตัม้” ทีอ่อกมาปฏิเสธว่า “บิก๊โจ๊ก” ไม่ได้ 
อยูเ่บือ้งหลงั โดยน�าข้อมลูขบวนการส่วยและเส้นทางการเงิน 
ที่เชื่อมโยงไปถึงนายต�ารวจระดับสูง พัวพันบัญชีม้า 
เว็บพนันออนไลน์ ส่ง “บิ๊กเต่า” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ 
ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ตรวจสอบข้อเท็จจริง   
ด้าน นายกฯ เศรษฐา ลยุตรวจเยีย่มต�ารวจไซเบอร์ ย�า้ท�างาน
เพือ่พีน้่องประชาชนเป็นหลกั ก�าชับภายใน 30 วนั ต้องมผีล
ปฏบิตังิานชดัเจนเป็นรปูธรรม  ประเดมิงานแรก
รกัษาราชการแทน ผูบั้ญชาการต�ารวจแห่งชาต ิ“บิก๊ต่าย” 
พล.ต.อ.กติติรั์ฐ พนัธุเ์พช็ร์ งดัไม้แขง็ออกมาจดัการ ต�ารวจ
เกยีร์ว่าง เอีย่วผลประโยชน์ เด้งเกบ็เข้ากร ุแล้วฟันวินัยซ�า้  
งานนี้ท�าจริง สั่งก�าชับทุกหน่วยให้ไปกวาดบ้านตัวเอง
ให้เรียบร้อย  สนองนโยบาย พล.ต.ต.อัฏธพร  
วงศ์ศริิปรดีา ผบก.น.1 สัง่ย้าย พ.ต.อ.วัชรวร์ี ธรรมเสมา 
ผกก.สน.พญาไท ไปช่วยราชการท่ี ศปก.บก.น.1 หลงัต�ารวจ
กองปราบบุกจับบ่อนไฮโลย่านพระราม 6  ทลายรงั 
คอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วฒัน์นครบญัชา 
ผบช.สอท. พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภาค 8  
พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต. 
ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผบก.สอท.5 พล.ต.ต.สมชาย  
ซือ่ต่อตระกลู ผบก.ภ.จว.นครศรธีรรมราช น�าทมีร่วมกบั 
“ดีเอสไอ” เปิดปฏิบัติการ TAKE DOWN SCAMMER  
ค้น 3 จดุ กลางเมอืงคอน ทลายฐานแก๊งคอลเซน็เตอร์ข้ามชาต ิ
คร้ังใหญ่ รวบ 63 ต่างชาติ-คนไทย ยึดซิมผีนับพัน  

พบกลลวงหลอกลงทนุ หลอกรีวิว ส่งลงิก์ ดูดเงิน ประสาน 
ต�ารวจจนี-ญีปุ่น่ เดินหน้าขยายผลต่อ  พล.ต.ต.พุฒเิดช  
บญุกระพอื ผบก.ปอศ. สัง่การ พ.ต.อ.วรีะพงษ์ หอมหวล 
ผกก.1 บก.ปอศ. พร้อม พ.ต.ต.ชยัพพิฒัน์ พนัธชุาต ิสว.กก.1  
บก.ปอศ. น�าก�าลงับกุค้นโกดังนายทุนจนี จบัลกัลอบขาย
อะไหล่รถไถปลอม ทางออนไลน์ ยึดของกลางกว่า 5 ล้าน  

 ท�าต่อเนือ่งไม่มวีนัหยดุ พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี  
ผบก.สส.บช.น. น�าทีม พ.ต.อ.อดุลย์ ดอกพวง ผกก.สส.4  
บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.ปกรณ์ ทองช่วง รอง ผกก.ฯ พ.ต.ท. 

รัฐนนัท์ สมวงศ์ รอง ผกก.ฯ พร้อมต�ารวจสืบสวนนครบาล  
รวบสาววัย 29 ปี เปิดบัญชีม้าให้แก๊งสร้างเพจปลอม  
หลอกเหย่ือโอนเงนิจองค่าท่ีพกั  เวบ็พนนัออนไลน์ 
พล.ต.ต.ชศูกัด์ิ ขนาดนดิ ผบก.ตอท. พล.ต.ต.จติตพินธ์ 
ผลพฤกษา ผบก.สอท.4 น�าทีมทลายเครือข่ายเว็บพนัน
ออนไลน์ ยึดตุ๊กตาแบร์บริค เกอืบ 200 ตัว โฉนด นาฬิกา 
และรถหรู มูลค่ากว่า 18 ล้าน พบมีสมาชิกผู้เล่นกว่า 
2 แสนคน เงนิหมุนเวยีนเดือนละกว่า 500 ล้าน   
แก๊งค้ายาข้ามชาต ิพ.ต.อ.วชิยั สนสกลุ ผกก.สส.บก.น.1 

พล.ต.อ.กติต์ิรฐั พันธุเ์พ็ชร์ พล.ต.ท.วรวฒัน์ วฒัน์นครบญัชา พล.ต.อ.ต่อศกัดิ ์สุขวิมล พล.ต.ต.จรญูเกียรต ิปานแก้ว

 

เปิดตัวนายต�ารวจหนุม่ อนาคตไกล

ผูก่้อตัง้หน่วยหนมุานกองปราบ

ทีม่ผีลงานในการสะสางคดดีงัมากมาย

วงการต�ารวจเรยีกว่า “บิก๊ก้อง” 

พล.ต.ท.จริภพ ภริูเดช

ผูบ้ญัชาการต�ารวจสอบสวนกลาง

รหสัเรยีกขานว่า “นารายณ์ 1”

พล.ต.ท.จิรภพ ภรูเิดช
สมชาย จรรยา...รายงาน

 เกดิเมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม พ.ศ. 2518 
เป็นบุตรของ พล.ร.อ.สมภพ ภูริเดช นายทหาร
ราชองครักษ์พิเศษ และนางรสสุคนธ์ ภูริเดช 
อดีตข้าราชการกรมสรรพากร มีพี่น้องอีก 3 คน 
1. นายณัฐภพ ภูริเดช นักธุรกิจด้านโทรคมนาคม 
2. พล.อ.จักรภพ ภูริเดช รองผู้บัญชาการ หน่วย
บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  
ผู ้ บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ 3. รศ.ทพญ. ดร.ภฑิตา ภูริเดช อาจารย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การศึกษา
 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 34 
 - โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ รุ่นที่ 50 
 - ปรญิญาโท คณะการบรหิารข้อมลูสารสนเทศ 
  จากมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลมิชิแกน 

 - คดีจับกุม นายเมธา ชลิงสุข เจ้าของแบรนด์  
ดารุมะ คดีฉ้อโกงประชาชน, ความผิด พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ และฟอกเงิน 
 - คดีกวาดล้างกลุ่มทุนจีนสีเทา ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 - คดียักยอกเงินภายในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั กว่า 1,600 
ล้านบาท 
 - คดีลอบสังหาร สมยศ สุธางค์กูร เจ้าพ่อ
วงการคาเฟ่
 - จับกุม “หญิงไก่” นางมณตา หยกรัตนกาญ 
ฐานแอบอ้างเบื้องสูง ฯ

 วสิยัทศัน์
 “เราเชือ่ว่าการทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจสอบสวนกลาง 
จะอยู่เคียงข้าง เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้นั้น 
จ�าเป็นที่จะต้องมี ศักยภาพ ความเป็นมืออาชีพ 
และความเชี่ยวชาญระดับสากล”

 - ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาธรุกจิเทคโนโลยแีละการจดัการนวตักรรม 
  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - หลกัสตูร เอฟบไีอ รุน่ที ่271 จากสหรฐัอเมรกิา 
 - หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 
  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
 - หลักสูตรการบริหารต�ารวจชั้นสูงรุ่น 45 

 รับราชการ
 - รอง สว.3 บก.ปปป. 
 - รอง สว.ผ.2 กก.1 บก.ป. 
 - สว.ทท.จว.ภูเก็ต 
 - รอง ผกก.ทท.จว.ภูเก็ต 
 - ผกก.1 ป.
 - รอง ผบก.ป. 
 - ผบก.ป.
 - รอง ผบช.ก.
 - ต�าแหน่งปัจจุบัน ผบช.ก.

 ประสบการณ์ผลงานเด่น
รับผิดชอบท�าคดีใหญ่ โดยคดีที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่  
 - คดีลูกน้องก�านันนก ยิง “สารวัตรศิว” พ.ต.ต. 
ศิวกร สายบัว เสียชีวิต ระหว่างงานเลี้ยงในบ้านของ
ก�านันนก
 - คดจัีบกมุ พ.ต.ท.บรรยนิ ตัง้ภากรณ์ อดตีรฐัมนตรี  
และผู้ต้องหาร่วมกันกับพวกอุ้มฆ่า นายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง 
นกัธรุกจิพนัล้าน ทีก่�าลงัวางแผนจะแหกคกุ เมือ่เดือน
มิถุนายน 2563 

จนีใส่เกยีร์เดนิหน้า
หลงัประชมุสองสภา

น�าทมี พ.ต.ต.เอกยทุธ อดสิร สว.กก.สส.บก.น.1 พร้อม 
ชดุสบืสวนบกุจบัหนุม่แดนมงักรคาคอนโดหรยู่านพระราม 9 
ยึดไอซ์กว่า 18 กิโล ซุกในเครื่องกรองน�้า หวังตบตา 
เจ้าหน้าท่ี บรรจกุล่องพัสดสุ่งขายทวปีเอเชยี-ยุโรป   
เตอืนแล้วนะ! “บิก๊ราญ” พล.ต.ท.ส�าราญ นวลมา ผูช่้วย 
ผบ.ตร. ฐานะหวัหน้าคณะท�างานป้องกนัและปราบปราม 
การขบัขีร่ถ โดยไม่ค�านงึถงึความปลอดภยั หรอืความเดอืดร้อน 
ของผูอ้ืน่ ศาลสัง่จ�าคกุ 6 เดอืนเดก็แว้น ทีท่�าร้ายต�ารวจกลาง
แยก หากมอีกีจะเอาผดิอย่างเดด็ขาดทกุราย

ดือนมีนาคมท่ีผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาส�าคัญ
ของสาธารณรฐัประชาชนจนีในการขบัเคลือ่น 

ประเทศให ้เดินหน้าต ่อไป ทั้งการก�าหนด
ยทุธศาสตร์ชาต ิการประกาศนโยบายจากส่วนกลาง 
สู่รัฐบาลท้องถิ่น การประสานความร่วมมือกับ
นานาประเทศ และการดึงดูดนักลงทนุจากท่ัวโลก 

เพราะนอกจากการประชุมประจ�าปีของ 
สองหน่วยงานระดับชาติคือ สภาที่ปรึกษา
การเมอืงแห่งชาต ิ(CPPCC) และ สภาประชาชน
แห่งชาติจีน (NPC) หรือที่ชาวจีนเรียกว่า 
การประชุมสองสภา (เหลี่ยงฮุ ่ย) ในช่วง 
ต้นเดือนแล้ว

ปกติหลังการประชุมสองสภาจะมีการออก
มาตรการต่างๆ ในการด�าเนินงานที่รัฐบาล
ปักกิง่จะก�าหนดขึน้ เพ่ือให้รฐับาลท้องถิน่ระดบั
มหานครและมณฑลน�าไปออกมาตรการย่อย 
และแนวปฏิบัตใิห้ข้าราชการหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
น�าไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน

หลงัจากนัน้ ช่วงปลายเดอืนมกีารประชมุอีก 
3 เวทใีหญ่คือ China Development Forum 
(การประชุมว่าด้วยการพัฒนาแห่งประเทศจีน)  
ในวนัท่ี 24-25 มนีาคม 2024 ทีก่รงุปักก่ิง คุยกัน 
เรื่องความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศจีน 
ในยุคหลังโควิดว ่าจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร  
มบีคุคลทีม่ชีือ่เสยีงและบทบาทระดบัโลกเข้าร่วม 
อาท ิครสิตาลนีา จอร์เจยีวา ผูจ้ดัการกองทนุ
การเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ทิม คุก ซอีโีอ 
ของบริษทัแอปเป้ิล และอลัเบร์ิต บวัร์ลา ซอีโีอ 
ของบริษทัไฟเซอร์

ถัดมาวันที่ 26-29 มีนาคม คือเวทีของ  
Boao Forum for Asia ท่ีต�าบลโป๋อ๋าว มณฑล 
ไห่หนาน หรือที่ไทยเรียกไหหล�า การประชุม
ประจ�าป ีเ พ่ือส ่งเสริมความเป ็นหนึ่งเดียว 
ของการพัฒนาเศรษฐกจิเอเชยี

สดุท้ายคือเวท ีInvest in China Summit 
2024 (การประชมุสุดยอดเรือ่งการลงทนุในจนี) 
เมือ่วนัที ่ 26 มนีาคม ทีก่รงุปักกิง่ ซ่ึงกระทรวง
พาณิชย์และรัฐบาลประชาชนแห่งกรุงปักกิ่ง 
ได้เชิญผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติ 
จากทุกภูมภิาคของโลกไปรบัฟังโอกาสทีเ่ปิดกว้าง 
และการสนับสนุนของรัฐบาลจีนส�าหรับ 
การลงทนุจากต่างประเทศ 

กรูจูนีท่านหนึง่อธบิายว่า การประชมุ China 
Development Forum และ Boao Forum 
เป็นการประชุมประจ�าปีทีเ่กดิขึน้หลงัการประชมุ
สองสภาทีท่�าต่อเนือ่งมากว่า 20 ปี แต่ปีนีม้กีาร
ประชมุ Invest in China Summit 2024 โผล่มา 
อย่างมนียัยะ ว่าความพยายามทีจ่ะพลิกฟ้ืนและ
พัฒนาเศรษฐกิจของจีนนั้น จีนให้ความส�าคัญ
ต่อเรือ่งของการลงทนุค่อนข้างสงู เพราะบคุคล 
ที่เข้าร่วมการประชุมล้วนเป็นผู ้มีบทบาทใน
องค์กรระหว่างประเทศ บรษิทัข้ามชาตทิีอ่ยูใ่น 
Fortune 500 หรือนักวิชาการชั้นน�าของโลก  
ซึ่งจีนใช้โอกาสนี้น�าบุคคลเหล่านี้ เข้าร ่วม 
การประชมุในหลายเวทใีนเวลาเดยีวกัน

ปีนีค้รบรอบ 75 ปีของการก่อต้ังสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี การประชมุ Invest in China Summit 
2024 สะท้อนว่าจีนให้ความส�าคัญต่อการลงทนุ
ของต่างชาติมาก เพราะช่วงเกิดโควิด จีนโดน
ไวรสัร้ายเล่นงานจนสะบกัสะบอม ประกอบกบั 
การเมืองระหว่างประเทศมีผลให้ต ่างชาติ 
ถอนการลงทนุ ตวัเลขของการลงทนุของต่างชาติ 
ในจนีในปี 2023 พบว่าติดลบ 8% ซึง่จนีรู้ตวัดว่ีา 
เครื่องยนต์หลักทางเศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม 
กคื็อการลงทนุของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
คือทุนจากต่างประเทศซึ่งจะมีผลเชื่อมต่อ 
ในความต่อเนือ่งของการพัฒนาประเทศจนี 

เพราะในการประชุมสองสภานั้นมีข้อสรุป
ส�าคัญคือไม่มองแค่ภาคการบริโภคภายใน
ประเทศเท่านัน้ แต่ยงัให้ความส�าคัญต่อมติขิอง
การลงทนุ และการผลติคุณภาพสงูรปูแบบใหม่ 
ซึง่จะเกดิขึน้ได้ไม่ใช่แค่เติบโตจากภายในประเทศจนี 
เท่านั้น แต่จีนต้องการทรัพยากรจากภายนอก 
ต้องดึงการลงทุนจากภายนอกด้วย

การประชมุ China Development Forum  

มนีายกรฐัมนตร ีหลี ่ เฉยีง เป็นประธาน พดูถึง 
เรื่ อ งการพัฒนาประ เทศ การยกระดับ
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีข้ันสูง 
ทีถ่กูต่างชาติแทรกแซงและพยายามสกัดกัน้ 

การประชุม Invest  in China มี 
รองประธานาธบิด ีหาน เจิง้ ทีเ่ก่งเรือ่งเศรษฐกจิ 
เป็นประธานการประชมุ พดูเรือ่งโอกาสการลงทนุในจนี 
จากการที่จีนยังมุ่งเดินหน้าพัฒนาประเทศต่อไป 
กล่าวถึงทิศทางตลาดของจีนที่ต ่อจากนี้ไป 
จะค่อยๆ เปลีย่นอตุสาหกรรมการผลติเครือ่งใช้
ไฟฟ้า รถยนต์ ให้เป็นอตุสาหกรรมสเีขยีวอย่าง
เตม็ตัว 

ส่วนการประชุม Boao Forum มปีระธาน
สภาประชาชนแห่งชาติจีน จ้าว เล่อจี ้ซึง่เทยีบเท่า 
เบอร์ 3 ของจีน บอกให้รู้ว่าจีนจะเดินหน้าไป
ทิศทางไหน เอเชียกับโลกควรจะร่วมมือกัน 
ในการพัฒนาอย่างไร โยงต่อให้รู้ว่าการใช้จีน 
เป็นฐานการผลิต น�าไปสู ่ความได้เปรียบใน 
การแข่งขนัในเวทโีลกด้วย

มข้ีอสังเกตว่าในเยน็วนัที ่ 25 มนีาคม ช่วง
ของงาน China Development Forum 
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้จัดเล้ียงอาหารค�่า 
ม้ื อ พิ เ ศษแก ่ ซี อี โ อ ขอ งบ ริษั ทข ้ า มช าต ิ
จากสหรัฐอเมรกิาจ�านวนประมาณ 15 คน เหมอืน
เป็นการเลีย้งตอบแทนตอนท่ีส ี จิน้ผงิ ได้รบัการ
ต้อนรับจากภาคเอกชนอเมริกันเม่ือครั้งไปร่วม
ประชมุสดุยอดผูน้�า APEC 2023 ทีส่หรฐัอเมริกา 

แต่ขณะเดียวกัน ก็เป็นการส่งสัญญาณว่า 
จีนให้ความส�าคัญต่อมิติในเชิงธุรกิจสูงมาก  
เพราะช่วงทีผ่่านมามรีฐัมนตรหีลายคนจากรฐับาล 
โจ ไบเดน เดนิทางมาจนีแต่ไม่มโีอกาสพบส ีจิน้ผงิ  
แต่ผู ้น�าจีนกลับเปิดโอกาสให้ผู ้น�าภาคธุรกิจ 
ของสหรฐัฯ ได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดในมือ้ค�า่

มีงานวิจัยตามมาหลังการประชุม China 
Development Forum และ Invest in China 
Summit 2024 ทีปั่กกิง่ โดยถามผู้บริหารระดบัสงู
ของบรษิทัข้ามชาตต่ิางๆ ว่าคดิเหน็อย่างไรต่อจีน 
ค�าตอบทีอ่อกมานอกจากจะมัน่ใจในเศรษฐกจิจนี  
มั่นใจในการเป็นฐานการผลิตและซัพพลายเชน
ทีด่ขีองจนีแล้ว 

เมื่อสรุปเป็นตัวเลขพบว่า 91% บอกว่า 
จะไม่ถอนการลงทุนจากจีน โดยในจ�านวนนี้ 
มี 54% จะขยายการลงทุนในจีนเพิ่มขึ้นด้วย  
ซึ่ ง เป ็นการส ่ง สัญญาณบวกที่ ชัดเจนมาก 
สอดคล้องกบัข้อมลู 3 เดอืนแรกของจนีทีพ่บว่า 
มีบริษัทต่างชาติจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นประมาณ 
1 หมืน่บรษิทัหรอืขยายตวั 30% เมือ่เทยีบกบั
ปี 2023 

 ที่บอกว่าจีนให้ความส�าคัญต่อภาคการ
บริโภคภายในประเทศและอุตสาหกรรมสีเขียว 
หลังการประชุมสองสภามักมีมาตรการต่างๆ  
ตามมา พบว่าหลงัจบการประชมุ Boao Forum 
ในวนัที ่29 มนีาคม รุง่ขึน้วนัที ่30 มนีาคม เซีย่งไฮ้
น�าร่องเป็นหัวเมืองแรกประกาศให้เงินอุดหนุน
ประชาชนในการซ้ือเครือ่งใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าภายใน
บ้านสีเขยีว 150 ล้านหยวนภายในปี 2024 เพ่ือ
กระตุน้การบรโิภคและเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง
ความมัน่ใจต่ออตุสาหกรรมสเีขยีวทีล่งทนุอยูใ่น
ประเทศจนี

สรุปแล้วจีนให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกจิ จนีบอกต่อชาวโลกว่าจะเปิดกว้าง 
ทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเพื่อให้เป็นโอกาส 
ของชาวโลกในการท�าการค้าและการลงทุนในจนี

ข้อสงัเกต Boao Forum มีมติขิองการพฒันา
ความร่วมมือบนพืน้ฐานทางด้านการเมอืงมากขึน้ 
เพราะมีการพูดถึงปัญหาและความท้าทายจาก
ปัจจัยทางด้านภูมริฐัศาสตร์

ประมวลภาพรวมแล้ว โลกได้เห็นความ
พยายามชองจีนที่จะกลับมาเติบโตอย่างมี
ศกัยภาพ รกัษาจดุแขง็ แก้ไขจดุอ่อน เปิดประเทศ
รบันกัท่องเทีย่ว เปิดกว้างรบัการลงทนุ เพือ่ให้
เครือ่งยนต์ทางเศรษฐกิจเดนิหน้าได้เตม็ก�าลงั 

ขณะเดียวกัน ก็เป็นความพยายามรักษา
ภาพพจน์ของ “พญามงักร” ทีย่งัมพีลงัในการ
ขบัเคลือ่นโลก ไม่เหมือน “พญาอินทร”ีทีต่อนนี้ 
มสีภาพคล้าย “อีแร้ง” ทีจ่ะเอาตวัเองไม่รอด

เ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ 
รมว.คลงั เป็นประธานในพิธีลงนามบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ณ ตึกสันติไมตรี  
(หลงันอก) ท�าเนียบรฐับาล โดยกล่าวว่า เป็นเรือ่ง 
ทีน่่ายนิดกีบัโครงการ “1 ล้านวสิาหกจิ 1 กฬีา”  

ซึง่เป็นการน�าโครงการทีม่ปีระโยชน์อย่างมหาศาลกบั
ประเทศชาตกิลบัเข้ามาท�าใหม่ โดยจดังบประมาณ 
1,640 ล้านบาทใน 4 ปี

ส�าหรับนโยบาย “1 ล้านวิสาหกจิ 1 กีฬา” มี 
ตัง้แต่รฐับาลไทยรกัไทย เริม่ท�ามา เมือ่ 20 ปีทีผ่่านมา  
ซ่ึงตนเองชื่นชอบและรักเรื่องกีฬาอยู่แล้ว การที่
พรรคเพือ่ไทยได้กลบัมาเป็นรฐับาลในครัง้น้ี ตนจงึ
ให้ความส�าคัญเรือ่งนีม้ากและเข้าใจถงึหวัใจของคน
ทีร่กักฬีา เข้าใจถงึความส�าคญัของการกฬีา

นายกรฐัมนตรี กล่าวว่า การทีส่มาคมกฬีาต่างๆ 
ได้รับการอดุหนนุจากรัฐวสิาหกิจในขณะนี ้ กย็งัมี
เวลาทีจ่ะขอเรือ่งงบประมาณได้ เหตกุารณ์เหล่านี้ 
จะเกิดขึน้ได้ ไม่ใช่เพราะตนคนเดียว แต่คณะท�างาน
มคีวามโปร่งใส มคีวามเป็นธรรมในเร่ืองการคัดเลอืก 
บคุคลการดแูลเยาวชนต่างๆ เพือ่ให้มพีืน้ท่ีในการ
ออกก�าลงักาย ไม่หมกมุน่ในเรือ่งอบายมขุทัง้หลาย  
ถอืเป็นความลงตวัและรฐัวสิาหกจิให้ความส�าคญั 
เรื่องนี้  ต ้องขอขอบคุณจากใจจริงหากไม่มี
รฐัวสิาหกจิ เรากไ็ม่มีงบประมาณมาใช้ตรงนี้

“เร่ืองของงบประมาณทีส่นบัสนนุเร่ืองวงการ
กฬีา ทราบกนัดว่ีามกีารลดลงทกุปี จากส�านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) หรอื
จากงบประมาณแผ่นดนิก็ลดน้อยลงไป แต่ตราบใด

สวัสดคีรับ เดอืนนีเ้ป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์
ของคนไทย เทศกาลสงกรานต์ปี 2567 ตลอด
เดือนเมษายนนี้ได้ถูกก�าหนดให้เป็นงานส�าคัญ 
ทีค่าดว่า จะตดิอนัดบัหน่ึงใน 10 สถานท่ีจดังาน
เทศกาลระดบัโลก 

ปกตแิล้วในทกุๆ เทศกาล เป็นช่วงเวลาทีค่นไทย 
มกัจะใช้จ่ายเงนิมากกว่าปกติ โดยเฉพาะการเข้าชม 
แพลตฟอร์ม TikTok นั้น เป็นวิธีหนึ่งในการท�า
ธรุกจิออนไลน์ ทีมุ่ง่เน้นให้ผูซ้ือ้มคีวามสะดวกสบาย 
ในการซือ้สนิค้า

อ้างองิข้อมลูจาก TikTok ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พบว่า ผูใ้ช้โซเชยีลมีเดีย 98% มคีวามตัง้ใจทีจ่ะซือ้
สนิค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซ่ึงมากกว่า 80% 
เป็นผูท้ีว่างแผนซือ้สนิค้าบนช่องทาง TikTok Shop 

โดยสินค้ายอดนิยมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ  
อาหารและเครือ่งดืม่ ซึง่คาดว่าจะมกีารใช้จ่ายเพิม่ขึน้  
เมื่อเปรียบเทียบกับเทศกาลอื่นๆ อันดับสอง คือ 
ผลติภัณฑ์เกีย่วกับความงามและของใช้ส่วนตวั

TikTok ตั้งเป้าส่งเสริมความส�าเร็จของธุรกิจ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และซมัเมอร์ปีนี ้โดยมุง่มัน่ 
ในการเป็นแพลตฟอร์มในการจดุประกายความคิด
สร้างสรรค์และมอบความสุขส�าหรับคนไทย โดย
แนะน�าคอนเทนต์ทีส่ามารถเอาชนะใจผูบ้ริโภคได้ 
มากท่ีสดุ คงหนีไม่พ้น คอนเทนต์ทีม่กีารสร้างความบนัเทงิ 
ให้กบัผูช้ม จากผลส�ารวจพบว่า 82% มกัจะตดัสนิใจ 

โดยปกติช่วงสงกรานต์ทาง TikTok จะมกีาร
แนะน�าสิง่ท่ีเกีย่วข้องช่วงซมัเมอร์ โดยมผีูใ้ช้ 61% 
มองหาค�าแนะน�านั้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้ารุ่นพิเศษ
หรือลิมิเต็ด โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมหรือผลิตภัณฑ์
อาหาร และผู้ใช้กว่า 64% ได้มีส่วนร่วมไม่ว่า 
จะเป็นคอมเมนต์ แชร์วดีิโอในคอนเทนต์ทีอ่อกมา
ในช่วงสงกรานต์อกีด้วย

ข้อมลูพฤติกรรมของคนทีใ่ช้โซเชียลมเีดียในช่วง
สงกรานต์ Foretoday asia สรุปว่า TikTok ถอืเป็น
แพลตฟอร์มหนึง่ท่ีเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ 

จบัจ่ายใช้สอยบนโลกออนไลน์ 
TikTok ช่วงสงกรานต์

ซือ้สนิค้า จากการได้รบัชมคอนเทนต์ท่ีสร้างความ
บนัเทงิ และกว่า 85% มองว่าหาก พ่อค้า แม่ค้า
ใน TikTok หันมาใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย 
ในการสร้างเน้ือหาความบนัเทิง จะสามารถน�าเสนอ 
รายละเอยีดสนิค้าและบรกิารได้เป็นอย่างดี

ให้กับพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ใน Tiktok แต่ต้องมี
การปรบัหรอืการท�าคอนเทนต์ให้สอดคล้องกบัช่วง
เทศกาลและตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
จะยิง่เพ่ิมโอกาสในการเข้าถงึผู้บริโภคและกระตุ้น
ยอดขายได้มากขึน้

“TikTok ถอืเป็นแพลตฟอร์มหนึง่ทีจ่ะช่วยสร้างรายได้ให้กับพ่อค้า-แม่ค้า
ออนไลน์ แต่ต้องมกีารปรับหรอืการท�าคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับช่วงเทศกาล
และตรงความต้องการของกลุม่เป้าหมาย”

ปัดฝุน่โครงการ 1 ล้านวิสาหกจิ 1 กฬีา
จดังบประมาณ 1,640 ล้านบาทใน 4 ปี

ทีผ่มยังเป็นนายกฯ อยู่ ผมจะไม่ท�าให้วงการกฬีา
ต้องขาดงบประมาณ จะดูแลวงการกฬีาอย่าง
เตม็ความสามารถ ให้มคีวามสมดลุ กบัการขยาย
ตวัของเศรษฐกจิการใช้งบประมาณอย่างถกูต้อง 
ปราศจากการทุจรติประพฤตมิชิอบ เร่ืองนีเ้ป็น
เรือ่งท่ีผมให้ความส�าคญัไม่ใช่แค่เร่ืองเงนิอดัฉดี
หรืองบประมาณอย่างเดยีว แต่เร่ืองนโยบายเป็น
เรื่องส�าคัญ เราต้องดูแลบุคลากรที่ท�าชื่อเสียง
ให้แก่ประเทศชาตถิอืว่าเป็นหน้าท่ีของรฐับาล” 
นายกฯ กล่าว

ทั้งนี้  ภาคเอกชนก็ได้มีการช่วยเหลือ 
ค่อนข้างมาก เพราะฉะนัน้เรือ่งการอดัฉดีงบกอ็กี 
เรือ่งหนึง่ การอดัฉดีผูท้ีไ่ด้รบัเหรยีญกอ็กีเรือ่งหนึง่  
ควรให้นักกีฬามีความสบายใจได้ว่า หากเป็น
ตัวแทนประเทศชาติ เป็นตัวแทนธงไตรรงค ์
ทีโ่บกสะบดัไปทัว่โลก ถ้าหมดช่วงทีเ่ป็นนกักีฬา
แล้วจะสามารถมีหน้าที่การงานที่มีเกียรติ 
มศีกัดิศ์ร ี ถอืเป็นหน้าทีข่องกระทรวงทัง้หลาย
ที่ต้องพิจารณาในการจ้างบุคคลเหล่าน้ีเข้ามา
ท�างาน ไม่ใช่แค่เรือ่งงบประมาณทีพ่ดูถงึ แต่ต้อง
เพิม่เรือ่งการใส่ใจใส่นโยบายเพิม่เตมิเข้าไปและ 
เรือ่งกฬีาเป็นหน้าทีข่องเราทกุคนทีจ่ะต้องช่วยกัน 
ดแูลเยาวชน ดใีจทีเ่กดิข้ึนได้เพราะทกุคน

นายกฯ เศรษฐา “ลัน่” โครงการ“1 ล้าน
วิสาหกิจ 1 กีฬา” ที่ริเร่ิมมาต้ังแต่รัฐบาล
ไทยรกัไทยจะได้รบัการสานต่อ และจะไม่ท�าให้
วงการกีฬาต้องขาดงบประมาณสนับสนุน 
พร้อมจะดูแลวงการกีฬาของไทยอย่างเต็ม
ความสามารถ 



ปีที่ 18 ฉบับที่ 426 วันที่ 16-30 เมษายน 256710 เศรษฐกจิทัว่ไทย

ผ้าทออีสานเช่ือมสายใจผ้าทอชายแดนใต้
ชูพลังหัตถศิลป์กลุม่ทอผ้าสคิุรนิ จ.นราธิวาส

“ชูพงศ์” เดินสายร่วมงานบุญผะเหวด ปี 67
ส่งเสรมิวัฒนธรรม ประเพณ ีจงัหวัดสกลนคร

เทศบาลเมอืงเบตงจดัเทศกาลไก่เบตง
Food Festival@Betong หนุนท่องเทีย่ว
ยะลา : นายสกลุ เล็งลคัน์กุล นายกเทศมนตรีเมอืงเบตง เป็นประธาน

การประชุมโครงการเทศกาลงานไก่เบตง ประจ�าปี 67 และโครงการ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเบตง (กิจกรรม Food Festival 
@Betong) เพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมการท่องเทีย่วโดยการใช้ไก่เบตง อาหาร 
อตัลักษณ์เบตงและของดเีมอืงเบตงเป็นส่ือน�าการท่องเท่ียว โดยมีส่วนราชการ 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุ ณ ห้องประชมุบวัหลวง (หลงัเดมิ) 
เทศบาลเมอืงเบตง อ.เบตง จ.ยะลา

นายกเทศมนตรีเมอืงเบตง กล่าวว่า เทศกาลงานไก่เบตง เป็นงานประจ�าปี 
ทีจั่ดข้ึนอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ส่งเสรมิการท�ามาหากนิ สร้างอาชพีและเพิม่รายได้ 
ให้กับประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยการใช้ 
ไก่เบตงอาหารอัตลกัษณ์เบตงและของดเีมอืงเบตงเป็นส่ือน�าการท่องเทีย่ว 
สร้างกระแสให้นกัท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วอ�าเภอเบตงเพิม่ข้ึน รวมท้ัง
ส่งเสริมการอนุรักษ์ภมิูปัญญาท้องถ่ินให้มกีารสบืทอด ต่อยอด สร้างอาชพี
อย่างยัง่ยนื โดยในปี 2567 มกีารจัดโครงการเทศกาลงานไก่เบตง ประจ�าปี  
ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2567 และโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การท่องเทีย่วเมอืงเบตง (กิจกรรม Food Festival@Betong) ระหว่างวันที่ 
26 เมษายน-5 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณลานวัฒนธรรมสัมพนัธ์ เทศบาล
เมอืงเบตง บริเวณปากอุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิและพืน้ทีบ่ริเวณใกล้เคยีง

ส�าหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดพันธุ์ไก่เบตง, 
การจัดแสดงนิทรรศการ “ไก่เบตง” และตลาดนัดไก่เบตง, การสาธติตอนไก่
เบตง, Chef Table เมนูพเิศษจากไก่เบตง, การเดินแบบผ้าปาเต๊ะ “ปาเต๊ะ 
เก๋ไก๋ สไตล์ปักษ์ใต้”, การประกวดหนูน้อยไก่เบตง, การแข่งขนักนิวิบาก
ไก่, การประกวดวาดภาพไก่, การแสดงดนตรี, การแสดงศลิปวฒันธรรม  
และการจ�าหน่ายอาหารเมนจูากไก่เบตง อาหารท้องถิน่และของดขีองขึน้ช่ือ 
เบตง ทั้งน้ี ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรมต่างๆ สมัครได้ตั้งแต่ 
วนัที ่1-20 เมษายน 2567 (เว้นวนัหยดุราชการ) ณ งานส่งเสรมิการท่องเทีย่ว  
ส�านักปลัดเทศบาล ส�านักงานเทศบาลเมืองเบตง หรือสอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 06 5102 0663

นราธวิาส : ว่าทีร้่อยตร ีตระกลู โทธรรม ผูว่้าราชการจงัหวดันราธิวาส 
เป็นประธานโครงการ “เปิดตลาดผ้าทอ: พลงัหตัถศลิป์ (Soft Power) 
สร้างสรรค์อสีานชายแดนใต้” โดยมี นายอ�าเภอสุครินิ ประชาชนในต�าบล
ภเูขาทอง 8 หมูบ้่าน ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ข้าราชการ องค์การบรหิารส่วนต�าบล
ภเูขาทอง คร ูนกัเรยีน โรงเรยีนรกัไทย อาจารย์ทมีนกัวจิยัจากมหาวิทยาลยั
หาดใหญ่ และนกัท่องเทีย่ว รวมทัง้ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมกจิกรรม

โครงการ “เปิดตลาดผ้าทอ: พลังหตัถศิลป์ (Soft Power) สร้างสรรค์
อีสานชายแดนใต้” สืบเนื่องจากทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
น�าโดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ดร.เกต็ถวา บญุปราการ ได้น�าโครงการวจิยั 
เรือ่ง “ผ้าทอเชงิสร้างสรรค์ : การสร้างมูลค่าเพิม่ผ้าทอเพือ่ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ฐานรากให้เป็นชมุชนพึง่ตนเองอย่างยัง่ยนื ของชาวอสีานข้ามแดนในพืน้ที ่
ชายแดนใต้ โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิพระบรมราชชนนพีนัปีหลวง  
ณ กลุม่ ศลิปาชพีทอผ้าไหมบ้านโต๊ะโมะ ต�าบลภเูขาทอง อ�าเภอสคุรินิ 
จงัหวัดนราธวิาส”

การขับเคลือ่นดงักล่าว ทีมวจิยัได้เข้ามาสร้างภาคเีครอืข่ายกับองค์การ
บริหารส่วนต�าบลภูเขาทอง ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว 
เชิงวฒันธรรม กลุม่ออนซอนโต๊ะโมะ กลุ่มศลิปาชพีทอผ้าบ้านโต๊ะโมะ และกลุม่ 
ศลิปาชพีบ้านภเูขาทอง เป็นกลไกในการขับเคล่ือนการน�าทนุวฒันธรรม 
ผ้าทอ ของชมุชนมาเพิม่มลูค่าให้เกดิการต่อยอด นอกจากนัน้ ยงัมกีารรือ้ฟ้ืน
ภมูปัิญญาผ้าทอทีก่�าลงัสญูหายไปให้กลับมามีชวิีตข้ึนมาใหม่ นบัตัง้แต่วนัที่ 
3 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั ในช่วงต้นน�า้ได้จดักจิกรรม
สร้างการรับรู้โครงการ มีการพูดคุยร่วมกันและถอดบทเรียนที่ผ่านมา 
เพือ่หาแนวทางในการรือ้ฟ้ืนผ้าทอ 

ทัง้นี ้การท�างานกลางน�า้ในระหว่างทาง ได้มีการจดักิจกรรมเสรมิความรู้ 
และทักษะด้านลวดลายผ้าทอ การตัดเย็บเส้ือผ้าและส่ิงของเครื่องใช ้
จากผ้าทอโดยมสีมาชกิกลุม่ทอผ้าบ้านโต๊ะโมะ กลุม่ศลิปาชพีบ้านโต๊ะโมะ  
บ้านภเูขาทอง และกลุม่ออนซอนโต๊ะโมะ ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรมทกุครัง้  
นอกจากนัน้ ยังมกีารจัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้มูปัิญญาการทอผ้า 
ของกลุม่ศลิปาชพีทอผ้าบ้านโต๊ะโมะให้แก่เยาวชนโรงเรยีนนคิมพฒันา 10 ต�าบล 
มาโมง อ�าเภอสคุรินิ ร่วมขบัเคล่ือนศูนย์เรยีนรูภ้มิูปัญญาผ้าทอบ้านโต๊ะโมะ 

และทีส่�าคญัคอื ปลายน�า้ กจิกรรมการเปิดตลาดผ้าทอจงึนบัเป็นกจิกรรม 
ที่ส�าคัญที่ต้องการเชื่อมโยงให้ผ้าทอของต�าบลภูเขาทองเป็นที่รู ้จัก 
อย่างกว้างขวางทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนกจิกรรมการทอผ้า 
และแปรรปูผลติภณัฑ์สามารถรือ้ฟ้ืน ต่อยอด ขยายผล เพือ่ให้ชมุชนสามารถ 
ท�างานได้อย่างต่อเนือ่ง

การจดังานในครัง้นี ้ เพือ่ต้องการให้เกดิประโยชน์และคณุค่าด้านการ 
สบืทอดการอนรุกัษ์ภมูปัิญญาการทอผ้า และสร้างจิตส�านกึรกัวฒันธรรมไทย 
วัฒนธรรมพื้นถ่ินให้กับเยาวชน โดยให้ตระหนักถึงคุณค่าของอัตลักษณ์
ชมุชนอสีานชายแดนใต้ และการสร้างพลงัเกาะเกีย่วทางสงัคมของคน 3 วยั  
โดยการจัดกิจกรรม การแสดงร�าฝ้อนกลองยาวผลงานจากกลุ่มชุมชน 
ท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรม ผ้าทอต่อเป็นผนืทีย่าวทีส่ดุในประวัตศิาสตร์ของพืน้ที ่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้หมายถงึ “ร้อยสายใย ร้อยพันผกู ร้อยพลงัรกั 
ร้อยดวงใจ ร้อยมิตรภาพ ร้อยไทบ้าน ต�าบลภเูขาทอง” การประกวดแข่งขนั 
แฟชั่นผ้าทอใส่สบายสไตล์ 3 Gen หมายถึงการสร้างพลังเกาะเก่ียว 
ทางสงัคมของคน 3 วยั การประกวดแข่งขนัลวดลายผ้าทอเชิงสร้างสรรค์ 
อตัลกัษณ์ชมุชนอสีานชายแดนใต้ การประกวดแข่งขนัการแปรรปูผลิตภัณฑ์
เชงิสร้างสรรค์จากผ้าทออนัเป็นอตัลกัษณ์ชมุชนอสีานชายแดนใต้

นอกจากนี ้บริเวณงานยงัมีเตน็ท์ทีจั่ดบูธแสดงผ้าทอ ผลติภัณฑ์ชมุชน  
และสถานที่ท่องเที่ยวของต�าบลภูเขาทอง มีมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น 
คอยอธิบายให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้าเยีย่มชม การจดังานครัง้นีเ้ป็นการร่วมแรงร่วมใจ 
จากทกุหน่วยงาน ทกุฝ่าย และทกุคนในต�าบลภเูขาทอง

ดร.ชพูงศ์ ค�าจวง นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสกลนคร ร่วม
งานบญุผะเหวด หรอืบุญมหาชาต ิประจ�าปี 2567 ตามวดัต่างๆ ใน
จงัหวดัสกลนคร อาทเิช่น วดัศลิาอาสน์ บ.ท่าศลิา ต.ท่าศลิา อ.ส่องดาว, 
วดัป่าสกั บ.กุดแฮด หมู่ 4 ต.กดุบาก อ.กดุบาก รวมทัง้ วดัศริมิงคล 
บ.หนองผักเทียม ต.หนองปลิง อ.นิคมน�้าอูน และวัดบ้านตาดภูวง 
อ.วาริชภมูิ

ดร.ชพูงศ์ ค�าจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และ
นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานบุญผะเหวด 
หรอืบญุมหาชาต ิ ประจ�าปี 2567 โดยม ี นายไสว ทะจรสมบติั นายก
เทศมนตรีต�าบลท่าศิลา พร้อมชาวบ้านจัดขึ้น เพื่อสืบสานประเพณ ี
บุญเดือนสี่บุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) ส่งเสริมและท�านุบ�ารุงรักษา 
ศลิปวฒันธรรม ประเพณอีนัดงีามของท้องถิน่ให้คงอยู่และสามารถถ่ายทอด 
สูช่นรุน่หลงั ตลอดจนส่งเสริมและฟ้ืนฟสัูงคม ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมและสามารถพฒันาสูชุ่มชนทีเ่ข้มแขง็ และส่งเสรมิให้เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่นได้มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ภมูปัิญญาอนัดงีามของท้องถ่ินร่วมกัน 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ตะหนักถึงความส�าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ซ่ึงกจิกรรมมกีารน�าช้างร่วมขบวนแห่พระเวสสนัดร 
และนางมทัรเีข้าเมอืง ท่ามกลางขบวนแห่กณัฑ์ 13 กณัฑ์ โดยมีผูเ้ข้าร่วม
แต่งกายชดุพืน้เมอืง กว่า 3,000 คน ส่วนมหรสพในช่วงเยน็มีการแข่งขัน
ชกมวย และการแสดงคอนเสิร์ต เอกพล มนต์ตระการ อีกด้วย

ดร.ชูพงศ์ ค�าจวง ยังได้เดินทางไปร่วมงานบุญผะเหวดหรือ 
บญุมหาชาต ิประจ�าปี 2567 ทีวั่ดป่าสัก บ.กดุแฮด หมู่ 4 ต.กดุบาก อ.กดุบาก 
และร่วมบญุทีว่ดัศริมิงคล บ.หนองผกัเทยีม ต.หนองปลงิ อ.นคิมน�า้อนู 
และวัดบ้านตาดภูวง อ.วาริชภูมิ โดยมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และ 

บรุรีมัย์ : นางกนกอร โพธิส์งิห์ พฒันาการจงัหวดับรุรีมัย์ เปิดเผยว่า 
จากทีจ่งัหวดับรุรีมัย์จะมกีารจดังานประเพณข้ึีนเขาพนมรุ้ง ประจ�าปี 2567 
ระหว่างวนัที ่5-7 เมษายนน้ี ซึง่ภายในงานจะมีกจิกรรมอย่างมากมาย ทัง้
พธิบีวงสรวงมหาเทพสิง่ศักดิส์ทิธิท่ี์สถิตท่ีปราสาทพนมรุ้ง ขบวนอัญเชญิ
พระศิวะมหาเทพ ขบวนสตัว์พาหนะเทพผูพ้ทัิกษ์ประจ�าทศิทัง้ 10 ขบวน
เสด็จพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี การแสดงระบ�าอัปสราบุรีรัมย์ ร�า 
สกัการะน้อมจิตบงัคม พนมรุง้นาฎการ การแสดงแสง ส ีเสียงแห่งศรัทธา
ปราสาทพนมรุง้ รวมถงึการแสดงศลิปวฒันธรรมพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะการ

ชมบรรยากาศแสงพระอาทติย์รอดช่องบานประตทูัง้ 15 บานของปราสาท
พนมรุง้ ทีห่าดไูด้ยากเพือ่ให้ทกุคนได้ชมความสวยงามทีไ่ม่มทีีใ่ดเหมอืน 
โดยภายในงานนีส้�านกังานพฒันาชมุชนได้มกีารประสานผูป้ระกอบการ 
ในชุมชนในพ้ืนที ่23 อ�าเภอได้ร่วมจัดจ�าหน่ายให้ประชาชนและนกัท่องเทีย่ว 
ทีม่าร่วมงานได้เลอืกซ้ือหาในตลาดอารยธรรมวนมัรงุ

โดยเม่ือวนัที ่29 มนีาคม 2567 ได้มอบหมายให้ นางรชันี สาระวถีิ  
ผูอ้�านวยการกลุม่งานส่งเสรมิการพัฒนาชุมชน นางสชุญา ก�าลงัหาญ  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ และ นายพัฒนพิสุทธิ์ วงเวียน  
นกัส่งเสรมิการพฒันาชมุชน ประชุมเพือ่คดัเลอืกผูผ้ลติผูป้ระกอบการชมุชน 
ในพ้ืนทีเ่พ่ือมาร่วมจดัแสดงสนิค้าและผลติภัณฑ์ จ�านวน 103 บธู ประกอบ
ด้วย อาหาร 43 ราย เครีอ่งด่ืม 23 ราย ผ้าและเครือ่งแต่งกาย 21 ราย 
เครือ่งใช้ต่างๆ 12 ราย และสมนุไพร 4 ราย จงึขอเชญิทกุท่านได้ไปเลอืกหา 
ได้ตามความต้องการในราคาทีเ่ป็นกนัเองจากผูผ้ลติโดยตรง

พช.บุรรีมัย์ ชวน 103 ผูป้ระกอบการ
ออกบูธในงานประเพณขีึน้เขาพนมรุง้

นกัท่องเทีย่วทีพ่ากนัมาแสวงบญุอย่างไม่ขาดสาย ซึง่งานบญุผะเหวด หรอื
บญุมหาชาติ แต่ละพืน้ท่ีต่างกจ็ดัขึน้ปีละ 1 ครัง้ เพือ่สบืทอดวฒันธรรม
สบืทอดพระพทุธศาสนา เป็นงานบุญทีพ่ระสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนา 
เกีย่วกบัพระเวสสนัดรชาดก ซ่ึงเป็นเรือ่งราวทีก่ล่าวถงึพระจรยิาวตัรของ
องค์พระสมัมา สมัพทุธเจ้า เมือ่คร้ัง เสวยชาตเิป็นพระเวสสนัดร หรอืเรียก
ว่า มหาเวสสนัดรชาดก มีความยาวถึง 13 กัณฑ์ 

การท�าบุญผะเหวดจะมีขึ้นในเดือนสี่ ชาวบ้านรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์
จากหมูบ้่านใกล้เคยีงจะมาร่วมพธิ ี มทีัง้การจดัขบวนแห่เครือ่งไทยทาน 
ฟังเทศน์และแห่พระเวส โดยการแห่ผ้าผะเหวด (ผ้าผนืยาวเขยีนภาพเล่าเรือ่ง 
พระเวสสนัดร) ซึง่สมมตเิป็น การแห่พระเวสสนัดรเข้าสูเ่มอืง เมือ่ถงึเวลาค�า่ 
จะมีเทศน์เรือ่งพระมาลยั ส่วนวันทีส่ามเป็นงานบุญพธีิ ชาวบ้านจะร่วมกนั 
ตักบาตรข้าวพันก้อน พิธีจะมีไปจนค�่า ชาวบ้านจะแห่แหน ฟ้อนร�า 
ตัง้ขบวนเรยีงรายตัง้กัณฑ์มาถวายอานสิงฆ์อกีกณัฑ์หนึง่ จงึเสรจ็พธิมูีลเหตุ
ของพิธกีรรม พระสงฆ์จะเทศน์เร่ืองเวสสนัดรชาดกจนจบ และเทศน์จาก
เรือ่งในหนงัสอืมาไลยหมืน่มาไลยแสน กล่าวว่า ครัง้หนึง่พระมาลยัเถระ
ได้ขึน้ไปไหว้พระธาตเุกษแก้วจฬุามณบีนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ และได้พบปะ
สนทนากบัพระศรอีรยิเมนไตย ผูท้ีจ่ะมาเป็นพระพทุธเจ้าในอนาคตและ
พระศรอีรยิเมตไตยได้สัง่ความมากับพระมาลัยว่า “ถ้ามนษุย์อยากจะพบ 
และร่วมเกิดในศาสนาของพระองค์แล้ว จะต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้คือ  
1. จงอย่าฆ่าพ่อตแีม่ สมณพราหมณ์ 2. จงอย่าท�าร้ายพระพทุธเจ้า และยยุง
ให้สงฆ์แตกแยกกัน 3. ให้ต้ังใจฟังเทศน์เร่ืองพระเวสสันดรให้จบในวนัเดยีว” 

ด้วยเหตนุีช้าวอสีานซึง่ต้องการจะได้พบพระศรอีรยิเมตไตยและเกดิ
ร่วมศาสนาของพระพทุธเจ้า จงึมกีารท�าบญุผะเหวด เป็นประจ�าทกุปี 

อัศจรรย์มหาสงกรานต์แก่งสะพือ
“จัดสุดย่ิงใหญ่” เริ่ม 1–30 เมษายน น้ี 

จงัหวัดอบุลราชธาน ีจดังาน อัศจรรย์มหาสงกรานต์แก่งสะพอื World 
Songkran Festival ดนตรแีละสายน�า้ สดุยิง่ใหญ่ ตลอดเดอืนเมษายน ใน
โอกาสท่ี UNESCO ได้ขึน้ทะเบียนประเพณีสงกรานต์เป็นมรดกภูมปัิญญา
ทางวฒันธรรม ทีส่วนสาธารณะแก่งสะพือ อ�าเภอพิบลูมงัสาหาร จงัหวดั
อบุลราชธานี 

นายศภุศษิย์ กอเจริญยศ ผูว่้าราชการจังหวดัอบุลราชธาน ี พร้อมด้วย
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว มหาสงกรานต์แก่งสะพือ  
ประจ�าปี 2567 “อัศจรรย์มหาสงกรานต์แก่งสะพือ World Songkran  
Festival” ดนตรีและสายน�า้ เพือ่เป็นการเฉลมิฉลอง ในโอกาสที ่UNESCO ได้ 
ขึน้ทะเบยีนประเพณีสงกรานต์เป็นมรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรม “ทีจ่บัต้องไม่ได้ 
ของมนุษยชาติ” ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาอย่างยาวนาน  
ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกจิ ก�าหนดจดั ณ บรเิวณ 
แก่งสะพือ เขตเทศบาลเมอืงพิบลูมังสาหาร อ�าเภอพิบลูมงัสาหาร 

ภายในงานมกีจิกรรมมากมาย เช่น พธิที�าบญุตกับาตรในวนัสงกรานต์/
สรงน�้าพระ รดน�้าขอพรผู้สูงอายุ, การแสดงดนตรีและสายน�้า น�้าพุดนตรี, 
การแข่งขนัวิง่ตอนกลางคืน ประกอบแสงส ีKANG SAPHUE RUN มนัส์ทะลุ
แก่ง ครัง้ที ่ 2, การประกวดเทพสีงกรานต์ ประกวดนางสาวพิบลู ประกวด 
MISS QUEEN KANG SAPHUE, การจดัแสดงขบวนซอฟต์พาวเวอร์ ถนน
สายน�า้ ถนนซาลาเปา และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย โดยงานน้ีจดัขึน้ตัง้แต่
วนัที ่1–30 เมษายน นี้ 

นายกสมาคมส่งเสรมิเครอืข่ายการท่องเทีย่วศรสีะเกษ น�าสือ่มวลชน
ล่องแพนนิจาเล่นน�า้คลายร้อน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ทีท่่าน�า้
ลงแพนินจา อ.บงึบูรพ์ จ.ศรสีะเกษ

ดร.กลัยาณี ธรรมจารย์ี นายกสมาคมส่งเสรมิเครอืข่ายการท่องเทีย่ว
ศรสีะเกษ น�าสือ่มวลชนลงพืน้ทีไ่ปประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วทางน�า้  
โดยม ีนายเกษม ศรโีคตร นายกเทศมนตรบึีงบรูณ์ นายเกยีรตศัิกดิ ์บญุกนัหา  
ประธานสภาวฒันธรรมอ�าเภอบงึบรูพ์ นายชยัยศ สมณา รองประธาน
สภาเทศบาล อ�าเภอบงึบูรพ์ และ นางอรทยั ทองทรพัย์ทว ี เจ้าของแพ
นนิจา อ�าเภอบงึบรูพ์ ร่วมให้การต้อนรบัและน�าสือ่มวลชนจงัหวดัศรสีะเกษ 
นั่งแพลงไปประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางน�้ากลางแม่น�้าห้วยทับทัน 
อ�าเภอบงึบรูพ์ ในระยะทางไป-กลับประมาณ 20 กโิลเมตร   

นายเกษม ศรโีคตร นายกเทศมนตรบีงึบูรพ์ กล่าวว่า แต่เดมิจะมแีพ
แค่ 5 ล�า แต่ปัจจบุนัน้ีเหลอือยู ่4 ล�า ส�าหรบัเส้นทางการล่องแพ เมือ่เรอื
ออกจากท่าน�า้ กล่็องออกไปกลางแม่น�า้ห้วยทบัทนั เป็นระยะทางไป-กลบั
ประมาณ 20 กโิล มจุีดแวะให้เล่นน�า้หน่ึงจุด และแพจะล่องต่อไปส้ินสดุ 
ทีเ่ข่ือนฝายราษีไศล ขณะนีเ้ทศบาลต�าบลบงึบรูพ์ได้จดัเส้นทางให้แวะไปด ู
สถานีสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีชาวบ้านน�าสินค้า ของป่าที่มีอยู ่
ในพ้ืนถิน่ และมอีาหารพ้ืนบ้านมาจ�าหน่ายให้แก่นกัท่องเท่ียวทางน�า้ด้วย

ดร.กลัยาณี ธรรมจารย์ี นายกสมาคมส่งเสรมิเครอืข่ายการท่องเทีย่ว  
กล่าวว่า ได้ให้ค�าแนะน�าแก่เจ้าของแพว่า  จะต้องให้นกัท่องเทีย่วสวมชชูพีทกุคน 
ตัง้แต่ขึน้เรอื เพือ่รกัษาความปลอดภยั และให้ทกุคนช่วยกนัรักษาความ
สะอาดอย่าทิง้เศษอาหารลงแม่น�า้ ให้ระมดัระวงัอย่าให้เกดิอนัตรายใดๆ
เพราะจะท�าให้การท่องเทีย่วสะดดุ จากการทีไ่ด้ร่วมขบวนเดนิทางมาล่องแพ 

กบันกัท่องเทีย่วเพ่ือส�ารวจเส้นทางท่องเทีย่วทางน�า้แล้ว กร็ูสึ้กประทบัใจ
ทีเ่หน็บรรยากาศธรรมชาติสองฝ่ังแม่น�า้ ถอืเป็นเส้นทางท่ีสวยงาม พืน้ท่ี 
ป่าไม้โดยรอบ แม่น�า้สะอาดสะอ้าน และได้ขอร้องให้นายกเทศมนตรบีงึบรูพ์  
ได้ปรกึษาหารอืผูท้ีเ่กีย่วข้องว่า จะท�าอย่างไรให้แพสามารถแวะจอดทีบ่รเิวณ
วัดศรีบึงบูรพ์ได้ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถแวะลงไปกราบไหว้ขอพร 
สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ และชมวดัเพราะมสีิง่สวยงามมาก ซึง่แพล่องน�า้ห้วยทบัทนั
ที่บึงบูรพ์ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าให้การสนับสนุน จึงขอเชิญชวน 
นกัท่องเทีย่วให้เดนิทางมาในเดอืนเมษายนนี ้สามารถจองแพกบัเจ้าของแพได้ 

สมาคมฯ เครอืข่ายท่องเท่ียวศรสีะเกษ
น�าส่ือมวลชนล่องแพนนิจา อ.บึงบรูพ์

ครม.ผ่านฉลุย ตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรม ที่น�าเสนอ 
รายการ “ชุดไทย : ความรู้ งานช่างฝีมอื และแนวปฏบิตักิารแต่งกายชดุไทย
ประจ�าชาต”ิ (Chud Thai : The Knowledge, Craftsmanship and 
Practices of The Thai National Costume) และ “มวยไทย” (Muay 
Thai : Thai Traditional Boxing) เป็นรายการตวัแทนมรดกวฒันธรรม 
ทีจั่บต้องไม่ได้ของมนษุยชาต ิต่อยเูนสโก

โดยทีป่ระชุมคณะรฐัมนตรี (ครม.) วนัที ่26 มนีาคม 2567 ซึง่ม ีนายเศรษฐา  
ทวสิีน นายกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั เป็นประธานการ
ประชมุ มมีตเิหน็ชอบการเสนอรายการ “ชดุไทย : ความรู ้งานช่างฝีมอื และ
แนวปฏบิตักิารแต่งกายชดุไทยประจ�าชาต”ิ (Chud Thai : The Knowledge, 
Craftsmanship and Practices of The Thai National Costume) และ 
“มวยไทย” (Muay Thai : Thai Traditional Boxing) เป็นรายการตวัแทน
มรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การเพ่ือการศึกษา 
วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ (ยเูนสโก) ตามทีก่ระทรวง
วฒันธรรม (วธ.) เสนอ เนือ่งจากทัง้ชดุไทยและมวยไทย มคีณุค่าและความ
ส�าคัญในฐานะมรดกทางวฒันธรรมทีค่วรค่าแก่การอนรัุกษ์และส่งเสรมิเพือ่
ต่อยอด รวมทัง้สามารถสะท้อนอตัลกัษณ์และภมิูปัญญาไทยได้อย่างชดัเจน

เสนอชุดไทย–มวยไทย สู ่‘ยูเนสโก’
เป็นมรดกวัฒนธรรมฯ ของมนุษยชาติ

โดยชดุไทยถอืเป็นมรดกวฒันธรรมการแต่งกายของไทยท่ีแสดงถงึคณุค่า
ของงานช่างฝีมอื ลวดลายบนผนืผ้า เทคนคิการทอ การออกแบบ และการ
ตดัเย็บเครือ่งประดบัท่ีงดงาม

ส่วนมวยไทยถอืเป็นมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมทีไ่ด้รบัสบืทอดมาไม่ต�า่กว่า  
300 ปี ทีส่ามารถฝึกฝนและปฏิบตัไิด้จรงิทัง้ในแง่ของศลิปะการป้องกนัตวั  
และการออกก�าลังกายเพ่ือเพิม่ความแขง็แรง

ดงันัน้ การเสนอชดุไทยและมวยไทย เป็นรายการตวัแทนมรดกวฒันธรรม
ทีจ่บัต้องไม่ได้ของมนษุยชาตต่ิอยเูนสโก จะช่วยสร้างความตระหนกัรบัรูแ้ละ 
ภาคภูมิใจของคนไทย ให้เห็นคุณค่าความส�าคัญของมรดกวัฒนธรรมท่ีม ี
ร่วมกนัในประเทศ และกระตุน้ให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้รวมท้ังส่งเสรมิให้ 
ชุมชนและผู้ประกอบอาชีพน�าวัตถุดิบทางวัฒนธรรมของไทยที่มีอยู่แล้ว 
ไปต่อยอด เพือ่เพิม่มลูค่าให้เกดิการกระจายรายได้สูท่กุภาคส่วนของสงัคมควบคู่ 
ไปกบัอนรุกัษ์อย่างยัง่ยนื

ทีผ่่านมา ประเทศไทยได้เคยเสนอรายการตวัแทนมรดกทางวฒันธรรม ที่
จบัต้องไม่ได้ของมนษุยชาตแิล้ว จ�านวน 7 รายการ โดยได้รบัการขึน้ทะเบยีน
แล้ว จ�านวน 4 รายการ ได้แก่ โขน นวดไทย โนรา และสงกรานต์ในประเทศไทย 
ส่วนอกี 3 รายการ ได้แก่ ต้มย�ากุง้ ผ้าขาวม้า และเคบายา (kebaya) อยูร่ะหว่าง
กระบวนการพจิารณาของยูเนสโก
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สำยสัมพนัธ์ไทย-จนี “ลกึซึง้ ม่ันคง ก้ำวหน้ำ”
ควำมร่วมมอืบนผลประโยชน์ของประชำชน 2 ประเทศ
นายหัน จื้อเฉียง เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ประจ�าประเทศไทย ปาฐกถาพเิศษ
ในหัวข้อ “ความสมัพนัธ์ไทย-จนี ด้านวฒันธรรม
และเศรษฐกิจ” ในงานเสวนา “ฟรีวีซ่าไทย-จีน 
สายสัมพันธ์ยั่งยืนเศรษฐกิจมั่งค่ัง” ซ่ึงสมาคม 
ผูส้ือ่ข่าวไทย-จีน จดัขึน้เมือ่วันที ่23 มนีาคม 2567  
(ต่อเนื่องจากเนื้อหาข่าวหน้า 1 ท่ี อปท.นิวส์  
น�าเสนอในฉบบัที ่245) มใีจความว่า ประเทศไทย 
เป็นประเทศแรกในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ทีเ่ปิดตัว  
5G เพือ่การพาณิชย์ ขณะนี ้ก�าลังท�างานอย่างหนกั
เพือ่สร้างเทอร์มนัิลอจัฉรยิะ โรงพยาบาลอจัฉรยิะ 
เกษตรกรรมอัจฉริยะ และเหมืองอัจฉริยะ เพ่ือ
ให้ 5 G สามารถเสรมิพลงัให้กับทกุสาขาอาชพี นี่
เป็นความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ ส�าหรับการพัฒนาของ
ประเทศไทย รวมถึงการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจ
จีน ในฐานะหนึ่งในบริษัทจีนกลุ่มแรกๆ ที่เข้าสู่
ตลาดไทย Huawei ยดึมัน่ในวตัถปุระสงค์ “เตบิโต 
ในประเทศไทย มส่ีวนร่วมกบัประเทศไทย” และ
ช่วยให้ประเทศไทยสร้างโครงสร้างฟื้นฐาน ICT 
ชัน้น�าของโลก อกีทัง้ยงัได้ก่อต้ัง Huawei Asean 
Academy อกีด้วย

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์ 
รายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุค
ของยานพาหนะเชื้อเพลิง บริษัทที่ได้รับทุนจาก
ต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม  
ในยคุของรถยนต์ใฟฟ้า บรษัิทรถยนต์ของจนีได้เป็น 
ผูน้�า SAIC และ Great Wall กลายเป็น ผูผ้ลติ 
รถยนต์ไฟฟ้ารายแรกท่ีลงทุนและตั้งโรงงาน 
ในประเทศไทย ในปี 2566 ประเทศไทยจะจ�าหน่าย
รถยนต์ไฟฟ้าบรสิทุธิไ์ด้ 76,000 คนั ซึง่ประมาณ 
80% เป็นแบรนด์จนี ประเทศไทยมุ่งมัน่ทีจ่ะสร้าง
ประเทศให้เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 
ในภูมิภาค โดยบริษัทรถยนต์ของจีนหลายแห่ง 
ยงัท�างานอย่างหนกั เพือ่จ�ากัดการผลติรถยนต์ไฟฟ้า 
ในประเทศไทย พวกเขาจะกลายเป็นพลงั ในการ
พฒันาอตุสาหกรรมพลงังานใหม่ของประเทศไทย
และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
สเีขยีวและปลกูฝังในประเทศไทย ด้วยบคุลากรทีม่ ี
ทักษะจ�านวนมาก ทีส่ามารถปรบัตวัเข้ากบัความ
ต้องการของสถานการณ์การพฒันาใหม่ 

ทุกคนรู้ดีว่าเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจ
ดจิทัิล เป็นทศิทางของการพัฒนาโลก และเป็นจดุ

สงูสดุของการแข่งขนัทางเศรษฐกจิในอนาคต ผม 
ดไีจมากทีเ่หน็ว่าประเทศไทยน�าหน้าหลายประเทศ 
ในภมิูภาคในสองด้านนี ้ผมดใีจมากทีไ่ด้เหน็ บรษิทัจนี 
ที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาที่มุ ่งเน้นอนาคต 
ของประเทศไทย

เม่ือพูดถึงบรษัิทจนีทีล่งทนุในไทย มปีระเดน็หนึง่ 
ทีผ่มอยากจะแสดงทศันคต ิเป็นเวลากว่าหนึง่ปีแล้ว
ทีส่ือ่ท้องถิน่มกัพดูคยุถงึประเดน็ “ทรพัย์สนิสเีทา” 
ชาวจนีชือ่ ตูห่้าว (ซึง่จรงิๆ แล้วเป็นพลเมอืงไทย
มาหลายปีแล้ว) ถูกต�ารวจจับในข้อหามีส่วนร่วม 
ในอุตสาหกรรมสีเทา ดังน้ัน “สินทรัพย์สีเทา 
ของจีน” กลายเป็นค�าที่ใช้บ่อยในข่าวและความ
คิดเห็นของประชาชน ฉันเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่า 
“สินทรัพย์สีเทา” หมายถึงผู้ด�าเนินการลงทุน 
ทีเ่กีย่วร้องกบัสือ่ลามก การพนนั และยาเสพตดิ  
กฎหมายจีนห้ามมิให้สื่อลามก การพนันและ 
ยาเสพตดิโดยเด็ดขาด และห้ามการลงทนุและการ
ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เราสนับสนุน 
ประเทศไทยในการปราบปรามกิจกรรมที่ 
ผดิกฎหมายในพ้ืนที ่ซึง่จรงิๆ แล้วหน่วยงานบงัคบั
ใช้กฎหมายของจีนและไทยได้ให้ความร่วมมือ 
อย่างใกล้ชดิ 

ผมจ�าเป็นต้องเน้นย�า้ว่า กจิกรรมการผลติและ
การด�าเนินงานของบริษัทจีนส่วนใหญ่ ท่ีเข้ามา
ลงทุน และด�าเนินการในประเทศไทยนั้นถูกต้อง
ตามกฎหมาย เป็นไปตามข้อก�าหนด เป็นประโยชน์
ต่อประเทศและประชาชน หากมีชาวจีนเข้ามา
เก่ียวข้องกับ “อุตลาหกรรมสีเทา” ก็มีน้อยมาก 

หากการลงทนุของบรษิทัจีนในประเทศไทยเปรยีบ
เสมือนป่าไม้ใบ การลงทุนใน “สินทรัพย์สีเทา”  
กถ็อืได้ว่าเป็นวชัพชืและเป็นวชัพชืพิษเพยีงไม่กีช่นดิ 
เท่าน้ัน สิ่งที่เราต้องท�าคือก�าจัดมันและปกป้อง
ป่าไม้ แทนทีจ่ะละทิง้ป่า เพยีงเพราะมวีชัพชืและ
วชัพืชพษิไม่กีช่นดิ

 เมื่อเผชิญกับโอกาสใหม่ทางประวัติศาสตร์  
 ความร่วมมอืจนี : ไทย จงึมแีนวโน้มในวงกว้าง 

นายหนั จือ้เฉยีง กล่าวว่า ความร่วมมอืระหว่าง
จีนและไทยก�าลังใกล้ชิดกันมากขึ้นเร่ือยๆ และ
ประชาชนของทัง้สองประเทศกพ็อใจกบัมนั แต่ส่ิง
ทีอ่ยากบอกเพิม่เตมิกค็อื เวลาทีส่ดใสส�าหรบัความ
ร่วมมอืทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกนัของเรายงัคงมา และ
อนาคตน่าตืน่เต้นยิง่กว่าน้ันอกี

(1 ) จีนก�าลังพัฒนาและประตูของมันก�าลัง
เปิดกว้างขึน้เรือ่ยๆ GDP ของจนีมมีลูค่า 18 ล้าน 
ล้านเหรยีญสหรฐั คดิเป็น 18% ของเศรษฐกจิโลก  
จีนเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก โดยผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมหลักถึง 30% ในตลาดโลก  
และเป็นประเทศตลาดขนาดใหญ่ โดยมีขนาด
ตลาดสินค้าอปุโภค บรโิภค ส่วนบคุคล อยูท่ี ่ 6.5 
ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัในปีทีแ่ล้ว สิง่ส�าคญัคอืจนี
ได้เสนอให้สร้างระดับการเปิดระบบเศรษฐกิจที่ 
สงูขึน้ ภายนอก เราปกป้องระบบการค้าเสรรีะดบัโลก 
อย่างแขง็ขนั และมส่ีวนร่วมอย่างแขง็ขนั ในการ
จัดการการค้าเสรีระดับภูมิภาค ทวิภาคี และ 
พหุภาคี ภายในเขตน�าร่องการค้าเสรี 22 แห่ง 
ได้รบัการจดัตัง้ขึน้เพือ่ด�าเนนิการจดัเตรยีมสทิธิพเิศษ  
ด้านการค้าและการลงทุน มากกว่าบทบัญญัต ิ
ทีเ่กีย่วข้องของ WTO เกาะไห่หนาน ซึง่เป็นภมูภิาค
ทีม่พ้ืีนที ่ 35,400 ตารางกิโลเมตรและมปีระชากร
กว่า 10 ล้านคน ได้กลายเป็นท่าเรือการค้าเสรี 
ประธานาธบิดสี ีจิน้ผิง กล่าวว่าการพฒันาของจนี
ไม่สามารถแยกออกจากโลกได้ เฉพาะเมือ่ประเทศ
ต่างๆ ทัว่โลกพฒันาได้ดเีท่านัน้ทีจ่นีจะพัฒนาได้ดี
ขึน้ จนียนิดทีีจ่ะโอบรบัโลกและแบ่งปันความส�าเรจ็
ในการพฒันากบัโลก

(2) ช่วงนีม้กีารพูดคยุกนัมากมายเกีย่วกับความ
ยากล�าบากทีเ่ศรษฐกจิจีนก�าลงัเผชญิอยู ่แรงกดดนั
ทางเศรษฐกิจที่ตกต�่ามีมากซึ่งเป็นปรากฏการณ ์
โดยปัจจบุนัทีป่ฏเิสธไม่ได้และไม่ควรเกนิจรงิ ปีทีแ่ล้ว 

เศรษฐกิจของจีนขยายตัว 5.2% ซึ่งเป็นผู ้น�า
ประเทศเศรษฐกจิหลกัของโลกทีม่อีตัราการเตบิโต 
ในการประชมุครัง้ท่ีสองของสภาประชาชนแห่งชาติ 
ครั้งที่ 14 ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลจีนเสนอ 
เป้าหมายการพฒันาที ่5% ในปีนี ้นอกจากนี ้ยงัเน้นย�า้ 
การส่งเสริมการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัย
ใหม่อย่างจรงิจัง เร่งการพฒันาก�าลงัการผลติใหม่
และใช้สิ่งใหม่ เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงและ 
ยกระดับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อส่งเสริม 
อตุสาหกรรมระดบัไฮเอนด์ อจัฉรยิะและเป็นมติรกบั 
สิง่แวดล้อม เศรษฐกิจของจนีจะยงัคงรกัษาการเตบิโต 
อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะบรรลุ
การพัฒนาคณุภาพสงู พร้อมกบัอนาคตทีส่ดไส

(3) การเชือ่มต่อเปิดโลกใหม่ของความร่วมมือ 
จีน-ไทย ในปี พ.ศ. 2556 ส ึจ้ินผงิ ประธานาธิบดจีีน 
ได้เสนอโครงการริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”  
ซึง่ได้รบัการตอบรบัอย่างกระตอืรอืวันจากประเทศ
ต่างๆ บนเส้นทางดังกล่าว รวมทัง้ประเทศไทยด้วย 
“การเชือ่มต่อโครงข่าย” มีความก้าวหน้าอย่างมาก 
ในช่วงสบิปีทีผ่่านมา รถไฟจนี-ลาว เปิดด�าเนนิการ 
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 และรถไฟความเร็วสูง
จาการ์ตา-บันดุงของอินโดนีเชีย เปิดด�าเนินการ
อย่างเป็นทางการในวนัที ่ 18 ตุลาคม 2566 การ
ก่อสร้างทางรถไฟจนี-ไทย เริม่ในปี 2560 ใครๆ ก็
บอกว่าความคืบหน้าช้า แต่เรายงัเห็นรฐับาลไทย 
บอกซ�า้แล้วซ�า้อกีว่า ให้ความส�าคญัอย่างยิง่ ทกุฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องก�าลังท�างานอย่างหนัก เพื่อแก้ไข 
ปัญหาเฉพาะหน้า และมีโมเมนตมัเชงิบวกในการ
เร่งความก้าวหน้าให้เกดิขึน้ ในขณะท่ีการเชือ่มต่อ
ก�าลงัพฒันาในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมหลกั 
การเชือ่มต่อเชงินโยบายกก็�าลงัพฒันาเช่นกัน ความ
ตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภมิูภาค (RCEP) 
มีผลบังคบัใช้อย่างสมบูรณ์ และมีการเปิดตวัการ
เจรจาเพือ่อปัเกรดข้อตกลงการค้าเสรจีีน-อาเซยีน 
เวอร์ชัน 3.0 ประเทศที่เกี่ยวข้องก�าลังเจรจา 
เพื่อพัฒนามาตรการอ�านวยความสะดวกในการ
เข้า-ออก เช่น การตรวจสอบร่วมและการขนส่ง
แบบผสมผสาน

(4) ประเทศไทยตัง้อยู่ในใจกลางเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และคาบสมุทรอินโดจีน และครอง
ต�าแหน่งศูนย์กลางในเครือข่ายเชื่อมต่อโครงข่าย
สามมติใินภมูภิาค ในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า เมือ่รถไฟ
จนี-ไทย สร้างเสรจ็ ระบบขนส่งระหว่างจนี ลาว 
และไทย จะเชือ่มต่อกัน ส่วนอนิโดจีนและแม้แต่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กจ็ะเชือ่มต่อกบัตลาดจีน
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ กระแสของผูค้นและการ 
ขนส่งจะเป็นอกีฉากหน่ึงในเวลาน้ัน และโอกาสท่ีสดใส 

ส�าหรับความเจริญรุ่งเรื่องร่วมกันได้ปรากฏแล้ว 
ต่อหน้าต่อตาเรา

(5) ร่วมสร้างชมุชนจนี-ไทย ท่ีมอีนาคตร่วมกนั 
ประธานาธิบดีสีได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย
ในปี 2565 และหารอืกบัผูน้�าไทยเกีย่วกบัยุคใหม่
และเป้าหมายใหม่ของ “การร่วมกันสร้างชุมชน
จีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกัน” นายกรัฐมนตรีไทย
เยือนจีนในปี 2566 และพูดคุยเชิงลึกกับผู้น�า
จีน ถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้าน
ต่างๆ และบรรลุฉันทามติในวงกว้าง ปีหน้า จีน
และไทยจะเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการ
สถาปนาความสมัพันธ์ทางการทตู และการพฒันา
ความสัมพันธ์ทวิภาคีก�าลังยืนอยู่ที่จุดเร่ิมต้นใหม่
ทางประวัตศิาสตร์ สมัผัสได้ถงึความพยายามของ
ประเทศไทยในการส่งเสรมิการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ
และการพัฒนาที่เร็วขึ้นและก้าวหน้ายิ่งขึ้นทุกวัน 
รวมท้ังความกระตอืรอืร้นและความแขง็แกร่งของ
สังคมไทยและคนไทยในการพัฒนาความร่วมมือ
ที่เป็นมิตรระหว่างจีน-ไทย การแลกเปลี่ยนและ
ความร่วมมอือย่างใกล้ชดิระหว่างจนีและไทยมเีวลา 
สถานท่ี และผูค้นทีเ่หมาะสม และกลายเป็นความ
ปรารถนาของประชาชนทีไ่ม่อาจหยดุยัง้และไม่อาจ
ย้อนกลับได้และเป็นกระแสทัว่ไป

(6) ท�างานร่วมกนัเพือ่ปกป้องบ้านเกดิของเรา 
ในเอเชียตะวันออก เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี
และประเทศชาตพิฒันาก้าวหน้าและเจริญรุง่เรอืง 
นี่คือความคาดหวังร่วมกันของเราแต่ละคน การ
บรรลคุวามปรารถนาดดีงักล่าว จะเกดิขึน้ไม่ได้หาก
ปราศจากสภาพแวดล้อมทีส่งบและมัน่คง หลงัจาก
สามปีของการแพร่ระบาดโควดิ-19 เศรษฐกจิโลก 
ทีย่ากล�าบาก แต่เดมิ ต้องเผชญิกับการหยุดชะงกั
และผลกระทบท่ีไม่เหมาะสมมากมาย วิกฤตการณ์ 
ในยูเครนเป็นเรือ่งน่าตกใจ เช่นเดียวกบัความขดัแย้ง 
ระหว่างปาเลสไตน์กบัอสิราเอล บรรดาผูท่ี้ตดิตาม 
แนวคิดแบบสงครามเย็น และลัทธิฝ่ายเดียว 
ท่ีส่งเสรมิการกกักนัและการเผชญิหน้าน้ัน เป็นเรือ่ง
ท่ีน่าตกใจ และลทัธิกีดกันทางการค้าท่ีสร้างบ้าน 
หลังเล็กๆ ก�าแพงสูง แยกส่วน และท�าลายการ
เชื่อมโยง ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเช่นกัน สิ่งที่ต้อง
ระมดัระวงัมากขึน้กค็อื ในขณะท่ีเอเชยีตะวนัออก
พฒันาไปด้วยด ีและกลายเป็นศนูย์กลางการเตบิโต
ของโลก กองก�าลงัระหว่างประเทศต่างๆ ต้องการที่
จะเพิม่การมีส่วนร่วม ขยายการแสดงตน และขยาย
อทิธพิลของพวกเขา 

การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของทุกฝ่าย ไม่ใช่
เรือ่งเลวร้ายในตวัเอง วฒันธรรมเอเชยีตะวนัออก 
เปิดกว้าง ครอบคลุม และแบ่งปันมาโดยตลอด 

ปัญหาคือบางประเทศนอกภูมิภาคยังคงเล่นเกม
ภูมิรัฐศาสตร์และพยายามกระตุ้นให้เกิดความ
ชัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาค เพ่ือความ 
ทะเยอทะยานในการครองอ�านาจของตน ในค�าพดู 
ของพวกเขา สิ่งนี้เรียกว่า “การปรับสมดุลนอก 
ชายฝ่ัง” ปัญหาละเอยีดอ่อนบางประการในภมูภิาคนี้  
เริม่ร้อนแรงมากขึน้ และยงัมปีระเดน็ท่ีอยูเ่บือ้งหลงั 
เราต้องการสนัตภิาพและการพฒันา และเรายนิดี
ต้อนรบัทุกประเทศในโลก ให้มีส่วนร่วมและแบ่งปัน
การเตบิโต และความเจรญิรุง่เรอืงของเอเชยีตะวัน
ออก แต่เราไม่สามารถปล่อยให้เอเชยีตะวนัออก ซึง่
เป็น “โอเอซสิ” ท่ีหายากในโลก ป่ันป่วน ถกูเหยยีบ
ย�า่ เราต้องท�างานร่วมกนั เพือ่สร้างเอเชยีตะวนัออก 
ให ้กลายเป็นบ้านแห่งสันติภาพ ความสงบ  
ความเจรญิรุง่เรือ่ง ความงาม และมิตรภาพ

(7) แม่น�า้ล้านช้าง-แม่โขง ซึง่มีต้นก�าเนดิมาจาก
ประเทศจนี ยาว 5,000 กโิลเมตร 6 ประเทศตาม
แนวชายฝ่ัง “ดืม่จากแม่น�า้สายเดยีวกนั” และเป็น
ชมุชนทีม่อีนาคตร่วมกนั เหมอืนครอบครัวเดียวกนั  
เมือ่ 8 ปีทีแ่ล้ว ทัง้ 6 ประเทศเปิดตัวความร่วมมือ 
ล้านช้าง-แม่น�า้โขง ด้วยจิตวิญญาณของการพฒันา
เป็นอันดับแรก การปรึกษาหารือที่เท่าเทียมกัน 
ความเปิดกว้าง และการไม่แบ่งแยก ได้รับผล 
ส�าเรจ็ในหลายด้าน เช่น การพฒันาเศรษฐกจิ การปรบัปรุง 
การด�ารงชีวิตของผู้คน การคุ้มครอง และการ 
ใช้น�้า ทรัพยากร การบังคับใช้กฎหมายและ 
ความมัน่คง และการแลกเปลีย่นระหว่างประชาชน
และวัฒนธรรม และได้น�าผลประโยชน์อันยิง่ใหญ่ 
มาสูป่ระชาชนของทกุประเทศ น�ามาซึง่ผลประโยชน์ 
ท่ีย่ิงใหญ่ และแสดงให้เหน็ถงึแรงจูงใจทีแ่ขง็แกร่ง
และโอกาสที่ดี เรารู้สึกตื่นเต้นกับการยกเว้นวีซ่า
ร่วมกนัระหว่างจนีและไทย ประเทศไทยยังได้เสนอ 
แนวคิด “หนึ่งวีชาส�าหรับ 6 ประเทศ” บางที 
ในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้คนจากทุกประเทศในลุ่ม 
น�้าล ้านช้าง-แม่น�้าโขง จะสามารถเดินทาง 
ข้ามพรมแดนได้ฟรอีย่างเตม็ที ่ฉนัเชือ่ว่าในอนาคต
ไม่เพียงแต่ผู้คนจะสามารถเดินทางได้อย่างอิสระ 
แต่สนิค้า เงินทนุ และข้อมลูต่างๆ จะสามารถเดิน
ทางได้อย่างอสิระด้วย เนือ่งจากความร่วมมือบรูณ
าการทางเศรษฐกจิในระดบัภูมภิาคยังคงลกึซ้ึงย่ิง
ขึน้ อนาคตท่ีสดใส ซึง่ประเทศในลุม่น�า้จะพฒันา
ร่วมกนัและแบ่งปันความเจรญิรุง่เรอืงได้ส�าเร็จอย่าง
แน่นอน ประเทศไทยเป็นผูร้เิริม่หลกัของความร่วม
มือล้านช้าง-แม่น�า้โขงและเป็นประธานหมนุเวยีน
คนปัจจุบัน เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกบัประเทศไทย
และประเทศอืน่ๆ เพือ่ท�างานเพือ่อนาคตทีดี่กว่า
ของภูมภิาคล้านช้าง-แม่น�า้โขง ต่อไป

กอช.ร่วมให้ความรูส่้งเสรมิการออม
บุคลากรการศึกษาจงัหวัดมุกดาหาร

นางสาวจารลุกัษณ์ เรอืงสวุรรณ เลขาธิการ
คณะกรรมการกองทนุการออมแห่งชาต ิ(กอช.) เข้า
ร่วมประชมุเชงิปฏิบตักิารสือ่สารยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบาย และยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
สู่การปฏิบตัิในภมูิภาค การรวบรวมและจัดแผน 
พัฒนาการศกึษากลุม่จงัหวดัภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ตอนบน 2 และเป ็นวิทยากรบรรยายให  ้
ความรู้ส่งเสริมวินัยการออม และสิทธิประโยชน์ 
ทีไ่ด้รบัจากการเป็นสมาชกิ กอช. ในการประชมุ
มอบนโนบายและแนวทางการขบัเคลือ่นโครงการ
ส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน 
ร่วมกับ ผูบ้รหิาร สพม. และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สงักดั ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา จังหวดั 
มกุดาหาร 

โดยม ีนายสมใจ วเิศษทกัษณิ ผูต้รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวมอบ 
นโยบายการขบัเคลือ่นโครงการฯ และ ดร.ฐตินินัท์  
นันทะศรี ผู ้อ�านวยการ ส�านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร กล่าวต้อนรับ 

พร้อมด้วย นายโชคชัย จนัทะโสตถิ ์สิบต�ารวจโท 
สุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม. มุกดาหาร  
ผูบ้รหิารสถานศกึษา คณะคร ูบคุลากรทางการศกึษา  
จ�านวน 30 โรงเรยีน ภายใต้สงักดั สพม. มกุดาหาร 
เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชมุมจุลนิทร์ ชัน้ 3 โรงแรม
มกุดาหาร แกรนด์ โฮเทล จงัหวัดมกุดาหาร 

อกีทัง้ ยงัได้เข้าร่วมประชมุหารอืแนวทางการ
ขบัเคลือ่นโครงการส่งเสรมิวนิยัการออมกบั กอช. 
โดยมี นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อ�านวยการ
วทิยาลยัชมุชนมกุดาหาร พร้อมคณะผูบ้รหิาร และ
อาจารย์เข้าร่วมประชมุ ณ ห้องประชมุสภา ชัน้ 2 
ตกึวทิยาลยัชมุชนมกุดาหาร

จำรุลักษณ์ เรืองสวุรรณ

จบัตำก้ำวย่ำงของ “ธรุกจิสำยมู” 
เทรนด์ใหม่ท่ีก�ำลงัมำแรงน่ำจบัตำ 

ใครจะไปเชือ่ว่า ความเชือ่หรอืความศรทัธา 
ถูกยกระดับสู่การเป็นธุรกิจได้แล้ว ซึ่งธุรกิจ
ความเชือ่และความศรทัธา” หรอื “ธุรกจิสายม”ู  
เป็นอกี 1 ธุรกจิทีเ่ตบิโตอย่างมากในช่วง 5 ปี 
ที่ผ่านมา และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยธุรกิจได้เปลีย่น ‘ความเช่ือ
ความศรัทธา’ ให้เป็นสินค้าและบริการเพื่อ 
ตอบสนองผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่ม 

โดยในปี 2562–2566 ธรุกจิด้านความเชือ่
และความศรัทธามีอัตราการจดทะเบียนจัดตั้ง
ธรุกจิเพิม่ข้ึน เปรียบเทยีบในแต่ละปี โดยปี 2562 

จะเห็นได้ว่าธุรกิจด้านความเช่ือและความ
ศรทัธา ก�าลงัเตบิโตขึน้อย่างต่อเน่ือง เนือ่งจาก
พฤติกรรมทางความเช่ือและความศรัทธาของ
ประเทศไทยที่มีหลากหลาย ท�าให้เป็นโอกาส
ของธุรกจิสายมู อย่างไรกต็าม ธรุกจิสายม ูยังคง
ต้องจบัตามองกนัอกีซกัระยะหนึง่ เนือ่งจากธรุกจิ
ดงักล่าว เป็นการท�าธรุกจิพร้อมกบัเช่ือมโยงกบั
ความเชือ่และความรูส้กึของผูบ้รโิภค ทางรฐับาล
หรอืหน่วยวงานทีเ่กีย่วข้องอาจจ�าเป็นต้องตดิตาม
ความเคลื่อนไหวธุรกิจสายมูอย่างใกล้ชิด ว่ามี 
การท�ากจิกรรมหรอืผลติภัณฑ์ต่าง  ๆมคีวามเหมาะสม 
หรอืไม่ นัน้เอง

จดทะเบยีนจดัตัง้ 11 ราย ทนุจดทะเบียน 15.4 ล้าน
บาท ปี 2563 จดัตัง้ 11 ราย ทนุ 7.59 ล้านบาท 
(ลดลง 7.81 ล้านบาท หรอื 50.71%) ปี 2564 จดัตัง้ 
20 ราย (เพ่ิมขึน้ 9 ราย หรือ 81.81%) ทนุ 13.41 
ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ 5.82 ล้านบาท หรอื 76.70%) ปี 
2565 จดัตัง้ 24 ราย (เพ่ิมขึน้ 4 ราย หรือ 20.00%) 
ทนุ 27.45 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ 14.04 ล้านบาท หรอื 
104.70%) และ ปี 2566 จัดตัง้ 33 ราย (เพ่ิมขึน้ 
9 ราย หรอื 37.50%) ทนุ 26.88 ล้านบาท (ลดลง 
0.57 ล้านบาท หรอื 2.08%) ขณะที ่เดือนมกราคม-
มนีาคม 2567 จดัตัง้ 12 ราย ทนุ 7.51 ล้านบาท

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (อีอซี)ี เห็น
ถึงความส�าคัญของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่ จึงได้สร้างศูนย์เครือข่าย 
พลังสตร ีออีซีี เพือ่เป็นกระบอกเสียง การสร้างการ 
รบัรูแ้ละความเข้าใจ บอกเล่าถงึประโยชน์และความ 
คบืหน้าในการพฒันาพ้ืนที ่ออีซี ีให้กบัชุมชน

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการ
นโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) 
หรือ อีอีซี ร่วมกับ นายชัยพร แพภิรมย์รัตน ์ 
รองผู้ว่าราชการจงัหวัดชลบรุ ีนางธญัรตัน์ อนิทร 
รองเลขาธกิารสายงานพืน้ทีแ่ละชมุชน สกพอ. และ 
นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอ�าเภอบางละมุง 
เข้าร่วมกจิกรรมเปิดศนูย์เครอืข่ายพลงัสตร ี อีอซีี 
น�าร่อง ณ ศูนย์เรยีนรูว้ถิชีาวนาภมูปัิญญาชมุชน 
ต.หนองปลาไหล จ.ชลบรุ ี เพือ่การสร้างการรับรู ้
และความเข้าใจ บอกเล่าถึงประโยชน์และ 
ความคืบหน้าในการพฒันาพ้ืนทีอ่อีซีี ให้กับชมุชน 
ในอ�าเภอบางละมงุ รวมท้ังเป็นศูนย์กลางด�าเนนิ
กจิกรรมของเครอืข่ายพลงัสตร ีออีซี ีซึง่เป็นกลไก
หลกั และเป็นตวัแทนของออีซีี ในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของชมุชนในพืน้ท่ี 

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธกิาร ออีซี ีกล่าวว่า  
ศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี จะเป็นแกนกลาง 
ในการผลักดันให้สินค้าและบริการของชุมชน 

เปิดศูนย์เครอืข่ำยพลังสตร ีออีซี ี‘น�ำร่อง’
สร้ำงกลไกมส่ีวนร่วมกับชมุชนในพืน้ท่ี

เป็นส่วนหนึง่ใน Supply Chain ของนกัลงทนุ ซ่ึงเป็น
แนวทางในการส่งเสรมิให้เกดิการเชือ่มโยงประโยชน์
จากการลงทนุมาสูก่ารพฒันาพืน้ที ่ และชมุชนอย่าง
ยัง่ยนื ผ่านกระบวนการสร้างการมส่ีวนร่วมจากกลุม่
พลงัสตร ีออีซี ีทีไ่ด้ร่วมเป็นกระบอกเสยีงส�าคัญ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนได้รับข่าวสาร
และข้อมลูทีถ่กูต้อง เข้าถงึประโยชน์จากการพฒันา
ออีซีไีด้อย่างทัว่ถึง และถอืเป็นช่องทางส�าคญัในการ
รับฟังความคิดเห็น และรับฟังข้อมูล เกี่ยวกับอีอีซี  
รวมถงึจะสนบัสนนุให้กลุม่พลงัสตร ีออีซีี ได้รวมตวักนั 
ท�ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารพฒันาภมูปัิญญาท้องถิน่ เพือ่ 
ให้สามารถต่อยอดไปสูก่ารพฒันาเชิงพาณชิย์ได้ รวมถงึ  
สกพอ. ก็มีกิจกรรมในการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชมุชนหรอืวสิาหกิจเพือ่สงัคมผ่านกลไกความร่วมมอื
กบัหน่วยงานภาคีเครอืข่ายต่างๆ 

เพือ่ให้เครอืข่ายพลงัสตร ีอีอซี ีได้มบีทบาทเพิม่
ขึ้นในการเตรียมความพร้อมการน�าประโยชน์จาก
การลงทุนในพื้นที่ ให้สามารถยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชน สร้างโอกาสให้แก่สินค้าชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ และการท่องเทีย่วของชมุชนให้มมีาตรฐาน 
รองรับการเข้ามาใช้จ่ายของคนทีม่าท�างานในออีซี ีมี
ศนูย์กลาง ในการพบปะท�ากจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ร่วมกัน สกพอ. จงึจัดตัง้ศูนย์เครอืข่ายพลงัสตรี ออีีซี 
น�าร่องในชมุชน จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรยีนรู้วิถี
ชาวนาภูมิปัญญาชมุชน ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง 

‘ไอแบงก์’ ร่วมสนับสนุน UNHCR 
จดัโครงการโต๊ะรอมฎอนเพือ่ผูล้ี้ภัย 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) 
โดย ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและ 
ผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วม
สนับสนุน UNHCR ประเทศไทย จัดงาน “โต๊ะ
รอมฎอนเพ่ือผูล้ีภ้ยั (Ramadan Table)” ซึง่ได้
รบัเกยีรตจิาก นายอรณุ บญุชม จุฬาราชมนตรี 
กล่าวเปิดงาน และ นายครสิเตยีน ชาคเค ผู้บริหาร 
UNHCR ภมิูภาคเอเชยีแปซฟิิก กล่าวรายงานท่ีมา
ของโครงการโต๊ะรอมฏอนเพือ่ผูล้ี้ภยั (Ramadan 
Table) ณ มสัยิดบางอ้อ เมือ่เรว็ๆ นี้

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีลาภ ได้รับเกียรติกล่าว
ขอบคณุผูบ้ริจาคและยนิดีส�าหรบัการจัดกจิกรรม 
“โต๊ะรอมฎอนเพ่ือผู้ลี้ภัย (Ramadan Table)” 

ครั้งน้ี ที่สามารถระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย 
ทัว่โลกได้ส�าเรจ็เป็นครัง้แรกในประเทศไทย ไอแบงก์ 
เริม่มีส่วนร่วมใน “โครงการรอมฎอนนีเ้พ่ือพ่ีน้อง
และทานประจ�าปีซะกาต” กับ UNHCR เมื่อปี 
2566 ทีผ่่านมา และด้วยการสนับสนนุของส�านกั
จฬุาราชมนตร ีตลอดจนทกุภาคส่วน ท�าให้บทบาท
ของประเทศไทยก้าวเป็นอันดับหนึ่งในประเทศ 
non muslim ของทวีปเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
ในปีทีผ่่านมาทีส่ามารถระดมทนุช่วยเหลอืผูล้ีภ้ยั
ได้มากกว่าปีก่อนหน้าถงึร้อยละ 40 และมส่ีวนช่วย
ชวีติคนได้ถงึเกอืบ 2 ล้านคน 

“ส�าหรับเทศกาลรอมฎอน พี่น ้องมุสลิม 
มักจะใช้โอกาสนี้ในการเก็บเกี่ยวคุณงามความดี
โดยเฉพาะเรือ่งการท�ากุศลทาน โดยไอแบงก์ เราม ี
พันธกิจในการบริหารจัดการซะกาตให้แก่พี่น้อง
ภายในประเทศไทย และการร่วมมือกับ UNHCR 
ท�าให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีโอกาส
เป็นสะพานบุญและเป็นช่องทางให้แก่ผู้บริจาค 
ซะกาตเพือ่ช่วยเหลอืพีน้่องมสุลมิท่ีเป็นผูล้ีภ้ยัจาก
ทัว่ทุกมมุโลกอีกด้วย”

ท่านใดสนใจบริจาคช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเพิ่มเติม 
สามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ชือ่บญัชี UNHCR Special Account 
เลขทีบ่ญัช ี 008-1-36212-9 เมือ่โอนเงินบรจิาค
เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมา
ที่ LINE ID: @UNHCRDonation หรือ สนใจ
บริจาคซะกาตให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับซะกาตภายใน
ประเทศไทย สามารถบริจาคได้ทางบัญชธีนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ชื่อบัญชีซะกาต เลขที่
บญัช ี001-1-03879-9

อรณุ บุญชม

หนั จ้ือเฉยีง

จ.ชลบรุ,ี ศูนย์ส่งเสรมิการเรยีนรู้อ�าเภอปลวกแดง 
ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และชมรม 
ผูส้งูอายดุอกล�าดวน มสัยดิดารุล้ดอยรอ็ต ต.หมอนทอง  
อ.บางน�้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ปัจจุบัน 
มเีครือข่ายพลงัสตร ีออีซี ีรวมกว่า 600 คน เป็น
ตวัแทนสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชมุชน และร่วมกบั
ออีซีี ในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม ร่วมกันพฒันา
และยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนรายได้ของ
ชมุชนอย่างต่อเนือ่ง 

ส�าหรับทีต่ัง้ ศูนย์เครอืข่ายพลงัสตร ี ออีซี ีณ 
ศูนย์เรียนรู้วิถีชาวนาภูมิปัญญาชุมชน ถือเป็น
แหล่งเรียนรู้ชุมชนที่สะท้อนความโดดเด่นด้าน
การท�านาด้วยภมูปัิญญาการปลกูข้าวทีม่มีาตัง้แต่ 
อดตี ปัจจบุนัเขตพืน้ที ่ต.หนองปลาไหล มพีืน้ท่ีนา 
ประมาณ 190 ไร่ แม้ว่าปัจจบุนัจะมพีืน้ทีท่�านา
ลดลง แต่ชาวบ้านยงัคงอนรุกัษ์และสบืสานอาชพี
การท�านา ด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชาวนา
ภมูปัิญญาชมุชน เพือ่เปิดโอกาสให้คนรุน่ใหม่และ 
ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ เป็นอีกหนึ่งเส้นทาง 
ท่องเท่ียวด้านการเกษตร ทีน่กัท่องเท่ียวสามารถ
ร่วมกิจกรรมได้ อาทิ ทดลองด�านา เก่ียวข้าว  
ชมดนตรพีืน้บ้าน ทดลองท�าอาหารพืน้บ้านจากวตัถดุบิ 
ท้องถ่ิน เป็นต้น



ปีที่ 18 ฉบับที่ 426 วันที่ 16-30 เมษายน 256712 เศรษฐกจิชมุชน

‘ภูมิธรรม’ แจงสภาฯ ‘พาณิชย์’ รับลูกรัฐบาล
เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจการค้าหาเงินเข้าประเทศ

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26  
ปีที ่1 ครัง้ที ่32 (สมยัสามญัประจ�าปีครัง้ทีส่อง)  
เป็นพเิศษ เพือ่พจิารณาญตัตขิอเปิดอภปิรายทัว่ไป  
เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหา 
ต่อคณะรัฐมนตร ีโดยไม่มกีารลงมต ิตามรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 152 เมือ่วนัที่ 
3 เมษายน 2567 ทีผ่่านมา โดยม ีนายปดพิทัธ์ 
สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคน
ที ่ 1 ท�าหน้าทีป่ระธานในการประชมุ ฝ่ายค้าน
ได้อภิปรายโจมตีการท�างานของรัฐบาลและ
กระทรวงพาณชิย์ในหลายประเดน็ นายภมูธิรรม 
เวชยชยั รองนายกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณชิย์ จงึได้ออกมาแถลงตอบโต้ และ
ชีแ้จงการตัง้ข้อสังเกตขุองฝ่ายค้าย อย่างเข้มข้น

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า 
ฝ่ายค้านบางท่านมข้ีอสงัเกตและข้อเสนอแนะน�า
ที่ดูเหมือนจะลดความส�าคัญลง เพราะความ
เหน็บแนม ส่อเสยีด โวหาร วาทะกรรมต่างๆ ซึง่
ไม่ได้สร้างบรรยากาศช่วยกนัคดิ ช่วยกนัพิจารณา 
ในการแก้ไขปัญหาและพฒันาประเทศ ท�าให้ข้อเสนอ 
ลดคุณค่าลงไปอย่างน่าเสียดาย แต่อย่างไรก็ดี
รัฐบาลจะพยายามที่จะน�าประเด็นต่างๆ ทิ้งสิ่ง 
ทีเ่ป็นกาก เอาสิง่ทีเ่ป็นแก่นมาใช้ประโยชน์ในการ
บรหิารประเทศให้มากข้ึน

เมื่อช่วงเช้ามีหลายท่านอภิปรายกล่าวหา 
นายกฯ ออกไปเดนิสายไม่แน่ใจว่า ไปท�าหน้าทีด้่าน 
การตลาดหรอืการตลก ผมคดิว่าท่านรูดี้ตลอดช่วง
ทีผ่่านมาคณะรฐัประหารสร้างความเสยีหายให้กับ
ชาติมาก ต่างประเทศไม่ยอมรบั ไม่ได้เข้ามาร่วม
เจรจาการค้ากบัเรามายาวนาน สิง่ทีท่่านนายกฯ 
พยายามท�าคอืแก้ปัญหาทีเ่ป็นหวัใจส�าคญัคือสร้าง
ความเชือ่มัน่ในต่างประเทศ หากเขาเชือ่มัน่ก็ยนิด ี
ทีจ่ะมาร่วมกนัลงทนุแก้ไขปัญหาของชาติ

“ผมเสียดายและเสียใจนิดนึง แทนที่จะให้
ก�าลงัใจกนั กลบัมากล่าวหาและสร้างความไม่เชือ่ใจ  
ความไม่มัน่ใจกนัเสยีเอง โดยไม่ค�านงึถงึสิง่ทีท่่าน
นายกท�า ว่าเจตนาและความพยายามท�าทัง้หมด
ส่งผลดีอย่างไรกับประเทศ”

นายภูมิธรรม กล่าวอกีว่า จะเห็นบริษทัใหญ่ 
ในต่างประเทศหลายประเทศ มกีารลงนามความ

ต่างๆ ยงัไม่ม ี โปรดพดูอย่างตรงไปตรงมาให้ตรง
กบัข้อเทจ็จรงิ อยา่พดูแค่เป็นพธิกีรรมว่าเงนินัน้ 
มีมากมาย กล่าวแบบนี้เป็นการพูดความจริง 
ครึง่เดยีว

เมื่อเช้ามีท่านสมาชิกพูดว่า ภาคการส่งออก
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ย�่าแย่ ขอชี้แจงว่า ก่อนที่รัฐบาล 
จะเข้ามาบริหารประเทศตวัเลขการส่งออกของเดอืน  
ม.ค.-ส.ค. 66 การส่งออก -3.7% นบัตัง้แต่รฐับาลนี ้
เข้ามาบรหิารประเทศในเดอืน ก.ย. 66 ช่วงสีเ่ดอืน
สดุท้ายมลูค่าการส่งออกเตบิโต 4.8% ท�าให้ทัง้ปี 66  
ลบเพยีง 1% และในปี 2567 ตวัเลขการส่งออกสอง
เดอืนทีผ่่านมาเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง เดือน ม.ค.67 
ตวัเลขการส่งออก +10% เดอืน ก.พ. 67 +3.6% 
ตัง้แต่รฐับาลนีข้ึน้มาบริหารประเทศเพิม่ขึน้อย่าง 
ต่อเนือ่ง มลูค่าการส่งออก 141,361 ล้านเหรยีญสหรฐั  

ร่วมมอื มาเยีย่มเยยีน ดูลูท่างแก้ไขปัญหา หลายท่าน 
บอกว่าไหนว่าเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วชวนเขา 
มาลงทนุเป็นการโกหกตวัเองหรอืเปล่าหรอืหลอก 
ตวัเอง ตนคดิว่าท่านไม่เข้าใจพลวตัการเปลีย่นแปลง 
ในประเทศ ประเทศเราวิกฤตและมีปัญหาจริง แต่
สิง่ทีด่คีอืเรามีศกัยภาพในการพฒันา ท่านนายกฯ 
ออกไปพดูให้ชดัเจนว่า ขณะนีเ้ราก�าลังเป็นประเทศ
ประชาธปิไตยทีม่าจากประชาชน สิง่เดมิๆ ทีเ่ป็น
ปัญหาทีท่่านไม่ยอมรับและไม่มาคยุเป็นเรือ่งของ
รัฐบาลรัฐประหาร วนันีเ้ป็นรฐับาลประชาธปิไตย
ทีม่าจากประชาชน 

“ผมได้คยุกบัผู้น�าของหลายประเทศ เขาทราบ
ว่ารัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ตั้งแต่ที่เรา 
มาเป็นรัฐบาล ทัง้นักการทตู ผูบ้รหิารของแต่ละ
ประเทศเดนิทางมาเยีย่มเยยีนสม�า่เสมอ เราต้อง
ช่วยกันสร้างความมั่นใจความเช่ือมั่นให้ประเทศ 
ไม่มีประโยชน์ถ้ามาใช้วาทะกรรมส่อเสยีด ท�าให้
ประเทศหมดความน่าเชื่อถือ เป็นการท�าลาย
ประเทศโดยตรง” 

ส่วนที่มีฝ่ายค้านบางท่านวิพากษ์วิจารณ ์
ที่บอกว่าเงินงบประมาณเรายังไม่มี หลายเรื่อง 
เราไม่ได้ท�างาน กล่าวหาว่าคอร์รปัชนั มกีารโกง  
ผมคิดว่าทกุคนตรวจสอบได้ อยูใ่นสายตาของพีน้่อง 
ประชาชน สายตาสือ่มวลชนทัง้หมด 6 เดอืนทีเ่รามา 
ยังไม่ได้ท�าโครงการอะไรเลย เราท�าเฉพาะเรื่อง 

ทีไ่ม่ต้องใช้เงิน แต่สามารถสร้างผลงานได้ เราเงนิน้อย  
แต่เราเพื่อนเยอะ ในตอนที่ไม่มีเงิน เราคิดท�า
โครงการต่างๆ ให้ได้ด ี เราได้พสิจูน์ให้เห็นว่าเงิน
ไม่ใช่เร่ืองหลัก ถ้าคิดดี ท�าดี เงินจะตามมาท�าให้
เราท�าโครงการได้มากข้ึน

“ผมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วที่กระทรวงพาณิชย์ 
การทีผ่มเอาซรีส์ีวาย-ยรู ิ ไม่ได้ใช้เงนิ ไม่ต้องจ่าย 
ค่าตวัสกับาทเดยีว กระทรวงพาณชิย์ทีต่ัง้มา 103 ปี  
คืนเดียวติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งของโลก ติด 
อนัดบัหนึง่ของประเทศเวยีดนาม สงิคโปร์ มาเลเซยี 
ไม่ได้ใช้เงนิสกับาท ใช้แต่ความร่วมมอื ทกุคนช่วยกัน 
ดูแลให้บริการประชาชน เราพิสจูน์ว่าถ้าเราตัง้ใจ
และมคีวามคดิท�างานได้”

นายภมูธิรรม กล่าวต่อว่า ทีบ่อกว่าเรามเีงนิ
จ�านวนมากแต่ไม่รูจ้กัท�างาน เราอยากเรยีนว่าเงนิ
ส่วนใหญ่ทีม่าใช้ไปก่อน เป็นเงนิเดอืนข้าราชการ
และลูกจ้างเกือบทั้งหมด เงินลงทุนเงินจัดการ

“พาณิชย์” เผยเทรนด์ธุรกจิ “สายมู” 
หลายจงัหวัดใช้ดงึการท่องเท่ียวสู่ชุมชน
ปี 2567 เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณโต

ต่อเนือ่ง ภาคเอกชนเข้าลงทนุในธรุกจิคกึคกั 
การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลไตรมาสแรก
ทะลุ 2.5 หม่ืนราย ทนุจดทะเบยีน 6.8 หมืน่ 
ล้านบาท ขณะทีธุ่รกจิทีเ่กีย่วข้องกบัความเชือ่ 
ความศรัทธาหรือธุรกิจสายมูน่าจับตามอง
อย่างยิ่ง โดยมีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
ร่วมแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาด ดงึคนไทยและ
ชาวต่างชาตทีิน่ยิมการท่องเทีย่วสายมู สร้าง
รายได้เข้าท้องถ่ินในหลายจงัหวดั

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรม
พฒันาธรุกจิการค้า เปิดเผยว่า นอกจากธุรกจิ
ด้านความบนัเทงิ ซึง่เกีย่วข้องกบัศลิปวฒันธรรม
ของไทย จะมีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจแล้ว 
ส่วนหนึง่ของ Soft Power ด้านศลิปวัฒนธรรม 
ยังมีความเชื่อมโยงกับ “ธุรกิจความเชื่อและ
ความศรทัธา” หรอื “ธรุกจิสายมู” ซ่ึงเตบิโต
อย่างมากในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา 

ธรุกิจทีเ่ปลีย่น ‘ความเชือ่ความศรทัธา’ ให้
เป็นสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองผู้บริโภค
แต่ละกลุ่ม โดยน�าศาสตร์สายมูมาใช้วางแผน
กลยทุธ์ทางการตลาด (: MU + Marketing) ทัง้
การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ รวมถงึใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ์สนิค้า/บรกิาร โดยจดัแคมเปญ
ให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มมากขึ้น ผ่านอินฟลู
เอน็เซอร์ (Influencer) ผูเ้ชีย่วชาญท่ีเกีย่วข้อง
กบัศาสตร์ความเชือ่ หรอื ผูมี้ชือ่เสยีงมาสร้าง
ความน่าเชือ่ถือ เพือ่สร้างประสบการณ์ร่วมด้าน
อารมณ์/ความรูส้กึกบัผูบ้รโิภค เช่น วอลเปเปอร์
หน้าจอโทรศพัท์มอืถอื ทีมี่รปูสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์หรอื
รปูไพ่ต่างๆ, เครือ่งแต่งกาย กระเป๋า ของใช้ของ
ตกแต่งบ้าน เช่น ผ้าปูที่นอนท่ีน�าสีมงคลตาม
วันเกิดเดือนเกิดและปีเกิด เข้ามาเป็นจุดขาย
ทางการตลาด, เครือ่งประดับต่างๆ สร้อยข้อมอื 
สร้อยคอ เช่น พระพฆิเนศ ท้าวเวสสวุรรณ หนิ
มงคลต่างๆ มาออกแบบดีไซน์ในรปูแบบแฟชัน่,  
เครือ่งส�าอาง ทีน่�าทองค�าปลกุเสกหรือว่านทีมี่
ความเชือ่ว่าเสริมศริมิงคลต่างๆ มาเป็นส่วนผสม,  

หมายเลขโทรศัพท์มงคล ที่ผู้ใช้มีความเชื่อว่าจะ
ส่งพลังในด้านต่างๆ ให้กบัผูใ้ช้งาน รวมทัง้ธรุกจิ
อสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร 
ได้น�าศาสตร์ความเชื่อความศรัทธามาเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้า และเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซ้ือ 
ของผูบ้รโิภคมากขึน้ เช่น การออกแบบให้ตรงตามหลกั 
ฮวงจุ้ย การปรับเปลีย่นสขีองตัวบ้านและห้องต่างๆ 
ให้ถูกโฉลกกบัผูซ้ือ้ หรอื การตกแต่งบ้านทีต่รงกบั
ดวงชะตาของผูบ้รโิภค เป็นต้น 

ปัจจบุนั (ข้อมลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2567) 
ธุรกิจความเชื่อความศรัทธามีนิติบุคคลที่ด�าเนิน
กิจการอยู่ทั้งสิ้น 134 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 
135.89 ล้านบาท เป็นธุรกจิขนาดเลก็ (S) ทัง้หมด 
แบ่งเป็น บรษิทัจ�ากัด 108 ราย ห้างหุน้ส่วนจ�ากัด/
ห้างหุ้นส่วนสามญันติบิคุคล 26 ราย คดิเป็นสดัส่วน 
80.60% และ 19.40% ของนิติบุคคลที่ด�าเนิน 
กจิการอยู ่ตามล�าดบั ในขณะทีท่นุจดทะเบยีนรวม 
แบ่งเป็น บริษทัจ�ากดั 116.64 ล้านบาท ห้างหุน้ส่วน 
จ�ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 19.25 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วน 85.83% และ 14.17% 
ของนติบุิคคลทีด่�าเนนิกิจการอยู ่ ตามล�าดบั โดย
ทัง้หมดเป็นการลงทนุโดยสัญชาตไิทย

ทัง้นี ้เมือ่แบ่งตามพืน้ทีต่ัง้ธรุกจิ มธุีรกจิตัง้อยู่
ในพ้ืนที ่กรุงเทพมหานคร 62 ราย คดิเป็น 46.27% 
ของธุรกิจทั้งประเทศ และมีทุนจดทะเบียน  
63.46 ล ้านบาท ส่วนพื้นที่ ท่ีมี ธุรกิจต้ังอยู ่ 
แบ่งตามภาค ได้แก่ ภาคกลาง 35 ราย ทุน 34.34 ล้านบาท  
ภาคตะวันออก 13 ราย ทุน 11.05 ล้านบาท  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 ราย ทุน  
6.55 ล้านบาท ภาคเหนอื 7 ราย ทนุ 2.99 ล้านบาท  
ภาคใต้ 6 ราย ทนุ 14.40 ล้านบาท ภาคตะวนัตก  
4 ราย ทุน 3.10 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
26.12% 9.70% 5.22% 5.22% 4.48% 2.99% 
ของธุรกจิทีด่�าเนนิกจิการอยูต่ามล�าดบั

นอกจากนี ้หลายจงัหวดัใช้กระแสความเช่ือ 
ความศรัทธาเป็นไฮไลท์ท่องเที่ยวดึงรายได้ 
เข้าท้องถิน่ เป็นการท่องเทีย่ว ‘เชงิศรัทธา’ โดย 
ก�าลังได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่เพียงแต ่
นกัท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ ยงัมีนกัท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชีย ที่นิยมมา 
ท่องเทีย่วเพือ่สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นประเทศไทย  
เนือ่งจากมรีากฐานทางวฒันธรรมและความเชือ่ 
ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา 
ถือเป็นรายได้ส�าคัญส�าหรับไทย สามารถ
กระจายรายได้สูธ่รุกจิอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม 
ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าชุมชุม เกิดการ 
กระจายรายได้ลงสูท้่องถ่ินช่วย “กระตุน้ระบบ
เศรษฐกจิ” โดยรวมของประเทศได้เป็นอย่างดี

ธรุกจิความเชือ่ความศรทัธา หรอื ศาสตร์ 
มเูตล ูได้รบัความนยิมจากทุกกลุม่อาย ุแต่ละกลุม่ 
จะมีวิธีการมูเตลูที่แตกต่างกัน ซึ่งกลุ ่มที่ม ี
ความเชือ่ค่อนข้างสงูได้แก่ กลุม่ Gen Z โดย 
การเข้าถงึข้อมลูส่วนใหญ่จะมาจากสือ่โซเซยีล
มีเดีย ซ่ึงมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงสุดกว่า 
ทกุช่วงกลุม่วยั หากธุรกิจสามารถพฒันาสนิค้า 
และส่งเสรมิการตลาดได้ตรงกลุม่ ย่อมส่งผลต่อ 
โอกาสในการขายสินค้าและบริการได้สูงขึ้น 
เช่นกนั ซึง่หากเชือ่มต่อเทรนด์ความเชือ่และศรทัธา 
กับท่องเทีย่วก็จะท�าให้คนได้ประโยชน์ทางอ้อม  
และอาจจะดกีบัชมุชนเพราะเป็นการสร้างรายได้ 
ในพืน้ทีอ่กีทางหนึง่

“อย่างไรกต็าม ธรุกจิกจิกรรมด้านความเชือ่ 
ความศรัทธามีการจดทะเบียนจัดตั้งเป ็น
นติบิคุคลค่อนข้างน้อย เมือ่เทยีบปรมิาณของ 
ผู้ประกอบธรุกิจด้านความเชือ่ในตลาด ส่วนใหญ่
นิยมประกอบกิจการในรูปบุคคลธรรมดา จึง
ขอเชิญชวนผูป้ระกอบธรุกิจ เข้ามาจดทะเบยีน
นิติบุคคลซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการสร้างความ 
น่าเชื่อถือและต่อยอดทางธุรกิจได้หลากหลาย
มากข้ึน” อธบิดีอรมน กล่าวทิง้ท้าย

ภมูธิรรม เวชยชยั

ท�าทนัท ีอนัไหนทีเ่ป็นปัญหาเสนอมาจะเอาเข้า ครม.  
ให้เป็นกฎหมาย รฐับาลเราไม่น่ิงนอนใจในทกุเรือ่ง

“ผมต้ังทีมพาณิชย์ตอบสนองนโยบายของ
ท่านนายกรัฐมนตรี ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีท�าต่อ
ให้เป็นรปูธรรม เป็นสิง่ทีท่�ามาในช่วง 6-7 เดอืน
ทีผ่่านมา เราให้ความส�าคญักบัการขยายตลาดไป
เมืองรอง เช่น สิบสองปันนา นอกจากนี้ เราไป
สหรัฐอเมริกาพบผู้ประกอบการร้านอาหารไทย 
ได้เชญิอนิฟลเูอนเซอร์สหรฐัฯ กว่า 20 ราย มา
เชญิชวน โฆษณา ประชาสมัพนัธ์อาหารไทย ให้
เขาชิมผดัไทย เป็นซอฟต์พาวเวอร์ เป็นต้นทุนของ
ประเทศไทย เราไม่มเีงนิจึงชวนเค้ามาทานและให้
เค้าช่วย เป็นความพยายามของเราในช่วงทีไ่ม่มเีงนิ
งบประมาณ ไม่มีเงนิลงทุน”

นอกจากนี ้ไปเซีย่งไฮ้เจอชิโนเปค รฐัวิสาหกจิ
รายใหญ่ของจีน เป็นบริษัทน�้ามัน มีปั๊มน�้ามัน 
30,000 ป๊ัม ให้กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ
ประสานงาน MOU ซึง่เขามมีนิมิาร์ทในป้ัมน�า้มนั
ถงึ 20,000 แห่ง และเขารบัเงือ่นไขทีป๊ั่มน�า้มนัไทย
ให้น�า้หลงัจากเตมิน�า้มนั แต่ทีน่ีจ่ะให้ข้าวหอมมะลิ
เป็นการประชาสมัพนัธ์ข้าวหอมมะลไิทย และเขา
จดัตัง้เชลล์เอาสนิค้าไทยมาขาย และยังเพ่ิมโอกาส 
ทางการค้าโดยใช้อนิฟลเูอนเซอร์ และซอฟต์พาวเวอร์  
โดยกระทรวงพาณิชย์จับมือผู ้สร้างซีรีส์วาย  
มาย-อาโป และซรีส์ียรู ิ ฟรนี-เบค ซึง่เดอืน พ.ค. 
และ ม.ิย. ทีจ่ะถงึนี ้ ฟรนี-เบค จะมาช่วยไลฟ์สด 
ขายสนิค้าให้ประเทศไทย และทัง้ 2 คู ่จะเดินสาย 
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื ภาคเหนอื และภาคกลาง บางส่วนดสิูนค้า 
ชาวบ้านน�าสนิค้านัน้มาใช้ ในภาพยนตร์ซีรส์ี เรือ่ง 
ชาย (Shine) และป่ินภกัดิ์ 

เราไม่อยู่นิ่ง เราท�าการค้าอีคอมเมิร์ซและ
ค้าชายแดน ใช้กลไกพาณิชย์จังหวัดและทูต
พาณชิย์บรูณาการการท�างานร่วมกนั สร้างตลาด 
การส่งออกให้กับผู ้ประกอบการในประเทศ 
เช่น ส่งกล้วยหอมจากนครราชสีมาไปญี่ปุ่น ส่ง
สับปะรดประจวบคีรีขันธ์ไปอิหร่าน ส่งมังคุด
นครศรธีรรมราชไปญีปุ่น่ น�าเกรด A-B ขายเป็น 
ผลไม้สด เกรด C น�ามาแปรรปูเป็นไส้โมจเิพิม่มลูค่า
สินค้า และให้พาณิชย์จังหวัดหาอินฟลูเอนซอร์ 
ในทีต่่างๆ ทูตพาณชิย์ดอูนิฟลเูอนซอร์ในประเทศ
ต่างๆ ท�างานประสานกนั ทีท่่านนายกฯ สร้างทมี
ไทยแลนด์ท�างานร่วมกนัทัง้หมด

“วนันี ้ เราพฒันาหน่วยงานต่างๆ อย่างเตม็ทื่ 
ท�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งให้ผูป้ระกอบการไทยส่งออก
สนิค้าไปตลาดโลก และการใช้สทิธปิระโยชน์ภายใต้  

FTA ที่บางท่านพูดถึงเรื่องนี้ว่า เราใช้ประโยชน์
น้อย หากท่านเข้าใจเห็นผลงานการท�างานของ
กระทรวงพาณิชย์จะทราบได้ว่า เราไม่ได้น้อย
อย่างทีท่่านวจิารณ์ อยากให้วิจารณ์ตามฐานของ
ความเป็นจรงิ”

กระทรวงพาณชิย์ให้ความส�าคญักับคนตวัเล็ก 
ให้ความส�าคญักบัการสร้างความสมดลุ ให้ความ
ส�าคัญกบัเกษตรกร รายบคุคล วสิาหกจิชมุชน และ
ผูป้ระกอบการท้ังระดบัเลก็ ระดบักลาง และระดบั
ใหญ่ เป็นกลไกส�าคญัในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิ
ของประเทศ เตรียมความพร้อมเข้าสู ่ตลาด 
การค้าเสรี จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เพิม่การมส่ีวนร่วม FTA ในภมิูภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ 
ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง เช่น จดัสมัมนาลงพืน้ที ่
ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ร่วมกับหน่วยงาน
พนัธมติรให้ทราบว่า FTA ใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  
และเพิ่มศักยภาพผู ้ประกอบการให้ทันโลก 
ทีเ่ปลีย่นแปลง กระทรวงพาณชิย์มศีนูย์บรกิารข้อมลู  
FTA Center ท่ีชัน้ 3 รวมทัง้มโีครงการสร้างเครอืข่าย  
FTA กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคเกษตร ภาควชิาการ ภาคการเมอืง และความ
มัน่คง เราดทุูกจดุอย่างเตม็ที่ 

ซึง่สดัส่วนการใช้ FTA ของไทยจะเหน็ชดัว่า ปี 63  
สดัส่วนการใช้ FTA ที ่ 76.53% ปี 64 78.17%  
ปี 65 82.11% และปี 66 82.31% เราเชื่อว่า 
จะดข้ึีนอกี ซ่ึงสถานะ FTA ของไทย เราม ีFTA ที่ 
บงัคบัใช้แล้ว 14 ฉบบักบั 18 ประเทศ และยัง
ด�าเนินการต่อเนือ่ง มี FTA ทีอ่ยูร่ะหว่างการเจรจา  
อาทิ FTA ไทย-EFTA ไทย-EU ไทย-เกาหลีใต้  
อาเซยีน-แคนาดา ไทย-UAE ไทย-ภูฏาน โดยเราเจรจา 
ต่อเนือ่งและ FTA ไทย-ศรลีงักา ทีจ่ะเป็นฉบับท่ี 15  
ของไทย และมีแผนด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ที่เจรจา
ยกระดบัเสรจ็แล้ว และยกระดบั FTA ท่ีมีอยู่อีก  
5 ฉบบั FTA ไทย-เปร ูอาเซยีน(สนิค้า) อาเซยีน-จีน  
อาเซียน-อินเดีย และ อาเซียน-เกลหลีใต้ เรามี 
ไทม์ไลน์ชดัเจนว่าจะสรปุผลอกีไม่นานในระยะเวลา
ที่เราเป็นรัฐบาลจะได้เห็นการสรุปผลการเจรจา
ส�าเร็จอกีหลายฉบบั

“ผมอยากให้เรยีนรูแ้ละเข้าใจรปูธรรมของการ
ท�างาน รัฐบาลนีย้นิดีรบัฟังข้อเสนอแนะ อยากให้
ท่านตัง้ใจช่วยกนั ประเทศชาตเิป็นของเราทุกคน 
ไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึง่ และไม่อยากเหน็
ท่านใช้วธีินีใ้นการใช้ประโยชน์ทางการเมอืง ถ้าเรา
ร่วมงานกนัประโยชน์จะเกดิขึน้อย่างใหญ่หลวงกับ
ประเทศชาต”ิ นายภมูธิรรม กล่าวในทีส่ดุ

เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกันถงึ 5.4% 
ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ผลักดันกิจกรรม

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้ เรื่องแรก 
เปิดประตโูอกาสทางการค้าสูต่ลาดใหม่และรกัษา
ตลาดเดมิ รฐับาลสร้างโอกาสใช้กลยุทธ์ตลาดเชงิรกุ 
เพิม่มลูค่าการส่งออก เรามกีารเยอืนประเทศคูค้่า 
ทางยทุธศาสตร์ โดยตนได้น�าคณะกระทรวงพาณชิย์  
เยอืนประเทศคูค้่า หลงัจากท่านนายกฯ ไปเยอืนจนี  
มปีฏสิมัพนัธ์กบัผูน้�าจนี ตวัเองกไ็ด้ตามเป็นเซลล์
เกบ็ละเอยีดต่อจากท่านนายกฯ 

จีนมณฑลหนึ่งมีประชากรนับ 100 ล้าน
คน จงึได้เดนิหน้าประสานกบัมณฑลโดยตรง ได้
ผูกสัมพันธ์กับจีน 4-5 มณฑล ไปประชุมระดับ
นานาชาต ิทัง้มณฑลกว่างซจ้ีวง ยนูนาน หหูนาน 
เซี่ยงไฮ้ เจ้อเจียง เราเป็นกองหลังให้ภาคธุรกิจ 
เอกชนเดินหน้าเตม็ที ่ กฎระเบยีบอะไรทีข่ดัขวาง 
เราจะท�าการแก้ไขโดยเร่งด่วน อะไรที่ท�าได้ 

“6 เดอืนทีเ่รามา ยงัไม่ได้ท�าโครงการอะไรเลย เราท�าเฉพาะเรือ่ง
ทีไ่ม่ต้องใช้เงนิ แต่สามารถสร้างผลงานได้ เราเงนิน้อย แต่เราเพือ่น
เยอะ ในตอนท่ีไม่มเีงิน เราคดิท�าโครงการต่างๆ ให้ได้ด ีเราได้พสิจูน์
ให้เห็นว่าเงนิไม่ใช่เรือ่งหลกั ถ้าคดิด ี ท�าด ี เงนิจะตามมาท�าให้เรา 
ท�าโครงการได้มากขึน้”

อรมน ทรพัย์ทวีธรรม

Safety Phuket Island Sandbox 
โชว์มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย

นพ.ชลน่าน ศรแีก้ว รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวนิพงศ์ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธงชยั กีรตหิตัถยากร  
อธิบดีกรมควบคุมโรค นายโสภณ สุวรรณรัตน ์ 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ร.ต.พงษ์มิตร  
ณรงค์กูล เสนาธกิารทพัเรือภาคที ่3 และหน่วยงาน 
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ร่วมเปิดกิจกรรม “Safety 
Phuket Island Sandbox” ณ บริเวณชายหาดป่าตอง  
อ.กระทู ้จ.ภูเกต็ 

นพ.ชลน่าน ศรแีก้ว กล่าวว่า การท่องเทีย่ว
สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจ�านวนมาก 
โดยในปี 2566 มรีายได้จากนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย 
และต่างชาตกิว่า 2.1 ล้านล้านบาท รฐับาลภายใต้
การน�าของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง จงึมีนโยบาย 

ที่จะผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดเป็นนโยบาย 
นกัท่องเทีย่วปลอดภยั เพือ่ช่วยเสรมิศกัยภาพ สร้าง
ความเชือ่มัน่ ภาคการท่องเทีย่วของประเทศ โดย
เน้น 4 มาตรหลกั คอื

  1) ยกระดับเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
และภยัสขุภาพ ได้แก่ การพฒันาระบบดจิทิลัเพือ่
การเฝ้าระวงัโรคทางระบาดวทิยา, พืน้ทีท่่องเทีย่ว
ปลอดโรคพษิสุนขับ้า, มทีมีตระหนกัรู้สถานการณ์ 
ในระดบัจงัหวัด

 2) ยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดย 
ขบัเคลือ่น One Region One Sky Doctor (OROS) 
มีอาสาสมัครฉุกเฉินทางทะเล หรืออาสาสมัคร
ฉกุเฉินชมุชน

3) ยกระดบัทีพ่กัแหล่งท่องเทีย่ว อาหาร และ 

น�า้ประปา ได้แก่ โรงแรมประเภท 4 ต้องผ่านมาตรฐาน  
GREEN Health Hotel, แหล่งท่องเที่ยว ผ่าน
มาตรฐาน GREEN Health Attraction, น�า้ประปา
ในที่พัก/ ที่กิน/ ที่เที่ยว ผ่านเกณฑ์คุณภาพด้าน 
โคลิฟอร์มแบคทเีรีย ส่วนด้านอาหาร สถานประกอบการ  
ร้านค้าทีเ่ก่ียวข้อง ต้องผ่านมาตรฐาน SAN Plus 
ประเภทต่างๆ และทกุอ�าเภอมร้ีานเมนชูสูขุภาพ 

 4) ยกระดับศูนย์เวชศาสตร์การเดินทางและ
การท่องเทีย่ว (Traveler Medical Center) เพือ่
เป็นหลักประกันความปลอดภัย ให้แก่ประชาชน
คนไทยและนักท่องเที่ยว โดยได้ให้ 31 จังหวัด 
ท่องเทีย่วส�าคญัของประเทศ ขบัเคลือ่นตามนโยบาย  
“นกัท่องเทีย่วปลอดภยั” ไปพร้อมกันด้วย

“กระทรวงสาธารณสุขเลือกจังหวัดภูเก็ต 
เป็นต้นแบบในการขบัเคลือ่นนโยบายนกัท่องเทีย่ว 
ปลอดภัย เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มี
ศกัยภาพสูง โดยในปี 2566 สร้างรายได้ประมาณ 
3.88 แสนล้านบาท เป็นอันดับ 2 ของประเทศ 
รองจากกรงุเทพมหานคร และยงัมีศกัยภาพในการ 
จัดพ้ืนที่ท่องเที่ยวปลอดภัยตามมาตรการด้าน 
สาธารณสขุทกุด้าน และเป็นพืน้ทีป่ลอดโรคพษิสนุขับ้า  
รวมถึงการจัดบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ ่
ในผูใ้ห้บรกิารท่องเทีย่ว มรีะบบการบรกิารทางการ
แพทย์ฉกุเฉนิส�าหรบัผูป่้วยวิกฤต Sky Doctor ใน
พืน้ทีเ่กาะ ทีเ่ชือ่มโยงการท�างานเป็นเครอืข่ายและ
ส่งต่อผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ รวมทัง้โรงพยาบาลชุมชน
ในพ้ืนทีย่งัมเีคร่ืองมอืทีท่นัสมยั ช่วยให้ประชาชน 
และนกัท่องเทีย่วได้รับบริการทีศ่กัยภาพ” นพ.ชลน่าน 
กล่าว

นายวิทัย รัตนากร ผู้อ�านวยการธนาคาร 
ออมสิน รับรางวลัเกียรติยศ Business Excellence  
in Thailand 2023 TOP CEO ภายในงาน  
2023 ASIA CEO SUMMIT & AWARD  
CEREMONY งานมอบรางวัลสุดยอดผู้บริหาร
และแบรนด์ชัน้น�าในเอเชยี โดยเลอืกผู้อ�านวยการ
ธนาคารออมสิน ด้วยเป็นผู้น�าทีเ่ปล่ียนธนาคาร
ออมสนิมาสูก่ารเป็นธนาคารเพือ่สงัคม สามารถ
สร้างผลกระทบเชงิบวกต่อสงัคม ในมติขิองการ
ลดความเหลื่อมล�้าและแก้ปัญหาความยากจน 
ได้อย่างเป็นรปูธรรม ผ่านโครงการต่างๆ จ�านวน 
มาก ตลอดปี 2563-2565 โดยถือเป ็น 

ผอ.ออมสิน คว้ำรำงวัล TOP CEO 2023
หน่วยงานหลกัในการช่วยเหลอืประชาชนและภาคธรุกจิ 
ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 มาได้อย่างเข้มแข็ง  
อาท ิสินเชือ่ SMEs มีที ่มเีงนิ สินเชือ่จ�าน�าทะเบยีนรถ  
โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ และโครงการ  
Holistic Area-based Development จงัหวดัน่าน 
รวมทั้ง เดินหน้าขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและ 
ความมั่งคั่งให้กับคนไทย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เข้ามาปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และเพิ่มความ 
สะดวกสบายในการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิด้วย 

ทัง้นี ้การมอบรางวลัดงักล่าว จดัขึน้โดย บริษทั 
อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ และ 
บรษิทั นโิอ ทาร์เกต็ จ�ากัด เพือ่เป็นเกยีรตแิก่แบรนด์

ชัน้น�าทีส่ร้างผลกระทบต่อผูบ้ริโภคและประสบ
ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจมากที่สุด ณ 
โรงแรมชาเทรยีม แกรนด์ กรงุเทพฯ เมือ่เรว็ๆ นี้
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จากทีไ่ด้น�าระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่ง
ชาต ิหรอื “บตัรทอง 30 บาทรกัษาทุกโรค” มาใช้ 
ตัง้แต่ปี 2545 และจากความส�าเรจ็ในการท�า 
Digital Transformation ระบบข้อมลูสขุภาพ  
ทีเ่ชือ่มต่อถงึกนัทัง้ประเทศ ระบบสาธารณสขุไทย 
เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้ งใหญ่อีกครั้ ง  
ในปี 2567 เมื่อมีการยกระดับจาก “รักษา 
ทกุโรค” มาเป็น “รกัษาทกุท่ี” ด้วยบตัรประชาชน 
เพยีงใบเดยีว 

ประชาชนสามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ 
โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ใบส่งตวั เพราะหน่วยบรกิาร
สามารถเรียกดขู้อมูลโรค การวนิิจฉัยโรค และ
แนวทางการรกัษาทีไ่ด้ท�าไปแล้ว ท�าให้เกดิการ
รักษาได้ต่อเนื่อง ลดความซ�้าซ้อนในการรักษา
และการให้ยา ขณะเดียวกัน ระบบสาธารณสุข 
ไทย ได้เปิดให้คลินิกเอกชนเข้ามาร่วมเสริม 
ความแข็งแกร ่งของระบบบริการสุขภาพ 
ปฐมภูม ิประชาชนสามารถไปรับบริการใกล้บ้าน 
ภายใต้โครงการ “หน่วยบรกิารสาธารณสขุวถีิใหม่”  
ประกอบด้วย ร้านยาชุมชนอบอุ่น คลินิก
พยาบาลชมุชนอบอุ่น คลินกิเทคนคิการแพทย์
ชมุชนอบอุน่ คลนิกิกายภาพบ�าบดัชมุชนอบอุน่  
คลนิกิเวชกรรมชมุชนอบอุน่ คลนิกิแพทย์แผนไทย 
ชุมชนอบอุ่น คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น  
และรถทันตกรรมเคล่ือนที่เพ่ือกลุ่มเปราะบาง 
เช่น กลุม่ผูต้้องขงั เดก็ในสถานพินจิ เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” เมื่อ
ประชาชนไปพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลแล้ว 
สามารถกลับมารับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้เลย 
โดยไม่ต้องไปเสียเวลารอทีห้่องยาอกี หรอืหาก
เจ็บป่วยเล็กน้อย ก็ไปพบเภสชักรเพ่ือขอรับยา
และขอค�าแนะน�าเบื้องต้นได้ แม้แต่การขอรับ
ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมก�าเนิด หรือชุดตรวจ 
มะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง ซ่ึงเป็นบริการ 
การสร้างเสรมิสขุภาพป้องกันโรค กก็ระท�าได้เช่นกนั

ขณะที ่“คลนิกิพยาบาลชุมชนอบอุน่” จะให้ 
การรกัษาผูเ้จบ็ป่วยเบือ้งต้น เช่น การฉีดยา ท�าแผล  
ล้างแผล รักษาโรคเบื้องต้น โดยไม่ต้องไปถึง 
โรงพยาบาล อกีทัง้ ยงัมบีรกิารเยีย่มบ้าน เพือ่ดแูล
ผูป่้วยในชุมชนอย่างใกล้ชดิอกีด้วย ส่วน “คลนิกิ
เทคนคิการแพทย์ชมุชนอบอุน่” สามารถให้บริการ
เจาะเลอืดก่อนพบแพทย์ เช่น ผูป่้วยเบาหวาน หรอื
ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ทางคลินิกฯ ก็จะไป
บรกิารเจาะเลือดให้ถงึทีบ้่าน 

ส�าหรบั “คลนิกิทนัตกรรมชมุชนอบอุน่” จะให้ 
บริการตรวจสุขภาพช่องปาก โดยไม่ต้องไปที ่
โรงพยาบาลของรฐั โดยจะมคีลนิกิทนัตกรรมเอกชน
ร่วมให้บรกิารทนัตกรรมท่ัวไป เช่น ขดู อดุ ถอน 
เคลือบหลุมร่องฟัน และฟลูออไรด์ ท�าให้ผู้ป่วย 

อย่างมปีระสทิธภิาพสูงสดุ ด้วยการท�ากายภาพบ�าบัด 
ภายในระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือช่วยให้ผูป่้วยได้รบั
การฟ้ืนฟสูมรรถภาพได้มากขึน้

ทางด้าน“คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น” 
จะให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก นอกเวลา
ราชการ ช่วยให้ประชาชนทีเ่จ็บป่วยเบือ้งต้นไปใช้
บรกิารได้ โดยไม่ต้องลางาน ส่วนการดแูลรักษา
ด้วยการแพทย์แผนไทย “คลนิกิแพทย์แผนไทย
ชุมชนอบอุ่น” จะมาให้บริการ นวด ประคบ  
อบสมนุไพร เพ่ือเป็นทางเลอืกหน่ึงให้ประชาชน 

มิติใหม่เหล่านี้ ตอบโจทย์แนวคิดในเรื่อง 
“ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” โดยมหีน่วยบรกิารใกล้บ้าน 
เข้ามาเป็นด่านหน้าในการดูแลระดับปฐมภูมิ  
ช่วยให้ประชาชนได้รบัความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง ลดการเสียโอกาสในการหารายได้ 
ลดระยะเวลาการรอคอย อกีทัง้ยงัลดความแออดั
ในโรงพยาบาล ท�าให้แพทย์ในโรงพยาบาลมเีวลา
ไปดูแลผูป่้วยทีมี่ความซบัซ้อนได้มากขึน้ 

ปัจจบุนัมหีน่วยบรกิารเข้าร่วมในระบบหลกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติกว่า 5,000 แห่ง มทีัง้
หน่วยบริการที่สามารถใช้บริการได้ทั่วประเทศ 
ไม่ว่าสทิธบิตัรทองจะอยูท่ี่ไหน คอื ร้านยาชมุชน
อบอุ ่น คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ ่น คลินิก
เทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น และคลินิก
กายภาพบ�าบดัชมุชนอบอุ่น ขณะทีห่น่วยบรกิาร
อกี 3 ประเภทใช้ได้ในจงัหวดัน�าร่อง 30 บาท
รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ได้แก่ 
คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น คลินิกทันตกรรม
ชุมชนอบอุ่น และคลินิกแพทย์แพทย์แผนไทย
ชมุชนอบอุน่ 

ทัง้นี ้กระทรวงสาธารณสุข เร่ิมน�าร่อง “30  บาท 
รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ใน  
4 จงัหวดัแรกไปแล้ว เมือ่เดอืนมกราคมทีผ่่านมา  
ได้แก่ แพร่ ร้อยเอด็ เพชรบรุ ีนราธวิาส และเดอืน
มนีาคมนี ้ ได้ขยายพ้ืนทีน่�าร่องไปอกี 8 จงัหวดั 
ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี พังงา  
หนองบวัล�าภ ู อ�านาจเจรญิ นครราชสมีา และ
สระแก้ว จากนั้นในเดือนพฤษภาคม มีแผน 
ทีจ่ะขยายพ้ืนทีเ่ป็นระดับเขตสขุภาพใน 4 เขต
สขุภาพ ได้แก่ เขต 1 เขต 4 เขต 9 เขต 12 และ 
อีก 2 เขตสุขภาพ ที่เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข คือ เขต 3 และเขต 8  
รวมทัง้หมดเป็น 6 เขต ก่อนจะขยายไปทัว่ประเทศ 
ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพ 
ให้ก้าวกระโดดครัง้ใหญ่อกีคร้ังหนึง่ในประวตัศิาสตร์ 
สาธารณสขุไทย

รกัษาทุกทีด่ว้ยบตัรประชาชนใบเดยีว
กา้วกระโดดครัง้ใหญข่องระบบสาธารณสุขไทยในรอบ 20 ปี

ได้เข้าถงึบริการเรว็ขึน้ ไม่ต้องรอคิวนาน สามารถ 
ผ่องถ่ายผู้ป่วยในกลุ่มทีเ่ป็นการรกัษาเบือ้งต้นออกจาก 
โรงพยาบาล ช่วยให้ทนัตแพทย์ในโรงพยาบาลได้มี
เวลารักษาในรายทีซ่บัซ้อนเฉพาะทางมากขึน้

นอกจากนี้ “คลินิกกายภาพบ�าบัดชุมชน
อบอุ่น” จะให้บริการผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรค คือ 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผู้ป่วยสมอง
ได้รับบาดเจ็บ (Traumatic brain injury) ผู้ป่วย
ไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ (Spinal cord injury)  
ผู้ป่วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิด 
ไม่รนุแรง (Fragility fracture hip) ซึง่โรคเหล่านี้ 
จะมรีะยะเวลาทอง (Golden Period) ในการรักษา 

“กระทรวงฯ ได้ด�ำเนนิกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลีย่นแปลงสภำพ
ภมูอิำกำศ ทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในประเทศมำอย่ำงต่อเน่ือง 
และได้จดัตัง้กรมกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศและสิง่แวดล้อม 
ข้ึนมำรับผิดชอบโดยตรง ซ่ึงหำกจะเปลีย่นแปลงให้เกิดควำมยัง่ยนื 
ต้องเร่ิมต้นทีตั่วเรำ และทกุภำคส่วนต้องร่วมมอืกนัผลักดนั” 

ร.อ.รชฏ พสิษิฐบรรณกร 
ผูช่้วยรฐัมนตรีประจ�ำ

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 

10 มาตรการรบัมือฝนปี 67 ก่อนเสนอ ครม.
เตรยีมพร้อมรบัลานญีาแทนสภาวะเอลนโีญ

ใหม่ พบว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อปรมิาณน�า้ต้นทนุ
และมีเพียงพอต่อการบริหารจัดการน�้าในช่วง 
ฤดฝูน ปี 67 และฤดแูล้ง ปี 67/68 ดงันัน้ท่ีประชมุ
จึงเห็นชอบการปรับแผนดังกล่าวและมอบหมาย
ให้กรมชลประทานเสนอแผนฯ ต่อคณะกรรมการ
ลุ่มน�า้ทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ติดตามสถานการณ์การจัดสรรน�้า และการ 
เพาะปลกูข้าวนาปรงัอย่างใกล้ชดิ และงดส่งเสรมิ
การเพาะปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ 2 เพื่อไม่ให้เกิด 
ผลกระทบต่อปรมิาณน�า้ต้นทนุในช่วงฤดฝูนนีต่้อเนือ่ง 
ช่วงฤดแูล้งหน้า 

ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ 
สทนช. กล่าวเพิม่เตมิว่า ทีป่ระชมุยงัได้เหน็ชอบ  
(ร่าง) แผนป้องกนัและแก้ไขภาวะน�า้แล้ง 12 ลุม่น�า้  
(ร่าง) แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน�า้ท่วม 22 ลุม่น�า้  
และ (ร ่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการ 
ทรพัยากรน�า้ในเขตลุม่น�า้ 22 ลุม่น�า้ ตามทีค่ณะ
กรรมการลุม่น�า้เสนอ โดยเม่ือ กนช. เหน็ชอบแล้ว
คณะกรรมการลุ่มน�้าจะต้องน�าแผนป้องกันและ
แก้ไขภาวะน�า้แล้งไปด�าเนนิการร่วมกบัมาตรการ

“รองนายกฯ สมศกัดิ”์ นัง่เก้าอีป้ระธานการ
ประชมุ กนช. เหน็ชอบ (ร่าง) 10 มาตรการรับมอื
ฤดฝูน ปี 67 ก่อนเตรยีมเสนอ ครม. พร้อมส่ัง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งจัดท�าแผนปฏิบัติการ
รองรบัมาตรการฯ คาดไทยเข้าสูส่ภาวะลานญีา
ช่วง ม.ิย.-ส.ค.น้ี 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการทรัพยากร 
น�า้แห่งชาต ิ(กนช.) ครัง้ที ่1/2567 โดยมี ดร.สรุสห์ี  
กิตติมณฑล เลขาธิการส�านักงานทรัพยากรน�้า 
แห่งชาต ิ(สทนช.) พร้อมด้วยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เข้าร่วมการประชมุ โดยรองนายกรฐัมนตรเีปิดเผย
ว่า ขณะน้ีสภาวะเอลนโีญในประเทศไทยอ่อนก�าลงั 
ลง และมีโอกาสจะเปลี่ยนไปสู่สภาวะลานีญา 
ในช่วงเดือน ม.ิย.-ส.ค.นี ้ซึง่จะส่งผลให้มปีริมาณฝน 
มากกว่าค่าเฉล่ีย 

ดังนั้น เพ่ือเป ็นการเตรียมพร้อมรับมือ
สถานการณ์น�้าในช่วงฤดูฝน ที่ประชุมจึงได้ 
เหน็ชอบ (ร่าง) มาตรการรบัมอืฤดฝูน ปี 67 จ�านวน 
10 มาตรการ ตามที ่สทนช. เสนอ พร้อมทัง้เหน็ชอบ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�า้ในช่วงฤดูฝน ปี 67 และการกักเก็บน�า้ 
เพือ่ฤดแูล้ง ปี 67/68 โดยให้เสนอคณะรฐัมนตร ี
(ครม.) รบัทราบ 

ทัง้นี ้ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเร่งรัดจดัท�าแผน
ปฏิบัติการรองรับมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 67 
พร้อมทัง้รายงานผลการด�าเนนิการต่อ สทนช. เป็น
ประจ�าทุกเดอืน จนกว่าจะสิน้สดุฤดฝูน เพือ่ให้การ
ขบัเคลือ่นมาตรการเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

ส�าหรับการบริหารจัดการน�้าในช่วงฤดูแล้ง  
ทกุหน่วยงานได้ด�าเนนิการตาม 9 มาตรการรองรบั
ฤดแูล้ง ปี 66/67 อย่างเคร่งครดั พร้อมเร่งป้องกนั 
และแก้ไขปัญหาด้านน�้าแบบเชิงรุกเพื่อลด 
ผลกระทบให้ประชาชนในทกุพืน้ที ่โดย สทนช. และ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ร่วมกนัประชมุตดิตามและ
ประเมินสถานการณ์น�า้เป็นประจ�าทกุสปัดาห์ ทัง้นี้ 
กรมชลประทานได้เสนอปรับแผนการจัดสรรน�้า 
ลุม่น�า้เจ้าพระยา ของอ่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่ 4 แห่ง 
จากแผนเดิม 5,600 ล้าน ลบ.ม. ปรับแผนเป็น 
7,700 ล้าน ลบ.ม. เน่ืองจากทีผ่่านมาเกษตรกร
ปลกูข้าวรอบที ่2 (นาปรงั) มากกว่าแผนทีก่�าหนด 

โดยจากการประเมนิแผน ทีเ่สนอขอปรบัแผนฯ  

รองรับฤดแูล้งท่ี ครม. ได้เหน็ชอบแล้ว เพือ่ให้การ
บริหารจดัการทรัพยากรน�า้ในพืน้ทีม่ปีระสทิธภิาพ
และสามารถลดผลกระทบ ความเสียหายที่อาจ 
เกดิขึน้กบัประชาชนได้ตามเป้าหมายทีว่างไว้ 

ส่วนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน�้าท่วม ให้
คณะกรรมการลุ ่มน�้าน�าไปด�าเนินการร่วมกับ
มาตรการรับมือฤดฝูน ปี 67 เพือ่เตรียมการรองรับ
ภาวะน�้าท่วมในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้ ในส่วนของ
แผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ในเขต
ลุ่มน�้า เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการ 
บริหารจดัการทรัพยากรน�า้ 20 ปี (ปรับปรุงช่วงท่ี 1  
พ.ศ. 2566–2580) ซ่ึงใช้เป็นกรอบทิศทางการ
พฒันาด้านทรพัยากรน�า้ในเขตลุม่น�า้ และใช้เป็น 

กรอบในการจดัท�าแผนปฏิบติัการด้านทรพัยากรน�า้ 
ในเขตลุ่มน�้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 
และทศิทางการพฒันาในเชิงพืน้ที่ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแผนงาน
โครงการด้านทรัพยากรน�้าที่หน่วยงานเสนอ 
จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดหาน�า้ดบิ
เพื่อผลิตน�้าประปาที่โรงกรองน�้าบ้านมะขาม
เฒ่า (จากแหล่งน�้าล�าตะคองมายังโรงกรองน�้า
บ้านมะขามเฒ่า) เทศบาลนครนครราชสีมา 
จ.นครราชสมีา การปรบัปรงุวงเงนิงบประมาณและ 
ขยายระยะเวลาด�าเนินการโครงการเขื่อนทดน�้า 
ผาจกุ จ.อตุรดติถ์ และการปรบัปรุงวงเงนิงบประมาณ 
และขยายระยะเวลาด�าเนนิการโครงการอ่างเกบ็น�า้ 

ล�าน�า้ชอีนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ จ.ชยัภูมิ
ส�าหรับ (ร่าง) มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 67  

ตามทีท่ีป่ระชุมมมีติเห็นชอบ ประกอบด้วย 1. คาดการณ์ 
ชี้ เป ้า และแจ้งเตือนพ้ืนที่ เสี่ยงน�้าท่วมและ 
พืน้ท่ีเสีย่งฝนทิง้ช่วง 2. ทบทวน ปรบัปรงุ เกณฑ์
บรหิารจดัการน�า้ในแหล่งน�า้ อาคารควบคมุบงัคบัน�า้ 
อย่างบูรณาการในระบบลุ่มน�้าและกลุ่มลุ่มน�้า  
3. เตรยีมความพร้อมเครือ่งจักรเครือ่งมอื อาคาร
ชลศาสตร์ ระบบระบายน�า้ โทรมาตร บุคลากร
ประจ�าพื้นที่เสี่ยง และศูนย์อพยพให้สามารถ
รองรบัสถานการณ์ในช่วงน�า้หลากและฝนท้ิงช่วง 
4. ตรวจสอบพร้อมตดิตามความมัน่คงปลอดภยั 
คนักัน้น�า้ ท�านบ พนังกัน้น�า้ 5. เพิม่ประสิทธภิาพ
การระบายน�า้ของทางน�า้อย่างเป็นระบบ 

6. ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ส่วนหน้า 
ก่อนเกดิภยัและฟ้ืนฟสูภาพให้กลบัสูส่ภาพปกต ิ7. เร่ง 
พัฒนาและเก็บกักน�้าในแหล่งน�้าทุกประเภท 
ช่วงปลายฤดฝูน 8. สร้างความเข้มแขง็เครอืข่าย
ภาคประชาชนในการให้ข้อมลูสถานการณ์ 9. การ 
สร้างการรับรู้ ศูนย์บริการข้อมูลสถานการณ์น�้า
และประชาสมัพนัธ์ และ 10. ตดิตามประเมินผล
ปรบัมาตรการให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ภยั ซ่ึง 
สทนช. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะด�าเนินการ
ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่างเคร่งครดั เพือ่เตรยีม
รบัมอืสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนอย่างมคีวามพร้อม
สงูสดุ

TPIPP ตัง้เป้าโรงไฟฟ้าสีเขยีว 100% ปี 69 
มุง่ Waste to Energy ด้วยเทคโนโลยลี�า้สมยั

TPIPP เผยไทยตั้ ง เป ้ า ใน COP27  
เริ่มเปลี่ยนผ่านสู ่พลังงานสะอาดในปี 68  
ด้าน TPIPP เดนิหน้าสูโ่รงไฟฟ้าสเีขียว 100%  
ในปี 69 พร้อมวางวสิยัทศัน์ การเป็นผูน้�าด้าน 
อตุสาหกรรม Waste to Energy ด้วยเทคโนโลยี
ทีล่�า้สมยั

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ทพีีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ�ากดั 
(มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเผยในงานสัมมนา 
Sustainable Daily Talk Action for Change 
: ท�าเดีย๋วนี!้ เพือ่การเปล่ียนแปลง ในหวัข้อ ESG 
Action for Change : พลงังานสเีขียว เพือ่ความ
ยัง่ยนื ว่า ไทยตัง้เป้าใน COP27 ว่า ในปี 68 ไทยจะ
เร่ิมเปลีย่นผ่านจากโรงไฟฟ้าทีใ่ช้น�า้มนัไปสูพ่ลงังาน
สะอาดมากขึน้ และในปี 83 ตัง้เป้าสดัส่วน 68% 
จะต้องเป็นพลงังานสะอาด หรอืพลงังานหมุนเวียน 
และในปี 93 ตัง้เป้าหมาย 74% ของพลงังานไฟฟ้า
จะต้องเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด และจะเริ่ม
ยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วย และเดินหน้าสู่การ
เป็น Net-Zero ภายในปี 2608 

ส�าหรับ TPIPP ตั้งเป้าหมายที่มุ่งสู่ Green 
Power Plant-Coal Free หรอืจะเป็นโรงไฟฟ้า 
สีเขียว 100% ตั้งแต่ปี 69 เป็นต้นไป และวาง 
วสิยัทศัน์ การเป็นผูน้�าด้านอตุสาหกรรม Waste to 
Energy ด้วยเทคโนโลยทีีล่�า้สมยัทีสุ่ด และต้องเป็น  
Net Zero Company ด้วย ESG Principle และ 
พยายามสร้าง Ecosystem ภายในบรษิทัให้กลายเป็น  

Zero-Waste และ จะใช้ BCG Economy เพือ่ให้ 
กลายเป็น Sustainable หรือ เพื่อความยั่งยืน 
ของธุรกจิ ก�าไร เป็นต้น 

นายภัคพล กล่าวว่า บริษัทมีธุรกิจหลัก  
2 บรษัิท คอื 1. ธรุกจิผลิตไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 
ประมาณ 96% และ 2. ธุรกจิสถานีบรกิารน�า้มนั
และก๊าซธรรมชาต ิคดิเป็นสดัส่วนรายได้ประมาณ 
4% โดยปัจจุบนัมสีถานีบรกิารทัง้หมด 12 สถานี 
ประกอบด้วยสถานบีรกิารน�า้มนั 8 สถาน ี สถานี
ก๊าซ 1 สถานี และอกี 3 สถานเีป็นทัง้น�า้มนัและ
ก๊าซธรรมชาต ิ โดยบรษิทัยนืยนัว่า ไม่มกีารขยาย
ธรุกจิน�า้มนัและก๊าซธรรมชาติเพิม่เติม เน่ืองจาก

เป็นเพียงธุรกิจเสริมเท่านั้น โดยการเติบโตหลัก 
จะยงัอยูท่ีธ่รุกิจผลติไฟฟ้า  

ส�าหรับธรุกิจโรงไฟฟ้า ปัจจุบัน บริษัทมีก�าลังการผลติ 
รวม 440 เมกะวตัต์ โดยมีพลังงานความร้อนทิง้  
40 เมกะวตัต์ พลังงานจากขยะ 180 เมกะวตัต์  
และพลังงานจากถ่านหิน 220 เมกะวัตต์ โดย 
บริษัทมีเป้าหมายที่จะท�าให้พลังงานจากถ่านหิน
เป็น 0 เมกะวัตต์ ในปี 69 โดยในปี 69 คาดจะมี
ก�าลงัการผลติรวม 563 เมกะวตัต์ ประกอบด้วย
พลังงานความร้อนท้ิง 40 เมกะวัตต์ พลังงาน
หมนุเวยีน 420 เมกะวตัต์ และ 103 เมกะวตัต์ 
จะเป็นพลงังานโซลาร์และลม 

ด้านการเปลีย่นผ่านจากถ่านหนิเป็นขยะ โดย
ปัจจุบัน อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการโครงการ Solar  
Farms ที่สระบุรี โดยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่อง 
เชงิพาณชิย์ (COD) ในเฟส 1.1 จ�านวน 8 เมกะวตัต์  
คาดจะ COD ได้ ประมาณ พ.ค.ปีนี ้ส่วนการเปลีย่น
ถ่านหินเป็นขยะ ประกอบด้วย 6 เฟส โดยปัจจุบนั
เฟสที ่1-3 ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ 40% เริม่ COD  
แล้วตั้งแต่ เม.ย.-พ.ค. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
เฟส 4 คาดแล้วเสรจ็ ส.ค.ปีนี ้ส่วนเฟส 5 คาด COD  
ปลายปีนี ้และเฟส 6 คาดว่าจะ COD ต้นปี 2025 
ซึง่จะเป็นไปตามเป้าหมายทีมุ่ง่สู ่ Green Power 
Plant-Coal Free หรือ จะเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว 
100% ต้ังแต่ปี 2026 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ อยากฝากกับรัฐบาล โอกาสทางธุรกิจ 
ทีร่ฐับาลสามารถท�าได้ คอื Carbon Tax หรอื ภาษ ี
คาร์บอน ซ่ึงอยู่ระหว่างการร่างพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) ดงักล่าว ซึง่จะท�าให้การเทรดคาร์บอน
เครดิต การลดคาร์บอนของผูป้ระกอบการมมีากข้ึน

ภคัพล เลีย่วไพรตัน์

สมศกัดิ ์เทพสทิุน สรุสห์ี กติตมิณฑล
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สนพ.เผยการปล่อยก๊าซ CO2 ภาคพลังงานปี 66
ลดลง 2.4% อยูท่ีร่ะดับ 243.6 ล้านตนั CO2

ส�าหรบัการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลงังาน
แยกรายภาคเศรษฐกจิในปี 2566 พบว่า  มสีดัส่วน
การปล่อยก๊าซ CO2  อยูท่ี ่ 243.6 ล้านตนั CO2 
ลดลงร้อยละ 2.4 โดยภาคการขนส่ง มีสดัส่วนการ
ปล่อยก๊าซ CO2  อยูท่ี ่81.6 ล้านตนั CO2 เพ่ิมขึน้
เลก็น้อยทีร้่อยละ 0.1 ภาคอตุสาหกรรม มสีดัส่วน 
การปล่อยก๊าซ CO2  อยูท่ี ่ 95.2 ล้านตัน CO2  
ลดลงร้อยละ 9.7 ภาคการผลติไฟฟ้า มีสดัส่วนการ

ส�าหรบัการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลงังาน
แยกรายชนดิเชือ้เพลงิในปี 2566 พบว่า มสีดัส่วน
การปล่อยก๊าซ CO2  อยูท่ี ่ 243.6 ล้านตนั CO2  
ลดลงร้อยละ 2.4 โดยการปล่อยก๊าซ CO2 จากน�า้มนั 
ส�าเรจ็รปูมสีดัส่วนการปล่อยสงูทีส่ดุอยูท่ีร้่อยละ 43 
รองลงมาคอื ก๊าซธรรมชาต ิ และถ่านหนิ/ลกิไนต์  
มสีดัส่วนร้อยละ 33 และ 24 ตามล�าดบั ทัง้นี ้การ
ปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้ถ่านหนิ/ลกิไนต์ และ

นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เปิดเผย 
ถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
จากการใช้พลังงาน ปี 2566 พบว่า การปล่อยก๊าซ 
CO2 จากการใช้พลงังาน อยูท่ี่ระดบั 243.6 ล้านตนั 
CO2 ลดลงร้อยละ 2.4 เมือ่เทียบกับปีก่อน ถงึแม้ว่า
เศรษฐกจิของประเทศจะกลับเข้าสูส่ภาวะปกต ิโดย
เฉพาะการบรโิภคภาคเอกชน ภาคการท่องเทีย่ว
และบริการทีฟ้ื่นตัวอย่างต่อเนือ่ง  อย่างไรกต็าม
จากเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเปราะบาง อุปสงค์ 
ในตลาดโลกมีความต้องการสนิค้าลดลง ส่งผลให้การ 
ผลติในภาคอตุสาหกรรมและการส่งออกชะลอตวั
ท�าให้การใช้พลงังานในภาคอตุสาหกรรมลดลง ซ่ึง 
สอดคล้องกับการใช้พลังงานของประเทศไทย 
ทีล่ดลงเลก็น้อย

วรีพัฒน์  เกยีรติเฟ่ืองฟู

ปล่อยก๊าซ CO2  อยูท่ี ่89.6 ล้านตนั CO2 เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 0.8 และภาคเศรษฐกิจอืน่ๆ ได้แก่ ภาค
ครวัเรอืน เกษตรกรรม พาณชิยกรรม และกจิกรรม
อืน่ๆ มาจากการใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปูเพยีงอย่างเดยีว 
มสีดัส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 รวม 13.2 ล้านตัน 
CO2 ลดลงร้อยละ 3.5

“หากเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO2  
ต่อการใช้พลังงานของประเทศไทยเทียบกับ 
ต่างประเทศ จากข้อมูลของ International Energy 
Agency (IEA) ประเทศสหรฐัอเมรกิา พบว่า ในปี 
2564 ประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซ CO2 ต่อการ
ใช้พลังงานเฉลีย่ อยูท่ี ่2.05 พนัตนั CO2 ต่อการ

วสิาหกจิชมุชนระยองปรบัใช้บรรจภุณัฑ์รักษ์โลก
ผ่านความร่วมมือกบั Dow และสถาบันพลาสติก

19 วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง หันมา 
ปรบัเปลีย่นบรรจภุณัฑ์ให้ทนัสมยัและรไีซเคลิได้ โดย
ได้รบัการสนบัสนุนจากกลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย 
(Dow) บรษิทัชัน้น�าระดบัโลกด้านวสัดศุาสตร์และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน และสถาบัน
พลาสติก ในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ใหม่ท่ีรไีซเคิลได้  
100% ช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ ลดปริมาณอาหาร 
เน่าเสีย ตอบโจทย์ผูบ้รโิภคทีใ่ส่ใจสิง่แวดล้อม พร้อม
ยกระดับศักยภาพในการพัฒนาสินค้าและบริการ  
ตอบสนองความต้องการและเทรนด์ด้านการตลาดยคุใหม่  
หวงัสร้างรายได้เพิม่ พฒันาคณุภาพชวีติ เพือ่ก้าวสู่
ชมุชนและสิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยนื

ทีผ่่านมา Dow ได้ให้การสนบัสนนุกลุม่วสิาหกิจ
ชุมชนหลายแห่งในหลายๆ ด้าน ท้ังการจัดตลาด 
เพือ่ส่งเสริมช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้า การอบรมให้ความรู ้
ด้านการท�าบัญชี และการเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าปรึกษา 
แก่กลุม่วสิาหกิจชมุชน และการสนบัสนนุผลติภณัฑ์ชุมชน 
ในกระเช้าปีใหม่ ส�าหรับความร่วมมือในครัง้นีเ้ริม่ด�าเนนิการ 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2566 โดยได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ
จาก Dow Asia Pacific Impact Fund รวมทัง้สิน้  
700,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากสถาบัน
พลาสตกิในการร่วมกนัออกแบบและพฒันาบรรจภุณัฑ์
ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเพียงชนิดเดียว 
(Mono-material Polyethylene) ส่งผลให้รไีซเคลิได้
ง่ายและสะดวกขึน้ ลดการปล่อยคาร์บอนซึง่เป็นสาเหตุ
ของสภาวะโลกร้อน เนือ่งจากลดการใช้ทรพัยากรตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน แต่ยังคงประสิทธิภาพด้าน
ความแขง็แรง ความสวยงาม ความสะดวกในการขนส่ง 
และการใช้งานของบรรจภัุณฑ์

นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนก
กจิการเพือ่สงัคมและชมุชนสมัพนัธ์ กลุม่บรษิทั ดาว 
ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการนีไ้ม่เพยีงช่วยส่งเสรมิ
เอกลกัษณ์ของสนิค้า ยกระดบัคณุภาพบรรจภุณัฑ์ เพิม่ 
รายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน สร้างคุณค่าและความ 

พงึพอใจให้กบัผูบ้ริโภคต่อแบรนด์สนิค้า แต่ยงัสร้างความ 
เข้าใจถึงบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม การที่
ชมุชนหนัมาปรบัใช้บรรจุภัณฑ์ทีร่ไีซเคิลได้ช่วยเปล่ียน
ทัศนคติว่าพลาสติกไม่ใช่ขยะ แต่เป็นทรัพยากรที่มี
คณุค่า อกีทัง้ ยังขยายผลการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการ 
เป็นกระบอกเสยีงส�าหรบัการคดัแยกและน�าพลาสติก 
ใช้แล้วกลบัเข้าสูก่ระบวนการรไีซเคลิได้เพิม่มากขึน้ต่อไป

นอกจากนี ้ Dow ยงัวางแผนจัดอบรมให้ความรู ้
และศึกษาดูงานแก่กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ  
‘ความส�าคญัของบรรจภุณัฑ์ทีย่ัง่ยนื’ และ ‘การตลาดทีเ่ป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม’ เพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือ
ทางการตลาด ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์และการด�าเนินงานท่ีใส่ใจผู้บริโภคยุคใหม่
และเทรนด์โลก ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ยืดอายุการใช้งาน การบริโภค การตลาด และการ
พฒันาการขายในรูปแบบตลาดท้องถ่ินให้มเีอกลกัษณ์ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนชุมชน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และยกระดับ
เศรษฐกจิในชุมชนอย่างต่อเนือ่ง

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองทั้ง 19 แห่ง 
ประกอบด้วย 1) วสิาหกจิชมุชนรวมมติรเกษตรอนิทรย์ี  
(ปุ๋ยไส้เดือน ดินก้ามปู น�้าหมักจุลินทรีย์) 2) บ้าน 
เอือ้อาทรวงัหว้า (ปุย๋ไส้เดอืน น�า้หมกัจลุนิทรย์ี) 3) บ้าน
ขนมไทยอิม่ศขุ (ขนมไทย กล้วยอบ) 4) กลุม่มะพร้าว
แปลงใหญ่ (มะพร้าวแก้ว) 5) วสิาหกจิชมุชนสวนป้านุ
ลงุไก่ เกษตรอนิทรย์ี (เลมอนอบแห้ง) 6) วสิาหกจิชมุชน
แปรรปูกล้วยมาบชลดู (กล้วยกวน) 7) วสิาหกิจชมุชน
บ้านมาตงัค์ (หมฮู้อง ปลาต้มหวาน) 

8)  ร้านกาแฟ Early Sweet Tooth (กาแฟ เครือ่งดืม่)  
9) ร้านน�า้พรกิชมุชนจ.คู ่(น�า้พรกิปลาสลดิ น�า้พรกิเผา  
น�า้พรกิตาแดง) 10) กลุม่ยวุเกษตรกร รร.วดัชากหมาก 
(ไข่เค็มสองสหาย) 11) โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด  
(ไข่เค็ม ป.1) 12) ชุมชนคลองทราย (หมูแผ่น)  
13) วสิาหกจิชุมชนบ้านรลิณ กรนี ลีฟวิง่ (น�า้ยาซกัผ้า) 
14) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านฉางไฮโดรฟาร์ม (กิมจิ)  
15) กลุม่วสิาหกจิชมุชน ศพก.บ้านฉาง (แผ่นมนัส�าปะหลงั 
แปรรูป) และ 16-19) เครือข่ายเลี้ยงชันโรง (น�้าผึ้ง
ชนัโรง) ได้แก่ วสช.เกษตรแปรรปูบ้านดอน วสช.กลุม่ 
แม่บ้านเกษตรแปรรปูภลู�าไยอ�าเภอบ้านฉาง วสช.รวมมติร 
เกษตรอนิทรย์ี วสช.บ้านมาตงัค์ วสช.สวนป้านุลุงไก่
เกษตรอนิทรย์ี และชมุชนหนองม่วง

TBCSD สร้างเครือข่ายภาคธุรกจิ
เพ่ือความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยืน

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(TBCSD) ร่วมกบัสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย (TEI) 
และส�านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ 
(องค์การมหาชน) ได้จดังาน TBCSD : Business 
for Biodiversity การสร้างเครือข่ายภาคธุรกจิ
เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัความหลากหลาย 
ทางชีวภาพกับการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ให้กบัองค์กรภาคธรุกจิไทยได้ตระหนักถงึความ
ส�าคัญของการด�าเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนา 
ทีย่ั่งยนื รวมถงึบทบาทขององค์กรภาคธรุกจิไทย 
ในการร ่วมขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจเพื่อ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ (Business for 
Biodiversity)

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อ�านวยการสถาบัน
สิง่แวดล้อมไทย (TEI) และเลขาธกิารองค์กรธุรกจิ
เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื (TBCSD) เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน กล่าวว่า “ปัจจบุนัองค์กรภาคธุรกจิ
ได้เข้ามามบีทบาทส�าคญัในการร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืนในมิติต่างๆ และสนับสนุนภาครัฐในการ 
ขับเคล่ือนนโยบายด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม ได้แก่ วาระแห่งชาต ิBCG 

ส�าคัญอย่างมาก และต้องได้รับการดูแล ฟื้นฟู 
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพอย่างยัง่ยนื แต่เมือ่เราทราบว่าในอนาคต
จะเกิดวิกฤตการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชวีภาพขึน้นัน้ องค์กรภาคธรุกจิไทยควรทีจ่ะต้อง
เริ่มน�าแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
เข้าไปผนวกอยูใ่นแผนการด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็น
รปูธรรม อนัเป็นกุญแจส�าคญัสู่ระบบนเิวศท่ียัง่ยนื 
เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันในอนาคต 
ทัง้การพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารรปูแบบใหม่ๆ  
รวมถงึ การเข้าถงึกลไกการเงนิเพือ่ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ อีกด้วย”

คุณสุวีร์ งานดี รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
พฒันาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน) 
กล่าวว่า ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจยั
ส�าคัญ นอกจากจะเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน 
ในการด�ารงชวิีตของมนษุย์แล้วนัน้ ยงัช่วยในเรือ่ง 
ของการพักผ่อนหย่อนใจ การควบคุมสภาพ 
ภมูอิากาศ อกีทัง้ ยงัเป็นตัวชีว้ดัความอุดมสมบรูณ์
ของระบบนิเวศ ปัจจุบัน ผลกระทบจากการ
ด�าเนนิกจิกรรมของมนษุย์ถอืเป็นสาเหตหุลกัของ
การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ ทัว่โลก

จึงมีความมุ่งมั่น ที่จะขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ตาม Kunming-Montreal Global Biodiversity 
Framework และมุง่มัน่ทีจ่ะลดการสญูเสยีความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้เป็น 
Net Positive ภายในปี 2030 และตัง้เป้าหมาย
ทีจ่ะ Full Recovery ภายในปี 2050 ซึง่แนวทาง
ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อความหลาก
หลายทางชวีภาพ และน�าไปสู ่ Nature Positive  
ตามเป้าหมายทีก่�าหนด ได้แก่ 1. Assess 2. Commit  
3. Transform และ 4. Disclose หรือทีเ่รยีกสัน้ๆ 
ว่า ACT-D

คุณนิรันดร์ นิรันดร์นุต ผู้จัดการโครงการ 
BIOFIN, UNDP ประเทศไทย กล่าวว่า BIOFIN  
ด�าเนนิงานตาม “แผนการเงินเพือ่ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ” แก ้ไขป ัญหาการขาดแคลน 
ทรัพยากรและเงนิทนุเพือ่ให้ประเทศไทยบรรลตุาม 
National Biodiversity Strategic and Action  
Plan (NBSAP) ซ่ึงพบว่า กว่า 60 หน่วยงาน 
ในไทยที่มีภารกิจในการดูแลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพประสบปัญหาขาดงบประมาณ ทีต่่อเนือ่ง  
เกิด Finance gap คิดเป็น 35,000 ล้านบาท 
ผลลัพธ์ทางการเงินของ BIOFIN จะช่วยให้ไทย
สามารถสร้างรายได้จากการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างถูกต้อง วางกรอบ
งบประมาณอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย 
ทีต้่องใช้ฟ้ืนฟใูนอนาคต และท�าให้เกิดการลงทนุ 
ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล

Economy Model และการมุง่ไปสูค่วามเป็นกลาง
ทางคาร์บอนหรอื Carbon Neutrality และ Net 
Zero GHG Emission ในอนาคต ซ่ึงหลายโครงการ
ได้เกิดผลการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและ
สามารถผลักดันจนเกิดการขับเคลื่อนตอบสนอง
นโยบายของประเทศให้ก้าวไปสูส่งัคมคาร์บอนต�า่
และการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
สิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญของประเทศ ได้แก่ PM2.5  
ขยะพลาสตกิ ขยะอเิลก็ทรอนกิส์ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เป็นต้น โดยการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภมิูอากาศ (Climate Change) เป็นประเด็นปัญหา 
สิง่แวดล้อมทีส่�าคญัระดบัประเทศ ระดบัภูมภิาค และ 
ระดบัโลก ซึง่ปัจจบุนัทัว่โลกก�าลังได้รบัผลกระทบ
หลากหลายรูปแบบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมิูอากาศ โดยประเด็นปัญหาส�าคญัด้านสิง่แวดล้อม 
ที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ วิกฤตการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Loss)  
นบัเป็น 1 ใน 3 วกิฤตฉกุเฉนิด้านสิง่แวดล้อมของโลก 
ควบคูไ่ปกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและ
ปัญหามลภาวะ 

ซึง่ “ความหลากหลายทางชวีภาพ” (Biodiversity)  
นับว่าเป็น “ต้นทุนทางเศรษฐกิจ” ที่มีความ 

ขณะที ่คณุพรฤทยั โชตวิจิติร Biodiversity 
and Business Engagement officer, IUCN 
ประเทศไทย กล่าวว่า เครื่องมือการวิเคราะห ์
การด�าเนนิธุรกิจทีเ่กีย่วขอ้งกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แบ่งได้เป็นหลายประเภทและหลาย 
เครือ่งมอืซึง่อาจสร้างความสบัสนให้แก่บรษิทัเอกชน  
ในฐานะผู้ใช้งาน ดังนั้น ผู้ใช้ต้องท�าความเข้าใจ 
เป็นพืน้ฐานก่อนว่า เคร่ืองมอืต่างๆ มไีว้เพือ่จดัการ
ผลกระทบและความเสี่ยงจากสินค้าและบริการ
ของบริษทัทีม่ต่ีอความหลากหลายทางชีวภาพและ
บรกิารระบบนเิวศตลอดห่วงโซ่อปุทาน (Supply 
Chain) ของการด�าเนนิธรุกจิ ซึง่แต่ละธุรกจิต้อง

เลอืกเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบักจิการของตน ในการ 
ลงมือวิ เคราะห์ บริษัทเอกชนพึงพิจารณา 
ลกัษณะและกจิกรรมทางธรุกจิ เพือ่เลอืกใช้เคร่ืองมอื  
และจัดการความเสี่ยงหรือผลกระทบอย่าง 
เป็นล�าดับขั้น ได้แก่ การหลีกเลี่ยง (Avoid)  
ผลกระทบเป็นอนัดบัแรก แล้วจงึพิจารณา การลด 
(Minimize) เมือ่ไม่สามารถหลีกเลีย่งได้ ไปจนถงึ 
การฟ้ืนฟ ู(Restoration & Rehabilitation) เมือ่
ได้ใช้ทรพัยากรนัน้ไปแล้ว และการชดเชย (Offset) 
ผลกระทบเชงิลบคงเหลอืจากการทีไ่ด้ใช้เครือ่งมอื
ในการจดัการแล้ว ทัง้นี ้ ไม่ว่าจะเลือกใช้เครือ่งมอื
ไหน ส�าคัญว่าจะต้องเป็นเครื่องมือท่ีน�าไปสู่การ
ลงมอืท�า โดยมหีลกัฐานทางวทิยาศาสตร์รองรบั มี
ข้อมลูฐาน พสิจูน์ได้ ประเมนิผลได้ต่อเนือ่ง

นอกจากนี้  ได ้มีการจัดกิจกรรมอบรม 
เชิงปฏบิตักิาร Workshop ให้กบักลุม่องค์กรสมาชกิ  
TBCSD โดยได้รับความร่วมมือจากส�านักงาน
พฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน) 
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุจากการด�าเนินงานของ
บริษทัทีท่�าให้เกดิภยัคกุคามต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพกับการ
ด�าเนนิธรุกจิอย่างย่ังยืนให้กบัองค์กรภาคธรุกิจไทย

ใช้พลังงาน 1 KTOE ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก 
ภมูภิาคเอเชีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศ
จนี ซึง่อยูท่ี ่2.27  2.28  2.13 และ 2.85 พันตนั 
CO2 ต่อการใช้พลงังาน 1 KTOE ตามล�าดับ ซึง่
ประเทศไทยมีนโยบายด้านพลังงานที่ค�านึงถึง 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมรวมทัง้การสนบัสนนุการใช้ 
พลงังานหมนุเวยีนในรปูแบบต่างๆ ท่ีเป็นพลงังาน
สะอาดเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม จงึท�าให้มกีารปล่อย
ก๊าซ CO2  ต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของโลก ซ่ึงจะช่วยท�าให้ 
ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลด 
ปลดปล่อยก๊าซ CO2   ตามเป้าหมายของการลดก๊าซ 
เรอืนกระจกของประเทศได้” นายวีรพฒัน์  กล่าว

 ดร.วิจำรย์ สมิำฉำยำ

น�้ามันส�าเร็จรูป ในปี 2566 เมื่อเทียบกับปีก่อน  
ลดลงร้อยละ 15.0 และ 1.1 ตามล�าดบั ในขณะทีก่าร 
ปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้ก๊าซธรรมชาติ เพิม่ขึน้
ร้อยละ 7.5 ซึง่สอดคล้องกับปรมิาณการใช้ถ่านหิน 
/ลิกไนต์ ในปี 2566 ที่ลดลง ในขณะที่การใช้ 
ก๊าซธรรมชาติเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับปีก่อน

“หำกเปรียบเทียบกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ต่อกำรใช้พลังงำนของ
ประเทศไทยเทียบกับต่ำงประเทศ จำกข้อมูลของ International Energy 
Agency (IEA) ประเทศสหรัฐอเมริกำ พบว่ำ ในปี 2564 ประเทศไทยมี
กำรปล่อยก๊ำซ CO2 ต่อกำรใช้พลังงำนเฉลี่ย อยู่ที่ 2.05 พันตัน CO2 
ต่อกำรใช้พลังงำน 1 KTOE
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GC วางกลยทุธ์ 3 Step Plus ลยุต่อเป้า Net Zero 
สร้างการเตบิโตยท�าก�าไรด้วยผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต

GC พร้อมลยุต่อเป้าหมาย Net Zero ภายใน
ปี 93 ปรับพอร์ต มุง่สู ่Hight Value and Low 
Carbon วางกลยทุธ์ 3 Step Plus หวงัสูอ่งค์กร
ยั่งยืน ที่คงความสามารถในการท�าก�าไรด้วย
ผลติภณัฑ์แห่งอนาคต

ดร.คงกระพนั อนิทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั พทีทีี  
โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ GC  
เปิดเผยในงานสัมมนา Sustainable Daily Talk  
Action for Change :ท�าเดีย๋วนี ้เพือ่การเปล่ียนแปลง  
ในหัวข้อภาคธุรกิจกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่า 
ESG เป็นปัจจัยส�าคัญต่อความสามารถในการ 
แข่งขันในระยะยาวขององค์กร โดยบริษัทมี 
เป้าหมายในการเดนิหน้าองค์กรสูธ่รุกจิเตบิโตควบคู่ 
การลดคาร์บอน โดยตัง้เป้าหมาย Commitment 
to Net Zero ภายในปี 2050 หรอืปี 2593 รวมทัง้
บรษัิทยงัปรบั Portfolio มุง่สู่ธรุกจิ Hight Value 
and Low Carbon ด้วย

ส�าหรับปัจจุบัน GC มีเป้าหมายในการ 
ขับเคล่ือนองค์กรภายใต้สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม และมุง่สู่องค์กรย่ังยืน ที่
คงความสามารถในการท�าก�าไรด้วยผลติภณัฑ์แห่ง
อนาคต โดยสอดคล้องกับเมกะเทรนด์ ตอบสนอง
ต่อความต้องการ ค�านงึถงึสขุภาพ สงัคมเมือง ที่
จะช่วยให้อยูใ่นสงัคมเมอืงได้ดี รวมถึงเรือ่งดจิิทลั 
ซึ่งบริษัทด�าเนินการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
โลกทีเ่ปล่ียนแปลง

ศนูย์นวตักรรม เพือ่วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ร่วมกนั  
และอยู่ระหว่างการต่อยอดความร่วมมือไปยัง
บรษัิทอืน่ๆ ในกลุ่ม 3. Step Up: รกัษาความเป็น
ผูน้�าด้านความยัง่ยนืระดบัโลกภายใต้กลยทุธ์ความ
ยัง่ยนืและการด�าเนนิงานด้าน Decarbonization  
ตามเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 เพือ่ 
มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต�่า รวมถึง Enablers for  
Transformation หรอื การเปลีย่นเพ่ือเพิม่ขดีความ 
สามารถในการแข่งขนัและพร้อมส�าหรบัการเตบิโต

ดร.คงกระพัน กล่าวเพ่ิมเติมว่า เพื่อมุ ่งสู ่
ธุรกิจเติบโตควบคู ่การลดคาร์บอน บริษัทยัง
ปรับ Portfolio มุ่งสู่ธุรกิจ High Value and 
Low Carbon โดยในกลุม่ High Value ในกลุม่ 
Specialty & Performance Chemicals มุ่งสู่
ผลติภัณฑ์ทีท่นทานมากขึน้ การต่อยอดธรุกิจใหม่
ทีส่ร้างมลูค่า เพ่ิมอตัราผลตอบแทนก�าไรทีด่ ีวสัด ุ
ปลอดภัย และควบคู่กับการลดคาร์บอน เช่น  

“We can run: Fund for legs” 
ขยับขาเพือ่ 100 ขาเทียม 
ส่งต่อคณุภาพชีวิตผูพิ้การ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม โดยกรมการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและส่ิงแวดล้อม ร่วมกบัหน่วยงาน
เครอืข่ายภาคเอกชน เปิดกิจกรรม “We can 
run: Fund for legs” พร้อมส่งมอบขาเทยีม 
100 ขา เพือ่มลูนธิขิาเทยีมในสมเดจ็พระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ส่งต่อคุณภาพชีวิต
ทีด่ใีห้ผูพ้กิาร สร้างสังคมรไีซเคลิสู่เป้าหมาย 
Net Zero

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้บูรณาการด�าเนินงานของหน่วยงานให้เป็น
ไปตามเป้าหมายยทุธศาสตร์การขบัเคลือ่นการ 
พฒันาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกจิ BCG มุง่สู ่
สังคมคาร์บอนต�่า และวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้าง
กระแสสงัคมให้ทกุคนหนัมาร่วมปรบัเปล่ียนวถีิ
ชวีติทีค่�านงึถงึสิง่แวดล้อมน�าไปสูส่งัคมแห่งการ
รีไซเคิล และขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ทีร่่วมมอืกนัท�าให้เกดิงานดีๆ  นีข้ึน้ โดยเฉพาะ
นักวิ่งทุกคนที่มาร่วมกันส่งมอบคุณภาพชีวิต 
ทีด่ขีึน้ให้กบัผูพ้กิารพร้อมสร้างสงัคมทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม และทีส่�าคัญมลูนธิขิาเทยีมฯ ที่
เป็นก�าลงัหลกัให้เราได้ส่งผ่านก�าลงัใจให้ผูพ้กิาร 
“ร่วมกนัขยบัขาของเรา...เพือ่ 100 ขาเทียม”

ด้าน ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดี
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
สิง่แวดล้อม กล่าวว่า กจิกรรมเดนิ-วิง่ มนิมิาราธอน 
การกศุล Recycle for Life “We can run: 
Fund for legs” เพือ่มลูนธิิขาเทยีม ในสมเดจ็
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดขึ้น ณ 
บรเิวณลานกลางท้องสนามหลวง เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร แบ่งเป็น 2 ระยะทาง ได้แก่ 
Mini Marathon 10 กิโลเมตร และ Micro  
Marathon 5 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
รวมกว่า 2,500 คน  เป้าหมายของการจดักจิกรรม 
ครัง้นี ้ คือ สนับสนนุการผลติขาเทียม 100 ขา 
มลูค่ากว่า 2,500,000 บาท มอบแก่ผูพิ้การท่ี 
มคีวามยากไร้ให้กลบัมามคุีณภาพชีวติทีด่ ีอกีทัง้ 
รวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วกลับเข้าสู่ 

ของภาคเีครอืข่ายทีเ่ข้มแขง็ ได้แก่ มลูนธิขิาเทยีม  
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
กรมควบคุมมลพิษ องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ 
TCP บรษัิท ไทยน�า้ทพิย์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั 
บรษัิท หาดทพิย์ จ�ากดั (มหาชน) บรษัิท ไทย
เบเวอร์เรจแคน จ�ากัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
รีไซเคิล จ�ากัด และภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ อาทิ  
มลูนธิกิารจดัการทรพัยากรอย่างย่ังยนื (มลูนิธ ิ3R)  
บรษัิท วอรกิซ์ สปอร์ต จ�ากัด (มหาชน) บรษัิท 
ชบาบางกอก จ�ากัด ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในความ
รับผิดชอบของผู ้ผลิตในการสร้างการรับรู ้
ให ้แก ่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
หลงัการบรโิภค 

อีกทั้ง การจัดงานในวันนี้เป็นการจัดงาน
แบบปลอดคาร์บอน มกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล
จากกิจกรรมการจดังานต่างๆ อาท ิการใช้ไฟฟ้า  
อาหารและเครือ่งดืม่ การเดนิทาง ป้าย วสัดุ 
สิน้เปลอืง ของเสยี เพือ่น�ามาประเมนิการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก พบว่า มปีรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกรวม 47 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และได้มีการชดเชยจากโครงการ 
ลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย ท�าให้การจดังานครัง้นีม้กีาร
ปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศนูย์

ระบบรีไซเคิล 4,800,000 ใบ โดยให้นักวิ่งน�า 
กระป๋องอลูมเินยีมใช้แล้ว 5 ใบ มาแลกรบัเสือ้และบบิ  
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 570 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (จากการรีไซเคิล
กระป๋องเทยีบกบัการขดุแร่ใหม่) เป็นการส่งเสรมิ
ให้ทกุคนหันมาสนใจการออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพ 
และร่วมบริจาคเงินรายได้ให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ 
รวมถึงสร้างสังคมการรีไซเคิลและยังช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไปสูเ่ป้าหมายการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ตามทีป่ระเทศไทยต้ังไว้ 

กจิกรรมดีๆ  นี ้ส�าเรจ็ได้ด้วยพลงัความร่วมมอื 

ทั้งนี้ การด�าเนินธุรกิจภายใต้สมดุลระหว่าง
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม คอื การเติบโต
ทางธุรกิจที่มีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมครบทุกมิติ 
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และสร้าง
เสถยีรภาพทางธรุกจิ

ดร.คงกระพัน กล่าวว่า บริษัท วางกลยุทธ์  
3 Steps Plus เพือ่สร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนื มุง่สู่  
Hight Value and Low Carbon ประกอบด้วย 
1. Step Change: ยกระดับความสามารถในการ
แข่งขนัทางธุรกจิ 2. Step Out: แสวงหาโอกาสการ
เตบิโตใหม่ๆ ในต่างประเทศ เพือ่ก้าวสูบ่รษิทัระดบั 
โลก และตอบโจทย์ธุรกิจ Low Carbon โดย 
ทีผ่่านมา บรษิทัร่วมกบั allnex ได้สร้าง Synergy  
และแลกเปลีย่นความเชีย่วชาญทีมี่ทัง้ด้านปฏบัิติการ  
และด้านนวัตกรรม โดยจะขยายความร่วมมือ 
ไปในด้านอืน่เพ่ิมเตมิ เช่น ด้าน ความยัง่ยนื หรอื 
Digitalization ในอนาคต โดยทีผ่่านมา GC และ 
allnex ได้ก่อตัง้ Thailand Innovation Hub เป็น 

กลุม่มติรผล ขับเคลือ่นองค์กรสู ่Net Zero
ส่งต่อความยัง่ยนืจากภาคเกษตรสูส่งัคมฯ

 บรรเทงิ ว่องกุศลกจิ

กลุ่มมิตรผล ก้าวสูผู้่น�าด้านความยัง่ยนือนัดบั 1  
ของโลก เป็น Industry Leader ในกลุ่ม
อตุสาหกรรมผลติภัณฑ์อาหาร จากผลการประเมนิ
ด้านความยัง่ยนืขององค์กร หรอื S&P Global 
Corporate Sustainability Assessment (CSA) 
Score 2023 ซึง่มกีว่า 9,400 บริษทัทัว่โลกเข้ารับ
การประเมนิใน 62 อตุสาหกรรม นอกจากน้ี กลุม่
มติรผลยังได้รบัคดัเลอืกให้เป็นสมาชกิในรายงาน
ความยัง่ยนื “The Sustainability Yearbook 
Member 2024” ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5 ตอกย�้า
ความมุง่มัน่สร้างการพัฒนาทีย่ัง่ยืนควบคูกั่บการ
ด�าเนนิธุรกิจ จนท�าให้ได้รบัผลการประเมินสงูขึน้
อย่างต่อเนือ่ง จากการก�าหนดเป้าหมายและสร้าง
ผลลัพธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาคเกษตรไทย 
ให้กบัเศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดล้อม พร้อมเดนิหน้า 
ปักหมุดสู ่การเป็นองค์กรที่ลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ (Net Zero) ในปี 2050

นายบรรเทงิ ว่องกุศลกจิ ประธานกรรมการ 
กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
เป็นหวัใจส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่มติรผล 
ที่ เราให ้ความส�าคัญ และลงมือปฏิบัติจริ ง 
มาโดยตลอด ซึง่จากการท่ีกลุม่มติรผลเตบิโตมาจาก 
ภาคเกษตร ท�าให้เราตระหนักเป็นอย่างดีว่าภาค
อุตสาหกรรมนี้มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนจ�านวน
มาก ตั้งแต่ต้นทางของวัตถุดิบการเกษตร จนถึง 
ผูบ้รโิภค เราจงึใช้แนวคดิ “ร่วมอยู่ ร่วมเจรญิ (Grow 
Together)” ในการด�าเนนิธรุกิจมาตัง้แต่แรก และ
ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป พร้อมยก
ระดับให้เทียบเท่ามาตรฐานโลกในหลากหลายมิติ
ด้วยการใช้ความรู้ด้านการวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยบริหารจัดการ 

โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับโลก 
ทีก่ลุ่มมิตรผลได้เข้าร่วมการประเมนิความยัง่ยนืของ
องค์กร (CSA)ซึง่เป็นเกณฑ์การประเมนิแบบเดยีว 
กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีการประเมินผล 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) โดย 
S&P Global เช่นเดยีวกนั

ซึ่งจากการเข้าร่วมการประเมิน ท�าให้เราเห็น
โอกาสในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานในมิติ
ต่างๆ ให้ดยีิง่ขึน้ จนสามารถพฒันาอนัดบัได้ดขีึน้
เรือ่ยๆ จากอนัดบั 17 ในการเข้าร่วมการประเมนิ 
ครัง้แรกเม่ือ 6 ปีก่อน จนได้รบัอันดบั 2 ในปีท่ีแล้ว  
และอนัดบั 1 ในปีนี ้โดยแนวคดิเบ้ืองหลงัการพฒันา
งานด้านความย่ังยืนทั้งหมดนี้คือความเชื่อที่ว่า 
เราไม่สามารถเตบิโตบนโลกนีไ้ด้เพยีงล�าพงั เราจงึ 
อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน 
ผ่านการพัฒนาภาคเกษตรไทยให้เป็นแหล่งผลิต
อาหารและพลังงานทดแทนทีม่ัน่คง รวมถงึโอกาส
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมชีวภาพ 
ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม ทีจ่ะช่วยสร้างคณุภาพชวีติ
ทีด่ใีห้กับสังคมต่อไป

ส�าหรับการประเมนิ S&P Global ในปีนี ้กลุม่
มิตรผลได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 (Top 
1%) และยังท�าคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในมิต ิ
สิง่แวดล้อมและสงัคม  ส�าหรบัการด�าเนนิงานด้าน 
สิ่งแวดล้อม กลุ่มมิตรผลมีความโดดเด่นจากการ
ด�าเนินงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน หรือ Climate  
Actions ทีไ่ด้ก�าหนดเป้าหมายมุง่สูอ่งค์กรทีม่กีาร
ปล่อย ก๊าซเรอืนกระจกเป็นศนูย์ หรอื Net Zero 
ในปี 2050 และได้มีการยื่นการด�าเนินงานอย่าง 
เป็นทางการกับ Science Based Targets initiative  
(SBTi) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ก�ากับการ 
ด�าเนินงานด้าน Net Zero โดยกลุ่มมิตรผลมี 
แผนงานที่ครอบคลุม และมีการปฏิบัติที่ เห็น 
ผลจริงได้อย่างชัดเจน จากการด�าเนินงานของ
อทุยานมติรผลด่านช้าง จังหวัดสพุรรณบุร ีทีส่ามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 270,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า นบัเป็นคอมเพลก็ซ์
แห่งแรกของประเทศไทยที่มีความเป็นกลางทาง

คาร์บอน (Carbon Neutrality Complex) ผ่านการ
รบัรองโดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
(องค์การมหาชน) 

โดยมีแนวทางด�าเนินการหลัก คือ 1) การใช้
พลงังานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมจากการหมนุเวยีน
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการใช้ระบบ
พลงังานแสงอาทติย์ในการผลติไฟฟ้า ช่วยลดการใช้

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการขับเคล่ือน
อทุยานมติรผลภูเขยีว จังหวดัชัยภูม ิรวมถงึโรงงาน
ในกลุ่มมิตรผลให้ก้าวสู่การเป็น Carbon Neutral 
Complex และขยายผลการด�าเนินงานเพ่ือสร้าง
ระบบนิเวศที่ลดคาร์บอน ครอบคลุมตั้งแต่การ
ด�าเนินงานภายในโรงงาน กลุ่มซัพพลายเชน การ
ชดเชยการปล่อยคาร์บอนฯ ไปจนถึงการลงทุน
ในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และการสร้าง
พันธมิตรในการเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกจิ

ไม่เพียงเท่านี้ กลุ ่มมิตรผลยังได้รับผลการ
ประเมนิดชันชีีว้ดัความยัง่ยนืด้านการบรหิารจดัการ
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในกลุม่ Food &  
Beverage Process จาก CDP (Carbon Disclosure  
Project) ในระดับ B ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก
และภูมิภาคเอเชียที่อยู ่ในระดับ C โดย CDP  
เป็นองค์กรเพ่ือสาธารณประโยชน์ด้านการบริหาร 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีมาตรฐาน 
การเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศทีส่�าคัญต่อโลก และยงัเป็นองค์กร 
ทีน่กัลงทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ ให้ความเชือ่มัน่ 
มากทีส่ดุองค์กรหนึง่ของโลกอกีด้วย

ส�าหรับด้านสังคม กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นส่งเสริม 
เกษตรกรให้มคีวามรู ้มทีกัษะ สามารถปรบัตวัให้เท่าทนั 
สถานการณ์ด้านสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นไป ผ่านการ
ถ่ายทอดแนวทางการท�าไร่สมยัใหม่ “มติรผล โมเดร์ิน 
ฟาร์ม” ที่น�าเทคโนโลยีดิจิตอล และนวัตกรรม 
การบริหารจัดการ มาผสมผสานให้เป็นแนวทาง 
ท�าเกษตรทีแ่ม่นย�า เพ่ิมผลผลติ ลดต้นทนุ และเป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื รวมถึงรบัซือ้ใบอ้อย
หลงัตดัเพือ่น�ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิผลติไฟฟ้าชวีมวล
และเป็นรายได้เสริมให้เกษตรกร ซึ่งเป็นทางหนึ่ง 
ในการสนบัสนนุให้เกษตรกรตดัอ้อยสด ลดการเผา  
อกีทัง้ยงัส่งเสรมิการพัฒนาชมุชนเพือ่สร้างแหล่งอาหาร 
ปลอดภยัและสร้างกลุม่อาชพีให้ชมุชนเข้มแขง็พึง่พา
ตนเองได้อย่างย่ังยนื

กลุม่มติรผล ยงัคงมุง่มัน่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน 
เพ่ือสร้างการพัฒนาทีย่ัง่ยนืตามเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนืแห่งสหประชาชาต ิ (SDG Goals) ในด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าสู ่
เป้าหมายการเป็นองค์กร Net Zero ในปี 2050 เพือ่
สนบัสนนุการแก้ไขภาวะโลกร้อนของประเทศไทย
และนานาประเทศท่ัวโลก 

เชือ้เพลงิฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ได้กว่า 185,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
2) ระบบบรหิารจดัการน�า้เสยีทีน่�าเทคโนโลยกีารบ�าบดั 
แบบตะกอนเร่ง ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมาใช้แทน
ระบบเดิม ท�าให้สามารถน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัด 
กลบัมาใช้ประโยชน์ได้ และช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกได้กว่า 10,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทยีบเท่า และ 3) การชดเชยการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
จ�านวน 75,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า 
จากคาร์บอนเครดิตที่กลุ่มมิตรผลได้รับจากการ 
เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตาม 
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary 
Emission Reduction Program: T-VER) 

ทส.ผนึกบีโอไอ-ภาคเอกชน จดัการป่า
ลดปัญหาฝุน่ละออง PM2.5 อย่างย่ังยนื 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม(ทส.) โดย นายจตพุร บุรษุพฒัน์  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม ร่วมกบั นายสทุธเิกตติ ์ทดัพทิกัษ์กลุ  
รองเลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 
(บีโอไอ) เป็นประธานจัดการประชุมชี้แจง
แนวทางให้การสนับสนุนและการมีส่วนร่วม 
ด�าเนินโครงการจัดการป่าเพื่อลดปัญหา 
ฝุน่ละออง PM2.5 อย่างย่ังยืน ให้กับผูป้ระกอบการ 
ภาคเอกชน เพือ่เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กล่าวว่า 
รฐับาลโดยนายกรฐัมนตร ีนายเศรษฐา ทวสีนิ 
ให้ความส�าคญัอย่างยิง่กบัการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า หมอกควนั และฝุน่ละออง PM2.5 
ซึง่ พลต�ารวจเอก พชัรวาท วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ให้
นโยบายและสั่งการการแก้ไขปัญหา โดยต้อง
ท�างานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวง กรม
ต่างๆ ในส่วนกลาง ลงไปถึงระดบัพืน้ท่ี ร่วมกบั
ผูว่้าราชการจังหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เพือ่เชือ่มโยงไปหาประชาชน ทัง้ทีเ่ป็นต้นทางการ
เกดิฝุน่และการดแูลประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
เพือ่ให้การด�าเนนิงานเกดิประสทิธภิาพ ทส. จงึ
สร้างกลไกให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุน 
ในการแก้ไขปัญหาไฟในป่า 

โดยหารือร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อริเริ่มการ 
ขบัเคลือ่นให้ผูป้ระกอบการภาคเอกชนมส่ีวนร่วม

สนบัสนนุการแก้ไขปัญหา เพือ่ลดข้อจ�ากดัด้าน
งบประมาณภาครฐั จนมกีารออกประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2567 เรื่อง 
มาตรการส่งเสรมิการลงทนุเพือ่พฒันาชมุชนและ
สังคม เพ่ือยกระดับส่ิงแวดล้อมโดยการจดัการป่า
และการลดปัญหาฝุน่ละออง PM2.5 อย่างยัง่ยนื 
ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ 
และป่าชมุชน ผ่านการสนบัสนนุเครือ่งมอืและ
อุปกรณ์ดับไฟป่า การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอด 

องค์ความรูด้้านการป้องกนัและควบคมุไฟป่า การ 
ก่อสร้างจุดเฝ้าระวังไฟป่า การแปรรูปวสัดเุชือ้เพลงิ 
จากป่าและพื้นที่เกษตรในเขตป่า เพ่ือสร้าง 
มูลค่าเพิ่ม รวมถึงการส่งเสริมการผลิตของป่า
ให้มาอยูใ่นภาคครวัเรอืนเพือ่การค้า เพือ่ลดการ
เข้าไปจุดไฟในป่า ซ่ึงสิ่งที่ภาคเอกชนได้ลงทุน
ให้กบัภาครฐั ท้ายทีส่ดุจะถกูส่งต่อให้กับองค์กร
ชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ จึงเป็นการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการป้องกนัและควบคมุไฟป่า โดย
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ
และประโยชน์ในการยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบิคุคล
เป็นการตอบแทน  

กระทรวงท รัพยากรธรรมชาติ และ 
ส่ิงแวดล้อม มุง่มัน่ทีจ่ะขบัเคล่ือนการแก้ไขปัญหา 
ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมกับบีโอไอ
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกัน 
สนับสนุนโครงการจัดการป่าเพื่อลดปัญหา 
ฝุน่ละออง PM2.5 เพือ่ร่วมกนัสร้างให้ประเทศไทย 
อากาศสะอาดสดใส-ไร้ฝุ่นควนัอย่างยัง่ยนืต่อไป 
นายจตุพร กล่าว

ลดการใช้ทรพัยากร ลดการปล่อย GHG รวมถงึ 
Zero Carbon Footprint

 ขณะทีธ่รุกิจ Bio-based โดยสร้างมลูค่าเพิม่ 
สินค้าเกษตร มีสินค้าที่ย่อยสลายได้ ลดขยะ 
พลาสตกิ มผีลติภณัฑ์ทางเลอืก Carbon Footprint  
ต�่าที่สุด ลดการปล่อย GHG สร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กบัพลาสตกิใช้แล้ว สร้างงานสร้างรายได้ รวมถงึ
ประชาชนทัว่ไปมส่ีวนร่วมได้ ซึง่จะเป็นในกลุม่ของ 
Circularity & Recycling 

“ขณะทีก่ารหมนุเวยีน หรือระบบ Circularity 
& Recycling การรไีซเคิลจะช่วยทกุอย่างได้เยอะ 
โดยมีระบบการจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบ
วงจร ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลาสติก โดยลดแล้ว 
1,270 ล้านขวด นอกจากนี ้ยงัช่วยกับพนัธมติรจาก
ทกุภาคส่วน ทัง้ชมุชน โรงเรียน มหาวทิยาลยั และ
ภาคส่วนต่างๆ ในการรวบรวมขยะพลาสตกิใช้แล้ว 
เรือ่งนีส้�าคญัมาก เพราะช่วยลดขยะ ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอน” ดร.คงกระพนั กล่าว

คงกระพนั อนิทรแจ้ง

“ขณะทีก่ำรหมนุเวยีน หรอืระบบ Circularity & Recycling กำรรไีซเคลิ 
จะช่วยทุกอย่ำงได้เยอะ โดยมรีะบบกำรจดักำรพลำสติกใช้แล้วแบบครบวงจร  
ซึ่งจะช่วยลดกำรใช้พลำสติก โดยลดแล้ว 1,270 ล้ำนขวด นอกจำกนี้  
ยังช่วยกับพันธมิตรจำกทุกภำคส่วน ทั้งชุมชน โรงเรียน มหำวิทยำลัย  
และภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรรวบรวมขยะพลำสติกใช้แล้ว เรื่องนี้ส�ำคัญมำก 
เพรำะช่วยลดขยะ ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอน”
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กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมประชุมคณะ 
กรรมาธิการฯ พิจารณาเรือ่งร้องเรยีนขอคดัค้าน 
การประกาศจัดตั้ ง เขตอุทยานแห ่งชาติ 
อ่าวสยาม เชือ่ชาวบ้านได้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื 
เตรยีมลงพืน้ทีท่�าความเข้าใจกบัประชาชน

นายประมวล พงศ์ถาวรวราเดช เป็น
ประธานการประชุ มคณะกรรมาธิ ก า ร 
การพาณชิย์และทรพัย์สนิทางปัญญา สภาผูแ้ทน 
ราษฎร ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
ข้อคดัค้านการประกาศจดัตัง้เขตอุทยานแห่งชาติ
อ่าวสยาม จ.ประจวบครีขีนัธ์ โดย นายอรรถพล 
เจรญิชนัษา อธบิดกีรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า 
และพนัธุพ์ชื ได้มอบหมายให้ นายวรีะ ขนุไชยรกัษ์  
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมด้วย 
นายวรีะยทุธ วรรณเลศิสกลุ ผูต้รวจราชการกรม
อุทยานฯ นายชยัวฒัน์ ลิม้ลขิติอกัษร ผูอ้�านวยการ 

กรมอทุยานฯ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการฯ
คดัค้านจดัตัง้เขตอทุยานแห่งชาต ิอ่าวสยาม

ในพื้นท่ี แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อกังวล
ต่างๆ ของประชาชนในพืน้ที ่รวมท้ังประเด็นต่างๆ 
ทีเ่ก่ียวข้อง   

นายสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์ ก�านัน ต.แม่ร�าพึง 
อ.บางสะพาน กล่าวว่า ในพืน้ที ่ต.แม่ร�าพงึ มกีาร
ด�าเนินวิถีชีวิตแบบชุมชนมานาน การประกาศ
เป็นอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามประชาชนในพื้นที ่
กก็งัวลว่าจะเป็นการกระทบกบัวถิชีวีติของชาวบ้าน 
ซึ่งในพื้นที่มีทั้งการท�าประมง การปศุสัตว์ อาชีพ
เกษตรกรรม การท�าอุตสาหกรรมเหล็ก และอีก
หลายอาชพี ซึง่การประกาศอทุยานแห่งชาต ิอาจจะ 
มาเปล่ียนวิถีชีวิตหรือส่งผลกระทบต่างๆ กับคน 
ในพ้ืนที่ได้ อีกทั้ง เมื่อประกาศเป็นพ้ืนที่อุทยาน 
แห่งชาติแล้ว ประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปท�ากินประกอบ 
อาชพีในพืน้ทีอ่ทุยานได้หรอืไม่ เพราะเกรงจะรกุล�า้
พืน้ทีอ่ทุยานแล้วผิดกฏหมาย 

อย ่ างไรก็ตาม บางพื้นที่ที่ จะประกาศ
เป็นอุทยานแห่งชาติ ชาวบ้านเองก็ได ้ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่แล้ว จึงมีบางส่วนยังไม่
เข้าใจว่า ท�าไมถงึต้องประกาศเป็นอทุยานแห่งชาติ

ด้าน นายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรม

อทุยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า การประกาศอทุยานแห่ง
ชาต ิ กเ็ป็นสมบัตขิองชาต ิ ซึง่การประกาศอทุยาน
แห่งชาต ิกเ็ป็นการเก้ือหนนุเศรษฐกจิ สงัคม และ
วถิชีมุชนในพืน้ที ่ ซึง่กรมอทุยานฯ พร้อมให้พืน้ที ่
ดังกล่าวเป็นพ้ืนทีพั่ฒนาร่วมกันระหว่างพ้ืนทีอุ่ทยาน 
แห่งชาตแิละชมุชนละแวกใกล้เคยีง ให้มกีารร่วมกนั 
พัฒนาสาธารณูปโภคหรือกิจกรรมนันทนาการ  
เช่น การจดัสวนสาธารณะ เลนส์ป่ันจกัรยาน ทางวิง่
ออกก�าลังกาย และขอยนืยนัว่าทางกรมฯ จะลงพืน้ท่ี 
ชี้แจง ท�าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้ได้
คลายข้อสงสยัและกังวลต่างๆ ด้วย 

ขณะท่ี นายวรีะยทุธ วรรณเลศิสกลุ ผูต้รวจ
กรมอุทยานฯ กล่าวว่า พ้ืนที่เตรียมประกาศเป็น
อทุยานแห่งชาตอ่ิาวสยาม แต่เดมิจนถงึปัจจบุนันี ้
กเ็ป็นวนอทุยานอยู่แล้ว คอืวนอุทยานป่ากลางอ่าว 
และวนอุทยานแม่ร�าพึง ท้ังนี้ พระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 นัน้ ไม่ได้น่ากลัว 
อย่างที่ชาวบ้านกังวล แต่ยังช่วยสนับสนุนให้การ
ประกาศดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ สามารถ
พัฒนาชมุชนควบคู่ไปกับความเจริญในพ้ืนที ่ และ
จะไม่รบกวนพ้ืนที่ท�ากินของราษฎร อีกทั้งชุมชน
จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ไม่ได้ห้ามให้ประชาชน 
ท�ามาหากนิ เช่น การท�าประมงพืน้บ้าน ประชาชน
ยงัสามารถท�ากินได้ตามปกติ และยงัสามารถพฒันา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนยังมีการแบ่งรายได้
ให้กับท้องถิ่นด้วย เพราะมีกฎหมายรองรับอย่าง 
ถกูต้อง ซึง่กรมอทุยานฯ พร้อมรบัฟังทุกความคดิเหน็ 
ของประชาชน  

เรอืดักเกบ็ขยะพลงังานแสงอาทิตย์ 
แก้ปัญหาขยะพลาสติกในแม่น�า้สายหลกั

“พัชรวาท” จบัมอื “โบแยน สแลต–ชัชชาติ”  
เปิดตัวเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ 
ติดตั้งในแม่น�้าเจ้าพระยา หวังแก้ปัญหา 
ขยะพลาสตกิในแม่น�า้สายหลกั ภายใต้ความร่วมมอื 
ระดบัโลก ชีส้อดรับวสิยัทัศน์กระทรวงฯ

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว
ว ่ า  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม มีวิสัยทัศน์ในการฟื้นฟูและรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่างๆ 
ซึง่ถอืเป็นวาระแห่งชาติ เพราะสิง่แวดล้อมเป็น
หนึ่งในรากฐานส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสงัคมของประเทศ ความร่วมมอืในการตดิตัง้  
Interceptor 019 ในแม่น�า้เจ้าพระยาในครัง้นี้ 
จะสนับสนุนการท�างานเชิงรุกด้านการบริหาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาติ และรกัษาสิง่แวดล้อม 
รวมถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการจัดการปัญหา 
ขยะพลาสติกในประเทศไทย ซึง่เป็นปัญหาทีมี่ความ 
ซับซ้อน

ด้าน นายชชัชาต ิ สทิธิพนัธ์ุ ผูว่้าฯ กทม. 
กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร รู้สึกยินดีที่ได้ร่วม
สนบัสนนุ The Ocean Cleanup และพนัธมิตร  
ในด ้ านการจั ด เก็บ  และคัดแยกขยะที่  
Interceptor 019 ดกัจบัได้ในแม่น�า้เจ้าพระยา ซ่ึง 
สอดคล้องกับเป้าหมายของเราในการจดัการขยะ
ท่ีไหลลงสูแ่ม่น�า้อย่างมปีระสทิธภิาพ การคดัแยก
ขวดพลาสติกใช้แล้วทีม่มีลูค่าออกจากขยะอืน่ๆ 
แล้วส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล สามารถช่วย
ลดการใช้เมด็พลาสตกิใหม่ และลดปริมาณขยะ
ท่ีไหลลงสูม่หาสมทุรได้อีกทางหนึง่

นายโบแยน สแลต ประธานกรรมการ
บริหาร และผู้ก่อตั้ง The Ocean Cleanup  
กล่าวว่า เรอืดกัจบัขยะ Interceptor 019 เป็น 
ก้าวส�าคัญในการป้องกันไม่ให ้มลพิษจาก 
ขยะพลาสตกิในกรงุเทพฯ ไหลลงสูม่หาสมุทร นับ 
เป็นก้าวแรกของเราในประเทศไทยส�าหรับการ
ร่วมมอืกบักรงุเทพมหานครและพนัธมิตรเพือ่ลด
ปัญหาขยะในแม่น�า้เจ้าพระยา สิง่ทีเ่ราได้เรยีนรู้ 
จากการด�าเนินงานด้านการก�าจัดพลาสติก 
ในมหาสมทุรในเมอืงต่าง  ๆจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ 
ต่อการโครงการติดต้ัง Interceptor ท่ัวโลก 
ซึ่งเรามีแผนจะขยายไปอีกหลายแห่ง ภายใต้
โครงการ Rivers ของเรา

พชัรวำท วงษ์สุวรรณ 

นายชยัวฒัน์ ลิม้ลขิติอกัษร ผูอ้�านวยการ
ส�านกัอทุยาน กล่าวว่า เหน็ควรให้พืน้ทีดั่งกล่าว
เป็นพ้ืนทีพ่ฒันาร่วมกนั ซึง่ก็ตรงกบัความเหน็ของ
สส.ในคณะกรรมการฯ ท่ีประชมุ ทีม่คีวามเหน็
ร่วมกนัว่า เพือ่ให้การบรกิารจดัการอทุยานแห่ง
ชาติอ่าวสยามอย่างมีส่วนร่วม จึงควรมีการจัด
แผนการบรหิารจดัการร่วมกนั และมกีารชีแ้จง
ท�าความเข้าใจกบัราษฎรในพืน้ที ่เพือ่ให้รบัทราบ
แนวทางการบริหารจดัการอทุยานแห่งชาต ิและ
พฒันาให้เกิดความยัง่ยนืต่อไป ซ่ึงเตรยีมลงพืน้ที่ 
พบปะพดูคยุท�าความเข้าใจกบัประชาชนในพืน้ที ่
เรว็ๆ นี้

ส่วน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล คณะ 
กรรมาธกิารฯ เหน็ควรให้ทกุภาคส่วนมีการท�า
แผนพัฒนา มีกฎเกณฑ์ร่วมกัน มีการจัดสรร 
งบประมาณทีเ่หมาะสม รับฟังความคดิเหน็ของ
ประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการอะไร เพื่อพัฒนา
พืน้ท่ีดงักล่าวให้ยัง่ยนืหรอืเป็นพืน้ทีต้่นแบบ เช่น 
การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวในพืน้ท่ี

พชัรวำท วงษ์สุวรรณ ป่ินสักก์ สรุสัวดี

 เรือ่งลงิ เรือ่งใหญ่จนท�าให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาลงิ
ลพบรีุไม่ให้กระทบประชาชน ลงิเกเร 23 ตัว ท่ีผ่าน
มา พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม ได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาลงิรบกวน
ประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดลพบุรี ขอให้ท�าการ 
ประสานงานกบัผูว่้าราชการจงัหวดั และส่วนท้องถ่ิน 
เพ่ือรีบแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ส่วนกรณีที่มีชาวบ้าน
คัดค้านในการน�าลิงไปไว้ท่ีจังหวัดนครนายก กข็อให้
เร่งท�าความเข้าใจกบัชาวบ้านโดยด่วน

 สทุธิพงษ์ แกมทบัทมิ ผูอ้�านวยการ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 
สาขาสระบุรี ได้รายงานผลการจับลิงที่มีพฤติกรรม
ก้าวร้าวบริเวณเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
ระหว่างวนัที ่25-27 มนีาคม 2567 ว่า ส่วนอนรุกัษ์
สตัว์ป่า ส�านกับรหิารพืน้ท่ีอนรุกัษ์ที ่ 1 สาขาสระบรุี 
พร้อมเจ้าหน้าท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ได้
ลงพืน้ทีด่กัจบัลงิและใช้เครือ่งส่งยาสลบส�าหรับสตัว์ 
จากการลงพืน้ท่ีด�าเนินการ 3 วัน สามารถจบัลงิได้
รวม 23 ตวั โดยวนัท่ี 25 มีนาคม 2567 สามารถ
จับลิงเพศผู้ที่ท�าหมันแล้ว 9 ตัว วันที่ 26 มีนาคม 
2567 สามารถจบัลงิเพศผูท้ีท่�าหมนัแล้ว 9 ตัว วันท่ี 
27 มนีาคม 2567 สามารถจบัลิงเพศผูท่ี้ท�าหมันแล้ว 
5 ตวั อย่างไรกต็าม ในขณะน้ีลิงท่ีจบัได้ เจ้าหน้าที่
ยังอนุบาลไว้ท่ีคลินิกสัตว์ป่าของส�านักบริหารพื้นที่
อนรุกัษ์ท่ี 1 สาขาสระบรุ ี ยงัไม่ได้ถูกส่งตวัไปทีศ่นูย์
ช่วยเหลอืสตัว์ป่าที ่1 นครนายก แต่อย่างใด ซึง่ขณะนี ้

ก�าลงัหาสถานท่ีเหมาะสมเพือ่ดูแลลงิ โดยปัจจุบนัจะมี 
สัตวแพทย์คอยดูแลตรวจสุขภาพและสังเกตอาการ
ลงิอย่างใกล้ชดิ 

 ท้ังนี ้ส�าหรบัการก่อสร้างปรบัปรงุกรง
สถานอนบุาลลงิ (สวนลงิ) ต�าบลโพธ์ิเก้าต้น อ�าเภอ
เมืองลพบรุ ีจังหวัดลพบรุ ีโดยคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จ 
บางส่วนในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้ ซึ่งกรงลิง 
ดังกล่าวสามารถรองรบัลงิได้ประมาณ 800-1,000 ตัว 
มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีติดตามพฤติกรรมของ
ลงิในพืน้ท่ีเทศบาลเมืองลพบรุอีย่างต่อเนือ่ง และใน
สัปดาห์หน้าจะลงพื้นท่ีเพื่อจับลิงท่ีมีพฤติกรรมเกเร
ในจุดเดิมอีกครั้ง ซึ่งจะใช้เวลาในการจับลิง 3 วัน 
เหมือนเดิม

 ทั้งนี้ ตามที่ได้มีการน�าเสนอข่าว
ว่ากรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการประสานงานเพื่อ
น�าลิงท่ีจับได้ไปอนุบาลไว้ท่ีสวนสัตว์ในพื้นท่ีจังหวัด
ลพบรีุ หากกรณีดังกล่าวไม่มีสวนสตัว์ในพ้ืนท่ีจังหวัด

พฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ร่วมกบัเจ้าหน้าที ่
จากศูนย ์ เทคโนโลยีดิ จิทั ลและอากาศยาน  
ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานส�ารวจการ 
แพร่กระจายสตัว์ทะเลหายาก บรเิวณพืน้ทีจั่งหวดัตรงั  
ด้วยวธิกีารบนิส�ารวจโดยใช้อากาศยานปีกตรงึ 9 ทีน่ัง่  
ส�ารวจแบบ Line transect และ Hot spot ซ่ึง 
การส�ารวจครัง้นีค้รอบคลมุพืน้ทีก่ารส�ารวจได้มากขึน้  

ถึงบริเวณเกาะลิบง เกาะมุก เกาะสุกร แหลมไทร 
และบรเิวณแนวหญ้าทะเลใกล้เคยีง ครอบคลมุพืน้ที่
ท้ังหมดของจังหวัดตรงั 

 ซึง่ผลการส�ารวจในครัง้นี ้พบจ�านวน
พะยูน ประมาณ 86-121 ตัว เป็นพะยูนคู่แม่ลูก 
อย่างน้อยประมาณ 3 คู ่เต่าตนจุ�านวน 107-152 ตัว  
และโลมาจ�านวน 13 ตัว (ซึ่งมีโลมาคู ่แม่-ลูก  
จ�านวน 4 คู)่ แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลการส�ารวจ
ในปี พ.ศ. 2566 ท่ีผ่านมา พบพะยนูมแีนวโน้มจ�านวน
ประชากรลดลง และมีกระจายตัวในพืน้ทีก่ว้างมากข้ึน 
ซึง่ข้อสนันิษฐานการลดลงของพะยูนในพ้ืนท่ีเกาะมกุ  
และเกาะลิบง จึงเป็นไปได้ว่ามีการอพยพย้ายถิ่น 
ไปยังแหล่งหญ้าทะเลในพืน้ทีใ่กล้เคยีง จากการส�ารวจ
พะยนูบรเิวณเกาะศรบีอยา และบรเิวณเกาะสกุร นัน้ 
พบพะยูนมีจ�านวนเพิม่ขึน้ 

 หลังจากนี้ จะเร่งด�าเนินการส่ง  
นกัวชิาการ นกัวจิยั และเจ้าหน้าทีก่รม ทช. ทีเ่กีย่วข้อง  
ร่วมเฝ้าระวัง และเร่งด�าเนินการส�ารวจประชากร
พะยนูและสตัว์ทะเลหายาก รวมถงึแหล่งหญ้าทะเล
ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลอนัดามันเพิม่เตมิ เพือ่ตดิตาม
ข้อมูลในภาพรวมของจ�านวนประชากรและการ
แพร่กระจายของพะยูนทัง้หมดอกีครัง้ พร้อมน�าเรอื
ตรวจการณ์ และเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขบั มาใช้ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการส�ารวจ เพ่ือรวบรวมเป็น 
ฐานข้อมูล และก�าหนดแนวทางการอนรุกัษ์สตัว์ทะเล 
หายาก ท้ังนี ้ขอความร่วมมือเรอืน�าเทีย่ว และเรอืประมง 
ในพืน้ที ่ให้เพิม่ความระมดัระวงัในการขับเรอื ป้องกนั
ไม่ให้เกดิอนัตรายกบัสตัว์ทะเลดงักล่าวด้วย 

ชยัวัฒน์ ลิม้ลขิิตอกัษร

ทส.ร่วมพธิเีปิดงาน “เทศกาลเทีย่วเมืองไทย ครัง้ที ่42 ประจ�าปี 2567 
เถลงิศกัด์ิ เพ็ชรสวุรรณ รองปลดักระทรวงฯ เข้าร่วมพธิเีปิดงาน “เทศกาลเทีย่วเมอืงไทย ครัง้ที ่42  

ประจ�าปี 2567” Thailand Tourism Festival : TTF 2024 โดยม ี เศรษฐา ทวสีนิ นายกรฐัมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธเีปิดงาน “เทศกาลเทีย่วเมืองไทย ปี 2567“ ที ่
มกี�าหนดจัดงานระหว่างวนัที ่28 มีนาคม-1 เมษายน 2567 ณ ฮอลล์ 1-4 ชัน้ G ศูนย์การประชมุแห่งชาติ 
สิริกิติ์  โดยภายในงานได้เนรมิตพื้นที่ยกทัพพลัง Soft Power และวัฒนธรรมย่อย (Sub-Culture)  
มาเป็นจดุขายสะท้อนเอกลกัษณ์ท้องถิน่และแหล่งท่องเทีย่วของแต่ละภูมิภาค ทัง้ 5 ภูมภิาคของไทย  
ทัง้ด้านประเพณี วฒันธรรม วถีิชวิีต ภมูปัิญญา และแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ควบคู่กับการน�าเสนอรปูแบบ
การท่องเทีย่วเชงิประสบการณ์ใหม่ๆ ทัง้ในเมอืงท่องเทีย่วหลักและเมืองรอง

ลพบรุ ีจะสามารถรองรบัลงิท่ีจับมาได้ กมี็ความจ�าเป็น
ต้องน�าลิงไปอนุบาลไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 
นครนายก โดยขอยนืยนัถงึสภาพความแขง็แรงของ
กรงอนบุาลลงิ ศนูย์ช่วยเหลอืสัตว์ป่าท่ี 1 นครนายก 
ว่ามีความม่ันคงแขง็แรงเป็นอย่างดี ไม่มีโอกาสท่ีลงิ 
จะหนเีลด็ลอดออกมาจากกรงอนุบาลได้ โดยเมือ่สถาน 
อนบุาลลงิ ท่ีต�าบลโพธ์ิเก้าต้น จังหวัดลพบรีุ มีการ
ก่อสร้างเสรจ็สมบรูณ์ กจ็ะเคลือ่นย้ายลงิท่ีจับมาจาก
จังหวัดลพบรุท้ัีงหมด ไปอนบุาลไว้ในบริเวณดังกล่าว
ต่อไป โดยล่าสดุได้รับรายงานว่าลงิท่ีจับมาได้จ�านวน 
23 ตวั ทางสวนสตัว์ศรอียธุยาไลอ้อนปาร์ค จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา ก�าลงัเร่งปรบัปรงุกรงเลีย้ง เพือ่
น�าลงิไปอนบุาลไว้ให้ก่อน

 ”กรมทะเล” เผยผลส�ารวจการแพร่
กระจายสัตว์ทะเลหายาก ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง โดย 
ดร.ป่ินสกัก์ สุรัสวด ีอธิบดีกรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง (อทช.) พร้อมเจ้าหน้าท่ีสถาบนัวิจัยและ 

ส�านกัอทุยานแห่งชาต ินายเอกฤทธิ ์ดวงมาลา  
หน.อช.อ ่าวสยาม เป ็นผู ้ เข ้าร ่วมประชุม  
ส่วนผูแ้ทนภาคประชาชน มนีายสรุศกัดิ ์สงิควิบิลูย์  
ก�านนั ต.แม่ร�าพึง อ.บางสะพาน ผูแ้ทนชาวบ้าน  
ต.แม่ร�าพึง ต.ทรายทอง และ สส.ในคณะ
กรรมาธกิารการพาณชิย์และทรพัย์สนิทางปัญญา 
เข้าร่วมประชุมด้วย

ส�าหรับการประชุม ที่ประชุมได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลในการประกาศ
จัดตั้งเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม จังหวัด
ประจวบครีขัีนธ์ รวมถงึข้อคดัค้านของประชาชน

นายวิกเตอร์ หว่อง รองประธานและ
ผู ้จัดการทั่วไป บริษัท โคคา-โคล่า ประจ�า
ประเทศไทย เมยีนมา และลาว  กล่าวถงึความ
ส�าเรจ็จากความร่วมมอืกบั The Ocean Cleanup  
ว่า ความร่วมมือกับ The Ocean Cleanup 
ในช่วงเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา ก่อให้เกิดผลส�าเร็จ
ขึน้ในประเทศไทย คอืการตดิตัง้ Interceptor 
019 ในแม่น�้าสายส�าคัญอย่างเจ้าพระยา ซึ่ง
ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากความร่วมมือในครั้งนี้  
จะเป็นประโยชน์ในการปรับใช้เทคโนโลยีน้ี 
ในประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก ซึง่เรายินดอีย่างมากทีไ่ด้ 
สนับสนุนโครงการ ผ่านการทดลองและเรียนรู้ 
เพือ่สร้างสรรค์ประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป

นายแรม็โก ฟัน ไวน์คาร์เดนิ เอกอคัรราชทตู
เนเธอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย กล่าวว่า เพือ่
สนับสนุนความย่ังยืนของมหาสมุทร ประเทศ
เนเธอร์แลนด์เชื่อว่าความร่วมมือ การท�างาน
ร่วมกนั และนวตักรรมในการแก้ไขปัญหา เป็นสิง่ 
ส�าคญัทีจ่ะบรรเทาผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ ในวนันี้  
เรายินดีอย่างยิ่ง ท่ีมีส่วนสนับสนุนหมุดหมาย 
ท่ีส�าคญัร่วมกนัในการจดัการขยะพลาสติกทีอ่าจ
ก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมทางทะเล

ส�าหรับโครงการน้ีได้ติดต้ัง Interceptor 
019 ท่ีริมฝั่งแม่น�้าบริเวณหน้าสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่ง
เป็นช่วง 16 กิโลเมตรส�าคญัของแม่น�า้เจ้าพระยา 
โดยมีล�าคลองจ�านวน 61 สายไหลมาบรรจบ 
ในช่วงนี ้ท�าให้มโีอกาสทีข่ยะพลาสตกิจะถกูพดัพา 
มาจากทีต่่างๆ ทัง้นี ้จะมกีารเก็บข้อมลูของขยะ
ที ่ Interceptor 019 ดกัจบัได้ เพ่ือศกึษาและ
ท�าความเข้าใจประเภทของขยะพลาสตกิในแม่น�า้
เจ้าพระยา และมุง่ศกึษาวธิกีารสกดัและดกัจับ
ขยะพลาสตกิก่อนทีจ่ะไหลเข้าสูช่่วง 50 กโิลเมตร
สุดท้ายของแม่น�้าเจ้าพระยา ซ่ึงจะบรรจบกับ
อ่าวไทยและพดัพาขยะพลาสตกิไปยังมหาสมทุร 
ส�าหรบัแม่น�า้เจ้าพระยาถอืเป็นแม่น�า้สายส�าคญั 
ทีห่ล่อเลีย้งผูค้นและชมุชนต่างๆ ในพืน้ทีก่รงุเทพฯ  
ทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่กว่า 11 ล้านคน เรยีกได้ว่า
เป็นหนึง่ในแม่น�า้สายส�าคญัของเอเชีย

เรอืดกัจบัขยะ Interceptor 019 ใช้พลงังาน
จากแสงอาทติย์ในการดกัจับขยะแบบอัตโนมัติ 
และเป็น Interceptor ล�าที ่5 ของ The Ocean 
Cleanup ที่ติดตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ภายใต้ความร่วมมอืกบัโคคา-โคล่า โดยได้ตดิตัง้ 
ไปแล้ว 1 ล�าในอินโดนีเซีย 1 ล�าในเวียดนาม  
และ 2 ล�าในมาเลเซีย นอกจากน้ี ยงัมกีารติดตัง้  
Interceptor ในสาธารณรฐัโดมนิกินั และเมือง 
ลอสแอนเจลสิ ในสหรฐัอเมรกิา นบัเป็นส่วนหนึง่ใน 
ความร่วมมอืระดับโลก เพ่ือสนบัสนุนการใช้เทคโนโลยี 
เชิงนวัตกรรมเพ่ือช่วยป้องกันการเล็ดลอดของ
ขยะพลาสตกิจากแม่น�า้ลงสูม่หาสมทุรท่ัวโลก

อย่างไรกต็าม ผลการประชมุได้สรปุว่า คณะ
กรรมาธิการฯ ได้รับฟังความคดิเห็นข้อเสนอของ
ฝ่ายผู้ร้องเรียนและความเห็นค�าชี้แจงของกรม 
อทุยานฯ เพือ่สรุปและสร้างความเข้าใจในส่วนทีมี่ 
ความเข้าใจคลาดเคลือ่นและส่วนทีม่คีวามคดิเหน็
ไม่สอดคล้องกัน โดยกรมอุทยานฯ จะได้จดั จนท.
ผู้เก่ียวข้อง ร่วมกับ หน.อ่าวสยามลงพืน้ที ่พบกบั
ผูน้�าชมุชนและประชาชนในพืน้ที ่เพือ่สร้างความ
เข้าใจและรบัฟังความคดิเหน็ในการเตรยีมจดัตัง้
อทุยานแห่งชาตอ่ิาวสยามต่อไป
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กยท.ชีร้าคายางปรบัสูจ่ดุสมดลุ 
มัน่ใจครึง่ปีหลังแนวโน้มสดใส

นายณกรณ์ ตรรกวริพทั ผูว่้าการการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ราคายางแผ่นรมควัน 
ชัน้ 3 ในตลาดกลางยางพาราปัจจบุนัมกีารปรบัตัว
ลงมาบ้างเล็กน้อย เนือ่งจากทีผ่่านมา ราคายางแผ่น
รมควนัปรบัตวัสูงขึน้อย่างรวดเรว็ตัง้แต่ ต.ค. 66 
โดยราคาแตะสงูสุด ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา 
เม่ือวนัที ่18 ม.ีค. ราคาอยูท่ี ่94.44 บาท/กก.

ดงันัน้ การท่ีราคายางท่ีปรบัตัวลงบ้างเป็นเรือ่ง
ของการ “ย่อตวั” ลงเลก็น้อยของราคายางแผ่น 
รมควนัในตลาด เพ่ือเข้าสูจุ่ดสมดลุระหว่างราคายาง
แต่ละชนิด ก่อนทีจ่ะคงระดบัราคา และมโีอกาสท่ี 
ทศิทางราคาจะปรบัสงูขึน้ได้อกี

“เรามองว่า ราคายางปัจจบุนัเป็นการพกัราคา
หรอืราคาย่อตวัลงมา มนัเหมอืนกบัเป็นการปรบั
ฐานราคาเพือ่เข้าสูส่มดลุ เนือ่งจากช่วงก่อนหน้า
ราคายางแผ่นรมควันมีราคาเพิ่มข้ึนสูงเม่ือเทียบ
กบัยางชนดิอืน่ แต่ตอนนีร้าคายางถอืว่ายนืระดบั
ค่อนข้างคงที่แล้ว และจะมีทิศทางท่ีราคายาง 
จะปรบัเพิม่ขึน้ได้อีก และหากเมือ่เปรยีบเทยีบราคา 
ซือ้ขายยางของไทย ยงัอยูใ่นระดบัทีส่งูกว่าราคา
ยางของประเทศอืน่ๆ” ผูว่้าการ กยท. กล่าว

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามราคายางแผ่น 
รมควนัช้ัน 3 ทีป่ระมลูผ่านตลาดกลางยางพาราของ  
กยท. พบว่า ราคายางทีป่รบัเพิม่สงูขึน้ตัง้แต่ช่วง
ต.ค. 66 จนถงึปัจจบุนันัน้ มกีารย่อตวัของราคา 
ในลักษณะนีม้าแล้ว 2 ครัง้ ก่อนปรบัเพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง  
และท�าจดุสงูสดุใหม่ในวนัที ่ 19 ม.ีค. 67 ทีร่าคา 
93.55 บาท/กก.

ด้าน น.ส.อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. กล่าวว่า ราคายาง 
จะปรบัตัวสงูขึน้หลงัจากทีม่กีารพักฐานจากเหตผุล 

‘รมว.ธรรมนสั’ เตรยีมชงโครงการ “ปุย๋
คนละครึง่” เสนอ นบข. ช่วยเกษตรกรใช้ปุ๋ย
คุณภาพราคาถูกหนนุลดต้นทนุ เพิม่ขดีความ
สามารถเกษตรกรไทย

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย 
ภายหลงัเป็นประธานการประชมุคณะอนกุรรมการ 
นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต  
ครั้งท่ี 1/2567 โดยมีผู ้บริหารหน่วยงาน 
ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ นายกสมาคมชาวนา
และเกษตรกรไทย เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 
ธารทิพย์ กรมชลประทาน และประชมุออนไลน์
ผ่านระบบ Zoom Meeting ว่า ข้าวเป็นสินค้า 
ท่ีส�าคญัของประเทศในหลายมติิ ในด้านเศรษฐกจิ  
ประเทศไทยส่งออกข้าวมีมูลค่ากว่าแสนล้าน
บาทต่อปี เป็นอันดับสองรองจากยางพารา มี
เกษตรกรที่ปลูกข้าวกว่า 4.68 ล้านครอบครัว
หรอืประมาณ 16 ล้านคน ซึง่ส่วนใหญ่ยงัมีฐานะ
ยากจน เนือ่งจากราคาผลผลิตแปรปรวน ต้นทนุ 
การผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้น โดยวัตถุดิบ 
ดังกล่าวประเทศไทยต้องน�าเข้า อาทิ ปุ๋ยเคมี  
ยาปราบศตัรพูชื เป็นต้น ส่งผลให้เกษตรกรผูป้ลกูข้าว 
มต้ีนทนุสงูขึน้ 

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้พยายามให้การ 
ช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูข้าวมาโดยตลอด ตัง้แต่
ปี 2562–ปัจจุบัน ใช้งบประมาณเพื่อด�าเนิน
โครงการสนบัสนนุค่าบริหารจดัการและพฒันา
คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประมาณ
ปีละ 54,300 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการใช้เงินตาม
มาตรา 28 ของนโยบายการเงินการคลังของ
ประเทศ เป็นการบรหิารจัดการสภาพคล่องของ
ประเทศ เพือ่สนบัสนนุการลดต้นทุน การผลติ
และค่าเก็บเก่ียวข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
 ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกนิครวัเรอืนละ 20 ไร่  (ไม่เกนิ 
ครวัเรอืนละ 20,000 บาท) ซึง่ถอืเป็นการจ่ายเงนิ
สนบัสนนุให้กบัเกษตรกรโดยตรง โดยไม่ต้องมีการ 

2 ประการ คือ ความต้องการยางในตลาดโลก
เพิม่ข้ึน โดยเฉพาะ “ยางล้อ” ในช่วงไตรมาส 1  
และ 2 ผูป้ระกอบการต้องการยางเพิม่ขึน้ จงึท�า 
การสต็อกวัตถุดิบยางเพิ่มมากขึ้น เพื่อน�าไปใช้ 
ในกระบวนการผลติส่งมอบไตรมาส 3-4/67 ในขณะที ่
ความต้องการใช้ยางสวนทางกับปริมาณผลผลิต 
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเดือน เม.ย.นี้ ท่ีคาดว่า 
จะมผีลผลติยางออกสูต่ลาดเพยีง 100,000 ตนั

“ธรรมนัส” เตรียมชง “ปุ๋ยคนละครึ่ง” เสนอ นบข.
ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน/เพิ่มขีดความสามารถ

ตดิตามว่าเกษตรกรจะน�าไปใช้จ่ายทีต่รงเป้าหมาย 
ทีร่ฐัก�าหนดหรอืไม่ ซึง่ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก 
ตลอดระยะเวลา แสดงให้เห็นว่าโครงการและ
มาตรการต่างๆ ของรัฐ ยังไม่สามารถสร้างความ 
เข้มแขง็ให้กบัเกษตรกรผูป้ลกูข้าวได้อย่างยัง่ยนื

ดังน้ัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดย
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และการสร้าง
ความเข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
ในพืน้ที ่จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องช่วยเหลอื
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ด�ารงชีพอยู่ได้ ที่ประชุม 
คณะอนุกรรมการนโยบายและบรหิารข้าวแห่งชาติ
ด้านการผลิต จึงมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุน
ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี
การผลิต 2567/68 โดยสนับสนุนปุ๋ยที่เหมาะสม
ตามความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ใน 
รูปแบบ “ปุ๋ยคนละครึ่ง” (ภาครัฐและเกษตรกร 
จ่ายคนละครึง่) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการ 
ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการซื้อปุ๋ย เพ่ือเพ่ิมโอกาส
และบรรเทาความเดอืดร้อนให้เกษตรกรผูป้ลกูข้าว
เข้าถึงปัจจยัการผลติให้สามารถด�ารงชพีอยู่ได้ เพือ่
ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวลดความเดือดร้อนในการ
ใช้ปุย๋สตูรต่างๆ และปรมิาณท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม 
ช่วยในการลดต้นทุนการผลิตข้าว รวมทั้งป้องกัน
ไม่ให้เกดิสภาวะดนิเสือ่มสภาพ ตลอดจนเพ่ือเพ่ิม
ผลผลติของเกษตรกรผูป้ลูกข้าว

เป้าหมายโครงการฯ สนบัสนนุค่าปุย๋ในอัตรา
ปุย๋ไร่ละ 50 กโิลกรมั ครวัเรอืนละไม่เกนิ 20 ไร่  
(ไม่เกนิครวัเรอืนละ 1,000 กโิลกรมั) ให้กบัเกษตรกร
ผูป้ลกูข้าวทีจ่ะปลูกข้าวในปีการผลติ 2567/68 ที่
ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 
4.68 ล้านครวัเรอืน แยกเป็น 1) เกษตรกรทีป่ลกู
ข้าวท่ัวไป 4.48 ล้านครัวเรอืน (ใช้ปุย๋สตูรทีม่คีวาม
เหมาะสมกบัการปลกูข้าว) 2) เกษตรกรทีป่ลูกข้าว
อนิทรีย์ 0.20 ล้านครวัเรอืน (ใช้ปุย๋อนิทรย์ีชนดิน�า้
และชนิดเม็ดและข้ึนบญัชีนวัตกรรม) กรอบวงเงิน 
33,530 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงนิทุนธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ส�ารองจ่ายการด�าเนินงานตามความโครงการฯ 
33,422.950 ล้านบาท และงบกลางรายการส�ารอง
จ่ายเพ่ือกรณฉุีกเฉินหรอืจ�าเป็น ปี 2567 จ�านวน  
108.006 ล้านบาท และมอบหมายกรมการข้าว  
ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะอนกุรรมการนโยบาย 
และบรหิารข้าวแห่งชาตด้ิานการผลติ จดัท�าข้อมลูเพือ่ 
น�าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายและ
บรหิารข้าวแห่งชาต ิ(นบข.) และเสนอคณะรฐัมนตรี
เหน็ชอบโครงการและงบประมาณต่อไป

“การประชุมในครัง้น้ีถือเป็นการประชุมนดัแรก 
ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรี ได้มีค�าสั่งแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการนโยบายและบรหิารข้าวแห่งชาติ
ด้านการผลติ เมือ่วันที ่28 ธันวาคม 2566 ซึง่นายกฯ 
ได้ก�าชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาของ 
พ่ีน้องชาวนา โดยเฉพาะการด�าเนินมาตรการในการ
เร่งขยบัราคาข้าวให้สงูข้ึน อย่างไรกต็าม ได้รบัเสยีง
สะท้อนจากเกษตรกรว่ามาตรการต่างๆ ทีผ่่านมา 
ของภาครฐั ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยัง่ยนื  
ดงันัน้ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องศกึษา 
หามาตรการในการลดต้นทุนการผลติอย่างจรงิจงั 
เพ่ือด�าเนินการมาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรให้ทนั
ในฤดกูาลทีจ่ะถึงนี้ 

ส�าหรับโครงการปุย๋คนละครึง่ ถอืเป็นโครงการ
ที่ตอบโจทย์ เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วม โดย
เกษตรกรออกครึ่งหนึ่ง รัฐเป็นผู้ด�าเนินการจัดหา
ปุ๋ยที่มีความเหมาะสมต่อการผลิตข้าว ใช้ปัจจัย

การผลิตตรงตามเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนอย่าง
จริงจงั ซึง่ผลทีค่าดว่าจะได้รบั เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวสามารถเข้าถึงปุ๋ยคุณภาพในราคาถูก เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว และยกระดับ
คุณภาพข้าวให้สนองความต้องการของตลาด 
อกีทัง้ ยงัสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรฐั
ได้ถงึปีละ 20,770 ล้านบาท เมือ่เปรียบเทยีบ
กับการใช้งบประมาณช่วยเหลือชาวนา ตาม
โครงการสนบัสนนุค่าบริหารจดัการและพฒันา
คณุภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (โครงการ 
ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 
ครวัเรอืนละ 20,000 บาท) ซึง่ใช้เงนิปีละประมาณ  
54,300 ล้านบาท” รมว.ธรรมนสั กล่าว

นอกจากนี ้ทีป่ระชมุได้รบัทราบค�าสัง่ นบข. 
เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการนโยบายและ
บรหิารข้าวแห่งชาตด้ิานการผลติ ลงวนัท่ี 6 ลง
วนัที ่ 28 ธนัวาคม 2566 เพ่ือให้พิจารณาเร่ือง
เก่ียวกับการผลิตข้าวไทย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
หลักที่ส�าคัญของประเทศให้เป็นไปด้วยความ
เรยีบร้อย เกิดประสิทธผิลดีต่อเกษตรกรผู้ผลิต  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการผลิตข้าวไทย  
โดยมีองค์ประกอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงพาณชิย์ เป็น
รองประธาน อธบิดกีรมการข้าว เป็นเลขานุการ 
และมอี�านาจหน้าท่ี ดงันี ้

1) เสนอแนวทาง แผนงาน โครงการ และ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาและพฒันาด้านการ 
ผลิตข้าวและศักยภาพของชาวนาที่เหมาะสม
ต่อ นบข. เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาระบบ
การผลิตข้าวโดยรวมของประเทศ 2) ประสาน 
ติดตาม ก�ากับดูแลการด�าเนนิการตามแผนงาน 
โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด  
3) แต่งต้ังคณะท�างาน หรือทีป่รึกษาเพือ่ด�าเนนิงาน 
ตามทีค่ณะอน ุ นบข.ด้านการผลิต เห็นสมควร  
4) เชญิบคุคลทีเ่กีย่วข้องมาให้ข้อมลู ข้อเทจ็จริงและ  
ความเหน็ รวมท้ังส่งเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะอนุกรรมการ  
นบข.ด้านการผลติ 5) รายงานผลการด�าเนนิงานต่อ  
นบข. ต่อไป และ 6) ปฏบัิตงิานอืน่ตามที ่นบข.
มอบหมาย

โดยในปี 2566 สวพส.พบว่า เกษตรกรในพืน้ท่ี 
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
สามารถจ�าหน่ายผลผลติ เช่น พชืผกั ไม้ผล ชา
กาแฟ พชืไร่ พืชท้องถิน่ ไม้ดอก จ�าหน่ายผ่าน
ตลาดท้องถิ่น ตลาดข้อตกลง ตลาดโครงการ
หลวง ตลาดออนไลน์ และตลาดอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมมูลค่า 
476.59 ล้านบาท คิดเป็นรายได้เงินสดสุทธิ
ทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลีย่ต่อครัวเรอืน 
80,271 บาท/ครวัเรอืน/ปี ทัง้นี ้เป็นการส่งเสริม
แก่กลุม่เกษตรกรท่ียากจนหรอืด้อยโอกาสเป็น
พเิศษตาม TPMAP จ�านวน 1,585 ราย สร้าง
รายได้ 9.03 ล้านบาท

จากการท�างานทีผ่่านมาแบบพุง่เป้า มีพืน้ท่ี
ชดัเจน ประชาชนเป้าหมายชัดเจน สวพส.ใช้วธิี
การท�างานทีเ่ป็นการพฒันาบนพืน้ฐานของการ 
ใช้องค์ความรู ้ และนวัตกรรมจากงานวิจัย 
บวกกบัความร่วมมอืของทุกหน่วยงาน ท�าให้วนันี้ 
มชีมุชนทีป่ระสบความส�าเรจ็ ชาวบ้านมรีายได้  
มชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ แต่สิง่ทีม่ากกว่าและเป็น 
ความต้องการของเกษตรกรทกุคน คอื สิง่แวดล้อม 
ที่ดีขึ้น ปัจจุบันถ้าชาวบ้านอยากมีรายได้  
1 แสนบาทต่อปี แค่หันมาปลูกพืชทางเลือก 
พืชเศรษฐกิจท่ีสร้างผลตอบแทนสูงใช้พ้ืนที่แค่ 
3-5 ไร่ ถ้าเปรียบเทยีบกับสมยัก่อนอาจจะต้อง 
ใช้พืน้ที ่50-100 ไร่ ส่วนพืน้ทีท่ี่เหลอืปัจจบุนัชาวบ้าน 
กส็ามารถปรบัมาเป็นพืน้ท่ีส�าหรับปลกูไม้ผลไม้
ยืนต้นให้เป็นพ้ืนทีส่เีขยีว หรอืหลายชมุชนเอง
กค็นืพืน้ทีบ่างส่วนเพือ่ฟ้ืนฟเูป็นป่า

“นอกจากนี้ ยังช่วยลดการเผาในพื้นท่ี
เกษตรได้อย่างชดัเจน โดยในปี 2564-2565 มี
จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นท่ีด�าเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  
44 พืน้ที ่ลดลงเหลอื 703 และ 435 ตามล�าดบั 
จากปี 2563 ทีม่จุีดความร้อนมากถงึ 1,477 จดุ 
ควบคูก่บัการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้ล�าธาร เช่น  
การสร้างฝายชะลอน�้า 272 ตัว แนวกันไฟ  
98 ชุมชน ระยะทาง 1,200 กิโลเมตร การ 
ผลติปุย๋หมกัลดการเผา 1,073 ตนั ป้องกนัการ
บกุรกุป่าและอนรุกัษ์ฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้ 1.47 ล้านไร่ 
ใน 463 ชมุชน และปลกูป่าเพือ่เพิม่พ้ืนทีส่เีขียว 
22,951 ไร่ ท�าให้ประชาชนบนพืน้ทีส่งูสามารถ
เข้าถึงอาหารที่เพียงพอปลอดภัยท่ีได้รับรอง
มาตรฐาน GAP และ Organic สูเ่ป้าหมายการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื” นางสาวเพชรดา กล่าวทิง้ท้าย  

ปัจจุบันประชาชนบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่
ยงัคงยากจนและเข้าไม่ถงึบรกิารของรัฐ จาก
ข้อมลู TPMAP พ.ศ. 2565 พบว่า ม ี“คนจน” 
บนพืน้ท่ีสงูมากถึง 261,043 คน มีหนีส้นิเฉลีย่ 
157,144 บาทต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่ยังคง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
และเก็บหาของป่าเพื่อสร้างรายได้เสริม ซึ่ง 
การท�าเกษตรตามวิถีและความเชื่อดั้งเดิม 
น�าไปสูก่ารบุกรกุคุกคามพืน้ท่ีป่ามากสดุในพืน้ที ่
ภาคเหนือ สงูถึง 651 แห่ง จากท้ังหมด 1,384 แห่ง 
ทัว่ประเทศ (GISDA, 2564)   

นางสาวเพชรดา อยูส่ขุ รองผูอ้�านวยการ
ด้านการพฒันา สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ทีส่งู  
(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. กล่าวว่า  
แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและการ
เผาบนพืน้ทีส่งู ในหลวงรชักาลท่ี 9 ทรงพสิจูน์
ให้ประจักษ์แล้วจากการด�าเนินงานของมูลนิธิ
โครงการหลวง โดยท�าให้เกิดความชัดเจนว่า
พืน้ทีไ่หนเป็นป่า พืน้ทีไ่หนเป็นพืน้ท่ีท�ากนิ เพือ่
ไม่ให้สองส่วนนีร้กุล�า้ซึง่กนัและกนั จากนัน้จงึใช้
ความรู้เพือ่ปรับเปลีย่นวถิใีนการท�าการเกษตร
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ท�าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงจากการปลูกพืชเสพติดและส่งผล 
กระทบต่อสิง่แวดล้อม เป็นการปลกูพชืทางเลอืก 
ควบคูไ่ปกบัการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
โดยรอบชุมชน จนปัจจุบันถือได้ว่า ในพื้นที่
โครงการหลวงปลอดการเผา 100%

สวพส.เผยเกษตกรพืน้ทีส่งูเฮ! 
ปลดหนี ้เพิม่รายได้เกือบ 3 เท่า

สวพส.ได้น�าแนวทางการด�าเนนิของโครงการหลวง 
มาปรับใช้ในพืน้ทีส่งูอืน่ๆ ให้ชาวบ้านมรีายได้จาก
การปลกูพชืทางเลอืก โดยใช้พืน้ทีน้่อย แต่มรีาย
ได้ตอบแทนสูง และไม่ต้องใช้ไฟในการท�างาน
แทน โดยมวีธิกีารท�างาน คอื การวเิคราะห์เป็น 
รายหมูบ้่านเป็นรายคน เลอืกพชืเลอืกวธิกีารประกอบ 
อาชพีทีต่รงตามกับภมูสิงัคม เหมาะสมกบัพืน้ทีม่ี
มาตรฐาน มตีลาดรองรับ เพือ่ทีจ่ะบรรลเุป้าหมาย
ที่วางไว้ จ�าเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานที่มา
สนบัสนนุอย่างเช่น แหล่งน�า้ ไฟฟ้า ถนน ซึง่ได้รบั 
ความร่วมมอืจากหลายๆ หน่วยงานมากกว่า 30 กรม 
จาก 7 กระทรวง เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาร่วมกนั

ส่วนอีกปัจจยัท่ีส�าคญั คอื การจดัระบบข้อมูล
เพ่ือตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มายางพาราของ
ไทย ตัง้แต่เกษตรกร พกิดัสวนยาง การพฒันาระบบ
ข้อมูลการซื้อขายยางผ่านตลาดกลางยางพารา 
จนถงึข้อมูลการส่งออกยาง โดยเชือ่มระบบเข้าด้วยกนั 
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเป็นรูปธรรม
ของ กยท. เพือ่รองรบักฎหมายว่าด้วยสนิค้าทีป่ลอด
จากการตดัไม้ท�าลายป่า (EUDR) จะสามารถช่วยให้
ผูซ้ือ้ยางใน EU ม่ันใจทีจ่ะซ้ือยางจากประเทศไทย
เพิม่มากขึน้อกี ดงันัน้ ในช่วงครึง่ปีหลงันี ้ยางไทย
มแีนวโน้มทีส่ดใส และยงัไปได้ต่อ

รมช.ไชยา ช ู“นาวงัโมเดล” 
ต้นแบบอาหารสัตว์คณุภาพสูง 

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม
สหกรณ์โคนมหนองบัวล�าภู จ�ากัด อ�าเภอนาวัง  
จังหวัดหนองบัวล�าภู โดยมี น.สพ.ประภาส  
ภิญโญชีพ รองอธิบดีบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ
ในจังหวัด นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองบัวล�าภู หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เกษตรกรให้การต้อนรับในพืน้ที ่เพ่ือร่วมเป็นสกัขี
พยานในการลงนาม MOU ซือ้ขายข้าวโพดพร้อม 
ฝักหมกั (Corn Silage) ระหว่างผูป้ระกอบการ 
กบัสหกรณ์โคนมหนองบวัล�าภ ูรวมถงึพบปะและให้ 
ก�าลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมภายใต้โครงการ 
ช่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมจากวกิฤตอิาหารสตัว์ 
ราคาแพง เพือ่ให้เกษตรกรยนืบนขาของตนเองได้

รมช.ไชยา กล่าวว่า ตามทีไ่ด้เกดิสถานการณ์
วิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพงส่งผลให้เกษตรกร 
ผูเ้ลีย้งโคนมแบกรบัภาระต้นทนุท่ีเพิม่ขึน้ ซึง่กระทรวง 
เกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดท�าโครงการ 
ช่วยเหลอืเกษตรกรโคนมภายใต้วกิฤตอาหารสตัว์ 
ราคาแพง หรอื “นาวงัโมเดล” เพือ่ส่งเสริมเกษตรกร 
ผูเ้ลีย้งโคนมใช้ “ข้าวโพดหมกั” เป็นแหล่งอาหาร 
คุณภาพ โดยน�าข้าวโพด พร้อมฝักหมักหรือ  
Corn silage มาใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบคณุภาพด ี
ส�าหรับการเลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ ซ่ึงช่วยลดต้นทุน
ด้านอาหารสตัว์

จากผลการด�าเนนิงาน พบว่า ปริมาณน�า้นมดบิ 
เพิ่มขึ้น 31.8% คุณภาพน�้านมดิบเพิ่มขึ้น  
0.91% และสามารถต้นทนุการผลติ 6.6% ท�าให้

เกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึน้ และมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ 
สามารถประกอบอาชพีการเลีย้งโคนม เป็นอาชีพ
หลกัได้อย่างมัน่คง และย่ังยนืตลอดไป

หลงัจากนัน้ รฐัมนตรช่ีวยฯ ไชยา ได้ลงพืน้ที่
เยีย่มชมแปลงสาธติการเกบ็เกีย่วผลผลติข้าวโพด
พร้อมฝักบ้านนากลาง อ�าเภอนาวัง จังหวัด
หนองบวัล�าภ ูและเยีย่มชมกจิกรรมการเลีย้งโคนม 
ของฟาร์มต้นแบบนาวังโมเดล และการสาธิต 
การผลิต Corn Silage ชนิดอัดก้อน บรรจุถุง  
และบรรจบุ่อหมกั (Bunker) และเดนิทางต่อไปยงั 
กลุม่วสิาหกจิชมุชนผูเ้ลีย้งไก่งวง บ้านโป่งแค อ�าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล�าภู เพื่อเยี่ยมชมการ
ด�าเนนิงานของกลุม่วสิาหกจิชมุชนฯ พร้อมรับฟัง
ปัญหาพร้อมหาแนวทางในการช่วยเหลอืเกษตรกร
เพื่อให้สามารถจ�าหน่ายผลผลิตสินค้าไก่งวง 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสนบัสนนุ
งบประมาณจากทางจังหวัดในการสร้างโรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่งวง เพื่อเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแบบยั่งยืน 
พร้อมให้ก�าลังใจเกษตรกรในพืน้ที ่อกีด้วย

จากการด�าเนนิงานเพือ่แก้ปัญหาความยากจน  
โดยการปรับระบบเกษตรทีเ่น้นกระบวนการมส่ีวนร่วม 
กับชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง 
แรงจงูใจให้เกษตรกรหนัมาปลกูพชืทางเลอืกและ
ไม่เผาวสัดกุารเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง
ทัง้ 44 แห่ง พบว่า เกษตรกรกลุม่ส�ารวจ จ�านวน 
266 คน มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า 
(153%) จากเดมิทีม่ค่ีาเฉลีย่รายได้ก่อนปรับระบบ 
เกษตรกร 68,526 บาท/ครวัเรอืน/ปี ซึง่เป็นรายได้ 
ทีต่�า่กว่าเส้นความยากจนของประชาชนบนพืน้ทีส่งู 
จากการส�ารวจโดย สวพส. 120,483 บาท/ครวัเรอืน 
/ปี เมื่อปรับระบบเกษตรแล้วเกษตรกรมีรายได้
จากการจ�าหน่ายผลติผล 173,332 บาท/ครัวเรือน 
/ปี ท�าให้มเีงนิออมเพิม่ขึน้ ภาระหนีส้นิภาคเกษตร
ลดลง

ณกรณ์ ตรรกวริพัท

เพชรดำ อยูส่ขุ  

ไชยำ พรหมำ

ร้อยเอก ธรรมนสั พรหมเผ่ำ
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กรมประมงประกาศปิดอ่าว 3 เดอืน
ในฤดวูางไข่ ฟ้ืนฟูทรพัยากรสตัว์น�า้

กรมวิชาการเกษตร เปิดตัวมะพร้าวกะทิ
พนัธุแ์ท้ สุราษฎร์ธานี1 การันต ีกะททิกุผล ให้
ผลผลิตสูง อายุการเก็บเกี่ยวสั้น รองรับความ
ต้องการของผู้บริโภคและอุตสาหกรรมแปรรูป
มะพร้าว

นายรพีภทัร์ จนัทรศรวีงศ์ อธบิดกีรมวชิาการ
เกษตร (กวก.) กล่าวว่า ปัจจบุนัการขยายตัวของ
ตลาดมะพร้าวกะท ิมแีนวโน้มสงูเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก
สามารถซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ ท�าให้มี
ราคาสงูถึง 150-250 บาทต่อผล รวมทัง้มีการน�าไป
ใช้ในอุตสาหกรรมอืน่ๆ เช่น เครือ่งส�าอาง ฟิล์มห่อ
อาหาร อตุสาหกรรมยา และอาหารเสรมิ เป็นต้น 
ส่งผลให้ผลผลิตมะพร้าวกะท ิไม่เพยีงพอกบัความ
ต้องการของตลาด และมข้ีอจ�ากดัในการขยายพนัธุ์
มะพร้าวกะทิ

อธบิดกีรมวชิาการเกษตร กล่าวต่อว่า คณะ
นกัวิจยัของกรม ได้วจัิยและพัฒนาปรบัปรงุพันธุ์
มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ ที่ให้ผลผลิตเป็นมะพร้าว 
กะทิทกุผลและให้ผลผลติสงู เพือ่รองรบัการขยายตวั 
ของตลาดมะพร้าวกะทิ

น.ส.ปริญดา หรนูหีม ผูอ้�านวยการศนูย์วจัิย
และพฒันาการเกษตรระนอง กรมวชิาการเกษตร 
หวัหน้าทีมวิจัย เปิดเผยว่า ในธรรมชาตมิะพร้าว 
1,000 ลกู จะพบมะพร้าวกะทเิพยีง 1-3 ลกูเท่านัน้ 
หรือไม่เกินร้อยละ 0.3 เนื่องจากพันธุกรรรม 
ท่ีควบคมุการเกดิเนือ้กะทเิป็นลกัษณะด้อย และ
สญูเสยีความสามารถในการงอกด้วยวธิปีกต ิจงึต้อง 
ขยายพนัธุด้์วยการเพาะเล้ียงคพัภะ

ดังนั้น จึงได้วิจัยปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวกะทิ 
พนัธ์ุแท้ ทีส่ามารถให้ผลเป็นกะททิกุผล มผีลผลติ
สูง ออกจ่ันและเกบ็เกีย่วผลผลติครัง้แรกเรว็ รองรบั
ความต้องการของผู ้บริโภคและอุตสาหกรรม
แปรรูป รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดย

เปิดตวั “มะพร้าวกะทพัินธุแ์ท้” 
ให้ผลผลติสงู อายเุกบ็เกีย่วสัน้

พิพิธภณัฑ์การเกษตรฯ จัดกจิกรรมสดุพิเศษ 
ต้อนรบัปิดเทอมหน้าร้อน สนกุทัง้ครอบครวั

เข้าสูช่่วง Summer แล้ว ซึง่ตรงกบัช่วงปิดเทอม
ของเด็กๆ เชื่อว่าคุณพ่อ คุณแม่หลายบ้านก�าลัง 
มองหากจิกรรมให้เดก็ๆ ได้ท�ากิจกรรมร่วมกนัได้ท้ัง 
ครอบครวั และยังได้ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์อกีด้วย  
Summer นี ้ มาสนกุๆ 3 กิจกรรม ท้ังในรปูแบบ 
One Day Trip และค่ายครอบครวัเรยีนรู ้Family 
Day Camp ทีต่อบโจทย์ทกุครอบครวัแน่นอน โดย 
เฉพาะครอบครัวไหนทีห่ลงรักธรรมชาต ิบรรยากาศดีๆ   
และมกีจิกรรมสนกุๆ ทีส่อดแทรกความรู ้ความสนกุ 
ได้ท้ังวัน ซึ่งกิจกรรมจัดที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จ.ปทุมธาน ี อยูไ่ม่ไกลจากกรงุเทพฯ จะใช้รถยนต์
หรอืรถประจ�าทางกส็ะดวกอกีด้วย

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพกิลุ ผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว เป ิดเผยว ่า 
“พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพื้นท่ีแห่งการเรียนรู ้
ภาคการเกษตรควบคูแ่หล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร ซึง่ 
ที่นี่มีกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายท่ีตอบโจทย์
ทุกกลุ ่มเป้าหมายให้เรียนรู ้ท่องเที่ยวและร่วม
กิจกรรม ในช่วงปิดเทอม Summer นี้ เตรียม  
3 Activity สดุพิเศษ บนพ้ืนท่ี 374 ไร่ ทีท่กุคนเข้ามา 
ร่วมเรียนรู้ท่องเที่ยวและท�ากิจกรรมไปพร้อมกัน 
และเพลิดเพลิน สนุก มีสาระ ไปพร้อมๆ กัน 
ทัง้ครอบครวั”

Activity 1 MADO Farm Academy  
เปิดบ้านแปลงเกษตร Mado Farm Academy 

พร้อมห้องนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ร่วมสนุกผจญ
ภัยตะลุยแปลงผัก ที่จะพาทุกคนส�ารวจสิ่งมีชีวิต
และพนัธกุรรมในแปลงเกษตร พร้อมเรยีนรู ้รปู-รส-  
กลิน่–สมัผสั ทางวทิยาศาสตร์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
และลงมือเพาะปลูกพืชผัก หรือต้นไม้กลับบ้าน 
ได้ด้วยตัวเอง ทุกวันอังคาร–วันอาทิตย์ เวลา  
10.00-15.00 น. ค่าบรกิารเด็ก 40 บาท ผูใ้หญ่  
60 บาท เท่านัน้

Activity 2 ท่องเที่ยววิถีเกษตรไทย เอาใจ 
สายหลงรักธรรมชาต ิหลงรกัการท�าเกษตร กจิกรรมนี้ 
ได้พานัง่รถเทีย่วชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งและเรยีนรู้
เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง ผ่านฐานการเรยีนรู้ต่างๆ 
พร้อมกจิกรรมพเิศษ เอาใจสายลุย อาท ิการท�านา
โยนกล้า การท�าไข่เคม็ดินสอพอง การเพาะกล้าผกั 
และปลกูผกัหรอืต้นไม้ใส่กระถาง ป้อนอาหารสัตว์ 
สนุกกับกิจกรรมลานละเล่นพ้ืนบ้าน ทุกวันเสาร์-  
วันอาทิตย์ จ�านวนวันละ 5 รอบ ค่าบริการเด็ก  
30 บาท ผูใ้หญ่ 50 บาท

พบว่า ในช่วงเวลาทีใ่ช้มาตรการ สตัว์น�า้ท่ีมีความ
ส�าคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปลาผิวน�้า อาทิ 
ปลาท ูปลาลงั ปลาสกีนุบัง้ และปลาหลงัเขยีว มี
ความสมบูรณ์เพศสูงถึงเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
สตัว์น�า้วยัอ่อนทัง้หมดมคีวามชกุชมุและการแพร่
กระจายหนาแน่นสงูในพ้ืนทีแ่ละช่วงเวลาเดยีวกนั 
โดยเฉพาะเดือนมิถุนายนที่มีความหนาแน่นของ
สตัว์น�า้วัยอ่อนท้ังหมดสงูสุด 5,161 ตัวต่อ 1,000 
ลกูบาศก์เมตร และเมือ่พจิารณาอัตราการจบัสตัว์น�า้ 
ทั้งหมด เฉลี่ยจากเรือส�ารวจประมงที่ท�าการ 
ส�ารวจในเขตมาตรการ พบว่า ช่วงก่อนมาตรการ
ระหว่างมาตรการ และหลงัมาตรการ มอีตัราการ
จับสตัว์น�า้ทัง้หมดเฉลีย่เท่ากับ 48.117 กโิลกรมั/ 
ชัว่โมง 114.925 กโิลกรัม/ชัว่โมง และ 316.600 
กโิลกรมั/ชัว่โมง ตามล�าดบั

โดยจะเหน็ได้ว่าในระหว่างใช้มาตรการ อตัรา
การจับสตัว์น�า้ท้ังหมดเฉลีย่เพ่ิมข้ึน 2.3 เท่า และ
หลังมาตรการอัตราการจับสัตว์น�้าท้ังหมดเฉลี่ย
เพ่ิมขึน้ถงึ 6.5 เท่าของช่วงก่อนมาตรการ ดังนัน้ 
จึงกล่าวได้ว่า มาตรการปิดอ่าว สามารถท�าให้
ทรัพยากรสัตว์น�้าในพื้นท่ีมาตรการมีความอุดม
สมบูรณ์ขึ้น แสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีและช่วงเวลา
มาตรการทีก่�าหนดขึน้ มคีวามถกูต้อง เหมาะสม 
และสอดคล้องกับช่วงเวลาสัตว์น�้าท่ีมีไข่ วางไข่ 
และเลีย้งตวัอ่อน เพ่ือการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรัพยากร 
สตัว์น�า้และคงความสมดลุทางธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื”  
นายบญัชา กล่าวสรปุ

กรมประมง ขอให้พ่ีน้องชาวประมงทกุคน ทีใ่ห้ 
ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการปฎิบัติตาม 
กฎหมายในมาตรการปิดอ่าวทะเลอนัดามนั มส่ีวนร่วม 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าให้เกิด 
ความอดุมสมบรูณ์อย่างย่ังยนื และเกดิความมัน่คง
ในการประกอบอาชพีประมงต่อไป

กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหาร
จดัการทรัพยากรสัตว์น�า้ ปิดอ่าว 3 เดือนในฤดู
วางไข่ ฝ่ังทะเลอนัดามัน ประจ�าปี 2567 เผยผล
ใช้มาตรการ พบสตัว์น�า้มคีวามสมบรูณ์เพศสงู 
สตัว์น�า้วยัอ่อนมคีวามชกุชุม และแพร่กระจาย
หนาแน่นในพืน้ที ่ส่งผลให้ชาวประมงจบัสัตว์น�า้
ได้เพิม่ขึน้ 6.5 เท่าตัว

เมือ่วันที ่28 มนีาคม 2567 ทีท่่าเทยีบเรือศนูย์
ป้องกนัและปราบปรามประมงทะเลกระบี ่ต.ไสไทย  
อ.เมือง จ.กระบี่ นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดี 
กรมประมง เป็นประธานในพิธีประกาศใช้มาตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�า้ในฤดูสัตว์น�้ามีไข่ 
วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ประจ�าปี 
2567 โดยมี นายอนวุรรตน์ โหมดพร้ิง รองผูว่้า
ราชการจังหวัดกระบ่ี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย
หวัหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าทีก่รมประมง สมาคม
ชาวประมงจังหวัดกระบี ่และชาวประมงภเูกต็ ตรงั 

พังงา และกระบ่ี เข้าร่วมพิธีกว่า 500 คน
อธิบดีกรมประมง เผยว่า เดอืนเมษายนของทกุปี 

เป็นช่วงเวลาที่สัตว์น�้าในบริเวณฝั่งทะเลอันดามัน 
เริม่มกีารผสมพันธุว์างไข่และเลีย้งตัวอ่อน เพ่ือฟ้ืนฟู
ทรพัยากรสตัว์น�า้ และคงความสมดลุทางธรรมชาติ
และระบบนเิวศให้ยัง่ยนื ทีผ่่านมากรมประมงจึงได้มี
การก�าหนดและประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการ
ทรพัยากรสัตว์น�า้ในฤดสัูตว์น�า้มไีข่ วางไข่ เล้ียงตวัอ่อน 
ฝ่ังทะเลอนัดามัน มาตัง้แต่ปี 2528 ในช่วง เม.ย.-ม.ิย. 
ของทกุปี เป็นระยะเวลา 90 วัน ก�าหนดเง่ือนไขการ
ท�าประมงในเขตพ้ืนท่ีบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา 
กระบ่ี และตรัง ตัง้แต่ ปลายแหลมพันวา อ.เมอืงภเูกต็ 
ลงไป ถึงปลายแหลมหยงสตาร์ อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั 
ครอบคลมุพ้ืนที ่ 4,696 ตร.กม. ส�าหรบัปีนีจ้ะเร่ิมใช้
มาตรการ ระหว่าง 1 เมษายน-30 มถินุายน 2567

อธบิดกีรมประมง ยงัได้เผยถงึผลการศกึษาทาง
วิชาการของกองวิจยัและพัฒนาประมงทะเล ปี 2566 

วบคุมวชัพชื เพือ่ป้องกนัไม่ให้งอก ยบัยัง้ หรือชะลอ การงอก
ของวชัพืชท�าลายต้นพชืก่อนทีจ่ะถงึช่วงวกิฤตของการแข่งขนั 

ลดการเจรญิเตบิโต และท�าลายวชัพชืส่วนทีอ่ยูเ่หนอืต้น คอื ใบ ต้น 
ดอก ท�าให้ส่วนทีอ่ยู่ใต้ดนิ เช่น ไหล เหง้า เมลด็ หลดุจากดินตายไป 
ป้องกนัการออกดอก เพือ่ไม่ให้มกีารแพร่พนัธ์ุของวชัพชื ด้วยเทคนคิ
และปัจจยัในภาวะต่างๆ ดังนี้

ค

รายละเอียดเพิม่เตมิได้ท่ี 	 กลุม่วจิยัและพฒันาการอนรุกัษ์ดินและน�า้เพือ่การเกษตร	
	 	 	 กองวจิยัและพฒันาการจัดการทีดิ่น	โทร	0	2579	0461

ศนูย์วจิยัและพฒันาการเกษตรระนอง ได้พฒันา
และปรบัปรงุพนัธุจ์นได้มะพร้าวกะทิพันธุแ์ท้รหสั 
NHK-C2 NHK-C2 จ�านวน 121 ต้น ที่มีความ
เป็นมะพร้าวกะทิพันธุแ์ท้ พบว่า ทัง้หมดมีต้นเป็น
มะพร้าวกะทพัินธุแ์ท้และให้ผลเป็นกะททิกุผล อายุ
เริม่ออกจัน่และเก็บเก่ียวส้ัน รวมท้ังให้ผลผลิตสูง 
จึงเสนอขอรับรองพันธุ์ในปี 2566 ใช้ชื่อพันธุ์ว่า 
มะพร้าวกะทพัินธุแ์ท้ พันธ์ุ กวก. สุราษฎร์ธานี 1

ส�าหรับมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ พันธุ ์ กวก. 
สรุาษฎร์ธาน ี1 มีลักษณะเด่น คอื ให้ผลผลิตทกุผล
เป็นมะพร้าวกะท ิอาย ุ8 ปีขึน้ไปให้ผลผลติมากกว่า 
100 ผล/ต้น/ปี หรือมากกว่า 2,200 ผล/ไร่/ปี  
น�า้หนกัผล 2,032 กรมั (มขีนาดกลาง-ใหญ่) เริม่ออก 
จัน่ครึง่หนึง่เมือ่อายุ 3 ปี 6 เดอืน และทุกต้นเม่ือ
อายุ 3 ปี 9 เดอืน และเริม่เกบ็เกีย่วครึง่หน่ึงเมือ่อายุ 
4 ปี 8 เดอืน และทกุต้นเม่ืออายุ 4 ปี 11 เดอืน มี 
คณุค่าทางโภชนาการสูง เส้นใยอาหารสูง 7.24 กรัม 
/100 กรมั และ ไขมันต�า่ 5.78 กรัม/100 กรัม

ทัง้นี ้กว่าจะได้มะพร้าวกะทพัินธุแ์ท้ พนัธุ ์กวก. 
สรุาษฎร์ธานี 1 ใช้ระยะเวลาในการวจิยัปรับปรุง
พันธุ์ประมาณ 26 ปี เพ่ือรองรับความต้องการ
ของผูบ้รโิภคและอตุสาหกรรมแปรรูป รวมทัง้เพ่ิม 
รายได้ให้เกษตรกร ความพร้อมของพนัธุ ์ต้นและแปลง 
แม่พนัธ์ุมะพร้าวกะทพินัธุแ์ท้ทีส่ามารถขยายพนัธุ์ 
ได้อย่างน้อยปีละ 1,500 ต้น รองรับพ้ืนที่ ได้
ประมาณ 70 ไร่/ปี

นายชชูาต ิรักจติร อธบิดกีรมชลประทาน เปิดเผยว่า ก้าวสูปี่ท่ี 8 แห่งความส�าเรจ็ของ 
“โครงการบางระก�าโมเดล” ทีก่รมชลประทานได้ปรับปฏิทนิการเพาะปลูกข้าวนาปีในพืน้ที่ 
ลุม่ต�า่ทุง่บางระก�า จงัหวดัพษิณโุลกและสโุขทยั ให้เรว็ขึน้กว่าปกต ิโดยให้เกษตรกรได้เพาะปลกู 
ข้าวนาปีและเกบ็เกีย่วผลผลติให้แล้วเสรจ็ก่อนทีฤ่ดนู�า้หลากจะมาถงึ เพือ่ลดความเสีย่งนาข้าว
เสยีหาย ซึง่หลงัจากท่ีเกษตรกรเกบ็เกีย่วผลผลิตแล้วเสร็จ กรมชลประทาน จะใช้พ้ืนทีลุ่ม่ต�า่ 
บางระก�าเป็นแก้มลิงธรรมชาติ รองรับปริมาณน�้าหลาก ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย 
ในเขตจงัหวดัพษิณโุลกและสโุขทยั รวมทัง้พืน้ทีลุ่ม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่างอกีด้วย

กรมชลฯ เริม่แล้ว “บางระก�าโมเดล” 
ปรบัปฏทินิเพาะปลกู เลีย่งน�า้ท่วม

ชชูำต ิรกัจติร

พลอำกำศเอก เสนำะ พรรณพิกลุ 

Activity 3 วันที่ 27–28 เมษายน 2567  
ค่ายครอบครวัเรยีนรู ้ Family Day Camp สนกุ 
ยกครอบครวั 2 วนั 1 คนื พร้อมกิจกรรมแสนสนกุ
ทีล่งมอืได้ทัง้ครอบครวั ตะลยุภารกจิ Family Rally 
สะสมแต้มจากฐานเรยีนรู ้ขอเชญิชวนคณุพ่อ คณุแม่  
ท่ีก�าลังมองหากิจกรรมให้น้องๆ หนูๆ มาร่วม 
เรียนรูห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ภมูปัิญญา 
และนวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง ในรปูแบบ
ของการท่องเทีย่วเชงิเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง ทีท่ัง้
สนกุและได้ความรู ้อกีทัง้ยงัเช่ือมสายความสมัพนัธ์
อนัดใีห้กบัคนในครอบครวัทีพ่พิธิภณัฑ์การเกษตรฯ 
ในราคา 2,500 บาท/1 ครอบครวั (ส�าหรบั 3 คน)

Summer นี ้ ชวนคณุพ่อ คณุแม่ จูงมอืน้องๆ
ที่บ้านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสนุกอย่าง
สร้างสรรค์ ใช้ช่วงเวลาปิดเทอมใหญ่ เปิดโลกแห่ง
การเรียนรู้ ไปกับกิจกรรมครอบครัวที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรตฯิ จ.ปทมุธาน ีสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 0 2529 2212-13, 08 7359 
7171 หรอืดรูายละเอยีดได้ที ่www.wisdomking.
or.th หรือ facebook/Line ID : @wisdom 
kingmuseum

1. การไถกลบ
เนือ่งจากไม่สนบัสนนุการท�าลายวชัพชืด้วยวธิกีารเผาซึง่มผีลเสยีต่อดนิ จงึควรไถกลบวชัพืชลงไปใน

ดนิ โดยการใช้วิธีตัง้ผานไถ เพือ่ให้ไถให้ลึกกว่าปกติ จนวชัพชืไม่สามารถดนัโผล่ขึน้มาเหนอืดินได้ เป็นการ
ไถเตรยีมดนิและท�าลายวชัพืชไปด้วยพร้อมกนั

2. การคลมุดนิ
วสัดท่ีุใช้คลมุดินมทีัง้ฟางข้าว ตอซงัข้าวโพด ใบหญ้าคา ใบหญ้า 

แฝก ความหนาของการคลมุไม่ควรน้อยกว่า 2 เซนตเิมตร ส�าหรบั 
พืชบางชนิดอาจต้องคลุมหนาถึง 10 เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม  
การคลมุดนิอาจจะมีวัชพืชใบกว้างหลายชนิดสามารถงอกและเจริญ
เตบิโตได้ในระยะหลงั

พชืคลมุดนิหลายชนดิ ยงัเป็นทีน่ยิมน�ามาใช้ปรบัปรงุดนิ อนรุกัษ์
ดินและน�้า ลดการชะล้างพังทลายของดิน โดยปลูกก่อนหรือหลัง 
ปลกูพชื หรอืพร้อมกบัพชื แต่ปลกูระหว่างแถวพืช พืชคลุมหลายชนดิ 
น�ามาปลกูร่วมกับพชื และแข่งขนักบัวัชพชืได้ ทัง้นี ้ต้องเลอืกชนิดที่
ไม่ไปมผีลหรอืลดการเจริญเตบิโตของพชืปลกู

3. การตดัโดยใช้มีดหรอืเคยีว
วธินีีใ้ช้เมือ่ฝนตกชกุมาก ซึง่ไม่สามารถใช้วธิอีืน่ๆ ได้ โดยส่วนของ

วชัพืชทีอ่ยูเ่หนอืดินเท่านัน้ทีถ่กูตัดออกไป แต่วชัพชืสามารถอาศยัส่วน 
ทีอ่ยูใ่ต้ดินพวกล�าต้น รากเหง้า หัว และไหล เจริญเติบโตขึน้มาได้อกี จงึต้อง 
ท�าการตดัวชัพชืออก	โดยเฉพาะช่วงวกิฤตของการแข่งขนั ในบางพชื
ต้องตัดมากกว่า 1 ครัง้ ขึน้อยูกั่บอายขุองพชืปลกู

4. การถอน
ชาวสวนมกัดายหญ้าต้นสงูๆ ออก หรือทีเ่รยีกว่า ท�ารุน่ โดยใช้มดี จอบ หรือเสยีม หากต้นเลก็ใช้การ

ถอนออก ซึง่เหมาะส�าหรบัสวนทีม่เีนือ้ทีน้่อยๆ และวชัพชืนัน้เพิง่เริม่งอก รากหยัง่ดนิยังไม่ลกึ ถ้าเป็นวัชพชื 
ทีม่อีายขุ้ามปี การใช้มอืถอนจะท�าให้รากขาด ถ้าทิง้ไว้รากจะงอกขึน้มาใหม่ การถอนวชัพชืควรรดน�า้ 
ให้ดนิแฉะเสยีก่อน ท�าให้ถอนง่ายขึน้ เช่น แห้วหมทูีข้ึ่นแซมในสนามหญ้า หากถอนเม่ือดนิแขง็ ต้นมกัขาด 

หวัยงัคงอยูใ่นดนิ สามารถงอกใหม่ได้ ควรรดน�า้เสียก่อน เวลาถอน 
หัวแห้วหมจูะได้ติดมาด้วย การใช้มือถอนควรท�าก่อนทีว่ชัพชืออกดอก

5. การเขตกรรม
วิธีท�ารุ่น เป็นการก�าจัดวัชพืชที่ขึ้นมาหลังจากท่ีพืชข้ึนมาแล้ว 

โดยเฉพาะพ้ืนทีป่ลูกขนาด 3-5 ไร่ วธิกีารท�ารุ่นสามารถท�าได้ทนัเม่ือใช้ 
แรงงานในครัวเรือนทีม่พีร้อมอยูแ่ล้ว และจะใช้เครือ่งมอืทีห่าได้ง่าย 
มรีาคาถูก เช่น ใช้แรงงานคนดายด้วยจอบ คราดซี ่ไถเลก็ทีใ่ช้แรงงานคน  
สตัว์ ลากจงู หรอืไถเดนิตาม ปัจจุบนัมกีารพฒันาดัดแปลงอุปกรณ์และ

ของใช้ในไร่นาเป็นเครือ่งมอืทุน่แรงหลายแบบ เช่น ล้อจักรยานตดิผานไถ ส�าหรับเปิดร่องท�ารุน่ในระหว่าง
แถว ใช้ท�างานได้เหมอืนการไถในแบบพืน้เมืองทีใ่ช้การลากจูงด้วยววัหรอืควาย

6. การไถเตรยีมดนิ
การไถเตรยีมดินก่อนปลูกพชื พืน้ดินได้รบัการพลิกไถคราดให้วชัพชืหลุดจากดิน จ�านวนครัง้การไถ

และพรวนทีเ่พิม่ข้ึน ส่งผลให้วชัพืชทีข่ึน้มาอยูบ่นผวิดนิถูกท�าลายได้มากขึน้
 

7. พนัธ์ุมนัส�าปะหลงั และระยะปลูก
การใช้พนัธ์ุทีม่ทีรงพุม่ใบ แตกกิง่ก้านด ีระยะปลูกถี่  

ช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้ใบพุ่งชนกัน ท�าให้วัชพืช 
มีเวลาและพื้นที่ส�าหรับเกิดขึ้นมาเจริญแข่งขันกับ 
พชืปลูกได้น้อย



ปีที่ 18 ฉบับที่ 426 วันที่ 16-30 เมษายน 2567 ส่ือสาร/คมนาคม   19

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิด
เผยว่า ส�าหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนา 
ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ แห่งที ่ 2 (ท่าอากาศยาน
ล้านนา) วงเงนิลงทนุ 70,000 ล้านบาท ขณะน้ี
อยูร่ะหว่างจดัหาทีป่รกึษาฯ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของโครงการ คาดว่าจะด�าเนินการ
พร้อมศึกษาแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมน้ี 
หลังจากน้ัน จะเสนอต่อคณะกรรมการ (บอร์ด)  
ทอท., กระทรวงคมนาคม และส�านักงานการบนิ
พลเรอืนแห่งประเทศไทย (กพท.) พจิารณาภายใน
เดือนมกราคม-มนีาคม 2568 

ขณะเดียวกนั ตามแผน กพท. จะเสนอแนวทาง
ต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบกุรกุทีด่นิของ
รัฐ (กบร.) เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)  
ภายในเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2568 โดย 
จะออกแบบเพ่ือการศึกษาความเป็นไปได้และ
ความคุ้มค่าในการลงทุนเบ้ืองต้น (Preliminary 
Feasibility Study) และรายงาน EHIA เพ่ือเสนอต่อ 
กระทรวงคมนาคม รวมท้ังออก พ.ร.ฎ.ก�าหนดเขต
ทีด่นิและเวนคนืทีด่นิ ภายในเดอืนสงิหาคม 2568- 
กันยายน 2569 คาดว่า ครม. อนุมัติก่อสร้าง 
โครงการฯ ภายในเดือนมนีาคม-พฤษภาคม 2570 
หลงัจากนัน้ จะเสนอจดัต้ังสนามบินต่อ กพท. ภายใน 
เดอืนมถุินายน-สงิหาคม 2570 และก่อสร้างภายใน
เดือนกนัยายน 2570-ธนัวาคม 2573

ทอท.รกุสร้าง 2 สนามบินใหม่ 1.5 แสนล.
ปลกุเศรษฐกิจท่องเท่ียวภาคเหนอื-ใต้

 ส�าหรับท่าอากาศยานเชยีงใหม่ แห่งที ่2 ได้
ก�าหนดทีต่ัง้ใน อ�าเภอสนัก�าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 
และอ�าเภอบ้านธิ จังหวดัล�าพนู มรีะยะทางห่างจาก 
ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ 22 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 32 นาท ี มพีืน้ที ่ 8,050 ไร่ เนือ้ท่ีรวม 
12.88 ตร.กม. กว้าง 2.3 กม. ยาว 5.6 กม. ซึง่มี
ทีด่นิ 5,875 แปลง โดยม ี2 ทางวิง่ กว้าง 45 เมตร 
ยาว 3,800 เมตร รองรบั 41 เท่ียวบนิต่อช่ัวโมง 
อาคารผู้โดยสารขนาด 100,000 ตร.ม. รองรับ 
21 ล้านคนต่อปี สามารถขยายได้ถงึ 24 ล้านคน
ต่อปี รองรบัสนิค้าได้ 29,000 ตนัต่อปี ม ี38 หลมุ
จอด จากปัจจบุนัท่าอากาศยานเชยีงใหม่มขีีดความ
สามารถรองรับผูโ้ดยสารอยูท่ี ่8 ล้านคนต่อปี โดยมี 
1 รนัเวย์ รองรับได้ 24 เทีย่วบนิต่อชัว่โมง

ขณะที่ ความ คืบหน ้ า โครงการพัฒนา 
ท่าอากาศยานภเูกต็แห่งที ่2 ทีจ่งัหวดัพงังาหรอืท่า
อากาศยานอนัดามัน (Andaman International  
Airport) วงเงนิลงทนุ 80,000 ล้านบาท ประกอบ

แสดงอยู่ ที่เขาก�าลังเลือกใช้บริการนั้น เป็น
แพลตฟอร์มที่ผ่านการยืนยันตัวตน มีแนวทาง
การให้บริการ การดูแล เยียวยา มีช่องทางการ
ตดิต่อ ภายใต้การดแูลของกฎหมาย DPS  ซึง่ถ้า
ให้พดูแบบเข้าใจง่ายๆ คอื เครือ่งหมาย ‘ETDA 
DPS Notified’ ก็เปรียบเสมือนเครื่องหมาย
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม หรือ มอก. ท่ี 
ติดบนเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อเราเลือกใช้ก็มั่นใจ 
ได้ว่า มคีณุภาพนัน่เอง

 ‘Code of Conduct’ แก้ปัญหา 
 ‘โฆษณาออนไลน์-สนิค้าไม่ได้มาตรฐาน’

หลังจากท่ีกฎหมาย DPS ประกาศใช้แล้ว 
การด�าเนินงานที่ส�าคัญอีกเรื่อง คือ การติดตาม
ประเดน็ความเสีย่งท่ีเกิดขึน้จากการด�าเนินงานของ 
แพลตฟอร์มดจิิทัลท้ังในมมุท่ีกระทบต่อผูป้ระกอบการ 
และผู้บริโภค ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา จะพบประเด็น
ปัญหาท่ีเกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง ในด้านการฉ้อโกงและ
การหลอกลวงท่ีเกดิจากการโฆษณาออนไลน์ รวม
ถึง สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 
อย่าง แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และ ออนไลน์
มาร์เกต็เพลซ ซึง่เป็นงานเร่งด่วนที ่ETDA รวมกบั
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องท้ังภาครฐั เอกชน ตลอดจน 
แพลตฟอร์มดิจิทัล จะต้องเร่งขบัเคล่ือน โดยขณะน้ี  
ได้มีการจัดท�า Code of Conduct จ�านวน 2 

ด้วย งานในเขตการบิน วงเงิน 28,000 ล้าน
บาท งานอาคารผูโ้ดยสาร วงเงนิ 25,000 ล้าน
บาท งานสนับสนุน และสาธารณูปโภค วงเงิน 
15,000 ล้านบาท ส�ารองราคาและภาษ ี 12,000  
ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาที่ปรึกษาฯ  
เพือ่ศกึษาวเิคราะห์ความคุม้ค่าของโครงการ คาดว่า 
จะด�าเนินการพร้อมศึกษาแล้วเสร็จภายในเดือน
ตลุาคมนี ้หลงัจากน้ัน จะเสนอต่อคณะกรรมการ 
(บอร์ด) ทอท., กระทรวงคมนาคม และ กพท. 
พจิารณาภายในเดือนพฤศจิกายน 2567-มกราคม 
2568 

 รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าว
ต่อว่า กพท.จะเสนอแนวทางต่อ กบร. เพือ่เสนอ 
ครม. ภายในเดือนกุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 2568 

ปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตมีขีดความสามารถ 
รองรับผูโ้ดยสารท่ี 12.5 ล้านคนต่อปี ม ี1 ทางวิง่ 
(รันเวย์) รองรบัได้ 20 เทีย่วบนิต่อช่ัวโมง และมี 
25 หลดุจอด

ก่อนหน้านี ้นายกรีติ กจิมานะวฒัน์ กรรมการ 
ผูอ้�านวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ตามที ่นายเศรษฐา  
ทวีสิน นายกรฐัมนตร ี ประกาศนโยบายส่งเสรมิ
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของโลก โดย
ผลกัดนัท่าอากาศยานไทยให้ตดิอันดบั 1 ใน 20 
สนามบินทีด่ทีีส่ดุในโลกภายใน 5 ปี จงึอยูร่ะหว่าง
เร่งรดัแผนพฒันาท่าอากาศยานในความรบัผดิชอบ 
ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ท่าอากาศยานดอนเมอืง ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชยีงราย ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้สามารถ
รองรบัผู้โดยสารได้มากข้ึน คาดว่าใช้เงนิลงทนุกว่า 
2.1 แสนล้านบาท

โดยสนามบินสุวรรณภูมิจะขยายขีดความ
สามารถให้รองรบัผูโ้ดยสารได้ถงึ 150 ล้านคนต่อปี
ภายในปี 2573 ใช้เงนิลงทนุประมาณ 1.6 แสนล้าน
บาท ส�าหรบัก่อสร้างขยายอาคารผูโ้ดยสารทางทศิ 
ตะวันออกและทิศตะวันตก ให้รองรับผู้โดยสาร 
เพิม่ข้ึนอีก 30 ล้านคนต่อปี ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 
ทางทศิใต้ให้รองรับผูโ้ดยสารได้เพ่ิมขึน้อกี 60 ล้าน 
คนต่อปี และก่อสร้างทางวิง่เส้นที ่4 รองรบัเทีย่วบนิ 
ได้ถงึ 120 เท่ียวบนิต่อช่ัวโมง

“แผนระยะสัน้ เร่งแก้ปัญหาความแออดัภายใน 
สนามบนิสวุรรณภมู ิเช่น การให้บรกิารจดุตรวจค้น  
การตรวจคนเข้าเมืองที่รวดเร็วขึ้น เป็นต้น ส่วน
ระยะกลาง ระยะยาว จะเป็นก่อสร้างต่างๆ โดย
ในเดือนพฤษภาคมนี้ จะเริ่มประมูลก่อสร้าง 
ส่วนต่อขยายอาคารผูโ้ดยสารด้านตะวนัออกประมาณ  
10,000 ล้านบาท ได้ก่อนเป็นโครงการแรก และ
ปลายปีนีค้าดว่าจะเริม่ประมลูสนามบนิดอนเมอืง
เฟส3” นายกรีติ กล่าว

ส�าหรบัท่าอากาศยานดอนเมอืงเฟส3 ใช้เงิน
ลงทุนกว่า 36,000 ล้านบาท รองรับผู้โดยสาร 
จาก 30 ล้านคนต่อปี เป็น 50 ล้านคนต่อปี  
ท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่2 ใช้เงินลงทุน  
12,000 ล้านบาท รองรบัผูโ้ดยสารได้ 20 ล้านคนต่อปี  
และท่าอากาศยานภเูกต็แห่งที2่ ใช้เงนิลงทนุกว่า 
9,000 ล้านบาท รองรบัผูโ้ดยสารเพิม่ 40 ล้านคน 
ต่อปี

“มนพร” ย�า้จดังบ “คมนาคม” ปี 67 
พฒันาทกุเส้นทาง/เน้นลงทนุรางหลัก

‘ดอีี-สธ.’จับมอืพฒันาระบบ
คลาวด์กลางด้านสาธารณสุข

นางมนพร เจรญิศร ี รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงคมนาคม กล่าวในการประชมุวุฒสิภา
ร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปี 2567 โดยได้ตอบค�าถามของ นายสุรเดช 
จิรัฐติเจริญ กรณีทางเช่ือมรถไฟหนองคาย-
เวยีงจนัทน์ ว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้ความ
ส�าคัญต่อการขนส่งทางราง มีเป้าหมายให ้
ผู้ประกอบการหันมาขนสินค้าทางรางมากขึ้น 
แทนการขนส่งด้วยรถบรรทกุ โดยเช่ือมโครงข่าย
ทางรางให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการ
เชือ่มต่อ 3 สนามบิน และในอนาคตโครงการ
รถไฟความเรว็สงู ช่วงนครราชสมีา-หนองคาย 
เพื่อเช่ือมโยงรถไฟความเร็วสูง สปป.ลาว-จีน 
โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้
ขอรบัการจัดสรรงบประมาณปี 2567 ส�าหรบั
ออกแบบรายละเอียดและจัดท�ารายงาน EIA 
วงเงนิ 125 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บรกิาร
ได้ภายในปี 2572

นอกจากนี ้ นางมนพร ยงัได้กล่าวถึงญตัติ
ขอเปิดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภาเพือ่ให้รฐัมนตรี

แถลงข้อเท็จจริงหรือปัญหาส�าคัญที่เกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ 
ว่า โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการ
คมนาคมในพืน้ที ่EEC รฐับาลได้ให้ความส�าคญั
ในการพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคเพื่อกระจายความ
เจริญและลดความเหลื่อมล�้า โดยโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในพื้นที่ 
ประกอบด้วย 

1. รถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบนิ ผ่าน 
5 จงัหวดั ระยะทางรวม 220 กโิลเมตร ท�าให้การ
เดนิทางจากกรงุเทพฯ ไปยังพืน้ท่ีใช้เวลาเพยีง 
60 นาทเีท่านัน้ สามารถประหยดัเวลาได้มาก 
2. สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เป็นโครงการ
ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ เพิ่มความ
สามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารได้ 60 ล้านคน
ต่อปี ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้ 3. ท่าเรอื
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นการเพิ่มขีดความ
สามารถในการรองรบัตูสิ้นค้าได้ 18 ล้าน TEU 
ต่อปี และทีส่�าคญัเป็นการก้าวสูก่ารเป็นท่าเรอื 
สเีขยีว (Green Port) ทีส่ร้างสิง่แวดล้อมทีด่ใีห้แก่ 
ประเทศ และ 4. ท่าเรอือตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
ระยะที ่ 3 เป็นโครงการภายใต้การก�ากบัดแูล
ของการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพือ่
เพิม่ขดีความสามารถและความจกุ๊าซธรรมชาติ
และสนิค้าเหลว

“กระทรวงคมนาคมให้ความส�าคญัต่อการ
ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ให้
ประชาชนเดนิทางด้วยความปลอดภัย สะดวก
สบาย” นางมนพร กล่าวย�า้

นายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ดีอ)ี และ 
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกันเปิดโครงการ ‘พัฒนาระบบ
คลาวด์กลางด้านสาธารณสขุของประเทศไทย’ โดย
นายประเสรฐิ กล่าวว่า กระทรวงดีอ ีโดยส�านักงาน
คณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่ง
ชาติ (สดช.) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งระบบคลาวด์กลางด้าน
สาธารณสุขเป็นสิ่งส�าคัญและมุ่งมั่นให้บริการแก่
ประชาชน โดยจดัให้มรีะบบคลาวด์กลาง GDCC 
เพ่ือให้บริการด้านการประมวลผลและจดัเกบ็ข้อมลู
ที่ปลอดภัยส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุน
บรกิารภาครฐัตามยทุธศาสตร์ชาติ 

 ท้ังนี ้การพฒันาระบบสารสนเทศแพลตฟอร์ม
กลางบนคลาวด์มคีวามส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิง่
ส�าหรบั รพ.สต.ทัว่ประเทศ ทีข่าดแคลนบคุลากร
ด้านคอมพิวเตอร์และงบประมาณ ซึ่งระบบ
นี้จะได้รับการดูแล ปรับปรุงและพัฒนาจาก
หน่วยงานส่วนกลางแบบออนไลน์ เป็นการลงทนุ
ส�าหรับการพฒันาและดแูลระบบทีม่ต้ีนทุนต�า่ แต่
สามารถเชือ่มโยงการดแูลสขุภาพทกุระดับ ระบบ
สารสนเทศจะมีระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing) ในรูปแบบ Private Cloud 
ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน มีการรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ช่วยลดงบประมาณให้กับ
ภาครัฐ ในระยะยาวได้ 

ขณะที่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้
การน�าของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรฐัมนตรี 
และรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั มนีโยบาย 
เร ่ งผลักดันการพัฒนาระบบสุขภาพระดับ 
ชาต ิ เพิม่ขดีความสามารถด้านสาธารณสขุ สร้าง

ต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอย่างไร 
รวมถึงแนวทางการแจ้งเตือนทั้งทางฝั ่งของ 
ผูป้ระกอบการ พ่อค้า แม่ค้าเอง ตลอดจนผูบ้ริโภค 
ให้ทราบถงึความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดข้ึน เป็นต้น โดย 
ETDA ได้มีการประชุมหารือกบัทัง้ผูป้ระกอบธรุกจิ
แพลตฟอร์มดจิทัิล รวมไปถึงหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
เช่น สคบ., มอก.,  อย., DBD, ธปท. และ คปภ. 
เป็นต้น พร้อมผนวกความร่วมมือกบัศนูย์ช่วยเหลอื
และจดัการปัญหาออนไลน์ หรอื 1212 ETDA ทัง้
ในมมุสถติท่ีิเกดิขึน้ กระบวนการจดัการปัญหาใน

หากพูดถึง กฎหมายที่ทันสมัยทันกับวิถี
ชีวิต ที่ปัจจุบันหลายกิจกรรมต่างขับเคลื่อนด้วย
แพลตฟอร์มดจิทิลัแล้ว เชือ่ว่า หลายคนคงนึกถงึ
กฎหมายไหนไม่ได้ นอกจาก “กฎหมาย DPS 
(Digital Platform Services)” หรอืชือ่ทางการ
คอื “พระราชกฤษฎกีา การประกอบธรุกจิบรกิาร
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 
2565” ทีก่�ากบัดแูลโดย ส�านกังานพฒันาธุรกรรม
ทางอิเลก็ทรอนกิส์ หรอื ETDA ภายใต้เป้าหมาย
ของการก�ากบั ดแูลบรกิารแพลตฟอร์มดจิทัิลท่ีให้
บรกิารคนไทย มคีวามโปร่งใสเป็นธรรม หรอืพดูให้
เข้าใจง่ายๆ คอื  ถ้าใช้บรกิารแพลตฟอร์มดจิทิลัแล้ว 
เกดิเหตถุกูโกง ถกูหลอก หรอืปัญหาจากการใช้งาน 
ผูใ้ช้งานกส็ามารถเชือ่มัน่ได้ว่า จะได้รบัการดแูลและ
ความช่วยเหลอืจากผูใ้ห้บรกิารแพลตฟอร์มดจิิทัล 
อย่างทนัท่วงทน่ัีนเอง

ต้ังแต่กฎหมาย DPS มีผลบังคับใช้เกือบ  
7 เดอืน มผีูใ้ห้แพลตฟอร์มดจิทัิล มาแจ้งข้อมลูการ
ประกอบธรุกจิบรกิารแพลตฟอร์มดิจทิลั ในระบบ
แล้ว 1,273 แพลตฟอร์ม (ข้อมลู ณ วนัที ่8 มีนาคม 
2567) โดยเฉพาะในกลุ่มออนไลน์มาร์เก็ตเพลซ 
บริการสื่อสารออนไลน์ และบริการรวบรวมและ
เผยแพร่เนือ้หาข่าวสารทีเ่ป็น 3 กลุม่แพลตฟอร์ม 
ทีเ่ข้ามาแจ้งมากทีส่ดุ แต่ทีน่่าสนใจไปกว่าตวัเลข
แพลตฟอร์มที่ต่อแถวมารายงานสถานะการให้

บรกิารอย่างต่อเน่ือง คอื ก้าวต่อไปของกฎหมาย 
DPS ทีว่่าวนันีจ้ะมทีศิทางอย่างไรบ้าง

 ‘ETDA DPS Notified’ เพ่ิมความมัน่ใจ
 ก่อนตดัสนิใจใช้บรกิาร

จากท่ี ETDA ได้เปิดระบบแจ้งความประสงค์
ใช้เครือ่งหมายรบัแจ้งหรือ ‘ETDA DPS Notified’  
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้สร้าง 
แรงจูงใจให้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ยังไม่ด�าเนินการ 
แจ้งให้รีบเข้ามาแจ้งข้อมูล มากขึ้น เพราะ
เคร่ืองหมายรับแจ้งนี้ จะช่วยสะท้อนสถานะของ 
แพลตฟอร์มว่า ได้มมีาตรการขัน้ต้นในการด�าเนนิการ 
ตามกฎหมาย DPS ซึ่ง ETDA ได้เร่งกระตุ้น
ให้แพลตฟอร์มท�าความเข้าใจในเง่ือนไขการใช้
เครื่องหมายผ่านกระบวนการ Workshop ที่จัด
ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และการที่แพลตฟอร์ม
จะสามารถใช้เครื่องหมายรับแจ้งได้ จะต้องเป็น
แพลตฟอร์มดจิิทัลประเภทท่ัวไป ท่ีมีการแจ้งการ
ประกอบธรุกจิบรกิารมาให้ ETDA ทราบก่อนแล้ว
เท่านัน้ เพือ่ให้ ETDA ได้ด�าเนนิการตรวจสอบข้อมลู 
ความครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันส�าหรับ 
ผูป้ระกอบการทีป่ระสงค์ใช้เครือ่งหมายสามารถแจ้ง 
ผ่านระบบได้ ซึง่ในเรว็ๆ นี ้กจ็ะเตรยีมปล่อยคูม่อื
เพือ่เพิม่ความสะดวกในการใช้งานมากขึน้ 

ส่วนสาเหตุที่จะต้องเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล
ประเภททัว่ไป เพราะถอืเป็นแพลตฟอร์มกลุม่ใหญ่ที่
ให้บรกิารแก่คนไทย ดงันัน้ เครือ่งหมายนี ้จงึจะเข้า
มาเป็นเครือ่งมอืส�าคญั ทีท่�าให้ผูใ้ช้บรกิารเกดิความ
มั่นใจได้ว่า แพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีเครื่องหมายนี ้

มนพร เจรญิศรี
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ทั้งนี้ ตามแผนจะออกแบบเพื่อการศึกษาความ
เป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนเบื้องต้น 
(Preliminary Feasibility Study) และรายงาน  
EHIA เพือ่เสนอต่อกระทรวงคมนาคม หลังจากนัน้
จะออก พ.ร.ฎ.ก�าหนดเขตที่ดินและเวนคืนที่ดิน 
ภายในเดอืนมถินุายน 2568-พฤศจกิายน 2569 
คาดว่า ครม. อนมุตัก่ิอสร้างโครงการฯ ภายในเดอืน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2570 โดยจะเสนอจดัตัง้ 
สนามบินต่อ กพท. ภายในเดอืนสงิหาคม-ตลุาคม 
2570 และก่อสร้างภายในเดอืนพฤศจกิายน 2570-
เมษายน 2574 

อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานยานภเูก็ตแห่งที ่2  
หรือท่าอากาศยานอันดามัน มีพื้นที่ 7,300 ไร่ 
เป็นท่าอากาศยานที่ตั้งอยู ่ในจังหวัดพังงา มี
วัตถุประสงค์ให้เป็นฮับรองรับเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศ โดยเป็นการก่อสร้างทางวิ่ง 2 เส้น 
(รันเวย์) รองรับ 43 เที่ยวบินต่อช่ัวโมง รองรับ 
ผูโ้ดยสาร 22.5 ล้านคนต่อปี ม ี44 หลมุจอด จาก

ฉบบั ได้แก่ ‘ร่าง Code of Conduct’ ท่ีเป็น 
แนวทางการท�างานเพือ่ดแูลเนือ้หาการโฆษณา
บนบริการแพลตฟอร์มดจิิทัล และ ‘ร่าง Code 
of Conduct’ ทีเ่ป็นแนวทางการแก้ปัญหาการ
ขายสนิค้าไม่ได้มาตรฐานบนบริการแพลตฟอร์ม
ดจิทิลั 

ซึง่สาระส�าคญัของร่างทัง้ 2 ฉบบั จะครอบคลมุ
แนวทางการดแูลตัง้แต่ การตรวจสอบคนทีเ่ข้ามา 
ด�าเนินการในแพลตฟอร์ม การกรองโฆษณา 
ที่ท�าและสินค้าที่จะน�าเสนอหรือขายว่ามีความ
ปลอดภยัหรอืไม่อย่างไร และหากไม่ปลอดภยัจะ

ปัจจุบนั และแนวทางการด�าเนนิงานที ่ETDA จะ
เสนอเป็นมาตรการในการดูแลโฆษณาบนบริการ
ต่างๆ เป็นต้น

ซึ่งการด�าเนินงานในระยะต่อไป ก่อนเข้าสู่
กระบวนการรบัฟังความคิดเหน็ต่อ ‘ร่าง Code of 
Conduct’ เพือ่ปรบัปรงุร่างและประกาศใช้เร็วๆ นี้ 
ยงัมกีารด�าเนนิงานในหลายๆ ส่วนที ่ETDA ได้เร่ง 
ท�างานแบบคูข่นาน ท้ังการเร่งตรวจสอบข้อมลูของ
แพลตฟอร์มดจิิทัลท่ีได้มีการแจ้งเข้ามา เพือ่การจดั
แบ่งประเภทเพิ่มเตมิ ทั้งในส่วนของแพลตฟอร์ม
ขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มเสีย่งสงู และแพลตฟอร์ม
เฉพาะด้าน ท่ีจะต้องมีการออกมาตรการทีเ่ก่ียวข้อง 
ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการด�าเนินงาน แต่ก็
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการ
สร้างความเชือ่ม่ัน ลดความเส่ียงทีจ่ะเกดิข้ึนทัง้ใน 
มุมของผู ้ประกอบการและผู ้บริโภคอย่างเป็น 
รปูธรรมมากยิง่ขึน้

...แม้หลายคนอาจจบัตาว่า	 การมกีฎหมาย	
DPS	จะเข้ามาช่วยให้ชวีติดจิทัิลดข้ึีน	ไม่ถกูหลอก	
ไม่ถกูโกง	 และสามารถแข่งขนัได้อย่างเป็นธรรม	
ได้จรงิหรอืไม่	ค�าตอบทีไ่ด้	คอื	ความมุง่มัน่ในการ
ท�างานของ	ETDA	เป็นอีกสิง่ท่ีจะช่วยสร้างความ
มัน่ใจ	และทีส่�าคญัไม่แพ้กนั	คอื	ETDA	 ก้าวไป
คนเดยีวไม่ได้	ต้องอาศยัความร่วมมอืของทกุคน
ทีต้่องร่วมเดนิไปด้วยกนั

บทบาทของนวัตกรรมด้านสุขภาพ รวมถึงสร้าง
สภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพ
ดิจิทัล เพือ่ให้ประชาชนทกุคน ทกุพืน้ที ่ มโีอกาส
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
ซึง่กระทรวงสาธารณสขุมีการพฒันาระบบสุขภาพ
ดจิทิลัมาอย่างต่อเนือ่ง ทีส่�าคญัคอื ‘แอปพลิเคชัน
หมอพร้อม’ แพลตฟอร์มสุขภาพดจิทิลัทีมี่ผู้ใช้งาน
กว่า 25.4 ล้านคน 

ขณะเดียวกันการพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัด
ให้เป็นโรงพยาบาลอจัฉรยิะ น�าเทคโนโลยดิีจทิลัมา
ใช้ในการให้บรกิาร มกีารเชือ่มต่อข้อมลูสขุภาพของ
ประชาชนบนฐานข้อมูลทีมี่ความปลอดภยั ช่วยให้
ประชาชนเข้ารบับริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วลด
การรอคอยและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้

ส�าหรับโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางฯ 
ซึง่เป็นความร่วมมอืของกระทรวงสาธารณสุข โดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ 
กระทรวงดีอี โดยส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ รเิริม่ด�าเนนิการ
มาต้ังแต่ปี 2565 เป้าหมายส�าคญัคือ การพฒันา
ระบบบรหิารจดัการข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุท้ังปฐมภมู ิ ทตุยิภมูิ 
ตตยิภูม ิและส่วนกลาง ให้อยูบ่นระบบเดยีวกนั 

นอกจากน้ี ยังรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
ยกระดับ 30 บาท รักษาทกุทีด้่วยบตัรประชาชน
ใบเดียว ท่ีต้องมีการเช่ือมโยงข้อมูลสุขภาพจาก 
โรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลนิิก ร้าน
ยา ร้านแล็บที่เข้าร่วมโครงการ ท�าให้ผู้ให้บริการ
ทางการแพทย์ทราบข้อมูลสุขภาพชุดเดยีวกนั เช่น 
ประวัติการแพ้ยา แพ้อาหาร การรักษาท่ีผ่านมา  
ผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร สามารถให้การรักษา 
ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

“แผนระยะสั้น เร่งแก้ปัญหำควำมแออัดภำยในสนำมบินสุวรรณภูมิ  
เช่น กำรให้บริกำรจดุตรวจค้น กำรตรวจคนเข้ำเมอืงทีร่วดเรว็ขึน้ เป็นต้น  
ส่วนระยะกลำง ระยะยำว จะเป็นก่อสร้ำงต่ำงๆ โดยในเดือนพฤษภำคมนี้  
จะเร่ิมประมูลก่อสร้ำงส่วนต่อขยำยอำคำรผู ้โดยสำรด้ำนตะวันออก 
ประมำณ 10,000 ล้ำนบำท ได้ก่อนเป็นโครงกำรแรก”



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

ทีจ่งัหวดัภูเกต็” นายกเทศมนตรนีครภูเกต็ พดูถงึ
แผนในการพัฒนาไว้อย่างน่าสนใจ 

นายกโอ๋ เสรมิอกีว่า นอกจากการพฒันาทีก่ล่าวมา 
ข้างต้นแล้ว ส่ิงที่จะท�าหากได้เป็น “พื้นที่บริหาร
จดัการแบบรปูแบบพเิศษ” จะมกีารแก้ปัญหาน�า้ท่วม 
และสายเคเบิลที่รกรุงรังทั่วเมือง ปัญหาจราจร  
รวมถงึปัญหาบกุรกุทีด่นิและอืน่ๆ อกีมากมาย ซึง่
ปัญหาเหล่านีก้ม็กีารพฒันามาอย่างต่อเน่ือง แต่อาจ
เพราะงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ท�าให้การท�างาน 
ไม่เต็มประสทิธิภาพ ซ่ึงน่าจะท�าได้ดกีว่านี้

ในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
ชมุชน โดยเทศบาลนครจังหวดัภเูกต็ได้จดัท�าปฎิทนิ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดท้ังปี โดยไม่ถึงพึ่งพา 
ททท. ด้านเศรษฐกจิชมุชน กไ็ด้มกีารจดักจิกรรม
เพ่ือให้พ่อค้าแม่ค้าออกบธูโดยไม่มค่ีาใช้จ่าย ซ่ึงสถติิ
จาก ททท. มนีกัท่องเทีย่วเข้ามาในพ้ืนทีถ่งึ 200 กว่า
เปอร์เซน็ต์ โดย นายกสาโรจน์ ยงัได้พดูถงึแผนเชงิรกุ 
ในการขบัเคลือ่นการท่องเทีย่วว่า 

“การส่งเสรมิเมอืงเทศบาลนครภเูกต็ให้มีสสีนั 
ตลอดเวลา	เราใช้นโยบายเชงิรกุในการขับเคลือ่นเมือง 
ใช้ค�าว่า	Discover	PHUKET	เทศบาลนครภเูกต็
เป็นเมอืงทีน่่าค้นหา	 ใครไปใครมาถ้ามาภเูกต็	 ถ้า
ไม่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต	 ถือว่า
ยงัมาไม่ถงึภูเกต็”

ส�าหรับเศรษฐกจิในปี 2567 นัน้ นายกโอ๋ มอง
ว่า ในพ้ืนทีข่องจงัหวดัภูเกต็ เศรษฐกจิจากตวัช้ีวดั
ต่างๆ ดูแล้วมีแนวโน้มดีตามล�าดับ ตอนน้ีจึงต้อง
บริหารจดัการข้อระเบยีบข้อกฎหมาย ภาครฐัต้อง
บังคับการใช้กฎหมายให้ตรงไปตรงมา ใครท�าผิด
ก็ต้องไปด�าเนินการ อะไรไม่ถูกต้องก็ต้องไปแก้ให้ 
ถกูต้อง ควบคมุอย่าให้เกดิสิง่ทีไ่ม่ดหีรอืเกดิผลกระทบ 
ต่อประชาชนในภาพ    รวม เพราะน่าจะประคอง
สถานการณ์ให้ดไีด้ขึน้เร่ือยๆ 

ส�าหรับแนวคิดในการที่พาตนเองมาสู่ความ
ส�าเร็จได้อย่างทกุวนันี ้นายกโอ๋ บอกว่า ได้ใช้ค�า 3 ค�า 
เป็นหลกั ได้แก่ “คดิด	ีพดูด	ีท�าดี” กล่าวคอื ใคร 
จะคิดร้ายกบัเราอย่างไร เรากไ็ม่คดิร้ายกบัใคร เมือ่
เจออุปสรรคปัญหา วิธีรับมือข้ันแรกคือต้องมีสติ  
และพยายามมองภาพรวม และใช้สิง่ทีถ่กูต้องเป็นหลกั  
และท�างานอย่างตรงไปตรงมากเ็พยีงพอแล้ว

งหวัดภูเก็ต ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดแห่งการ
ท่องเทีย่วของประเทศไทย ทีม่คีวามโดดเด่น

ทั้งสถานที่ท่องเท่ียวที่จูงใจนักท่องเที่ยวได้จาก 
ทัว่ทกุมมุโลก การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาตทิีส่วยงาม  
รวมไปถึงมนต์เสน่ห์ของร่องรอยทางวัฒนธรรม 
ทีม่คีวามหลากหลาย ท�าให้จงัหวัดภเูกต็เป็นอกีหนึง่ 
จังหวัดส�าคัญที่ได้สร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจ 
ผ่านการท่องเทีย่วได้อย่างมหาศาล

ด้วยจงัหวดัภเูกต็ เป็นจงัหวดัทีม่นีกัท่องเท่ียว 
จ�านวนมาก ผู ้ที่จะเข ้ามาบริหารได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดได้ 
จะต้องเป็นผูท่ี้เข้าใจ เข้าถงึ ในเรือ่งอปุสรรคปัญหา
และขีดความสามารถของจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดี 
อปท.นวิส์ เชิญเป็นแขกฉบบันี ้ จงึขอน�าท่านผูอ่้าน
มารู้จักกับ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สาโรจน์ 
องัคณาพลิาส หรอื นายกโอ๋ คนล่าสุดทีมี่แนวคิด 
ความต้องการที่จะพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ท่ีไม่ใช่แค่
มิติการท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจ แต่ยังต้องการ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน นอกจากนี ้ยงัเป็นผู้รเิริม่ “โครงการ
สะพานหนิซติี”้ เพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิไปอกีระดบั
อกีด้วย

คณุสาโรจน์ องัคณาพลิาส นายกเทศมนตรี
นครภเูก็ต ได้บอกว่า ตนเองเป็นคนภเูก็ตต้ังแต่เกิด 
อ�าเภอเมือง ต�าบลตลาดใหญ่ ซึ่งที่บ้านมีคุณแม ่

จั เสรจ็ได้ภายใน 24 ชัว่โมง ซ่ึงท�ามาตัง้แต่เรียนจบ 
ยาวนานกว่า 10-20 ปี ก่อนทีปั่จจบัุนด้วยชีวติทีเ่บนเขม็ 
มาเล่นการเมือง จงึเลกิท�าธรุกจินีไ้ปแล้วและยกให้ 
ลกูด�าเนนิกจิการแทน โดยนายกโอ๋ ได้เล่าถงึเส้นทาง 
การเมืองของเขาเอาไว้ว่า

“ผมเองได้ท�าเรือ่งสงัคมมาโดยตลอดอยูแ่ล้ว	
ต่อมาทางอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภเูกต็	 ท่านไพบลูย์	อปัุตศิฤงค์	ซึง่ปัจจุบนัท่านได้ 
เสยีชีวติไปแล้ว	ท่านได้มาชวนมาท�างานตรงน้ี	ท�าให้ 
ผมได้มีโอกาสมาลง	สจ.	สมัยแรก	ลงสมัยแรกกไ็ด้
รบัเลือกต้ังเลย	อาจเพราะเราคลุกคลอียูใ่นวงการ
สังคมอยู่แล้ว	 ท�าให้มีโอกาสได้เป็นสมาชิกสภา	 
2	สมยั	เลยตัดสนิใจมาสมคัรนายกเทศมนตรจัีงหวัด 
ภเูกต็	และกไ็ด้รบัการเลอืกตัง้	ซึง่ผมลง	สจ.	ครัง้
แรกกไ็ด้เลย	พอมาสมัครนายกเทศมนตรจัีงหวัด
ภเูกต็	สมคัรครัง้แรกกไ็ด้เลยเช่นกนั”

 เม่ือถามถึงมุมมองการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
ในฐานะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายกสาโรจน์ 
กไ็ด้บอกว่า ถ้าถามสิง่ทีอ่ยากท�ากอ็ยากให้เทศบาล
นครภเูก็ต เป็น “พ้ืนทีบ่รหิารจัดการแบบรปูแบบ
พิเศษ” จะท�าให้ได้งบประมาณที่จะมาแก้ปัญหา
หรอืพฒันาเรือ่งต่างๆ ได้มากขึน้ 

โดยต้องหาโอกาสพัฒนาพื้นที่ เพื่อไปแข่งขัน
และต่อสูก้บัแหล่งท่องเทีย่วทัว่โลก เพราะถ้าจะอยู่
แบบเดิมคงไม่ดีเท่าทีค่วร โดยตวัเขาได้ยืน่ศกึษาหรอื

วเิคราะห์ผลการส�ารวจ พร้อมศกึษาเพือ่น�าไปสู่
การวางแผนพัฒนาพ้ืนทีส่าธารณะเมืองของเทศบาล
นครภูเกต็ เชือ่มโยงพ้ืนทีท่ัว่ทัง้เขตเทศบาลนครภูเก็ต  
รวมถึงจดัท�าผงัแผนแม่บทในการพฒันาพืน้ทีส่ะพานหิน  
แสดงแนวทางพัฒนาและปรบัปรุง พ้ืนทีส่ะพานหิน 
สู ่การเป็น “สะพานหินซิตี้” และแนวทางการ 
บรหิารจดัการพ้ืนทีส่ะพานหนิ

โดยมีเป้าหมายสร้างพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ของ
ภเูกต็ พร้อมเป็นจดุท่องเทีย่ว มกีารสร้างแลนด์มาร์ก 
เพ่ือดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน 
ตวัเมอืงภเูกต็มากขึน้ รวมไปถงึพฒันาให้เป็นศนูย์รวม 
อาหารท้องถิน่ภูเกต็ หรอืโครงการภูเกต็เตีย๋ม ทีม่ี
บรกิารอาหารพืน้เมอืงภเูกต็ อาหารซฟีดูและอาหาร
ทัว่ไปไว้รองรบัคนภูเกต็และนกัท่องเทีย่ว ต้ังแต่ราคา
สตรตีฟูดจนถงึระดบัพรเีมยีม เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้เกดิขึน้ในตวัเมอืงผลวิจัย ออกแบบกับสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ

เทศบาลนครภเูกต็ ท�าออกมาแล้วเป็นรปูเล่ม และ
ได้น�าไปยืน่กบัรฐับาลไว้เรยีบร้อยแล้ว 

ซึ่งหากการยื่น “พื้นที่บริหารจัดการแบบ 
รูปแบบพิเศษ” เป็นไปได้ด้วยดี ก็มีโครงการที่จะ
ขับเคลือ่นมากมาย อาท ิ  โครงการสะพานหนิซติี้ 
ในการเปลี่ยนสวนสาธารณะสะพานหินเป็นศูนย์
เศรษฐกจิใหม่ หรอืเมอืงเศรษฐกจิใหม่ ซึง่ทีผ่่านมา
ทางเทศบาลนครภเูกต็ ได้ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง จดัประชมุ
สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการ จ้างที่ปรึกษา
ศึกษาวางแผนแม่บทการพัฒนาและออกแบบ 
“โครงการสะพานหินซิตี”้ โดยมีคุณสาโรจน์ องัคณา
พลิาศ นายกเทศมนตรนีครภูเกต็ ผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลนครภูเก็ต หน่วยงานราชการ ภาค
เอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
เข้าร่วม เพ่ือส�ารวจศึกษาข้อมลูพืน้ฐานต่างๆ ในเขต
เทศบาลนครภเูกต็ 

ทีร่บัราชการ ขณะทีค่ณุพ่อเป็นนกัธรุกจิ ท�าให้ตน
ก็เป็นนักธุรกิจมาก่อนเช่นกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคย
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สจ.) 
มาก่อน จบปรญิญาตร ีสาขาบญัชี ทีม่หาวิทยาลัย
กรงุเทพ (เพ่ิมเตมิ)

โดยก่อนจะมาด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน ก็เคย
ท�างานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เคยเป็นนายก
สโมสรโรตารี่ภูเก็ต รองประธานหอการค้าจังหวัด
ภเูกต็ เป็นนายกสมาคมพ่อค้าจงัหวดัภเูก็ต นายก
สมาคมกฬีาจังหวดัภเูกต็ และยงัมีอกีหลายต�าแหน่ง
ท่ีเคยท�า ซึง่ก่อนหน้านีท้างครอบครัวนายกโอ๋ ก็เคย
ท�าธรุกจิโรงพมิพ์ขนาดเลก็มาก่อน ก่อนทีต่่อมาจะมา
ขยายเป็นโรงพมิพ์ขนาดใหญ่ ท�าส่ือส่ิงพมิพ์ทกุชนดิ  
หรอื “โรงพมิพ์ ภเูกต็ออฟเซท็” สามารถพมิพ์หนงัสอื 

สีเขยีวเพ่ือรองรบัการออกก�าลังกายและการพักผ่อน
หย่อนใจของคนภเูกต็ สปอร์ตคอมเพลก็ซ์ทีส่ามารถ
รองรบัการจดัการแข่งขนัในระดบันานาชาต ิสปอร์ต 
อคาเดม ีการปรบัปรุงภมูทิศัน์และการสร้างแลนด์มาร์ก 
ใหม่ ศูนย์อาหารหรือโครงการภูเกต็เตีย๋ม ทีจ่ะเป็น
ศูนย์จ�าหน่ายอาหารพื้นเมืองภูเก็ต อาหารซีฟูด 
รวมไปถึงอาหารอื่นๆ ต้ังแต่ระดับราคาสตรีตฟูด 
ไปจนถึงระดับพรีเมียม เพื่อรองรับคนภูเก็ตและ 

นกัท่องเทีย่วทกุกลุม่ เป็นต้น ซึง่ 
ทีป่รกึษาจะใช้เวลาในการศึกษา 
ทัง้หมด 300 วนั หลงัจากนัน้
ทางเทศบาลจะได้ด�าเนนิการ
ในการพฒันาพืน้ทีส่ะพานหนิ 
ตามแผนแม่บทที่ได ้มีการ
ศึกษาไว้

“นอกจากนี	้ยงัต้องการ
สร้างศนูย์ประชมุนานาชาต	ิ
ศูนย์เรียนรู้นานาชาติ	 ศูนย์
แสดงสินค้านานชาติ	 บน
ถนนภูเก็ต	 พร ้อมกับท�า
อาคารขนาดใหญ่	เป็นภูเกต็
ทาวเวอร์	เพือ่เป็นศนูย์กลาง
ทา งกา ร เ งิ น ร ะดั บ โ ลก 

“กำรส่งเสริมเมืองเทศบำลนครภูเก็ตให้มีสีสันตลอดเวลำ เรำใช้นโยบำย
เชงิรกุในกำรขบัเคลือ่นเมือง ใช้ค�ำว่ำ Discover PHUKET เทศบำลนครภเูกต็
เป็นเมอืงทีน่่ำค้นหำ ใครไปใครมำถ้ำมำภเูกต็ ถ้ำไม่เข้ำมำเทีย่วในพ้ืนทีเ่ทศบำล
นครภูเก็ต ถือว่ำยังมำไม่ถึงภูเก็ต”

ทางที่ปรึกษาโครงการได้ศึกษาออกแบบ
โครงการสะพานหินซิตี้ ที่มี 3 เซนเตอร์หลักๆ 
ประกอบด้วย พืน้ทีธ่รรมชาตทิีเ่ป็นพืน้ทีส่เีขยีว พืน้ที่
ด้านการกฬีา และพืน้ทีด้่านเศรษฐกจิทีม่ร้ีานอาหาร
ตามแนวรมิคลองบางใหญ่ หรอืโครงการภูเกต็เตีย๋ม 
โดยทัง้ 3 เซนเตอร์จะมีทางเดนิเช่ือมต่อกันทัง้หมด

โครงการสะพานหินซิต้ีนั้น ส่ิงที่จะต้องมีคือ  
สวนสาธารณะชัน้เลศิในรปูแบบสร้างสรรค์ และพ้ืนที ่

สาโรจน์ องัคณาพลิาส
นายกเทศมนตรีนครภเูก็ต

ท�ำให้ผมได้มีโอกำสมำลง สจ. สมัยแรก ลงสมัยแรกก็ได้รับเลือกตั้งเลย 
อำจเพรำะเรำคลุกคลีอยู่ในวงกำรสังคมอยู่แล้ว ท�ำให้มีโอกำสได้เป็นสมำชิก
สภำ 2 สมัย เลยตัดสินใจมำสมัครนำยกเทศมนตรีจังหวัดภูเก็ต และก็ได้รับ
กำรเลือกตั้ง ซึ่งผมลง สจ. ครั้งแรกก็ได้เลย พอมำสมัครนำยกเทศมนตรี
จังหวัดภูเก็ต สมัครครั้งแรกก็ได้เลยเช่นกัน


